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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2561
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  2562 
ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ  
2. นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญวิทย์ อุปยโส เหรัญญิก 
4. นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร กรรมการ  
5. นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ กรรมการ  
6. นายประนอม สุขจิตร กรรมการ  
7. นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด กรรมการ  
8. นายรัฐ ธนะภูมิ กรรมการ  
9. นายพารา รื่นสุนทร กรรมการ 
10. นายประณต นันทิยะกุล กรรมการ  
11. นายชลวุฒ ิ พูลสมบัติ กรรมการ 
12. นางพรรณี สระสม กรรมการ  
13. น.ส.อารีย์ โพธิ์ขวัญ กรรมการ 
14. นายณรงค์ เพชรสุก เลขานุการ 
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 3,479 คน  
  (จากสมาชิกทั้งหมด 11,368 คน)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายเรืองชัย โพนพุฒ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
2. นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
    ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
3. นางสาววนาพร ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ช านาญ 
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4. นางสาวปนัดดา โพโสภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ 
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
5. นายศิลป์ชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
6. นายธนาดล รักษาพล ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 

  7. นายมนตรี ช่วยช ู ผู้ตรวจสอบกิจการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  
    จ ากัด 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน  5  คน  
    (จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,434 คน)  
 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 
 

 

กิจการที่ประชุม 
 

ประธาน  สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ที่เคารพทุกท่าน วันนี้
เป็นวันแห่งความรักก็หวังว่าเราจะมีความรักความเอ้ืออาทรระหว่างกันในหมู่สมาชิก วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่าน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีครั้งนี้ ผมก็ถือโอกาสนี้ขอ  
กราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้กล่าวสิ่งที่ท่านอยากจะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด เนื่องในวันแห่งความรักด้วย ขอขอบคุณครับ กราบเรียนเชิญท่านอธิการครับ 

อธิการบดี เรียนท่านประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ท่าน
คณาจารย์ ท่านพ่ีๆ เรียกว่าพ่ีๆ ก็แล้วกันนะครับ ยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมา เป็นครั้งแรกมาอยู่ที่การประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แห่งนี้ วันนี้เท่าที่กวาดตาก็เห็นคณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ 
ท่านวันนี้ได้กลับมาที่จุฬาฯ ผมเองได้มีโอกาสพบเห็นไกลๆ บ้างรู้สึกดีใจและรู้สึกยินดีและอบอุ่นที่ได้มาอยู่ใน
หอประชุมแห่งนี้กับทุกๆ ท่าน ในวันนี้นะครับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแม้จะเป็น 
เขาเรียกกันว่านิติบุคคลที่แยกต่างหากออกจากกัน หลายๆ ครั้งเวลาจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่อยากจะให้ฝ่ายบริหาร
เข้ามายุ่งก็จะปรากฏว่าเป็นนิติบุคคลคนละนิติบุคคลอย่ามายุ่งกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเรามองเห็นความไม่สบาย
อกสบายใจต่างๆ หลายๆ ครั้งมันก็มีช่องว่างระหว่างกันอยู่พอประมาณ ถึงแม้จะเป็นต่างนิติบุคคล แต่สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นถึงแม้ในทางกฎหมายจะแยกขาดออก
จากกันแต่ในทางความผูกพัน ความสัมพันธ์ก็มีเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยตัวมันเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองมาใน 2 
บทบาท บทบาทที่ 1 ก็เป็นบทบาทที่ผมเองก็เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้คนหนึ่งและอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่มาในวันนี้ต้องขออนุญาตเน้นย้ ากับทุกๆ ท่านว่าไม่ได้มาก้าวก่ายหรือมายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ก็มาในบทบาทที่อยากจะสนับสนุนชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยก็มองสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งนี้ด้วยความสนใจด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในยามที่มีความสับสนเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยไม่ได้ละทิ้งเพียงแต่อย่างที่เรียนด้วยความที่เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจากกันการที่จะให้ใช้
อ านาจไปก้าวก่ายอะไรต่างๆ เราก็ต้องพึงระวังนะครับ ผมเองตามท่ีเข้าใจวันนี้คาดว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะได้
คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ก็จะน าพาสหกรณ์ของ
เราให้ได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ชื่นชม 
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จากทั้งภายในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่ชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนดั่งเช่นในอดีตส าหรับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป ผมเชื่อเหลือเกินครับ ว่าการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น เราต้องเอา
ประโยชน์ของสหกรณ์จุฬาฯ เป็นตัวตั้ง ความสับสนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เราเองต้องค่อยๆ แก้และมองไปใน
อนาคตว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะด าเนินการต่อไปอย่างไร ถ้ามวลหมู่สมาชิกและคณะกรรมการทุกๆ ท่านต่าง
เอาผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่ตั้ง ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราจะสามารถน าพาสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ถือว่าเป็นอีกหลักหนึ่งของบุคลากรจุฬาฯ ที่จะน ากิจการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ผม
เองมองดูยังคิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถท าประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกได้อีกมากมาย มองดูในเชิงของถ้าดู
สภาพทางการเงินเท่าที่ได้รับรายงานก็ดูมีความแข็งแกร่งดี แน่นอนก็มีความสับสนอยู่บ้างนะครับ แต่เชื่อเหลือเกิน
ว่าด้วยหลักที่เรามีอยู่ด้วยทุนทรัพย์ที่เรามีอยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังมีความมั่นคงเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะก้าว
ต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ ก็ขออนุญาตถือว่าผมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับ 
แสดงความห่วงใยและแสดงความยินดีล่วงหน้าว่าภายใต้คณะกรรมการชุดใหม่ที่คาดว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้ง
ขึ้นในวันนี้ก็จะได้มีโอกาสบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็น าพาสหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้รับความ
เชื่อมั่น เชื่อถือต่อไปในอนาคตอย่างเต็มท่ี ขอบคุณครับ 

ประธาน ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ท่านอธิการบดีที่ได้ให้เกียรติกับชาวสหกรณ์มา
กล่าวบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งผมคิดว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแง่คิดที่ท่านอธิการได้ให้ไว้นะ
ครับว่าเราจะท าอะไรก็ขอให้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจและก็ท ามาในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ขออนุญาตเปิดประชุมนะครับเพราะว่าจ านวนองค์ประชุมไม่ต้องนับเกิน 100 แน่นอนแต่
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินรายการตามวาระต่างๆ ก็จะขอเชิญคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้เกียรติมาร่วมกับ
เราด้วยนะครับ เป็นตัวแทนจากทางกรมและก็ผู้ตรวจสอบกิจการผู้สอบบัญชี ไม่ทราบมาหรือยัง ขออนุญาตแนะน า
ตัวแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อนนะครับ ท่านแรกคุณวนาพร  ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
พิเศษ คุณปนัดดา โพโสภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อันนี้เป็นตัวแทนจากกรมตรวจสอบบัญชี ผู้แทน
จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 คุณเรืองชัย โพนพุฒ คุณวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน 
ผู้อ านวยการส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 2 และคุณรัชภร  ขยันกิจ นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ คุณศิลป์ชัย รักษาพล 
ดร.ธนาพล รักษาพล ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ท่านต่อไปผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ คุณมนตรี ช่วยชู นั่นคือผู้มีเกียรติที่ท างานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยก็ได้ขึ้นมาบนเวที 
ก่อนที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการขอแนะน าคณะกรรมการซึ่งจริงๆ ก็เชื่อว่าสมาชิกก็น่าจะรู้จักแล้วก็เป็นทางการ
หน่อยนี่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีก็ขออนุญาตแนะน าตัวเองก่อนนะครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ท่านที่ 2  
รองประธาน รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน ท่านที่ 3 ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส เหรัญญิกและกรรมการ
อ านวยการ ท่านที่ 4 คุณณรงค์ เพชรสุก เลขานุการ เลขากระซิบผมว่าทางการโดยจะต้องมีการนับองค์ประชุม
ก่อน จริงๆ ก็ครบแต่ให้ถูกต้องก็เป็นไปตามนั้น เจ้าหน้าที่ช่วยนับองค์ประชุมหน่อยครับ ปกติที่เป็นทางการอย่าง
น้อยจะต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมปรากฏตัวอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ 100 คน ก็ถือว่า
ครบองค์ประชุม รวมแล้ว 450 ใช่ไหม รวมแล้ว 450 นะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ครบ ขอบคุณมากครับ ถ้าอย่างนั้นขอ
อนุญาตเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เรามีวาระทั้งหมด 14 วาระ  

11

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2562



4 
 

ถ้าไม่มีอะไรเราก็จะด าเนินการไปตามวาระที่ได้จัดไว้ แล้วก็ได้ส่งให้กับสมาชิกได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้วก็จะขอ
อนุญาตเริ่มที่วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 ครั้งที่ 4 สมาชิกได้รับเอกสาร เข้าใจ
ว่าส่วนใหญ่นะครับ บางท่านอาจจะไม่ได้รับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ได้รับ ถ้าท่านได้อ่านรายงาน
การประชุมและพบว่ามีท่ีหนึ่งที่ใดที่ขาดตกบกพร่องหรือต้องการจะปรับแก้เชิญเลยนะครับ  

นางสาวอรทัย  กังวาลชิรธาดา ขออนุญาตค่ะท่านประธาน 
ประธาน ช่วยกรุณาแนะน าตัวนะครับ 
นางสาวอรทัย  กังวาลชิรธาดา ดิฉัน อรทัย กังวาลชิรธาดา สมาชิกเลขที่ 330147 สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 1 ดิฉันมีเรื่องส าคัญที่จะหารือท่านประธานกรรมการและสมาชิก 
ทุกท่านอนุญาตให้หารือไหมคะ 

ประธาน เชิญครับยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไร 
นางสาวอรทัย  กังวาลชิรธาดา ขอบคุณค่ะ คือด้วยว่ามีสมาชิกหลายท่านยังปฏิบัติภารกิจไม่เสร็จสิ้นด้วย

ว่าวันนี้เป็นเวลาราชการไม่สามารถจะอยู่ในห้องประชุมนี้ได้นาน แต่ทุกคนก็แสดงเจตนารมณ์มาวาระที่ส าคัญก็คือ
อยากจะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้เลื่อนวาระท่ี 8 ขึ้นมาเป็นวาระแรก 

ประธาน ประเด็นเดียวใช่ไหม 
นางสาวอรทัย  กังวาลชิรธาดา ค่ะ และเหตุผลที่ 2 ที่อยากจะให้เลื่อนเพราะว่าเท่าที่เราประชุมผ่านมา

วันน้ีเราจะเห็นว่าวาระมีตั้ง 14 วาระและไปอยู่วาระ 8 รับรองว่าไม่ได้มีการลงมติในวาระนี้แน่นอน เพราะว่าพอ 
15.30 น.สมาชิกก็จะค่อยๆ เริ่มทยอยหายเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกยังอยู่กันครบควรที่จะเลื่อน
ขึ้นมาคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ขอบคุณครับ จริงๆ ตามแนวปฏิบัติก็จะต้องขอเสียงรับรองข้อเสนอตรงนี้ ยกมือเป็นพิธีก็เยอะนะ
ครับก็ถือว่ารับรอง ต้องลงมติไหม 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมอาจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 142284 
ความจริงแล้วการเลื่อนวาระ เลือกตั้งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และผมก็สังเกตครับ ว่า
เมื่อ 2 ปีที่แล้วจะมีคะแนนเสียงที่จัดตั้งคืออย่างนี้นะครับบังเอิญผมเป็นผู้สมัครมีส่วนได้เสียคนหนึ่ง ผมไม่มายด์ที่จะ
เลื่อนเลือกตั้งขึ้นมาแต่ผมก าลังเตือนที่ประชุมว่าข้อบังคับข้อ 42 ให้เราเลือกตั้งในห้องประชุมใหญ่โดยมีล าดับถัดมา
จากรายงานงบการเงิน ก็เพ่ือที่จะทราบผลการด าเนินการของคณะกรรมการชุดปัจจุบันถ้าหากว่าท่านสมาชิก
ทั้งหลายหรือท่านประธานกรรมการเห็นว่าควรจะเลื่อนผมไม่มายด์นะครับ แต่ผมต้องขออนุญาตถ้าผมจะซักเรื่องที่
อยู่นอกวาระการเลือกตั้งเพราะมันเป็นล าดับที่เรามาจากงบดุลงบการเงินและเรื่องอ่ืนๆ จนไปถึงวาระที่ 8 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอนุญาตผมก็ไม่มายด์ครับ แต่ถ้าท่านไม่อนุญาตคือเรามาพูดแต่เลือกตั้งอย่างเดียวเลือกตั้ง
ตรงนี้ ผมก็มีเรื่องอ่ืนที่จะพูดด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ว่าผมเคารพสิ่งที่ท่านท าแล้วเดินไปตามวิธีการเพ่ือที่จะเห็น แต่
ถ้าหากว่าท่านต้องการให้มีเรื่องเลือกตั้งขึ้นมาก่อน ท่านประธานต้องอนุญาตนะครับ ถ้าผมจะพูดนอกวาระเลือกตั้ง 
ท่านประธานเข้าใจไหมครับที่ผมพูด 

ประธาน เข้าใจครับ ท่านอาจารย์สามารถที่จะเสนอเป็นข้อเสนอแนะขึ้นมา ถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์จะขอ 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ครับ มันเกี่ยวกันครับ มันไม่ใช่ข้อเสนอแนะ หมายความว่าพอผมถามอย่าง
โน้นถามอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องนอกวาระ อย่างเช่นผมถามผู้ตรวจสอบบัญชี มันไม่ใช่วาระน้ีนะครับ ผู้ตรวจสอบ
บัญชีเป็นวาระงบดุล ท่านประธานเข้าใจไหมครับ 

ประธาน เข้าใจครับถ้าเราพูดวาระนั้นจึงจะสอบถามเมื่อเราพูดถึงวาระนั้นครับ ถ้าคนละวาระก็นอก
ประเด็นไป 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล นั่นนะสิ พอท่านบอกจะเลือกตั้งใช่ไหมครับ เลือกตั้งก็คือการออกคะแนนเสียง 
ทีนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการกล่าวว่าหนี้เสียสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถึง 3,000 ล้าน อันนี้เกี่ยวไหมครับ ผม
ถามท่านประธาน ถามผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวไหมครับ เกี่ยวสิครับ เพราะมันเริ่มเข้ามาแล้วครับ ถ้าท่านอนุญาตให้
ผมซักถามได ้ผมก็ไม่มายด์เลยครับจะเลือกอะไรแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ด้วย 

ประธาน เอาอย่างนี้นะครับคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอให้เลื่อนวาระที่ 8 ให้เลื่อนขึ้นมา อาจารย์ก็ตั้งเป็น
ข้อสังเกตในเชิงอาจจะไม่เห็นด้วย ถึงแม้จะบอกว่าไม่มายด์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีลงมติได้ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถูกต้องครับคือขึ้นมาเป็นล าดับ 1 ได้ครับ เพราะว่าถ้าลงมติแล้วเสียงมติคือผล
แพ้ชนะคือการเลื่อนแต่ว่าพอลงมติเป็นอย่างนั้นแล้ว ท่านสมาชิกในห้องนี้ต้องยอมรับเวลาเราพูดประเด็นที่อยู่นอก
วาระการเลือกตั้ง เพราะผมพูดถึงแม้กระทั่งประเด็นของผู้ที่ท าผิดอาญา ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยครับ ท่าน
ประธานว่าอย่างไรครับ แม้กระท่ังตัวท่านประธานผมก็จะซักด้วยครับ 

ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ ตอนนี้มีผู้เสนอขอให้เลื่อนและก็มีเสียงรับรองตามรูปแบบที่เราท ากันโดยปกติ
ทั่วๆ ไปแต่ก็จ าเป็นจะต้องมีการลงมติให้เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ประธานอนุญาตคนเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็น
มติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ในการจัดวาระก็จริงแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ที่
ประชุมใหญ่ เพราะฉะนั้นก็จะขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้เลื่อนวาระที่ 8 ขึ้นมาเป็นวาระแรกเลย หรือไม่ก็จะขาน
มติแบบนี้ และจะดูว่าผลจะเป็นอย่างไรออกมาอย่างไรก็ไปตามนั้น เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตขอมติเลยนะครับว่าที่
ประชุมจะให้เลื่อนวาระที่ 8 ขึ้นมาเป็นวาระที่ 1 หรือไม่อย่างนี้นะครับ มีข้อมูลเพ่ิมนิดหนึ่งว่าประธานหยั่งเสียง
เลือกตั้งติดสอนอยู่ จะมีเวลา ยังไม่มาไม่เป็นไร อันนี้ก็แจ้งข้อมูลให้ทราบเฉยๆ นะครับ ผมขอลงมติขอถามมติที่
ประชุมใครที ่

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตท่านประธานครับก่อนที่จะลงมติ ผมอุดม โชคศิริ สมาชิกเลขที่ 384591 
เรียนสมาชิกที่เคารพตามโครงสร้างของสหกรณ์แล้วที่เป็นมา สมาชิกเองอย่างที่สมาชิกท่านแรก ท่านได้เรียนให้
สมาชิกทราบว่าสมาชิกยังเข้าประชุมไม่หมด เรื่องการท างานบ้าง ติดเวลาบ้าง แต่ ณ ตอนนี้ท่านทราบข้อมูลอะไร
หรือเปล่า ท่านศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีหรือเปล่าหรือสมาชิกที่เคย ไม่ เคยเข้า เคยเข้ามาฟังข้อมูลหรือเปล่า 
ก่อนที่เราจะอนุมัติมติเรื่องของวาระปกติวาระเรื่องงบประมาณ ปันผลเฉลี่ยคืน ก าไรสุทธิขั้นต้น มันเป็นอย่างนี้ที่
เราจัดมาเนื่องจากระบบสหกรณ์เราจัดมาเป็นแบบนั้น ผมเข้าใจว่ามติที่ประชุมเป็นใหญ่ในล าดับที่ 5 ของกฎหมาย
สหกรณ์ แต่เราอย่าลืมว่าปากท้องแล้วก็เรื่องของเงินเรื่องงบดุล เรื่องก าไรสุทธิ มันยังมีขั้นตอนของมันก่อน
งบประมาณเป็นหัวใจหลักของการบริหารสหกรณ์ ผมจึงเสนอว่าอยู่ตามวาระเดิมเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ
ของสหกรณ์ ผมมีความคิดอย่างนั้น 

ประธาน ขอบคุณครับ 
นายอุดม  โชคศิริ มันก็จะต้อง run ไปอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธาน อย่างที่บอกคือถ้าเห็นด้วยก็โอเค ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะเป็นอย่างที่คุณอุดมบอกก็คือให้คงเดิม แต่ว่า
ผู้เสนอท่านหนึ่งเขาเสนอว่าให้เลื่อนวาระที่ 8 ขึ้นมาเป็นวาระแรกเลยส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ขออนุญาตขอมติ
จากท่ีประชุม ใครเห็นว่าควรจะเล่ือนวาระที่ 8 ผมขออนุญาตอ่านวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 2562 ขึ้นมาเป็นวาระแรกกรุณายกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่
นับด้วยนะครับ แล้ววิธีการนับเราได้แบ่งจุดนับคะแนนเป็น 18 จุด ขอให้แจ้งผลการนับทีละจุดนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้น
จออย่างที่ว่า จริงๆ ถ้าดูจากมือที่ยกขึ้นไม่ต้องนับนะครับแต่ว่าเริ่มนับไปแล้ว ตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งคะแนนแต่ละจุด 
ใครที่นั่งอยู่ในจุดนั้นไม่เห็นด้วยก็บอกก็แล้วกัน 

เจ้าหน้าที่ ท่านประธานครับรวมคะแนนที่ไม่เห็นด้วยพร้อมกันเลยครับจะประกาศพร้อมกันนะครับ  
ประธาน คะแนนเป็นอย่างไรครับ นับเห็นด้วยที่จะเลื่อน 

 เจ้าหน้าที่ ตอนนี้รอครับอาจารย์ให้โหวตที่ไม่เห็นด้วยด้วยครับจะได้ขานคะแนนพร้อมกันเลยครับ  
ประธาน ขึ้นคะแนนเลยครับแต่ละจุดถ้านับเสร็จก็ข้ึนคะแนนเลยและเดี๋ยวก็จะนับไม่เห็นด้วยครับที่ไม่ออก

เสียงก็จะได้คะแนน Total 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ท่านประธานครับ ผมพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ เลขที่ 263228 ผมคิดว่าการนับขอให้

เป็นระบบหน่อย ถ้าใครรับผิดชอบโซนไหนยกมือและนับตรงนั้นและตัวเลขขึ้น ไม่ใช่นับอย่างนี้บางคนก็เอามือลง
แล้ว บางคนก็ยังไม่ได้เอามือขึ้น เหมือนครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าขอให้นับใหม่แล้วก็พากันเดินออกจากห้องประชุม 
เป็นการชัดเจนว่าพยายามที่จะยื้อ 

ประธาน คราวนี้เราไปเป็นจุดครับ ไม่ยุ่งกัน 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ แบ่งเป็นจุดครับ ขอให้ถามทีละจุดเพราะจะได้เห็นว่ายกมือกันตรงนั้นเลย 
ประธาน เราตกลงกันไว้แล้วว่าจะท าอย่างที่อาจารย์พูด ใครนั่งอยู่ตรงนั้นก็บอก 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ช่วยกรุณาหน่อยครับ ท าให้เป็นระบบหน่อยครับไม่ใช่มั่วอย่างนี้ครับ 
เจ้าหน้าที่ พร้อมแล้วครับจุด 11=33 จุด15 =14 จุด8 =5  
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมขอเสนอ ไม่เหมือนอย่างที่ท่านท าอยู่นะครับคือบอกว่าจุด 11 แถวตรงนี้ถึง

แถวตรงนี้ ถ้าเห็นด้วยยกมือและก็บอกเลยนับเลยแล้วก็บอกเลยจะได้เห็นกันอย่างนั้นเลย 
ประธาน มันนับไปแล้วนะ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ตอนนี้ยังมั่วครับ  
ประธาน ตกลงจะเอาใหม่เหรอครับ ผมตามใจสมาชิกนะครับ ถ้าจะเอาใหม่ก็เอา มาลองรวมเลขก่อนแล้ว

ถ้าไม่ม่ันใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละจุด เสียดายที่นับไปแล้ว แต่ดูจ านวนมือแล้วก็คงไม่มีปัญหา 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ การนับคะแนนไม่มีการลองนับดู 
ประธาน นับจริงครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ นับจริงก็นับให้มันถูกต้องเลยครับ ไม่ใช่นับจริงและบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยน 
ประธาน อาจารย์ อย่าเพิ่งสรุปว่ามันจะผิดสิครับ  
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ท่านประธานบอกว่าลองนับดูเองเลยและผมเสนอว่าให้นับชัดๆ แถวนี้กี่คน ยก

มือแถวนี้ถึงแถวนี้มีกี่คนยกมือ อันนี้ไม่มีทางเปลี่ยนตัวเลขเลย 
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นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานที่เคารพกระผมนายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต เป็นสมาชิก
สหกรณ์สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย 224125 คือตามท่ีท่านประธานนับคะแนนถูกแล้วครับเพราะว่าครั้งแรกที่นับ
ไปกโ็อเคท่ีว่า 450 เสียง ให้เปลี่ยนวาระได้และพอตอนนี้ท่านประธานถามคนไหนเห็นด้วยให้เปลี่ยนวาระจากวาระ
ที่ 8 ขึ้นเป็นวาระที่ 1 ให้ยกมือขึ้นและก็นับและก็มาถามอีกทีหนึ่งสมาชิกท่านใดที่ไม่เห็นด้วยให้เปลี่ยนวาระก็ยก
มือขึ้นก็นับเป็นปกติ อย่าไปวอกแวกครับ ผมคิดว่าอย่างไรก็ชนะอยู่แล้ว 

ประธาน ขอบคุณครับ ตกลงคะแนนได้หรือยังครับบอกมาทีละจุดนะครับ เชิญผู้รวมคะแนน 
เจ้าหน้าที่ อ่านต่อนะครับ จุด8=5 จุด6=20 จุด5=10 จุด2=34 จุด1=23 จุด4=14 จุด7=16 จุด12=36 

จุด13=16 จุด18=25 จุด3=35 จุด10=19 จุด17=15 จุด9=12 จุด14=27 จุด16=19 จุด 1=ไม่มี 
ประธาน รวมแล้ว 373 จะอยู่บนจอที่นี่เพ่ือความเข้าใจตรงกันสักนิดหนึ่ง คุณสมชายรู้ใช่ไหมแผนผังจุดที่

ตรงไหน มันอยู่แถวทิศไหนช่วยประกาศให้สมาชิกได้รับทราบหน่อย เขาจะได้ตรวจสอบได้ด้วยจุดที่ 1 คือแถวไหน
ถึงแถวไหน เพราะเดี๋ยวจะมีโหวตมีเลือกตั้งมันจะมีหลายคน ฉะนั้นจะได้รู้ชัดเจนและตรวจสอบได้เลย ดูบนจอนะ
ครับ ผมสายตาสั้นมองไม่เห็น ท่านสมาชิกเห็นไหมครับนี่คือแต่ละจุดที่ว่าว่าอยู่ตรงไหน ท่านก็ตรวจสอบในจุดของ
ท่านเองได้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นับเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ตรวจสอบกันได้เสมอครับ  ท่านรู้ว่าท่านอยู่จุดไหนท่านก็
ตรวจสอบในจุดของท่านก็แล้วกันนะครับ ช่วยนับดูก็ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนนับหลัก เราได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่แต่ละจุดท าส่วนนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วตกลงแล้วว่าให้บอกทีละจุดไม่เอามารวมกันทีหลังเหมือนคราวที่
แล้ว ฉะนั้นสมาชิกโปรดกรุณาดูนะครับท่านอยู่จุดไหน 18 จุดและตรวจสอบได้ตัวเลขที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ 
ถ้าอย่างนั้นสมาชิกท่านใดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนวาระที่ 8 มาเป็นวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วย
นับด้วยนะครับ จุดใครจุดมันและสมาชิกท่ีอยู่จุดไหนก็ช่วยตรวจสอบด้วย เรียบร้อยหรือยังครับถ้าเรียบร้อยแล้ว
แจ้งทีละจุดเลยนะครับอาจจะเสียเวลาบ้างแต่ว่าม่ันใจว่าน่าจะผิดพลาดน้อยลงเราเตรียมเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เห็นด้วย จุด2=1 จุด3= ไม่มี จุด4=1 จุด7=ไม่มี จุด8=ไม่มี จุด9=2 จุด10=1 จุด12= ไม่มี 
จุด15=2 จุด11=ไม่มี จุด13=ไม่มี จุด14=3 จุด16=2 จุด17=8 จุด18=3  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และ
รับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน เป็นระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และรับทราบ
ผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน 

ประธาน ตกลงไม่เห็นด้วย 23 นะ อาจารย์ศุภฤกษ์ดูแทนผม เห็นด้วยที่จะให้เลื่อน 373 โอเคไหมครับหรือ
ต้องถามคนที่ไม่ออกเสียงอีก ไม่ถามนะครับน่าจะชัดเจน ok นะครับ ถ้าอย่างนั้นก็มีมติให้เลื่อนวาระท่ี 8 ขึ้นมาเป็น
วาระแรก ปกติโดยแนวปฏิบัติที่ เราเคยท ากันมาเท่าที่ผมมีประสบการณ์ผมไม่รู้ว่ามันจะถูกตัวบทกฎหมายหรือไม่
แต่ว่าเท่าที่ทราบโดยปกติทั่วไปก็จะต้องให้ประธานหยั่งเสียงมาท าหน้าที่ในการแจ้งผลการหยั่งเสียงให้กับสมาชิก
ได้รับทราบและหลังจากนั้นก็จะให้สมาชิกมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการอีกทีหนึ่ ง ประเด็นปัญหาที่ผมได้ให้ข้อมูลไป
เมื่อสักครู่ก็คือว่าประธานหยั่งเสียงแจ้งว่าติดธุระจะมาตอน 15.30 น.ค าถามของผมที่จะปรึกษากับสมาชิกก็คือจะ
ให้ท าอย่างไร ถ้าผมขออนุญาตปรึกษา ผอ.เรืองชัยหรือคุณวิวาห์พร ก่อนว่าด้วยระเบียบที่ทางกรมมีพอจะอธิบาย
ได้ไหม ถ้าอธิบายไม่ได้หรือไม่มีค าตอบผมก็จะขอมติจากที่ประชุมท าหน้าที่แทนว่าที่ประชุมจะให้ท าอย่างไรก็เอา
กันตามนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติแต่ขออนุญาตถามปรึกษาทางกรมนิดหนึ่ง 
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นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขที่ 263228 เรื่องผลการ
หยั่งเสียงมันประกาศแล้วประธานหยั่งเสียงก็ลงนามรับผิดชอบแล้ว ท่านไม่มีเวลาที่จะมา แต่ว่าหลักฐานชัดเจนส่ง
มาแล้วเรียบร้อยแล้ว และผมไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้ที่กรมจะต้องมีระเบียบอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้ เพราะอย่าลืมว่า
ระบบการหยั่งเสียงเลือกตั้งของสหกรณ์จุฬาฯ มันไม่เหมือนกับที่อ่ืน ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาถามหรอกครับผม
สงสารตัวแทนของกรม ขอบคุณครับ 

ประธาน ไม่เป็นไรหรอกครับ ท่านมาแล้วก็ปรึกษาให้เป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไร เชิญครับท่าน ผอ.  
นายเรืองชัย  โพนพุฒ เรียนที่ประชุมครับในเรื่องนี้ก็คือถ้าจะพูดตามข้อบังคับกันจริงๆ ก็คือว่าการเลือกตั้ง

โดยที่ประชุมใหญ่ก็คือหมายถึงว่า ในที่ประชุมใหญ่ก็คือสามารถที่จะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกได้
อันนี้พูดตามหลักของข้อบังคับ จริงๆ แต่ที่นี่ของเรามันมีระบบเรื่องของการหยั่งเสียงขึ้นมาซึ่งมันยังไม่ถือว่าเป็น
การเลือกตั้ง มันเป็นแค่การสรรหาคนมาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตรงนี้ผม ก็ขอพูดโดยหลักการว่าการ
เสนอชื่อก็คงเป็นหน้าที่ของสมาชิกในที่ประชุม ถ้าพูดจริงๆ ก็คือเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ถ้าการสรรหาถูกการสรรหามาแล้วตรงนี้ก็มาพิจารณากันว่าใครจะเป็นผู้เสนอก็ยังยืนยัน
ว่าก็คือตัวสมาชิก สามารถที่จะเสนอชื่อผู้ที่ตัวเองเห็นว่าสมควรที่จะถูกเลือกเป็นคณะกรรมการหรือเป็นกรรมการ
ในส่วนนี้ก็คงเป็นที่ประชุมใหญ่ ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน เรียนท่านประธาน ผม พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน 161059 ผมก็ขอเสนอตาม
เอกสารที่ท่านประธานหยั่งเสียงน าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ทั้งหมดตามรูปของท่านที่ท่านน าเสนอ 

ประธาน อาจารย์จะเสนอเลยใช่ไหมครับ 
นายพงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน ก็เมื่อกี้นี้ท่านผู้แทนบอกว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะเสนอ ผมในฐานะสมาชิก

ผมก็ขอมาน าเสนอตามที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเสนอก็มีคะแนน มีชื่อเรียบร้อยหมดแล้ว ทุกท่านทุกต าแหน่งตาม
นี้เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองผลอันนี้ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมอาจารย์จรูญ คือผู้แทนคุณเรืองชัยก็กล่าวแล้วว่าการหยั่ง
เสียงการเลือกตั้งคือการหยั่งเสียงหรือที่เราเรียกกันว่า Primary vote การเลือกตั้งจะต้องท าในห้องประชุมนี้ ดังนั้น
ผลของการหยั่งเสียง ผมขอยกตัวอย่างผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการมีอยู่  5 คน
เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นประวัติและเราได้ฟังนโยบายต่างๆ แล้ว เราสามารถเอา Primary vote มาใช้ในห้องประชุม
นี้ได้ หลักการของ Primary vote ก็คือเอาผู้ที่ได้คะแนนที่ 1 ผู้ที่ได้คะแนนที่ 2 มาเลือกในห้องประชุมนี้จึงจะเป็น
การเลือกตั้ง ดังนั้นเราจะต้องพูดถึงวิธีการเลือกตั้งในห้องประชุมนี้ก่อนเหมือนกับท่ีท่านประชุมวิสามัญประชุมใหญ่
วิสามัญครั้งที่ 3 แบบนั้นครับว่าจะใช้วิธีการเลือกตั้งแบบไหน ดังนั้น 

ประธาน คืออย่างนี้นะครับอาจารย์ ขอโทษที คือแนวปฏิบัติที่เราท ากันมาก็คือประธานหยั่งเสียงเป็นผู้
น าเสนอผลการหยั่งเสียงเพ่ือให้ที่ประชุมมีมติที่จะเลือกตามผลการหยั่งเสียงนั้นหรือไม่อย่ างไร ตอนนี้ประเด็นมัน
เหลืออยู่นิดเดียวว่าประธานหยั่งเสียงไม่มา ผมก็เลยปรึกษาว่าถ้าเช่นนั้นเราจะท าอย่างไรตัวแทนกรมก็ได้ตอบสั้นๆ 
ว่าจริงๆ มันขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่ เพราะฉะนั้นผมจะถามอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าที่ประชุมใหญ่จะมีมติให้ผมหรือ
ให้ที่ปรึกษาประธานหยั่งเสียงเสนอผลการหยั่งเสียงเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมันจะได้จบไปอย่างรวดเร็วไม่ต้อง
มาเสนอนโยบายอะไรหรอกครับ เพราะว่าผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยแล้ว 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะผมจะเสนอให้ที่ปรึกษาเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่ง
ในสองท่านที่เป็นแคนดิเดตวันนั้น ผมเห็นด้วยนะครับไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วย เพราะมันจะได้จบแต่ก่อนจะจบ  ผมจะ
ถามคณะกรรมการหยั่งเสียงว่า ที่ท่านรับปากสมาชิกวันนั้นว่าท่านจะใช้งบประมาณไม่เกินที่ได้รับ 1 ล้านบาท แต่
ท่านก็ยังใช้เกิน ซึ่งตรงนี้หมายความว่าอย่างไร เพราะผมบอกแล้วเกือบทุกปีที่มันมีการท าอย่างนี้และงบประมาณที่
ท่านใช้เป็นของสมาชิกนะครับถ้าท าอย่างนั้นจริงไม่ต้องหยั่งเสียงหรอกครับมาเลือกตั้งในห้องนี้ดีกว่า เราประหยัด
อีก 1 ล้านบาท และถ้าท่านท าไม่ได้ท่านตั้งกรรมการสิครับ เลือกตั้งวันนี้หมายถึงเลือกวันนี้ในวันประชุมใหญ่ตรง
ตามข้อบังคับข้อ 42 สมัยก่อนเนื่องจากสมาชิกเรามีมากเราจึงต้องเปลี่ยนไปเป็นใช้วิธีการหยั่งเสียง แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีมากมายที่สามารถจะท าการเลือกตั้งได้ในวันประชุมใหญ่อยู่แล้ว  เพราะฉะนั้น ผมไม่มายด์หรอกครับ
และกรรมการด าเนินการชุดใหม่ควรจะคิดเรื่องนี้ด้วย 

ประธาน ก็ฝากกรรมการชุดใหม่ไว้พิจารณาเร่ืองน้ี วันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนผมขอมติผมขออนุญาตขอมติ
สั้นๆ นะครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เห็นด้วย ผมสนับสนุนครับ  
ประธาน ที่ประชุมเหมือนที่อาจารย์เสนอมาจะเสนอให้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการหยั่งเสียงมาแจ้งผลการ

หยั่งเสียงให้ที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมเลือกตั้งจะเห็นด้วยกับตรงนี้ไหมครับ ก็ขอเสียงจากที่ประชุมครับ ไม่ต้องนับ
คะแนนนะครับเพราะฟังเสียงหรือจะให้นับ 

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ผมอุดมเหมือนเดิมครับ คือในวาระนี้ในเมื่ออนุมัติแล้วเป็นวาระ
การหยั่งเสียงอย่างที่อาจารย์จรูญเรียนให้ทราบว่าในวาระการเลือกตั้งจะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหยั่ง
เสียงที่จะต้องมาชี้แจงและมาให้เงื่อนไขกับที่ประชุมว่าเสนอคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างไรและผู้มี
ส่วนได้เสียได้ยื่นเอกสารอะไรไหมชี้แจงก่อน ไหนๆ ก็เป็นวาระของการหยั่งเสียงเลือกตั้งแล้ วเพราะฉะนั้นตรงนี้
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งต้องมีบทบาทตรงนี้เรียนให้ทราบ 

นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานครับขออนุญาตครับ กระผมนายเขาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต 
ตอนนี้อยู่วาระที่ 8 เรื่องการเสนอชื่อรายชื่อที่สรรหามาให้ที่ประชุมรับรองตอนนี้ ประธานกรรมการหยั่งเสียงไม่อยู่
ในที่ประชุมอยากจะให้ท่านประธานท าหน้าที่ตรงนี้อ่านชื่อคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็น Package เลยครับ ไม่ต้อง
เอาเขตหนึ่งชื่อนั้นชื่อนี้ครับ อ่านชื่อไปเลยครับ ใครที่ได้มาทั้งหมดกี่คนและให้ที่ประชุมใหญ่วันนี้รับรองหรือจะมี
ใครไม่รับรองก็แล้วแต่ ขอบคุณมากครับ จะได้เร็วขึ้นครับ ไม่ใช่เสียเวลาไป 1 ชั่วโมง แล้วครับ 

นายอุดม  โชคศิริ มันเป็นวาระของคณะกรรมการหยั่งเสียงนะครับ มันต้องเป็นระบบตามขั้นตอน มันต้อง
เป็นระบบตามขั้นตอนนี้คือการหยั่งเสียงเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นงบ 1 ล้านบาท คณะกรรมการหยั่งเสียงท างาน
บ้างชี้แจงกับสมาชิกว่าเสนอชื่อมาเป็นวาระของการหยั่งเสียงก็ต้องให้คณะกรรมการหยั่งเสียงออกมาเสนอ  มา
ชี้แจงอย่างนั้นถึงจะถูกข้ันตอน 

ประธาน Ok นะครับ  ผมสรุปสั้นๆ แค่นี้ก่อนตอนนี้มีเสนอมา 2 ลักษณะ อันแรกอาจารย์จ ารูญเสนอว่าที่
ปรึกษาของประธานหยั่งเสียงเป็นผู้มาน าเสนอผลการหยั่งเสียงเพ่ือให้สมาชิกเลือกตั้งกับหลังสุดก็บอกว่าจะให้
ประธานเป็นคนน าเสนอ ทีนี้คุณอุดมก็อยากจะให้มีการอธิบายอะไรบ้างเล็กน้อย ผมว่านะ  ถ้าที่ปรึกษาประธาน
หยั่งเสียงเลือกตั้งโอเคมีความพร้อมที่จะน าเสนอได้แล้วก็อาจจะช่วยตอบค าถามว่าท าไมใช้เงินเกินไปก็ว่ากันไป
ตอนหลังนะครับเอาผลขึ้นมาก่อนและให้ที่ประชุมเลือกตั้งและหลังจากนั้นใครจะถามเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ว่ากันไป 
ที่ปรึกษาตอบได้ก็ช่วยกรุณาตอบอย่าให้ผมเข้าไปยุ่งตรงนี้เลยโอเคไหมครับ อย่างนี้โอเคไหมครับดังนั้นขออนุญาต
ถือเป็นมติ 
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นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมจ ารูญ  ณ ระนอง มิใช่จรูญนะครับ เพราะฉะนั้นที่ท่านประธานได้พูดเมื่อกี้ว่า
อาจารย์จ ารูญ ไม่ใช่ผมนะครับ เมื่อกี้นี้จรูญนะครับ ผมจ ารูญครับขอกราบเรียนนิดนึงว่าจริงๆ แล้วไม่มีปัญหาเลย
กรมระเบียบเขามีว่าจะต้องเลือกตั้งจากในที่ประชุมนี้แต่เราปฏิบัติกันมาเราสรรหา ซึ่งเราสรรหามาแล้ว และกรม
ติง เราก็ปรับเพ่ือที่จะให้ถูกต้องก็โดยมาเข้าที่ประชุมนี้แล้วมีการเลือกตั้งในที่นี้โดยเอาผลที่เราไปสรรหานั้นมาเข้า
ที่นี้ถือเป็นการเลือกตั้งจากท่ีนี้ซึ่งก็ง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าการสรรหานั้นดีไม่ควรจะเลิก เพราะเป็นการให้เกียรติกับ
สมาชิกทั้งหลายที่แม้ไม่มีโอกาสในการที่จะมาเข้าในที่ประชุมใหญ่ก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เลือกและแสดงความ
คิดเห็นในการที่จะเลือกใคร เพราะฉะนั้นยังคงไว้นะครับสรรหานั้นยังคงไว้ และเอาผลนั้นมาเข้าที่นี่ และเป็นไป
ตามนั้นได้นิดเดียวครับไม่น่าจะเป็นปัญหา 

ประธาน เราก าลังจะท าอย่างนั้นครับและให้สมาชิกเป็นผู้เลือกเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้
ชัดเจนว่าเป็นมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งนี้ที่จะมอบให้ที่ปรึกษาประธานหยั่งเสียงเป็นผู้น าเสนอผล
การหยั่งเสียงแต่ผู้เลือกคือสมาชิก เดี๋ยวเราจะเลือกตั้งหลังจากที่รับทราบผลก็ขอตามนี้ถ้าเห็นด้วยปรบมือเลยครับ 
ขอเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการหยั่งเสียงครับขึ้นมานั่งข้างบนเลยไหมครับ  

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในการสรรหาการหยั่งเสียงคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องเป็นไปด้วยโปร่งใสและยุติธรรม งบ 1 ล้านบาท ที่ประธานหยั่งเสียง คณะกรรมการหยั่ง
เสียงรับไปต้องท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง การคัดเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
     ประจ าหน่วย ปี 2562 
   ประธานกรรมการ ได้กล่าวเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์  ที่
ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยฯ 
ปี 2562 เป็นผู้น าเสนอวาระนี้ 

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้บรรยากาศวันแห่งความรัก ชาวจุฬาฯ
ต้องรักกันมากๆ ค่ะ ดิฉันก็จะขอรายงานแทนท่านประธานซึ่งท่านติดภารกิจ ภารกิจหลักของท่านก็คือการสอน
หนังสือ ตามเอกสารวาระที่ 8 ก็ได้มีรายละเอียดอยู่ในนี้ชัดเจนเราก็มีการหยั่งเสียงซึ่งกรรมการทั้ง 10 คนของเรา
ท างานแบบทุกวัน ดิฉันได้ท่านโกศลมานั่งเป็นเพ่ือนคนหนึ่ง มีท่านกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งท่านใดอยู่ในที่นี้อีก
บ้างไหมมาเป็นก าลังใจให้ดิฉันหน่อย เราก็ได้มาตามที่เอกสารในหน้า 165 ที่ทุกท่านมีแล้วนั่นก็คือว่าดิฉันขอ
รายงานก็แล้วกันส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการนั้นก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ท่าน คะแนนก็จะเรียงตามล าดับดังนี้คือ  

1. ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง  
2. รองศาสตราจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารูญ ณ ระนอง  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ 
5. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งรัตน์ อินทรประเสริฐ 
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ก็จะเรียงตามล าดับนี้แล้วในเอกสารท่าน ดิฉันจะไม่อ่านทุกท่าน ในที่นี้ขั้นตอนต่อไปจะท าอย่างไรถ้าคือหมายความ
ว่าจะต้องมีการโหวตใช่ไหมทีละคนหรือว่าทั้งหมดเลย  
 สมาชิก ทั้งหมด 

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ เมื่อกี้มีข้อเสนอว่าให้ทั้งหมดที่สรรหามาจะโหวตไปพร้อมกันทีเดียวไม่ไปที
ล าดับใช่ไหมคะ ต้องรับทราบว่าในการหยั่งเสียงครั้งนี้ คนที่มาใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการณ์ก็คือถึง 50.06% เกินก่ึง
หนึ่งของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประชุมในที่นี้ในวันแห่งความรักก็จงคิดดูแล้วกันว่าเราจะเชื่อถือในการหยั่ง
เสียงครั้งนี้แค่ไหน ในต าแหน่งรองประธานกรรมการซึ่งมีวาระ 2 ปี คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์  สิทธิสมวงศ์ 
  2. คุณอุดม  โชคศิริ 
  3. คุณอุลเวงค์  มติมาลังกรณ์ 
 ล าดับต่อมาคือรองประธานกรรมการที่จะมีวาระ 1 ปี 
  1. คุณวิเชียร  ปลื้มคิด 
  2. คุณศิริศักดิ์  สีค าภา 
  3. คุณธนยศ  พุทธพงศ์ 
  4. คุณสุชาติ  ทองค า 
 ต าแหน่งเลขานุการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  กิตกิุล 
2. คุณณรงค์  เพชรสุก 

 กรรมการเขต 1 
1. รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์  มั่นใจตน  
2. คุณสุวัฒน์  กลิ่นเกษร 

 กรรมการเขต 3  
1. รองศาสตราจารย์ปาริชาต  ภู่สว่าง  
2. นางอารมณ์  โสตถิอ ารุง  
3. นายประนอม  สุขจิตร  
4. นายกัณณพงศ์  ศรีนิธี  

กรรมการเขต 4  
1. คุณอนุวงศ์  นุ่มลืมคิด 
2. คุณบุศรา  เสือพอน  

 กรรมการเขต 5  
1. คุณรัฐ  ธนะภูม ิ 
2. คุณส าลี  เหลาชัย  
3. คุณชรินทร์  โกศิยะกุล  
4. คุณบชกร  เงื้อมผา  

19

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2562



12 
 

 กรรมการเขต 9 
1. คุณพรรณี  สระสม  
2. คุณสมชาย  หอมจันทร์ 

ส าหรับกรรมการผู้ประสานงานเอาไว้ทีหลังนะคะ ขอบคุณค่ะ 
ประธาน นั่นคือผลการหยั่งเสียงที่กรรมการหยั่งเสียงได้ด าเนินการมาแจ้งผลให้ที่ประชุมรับทราบเรียบร้อย

แล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะเลือกรายชื่อในอันดับที่ 1 ตามท่ีท่านที่ปรึกษากรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งเสนอมา
ที่ประชุมจะมีมติเลือกรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมด 

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตก่อนครับ อาจารย์ ขอเรียนชี้แจงนิดหนึ่งไหนๆ เข้าวาระการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
แล้วคือเราเสนอได้ลองมาฟังข้อมูล ผมเองมีส่วนได้เสีย ผมดีใจด้วยในการลงหยั่งเสียงครั้งนี้ในคณะกรรมการทุกคนได้ 
แต่ฟังข้อมูลจากผมนิดหนึ่ง ผมมีข้อมูลที่ผมเก็บหลักฐานและข้อมูลเก็บไว้ สมาชิกครับผมมีความรู้สึกว่าสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเราบริหารงานมา 50 กว่าปี เป็นไปด้วยหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารอดีตเก่าๆ ได้สะสมไว้จากสินทรัพย์
แสนกว่าบาทจน ณ ปัจจุบันเกือบ 40,000 ล้านบาท ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่จุดเดียว  

ประธาน ตอนนี้เราก าลังพูดเรื่องนี้อยู่นะครับ 
นายอุดม  โชคศิริ และทีนี้มาดูการหยั่งเสียง ผมจะโยงให้สมาชิกรับทราบเลยว่าผมนายอุดม โชคศิริ 

ผู้สมัครรองประธานวาระ 2 ปี ที่ได้สมัครไปแล้ว ในเหตุการณ์ท่ีผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส าหรับตัวผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างผม ผมขออนุญาตประธานหยั่งเสียงในฐานะวาระนี้และคณะกรรมการหยั่งเสียงและของมติที่ประชุมขอเปิด
เอกสารหลักฐานที่ผมได้รวบรวมไว้ในฐานะผมมีส่วนได้เสีย แต่ถ้าผมเปิดแล้วอธิบายหลักฐานให้กับสมาชิกท่ีประชุม 
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการได้รับทราบแล้วท่านจะรับรองหรือไม่รับรองอยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน เพราะฉะนั้นผมจะขอ
อธิบายว่าผมขอเปิดเอกสารที่ผมได้เก็บและรวบรวมไว้ 

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ท่านประธานขออนุญาตค่ะ 
ประธาน เดี๋ยวนะครับขออนุญาตผมพูดจะได้จบเร็วๆ เราก าลังจะพูดถึงเรื่องลงมติที่จะเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาการหยั่งเสียง 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ครับ วาระนี้เป็นวาระการหยั่งเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่บทบาทตรงนี้น่าจะ

เป็นหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการหยั่งเสียง 
  ประธาน เขาได้แจ้งผลไปเรียบร้อยแล้ว 

นายอุดม  โชคศิริ ไม่ คือผมเสนอ ท่านควรจะอยู่นิ่งๆ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ขออนุญาตค่ะ  
นายอุดม  โชคศิริ นิ่งๆ ครับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหยั่งเสียง เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการหยั่งเสียง เพราะผมจะถามคณะกรรมการหยั่งเสียงว่าผมจะขอเปิดเอกสารให้กับสมาชิกได้รับทราบ
ข่าวข้อมูลมีอะไรบ้าง เพราะสมาชิกบางท่านบางครั้งไม่รู้ว่าข้อมูลมาจากไหน บางครั้งได้ข้อมูลส่วนเดีย วต้องส่ง
ข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลให้ทั่ว 

ประธาน เอาอย่างนี้ครับ ผมไม่อนุญาตให้ท าตรงนี้มันเลยขั้นตอนมาแล้ว 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ ผมขออนุญาตประธานหยั่งเสียง คณะกรรมการหยั่งเสียง 
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ประธาน ฟังผมก่อนนะครับ เพราะว่ากรรมการหยั่งเสียงทั้ง 2 ท่านกระซิบบอกผมว่าเรียบร้อยว่าเปิด
โอกาสให้มีการทักท้วงตามระยะเวลา มันก็จบไปเรียบร้อยแล้ว 

นายอุดม  โชคศิริ มันเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างผมนะ 
ประธาน คือไม่ต้องมาประท้วงกันตรงนี้ 
นายอุดม  โชคศิริ มันยังไม่รับรอง ผมมีสิทธิ์ทักท้วงและผมท าเรื่องไปแล้วแต่เรื่องมันช้าไป 
ประธาน ก็ไปทีหลังครับ ไปร้องเรียนอะไรทีหลังตามกระบวนการ วันนี้เอาแค่นี้ก่อน 
นายอุดม  โชคศิริ มีมารยาทหรือเปล่าในขณะที่ผมคุยอยู่เป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่า ไม่ใช่ พ่ีจะปิดไมค์ผม ขอให้

ผมพูดจบก่อนได้ไหม ผมไม่เข้าใจ ผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วมาแย่งไมค์จากผม 
ประธาน เดี๋ยวจะให้พูดทีหลังครับ เอาตอนนี้ว่าสมาชิกผมจะให้สมาชิก 
นายอุดม  โชคศิริ เข้าสู่วาระการหยั่งเสียงไงครับ ผมได้ท าหนังสือไป 
ประธาน ผมไม่ให้พูดแล้วครับยุติแล้วครับไม่ให้พูดแล้ว 
นายอุดม  โชคศิริ ผมไม่ได้พูดเลยนะนี่   
ประธาน เอาเป็นว่าผมขอมติที่ประชุมว่าตามที่ปรึกษาคณะกรรมการหยั่งเสียงได้น าเสนอผลการหยั่งเสียง

เลือกตั้งให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้ว ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกว่าจะเลือกตามผลที่คณะกรรมการหยั่งเสียง
ได้เสนอมาหรือไม่ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ลงมติแล้วครับว่าถ้าจะเลือกตั้งคณะกรรมการที่คณะกรรมการหยั่งเสียง
ได้เสนอผลตามท่ีที่ปรึกษาได้แจ้งและปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานการประชุมหรือไม่ 

นายอุดม  โชคศิริ ก็นี่ไงครับก่อนเสนอผมมีสิทธิ์ไหม ผมมีส่วนได้เสีย 
ประธาน ไม่ให้พูดแล้วครับ เดี๋ยวให้พูดทีหลัง เอาทีละจุดครับผมก าลังถามมติอยู่ครับ ก าลังขอมติอยู่ และ

เดี๋ยวถ้าจะถามที่ปรึกษาเดี๋ยวที่ปรึกษาเขาจะตอบให้ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ท่านประธานครับ ขอเรื่องส าคัญครับ เพราะว่าครั้งที่แล้วเรามีการกระท าแบบนี้

มาก่อนแล้วก็ท่านเรืองชัยแนะน าว่าต้องเลือกรายชื่อทีละคน ผมว่าเพ่ือที่จะให้ปลอดภัยถามท่านอีกทีดีกว่าเพราะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกตีรวนจะย้อนกลับมาอีก ขอบคุณครับ 

ประธาน โอเคขอบคุณครับ ตกลงเอาทีละคนหรือทั้งชุดครับท่านเรืองชัย 
นายเรืองชัย  โพนพุฒ ขอบคุณที่ยังจ าได้ 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ครับ ผมว่าหลักการประชุมวันนี้ไม ่
ประธาน ขออนุญาตยังไม่อนุญาตให้พูด  
นายอุดม  โชคศิริ ประธานหยั่งเสียงไม่มีสิทธิ์ 
ประธาน ไม่อนุญาตให้พูดครับ  
นายอุดม  โชคศิริ ประธานคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์นะครับ นี่คือวาระของการหยั่งเสียงเพราะฉะนั้นบทบาท 

ผมจะเชิญท่านลงด้วยนะครับ เพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงตรงนี้อันนี้เรื่องจริงมันเป็นวาระของการหยั่งเสียง 
ประธาน ฟังตัวแทนกรมครับ  
นายเรืองชัย  โพนพุฒ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้เลยว่าในการเลือกตั้งนั้นจริงๆ แล้วถ้าจะให้ชัดเจน

ที่สุดก็คือเสนอทีละคนและเลือกทีละคน ทีละต าแหน่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าถ้าเลือกหรือเสนอ
หลายๆ คนบางทีสมาชิกอาจจะไม่เห็นพ้องด้วยนายคนนี้อาจจะเห็นพ้องด้วยเฉพาะคนนี้ มันก็จะเกิดประเด็นปัญหา 
เอาชัวร์ๆ ก็คือทีละคนดีที่สุด 
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นายอุดม  โชคศิริ ไม่ครับ ผอ.ครับ ผู้ลงสมัครทั้งหมด 9 ท่าน 9 ต าแหน่ง ผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ คุณอุดมคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ 
นายอุดม  โชคศิริ เราจะชี้แจงได้ไหมให้กับสมาชิกรับทราบ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนั้น ความจริงการให้ร้องทุกข์เราก็เปิดเวลาให้พอสมควร

แล้วแต่คุณไม่ได้ส่งเข้ามา ฉะนั้นตอนนี้ขอเป็นการเลือกตั้งก่อนและเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกัน 
นายอุดม  โชคศิริ ผมส่งไปแล้วแต่มันเกินเวลาไปแล้ว ผมต้องมายื่นกับประธานหยั่งเสียงในที่ประชุม มัน

ต้องสะอาดสิครับ ผมยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลจากสมาชิกเลย ผมมีส่วนได้เสียผมชี้แจงกับสมาชิกได้ไหมล่ะ ชนะไม่ว่า 
อนุมัติรับรองไม่ว่าแต่ผมขอชี้แจงมันเป็นระบบประชาธิปไตยที่เราจะต้องมาได้มาซึ่งสมาชิกเขาเป็นเจ้าของกิจการ 
เขาต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูลผมชี้แจงไม่ได้เหรอครับ  

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ โอเคค่ะ เสนอชื่อค่ะ คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดส าหรับประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง เสียงรับรองเสียงเลือกตั้งค่ะ นับตามจุดเลยนะคะ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ต้องนับหรอกครับผมจะยกให้เลยครับ 
ประธาน เอาอย่างนี้นะครับเราเสนอตามผลการหยั่งเสียงใช้ผลการหยั่งเสียง 
นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านประธานครับ อ่านชื่อแล้วคนที่รับการหยั่งเสียงต้องอยู่ในที่ประชุมนะ

ครับ ประกาศให้รู้ด้วยนะครับต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ แต่ละต าแหน่งนะครับ ประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไร 
การหยั่งเสียงคือเป็นการหยั่งเสียงข้างนอกแต่ให้ที่ประชุมใหญ่รับรองเจ้าตัวต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่นะครับ ฟังให้ดี
นะครับ 

ประธาน ผมไม่แน่ใจว่ามีระเบียบเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า 
นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โชโต ลองปรึกษาดูนะครับ เพราะปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้มาตลอดลองดูนะครับ 
ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ ท่านตัวแทนกรมเขาบอกไม่มีระเบียบ ไม่จ าเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้ที่

จะขอมติ OK ไหมครับ ผู้ที่จะขอมติคือประธานคือผมแต่ว่าการแจ้งผลคือประธานหยั่งเสียง ผมจะให้ประธานแจ้งที
ละราย และผมก็จะเป็นคนขอมติจากท่ีประชุมเป็นรายต าแหน่ง เมื่อสักครู่ 

นายเชาวลิต  พิสุทธิพงศ์โต ท าอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับ 
ประธาน กรรมการหยั่งเสียงก็ได้เสนอต าแหน่งประธานเรียบร้อยแล้ว 
นายชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ปัญหาเรื่องของการหยั่งเสียงกับการเลือกตั้งมีปัญหามาโดย

ตลอด เราไม่เคยถอดบทเรียน เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งผิดพลาด ปัญหามันจะซ้ าซากตลอด แพ้ต้องแพ้นะครับ ชนะต้อง
ชนะ ทุกอย่างตามกติกา 50.06% ของการมาใช้เสียง ใช้สิทธิ์ ใช้เสียงมันเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนกติกาข้อบังคับ
ของกรรมการบอกชัดเจนว่า recount ได้เมื่อไหร่จะให้เพดดิชั่นเมื่อไหร่ก็ผ่านมา ไม่มีการ recount ไม่มีเพดดิชั่น
แล้วผู้ที่จัดวาระการประชุมก็คือกรรมการเท่านั้น กรมไม่มีสิทธิ์นะครับ แต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มี
สิทธิ์ที่จะเลื่อน ผลการเลือกคะแนนชัดเจนนะครับ เราต้องถอดบทเรียนนะครับกรรมการที่นับคะแนนต้องชัดเจน
มากกว่านี้นะครับและต้องบอกตามจุด จุด 1 เท่าไหร่ จุด 2 เท่าไหร่ จุด 3 เท่าไหร่ เมื่อกี้ 450 vote Yes 373 
vote No 23 เราอย่าเสียเวลาเยอะเลยครับยังมีอีกหลายวาระท่านคิดว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละปีหน้ายังมี ปีถัดไป
ยังมี ไม่สายหรอกครับ ผมขอให้ที่ประชุมตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีและด าเนินการตามเจตนารมณ์ของสมาชิก 50.06% ที่
ได้ส าแดง ขอบคุณครับ 
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ประธาน Ok นะครับ ท่านกรรมการหยั่งเสียงได้เสนอชื่อบุคคลต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการคือ
ท่านศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย ตามเอกสารที่ปรากฏว่าท่านได้รับการหยั่งเสียงเป็นล าดับที่ 1 ผมก็จะ
ถามสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ว่าท่านจะเลือกผู้ชนะการหยั่งเสียงซึ่งขออนุญาตอ่านชื่อนามสกุล ศาสตราจารย์ น.สพ.
สมชาย จันทร์ผ่องแสง ให้เป็นประธานกรรมการด าเนินการหรือไม่ ถ้าใครถ้าสมาชิกจะเลือกท่านนี้กรุณายกมือขึ้น 
เจ้าหน้าที่นับเป็นจุดๆ ไปเลยนะครับ ถ้าดูจ านวนมือแล้วไม่ต้องนับนะครับ เพราะดูแล้วเกือบเต็มห้อง แต่ต้องนับ
นะครับ กรรมการหยั่งเสียงบอกว่าต้องนับให้เป็นหลักฐาน นับเป็นจุดๆ ไปนะครับและท าขึ้นจอเหมือนเมื่อสักครู่ 
สมาชิกท่ีอยู่จุดไหนท่านรู้ตัว ท่านก็ตรวจสอบตัวเลขด้วยนะครับจะได้ยืนยันอย่างน้อยให้มันใกล้เคียงกัน  

เจ้าหน้าที ่จุด9= 20  จุด3= 31 จุด7=23 จุด10=24 จุด5=17 จุด2=34 จุด6=21 จุด1=31 จุด4=19  
จุด8=9 จุด14=40 จุด13=24 จุด11=37 จุด12=32 จุด15=23 จุด16=24 จุด17=12 จุด18=29   

ประธาน เสร็จแล้วใช่ไหม 450 ใช่ไหม ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ มี 1 คน 
เจ้าหน้าที ่จุดที่ 17= 1 คน ครับ จุดอ่ืนๆ ไม่มี  
ประธาน ตกลงมีคนเดียวนะครับ เลือก 450 ไม่เลือก 1 สรุปว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือก ศาสตราจารย์ 

น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง เป็นประธาน ขอบคุณครับ  
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ รองประธานกรรมการวาระ 2 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์    

สิทธิสมวงศ์ 
ประธาน  ขอมติรูปแบบเดิม สมาชิกท่ีเลือกกรุณายกมือขึ้น เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์   

สิทธิสมวงศ์ ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับนะครับตามจุดต่างๆ 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ขออนุญาตครับท่านประธานและท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติ กระผมณัฐวุฒิ        

อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขออนุญาตท่านประธานครับ คณะกรรมการที่เลือกมาแล้ว
ทั้งหมดไม่น้อยนะครับถ้าท่านจะว่าผมอยากให้ท่านประธานกราบด้วยความเคารพอาจารย์ครับขอรับรองแค่นี้ก็พอ
แต่ถ้าเห็นด้วยเป็นพรืดก็ไม่ต้องนับให้เสียเวลา ผมถามว่าถ้านับอย่างนี้รับรองซอดแจ้งโผล่เลย อาจารย์ครับเคยเห็น
ไหมประวัติศาสตร์ที่ซ้ ารอยที่แล้วมาประชุมแล้วประชุมอีกแทนที่เรื่องมันเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาถ้าหากว่าท่าน
ประธานไม่ชี้ขาดในขณะที่เราประชุมทั้งหมดเกือบ 400 ท่านนั่นแหละเป็นข้อภูมิคุ้มกันของท่านประธานให้ท่านชี้
ขาดลงไปเลย เมื่อท่านประธานว่ารับรองขอรับรองยกพรืดไม่ต้องนับให้เสียเวลา 

ประธาน  เอาอย่างนี้ครับ 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล นะครับ ผมขอแนะน าอย่างนี้ ท่านประธานครับ 
ประธาน ตามระเบียบของเราต้องนับทีละคนครับ แจ้งคะแนนเป็นทางการให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง 

เสียเวลาที่ส่วนนี้นิดหน่อยเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่จะมาบริหารสหกรณ์ต่อไปในอนาคต เวลาแค่นี้ไม่มีปัญหา
หรอกครับ ตกลงได้คะแนนหรือยังครับเชิญเลยครับ 

เจ้าหน้าที ่จุด1=30 จุด2=29 จุด3=28  
ประธาน ช้านิดหนึ่งไม่ต้องรีบ แต่ละจุดเขาจะได้ตรวจสอบเขาเอง  
เจ้าหน้าที ่จุด4=19 จุด5=18 จุด6=21 จุด7=20 จุด8=10 จุด9=20 จุด10=27 จุด11=37 จุด12=34   จุด

13=18 จุด14=38 จุด15=24 จุด16=19 จุด17=9 จุด18=27  
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ประธาน 422 นะครับ ผู้ที่ไม่เลือกยกมือขึ้นครับ รองประธาน 2 ปี 
เจ้าหน้าที ่จุด17=1  
ประธาน มีจุดอ่ืนอีกไหม 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับจุดอื่นไม่มีครับ 
ประธาน ถ้าเช่นนั้นมติของที่ประชุมใหญ่ก็มีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ เป็น 

รองประธาน 2 ปี  
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ รองประธานกรรมการวาระ 1 ปี ผู้ที่ได้รับเสียงคะแนนสูงสุดคือคุณวิเชียร 

ปลื้มคิด  
ประธาน ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเลือกคุณวิเชียรกรุณายกมือขึ้น เป็นรองประธานกรรมการวาระ  

1 ปี เจ้าหน้าที่นับครับ  
เจ้าหน้าที ่จุด1=27 จุด2=29 จุด3=25 จุด4=15 จุด5=14 จุด6=21 จุด7=17 จุด8=6 จุด9=12 จุด10=24 

จุด11=31 จุด12=27 จุด13=18 จุด14=33 จุด15=22 จุด16=17 จุด17=9 จุด18=24  
  ประธาน 365 นะครับเลือกนะครับ ไม่เลือกยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับ 

เจ้าหน้าที ่น่าจะไม่มีครับ 
ประธาน ไม่มีนะครับ ถ้าเช่นนั้นที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกนายวิเชียร ปลื้มคิด เป็นรองประธานวาระ 1 ปี 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ เลขานุการผู้ที่ได้รับคะแนนล าดับที่ 1 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  

กิติกุล 
ประธาน สมาชิกท่านใดเลือกอาจารย์นิพนธ์ กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่นับเลยครับ  
เจ้าหน้าที ่จุด1=26 จุด2=29 จุด3=24 จุด4=18 จุด5=15 จุด6=20 จุด7=17 จุด8=7 จุด9=11 จุด10=24 

จุด11=41 จุด12=33 จุด13=18 จุด14=32 จุด15=22 จุด16=20 จุด17=7 จุด18=22  
ประธาน 386 นะครับ ใครไม่เลือกอาจารย์นิพนธ์ ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับครับ 
เจ้าหน้าที ่จุด15=1 นอกนั้นไม่มีครับ  
ประธาน Ok นะครับ ถ้าเช่นนั้นที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกอาจารย์นิพนธ์ กิติกุล เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะไปรายชื่อต่อไปทั้ง 4 ท่านที่สมาชิกได้เลือกเรียบร้อยแล้วคือคณะกรรมการ
อ านวยการบอกให้ทราบด้วยความรักว่างานหนักนะครับ full time โดยเฉพาะต าแหน่งประธาน ผมมาเซ็นทุกวัน
เลยนะครับ ท าเป็นเล่นไป แต่ไม่มีเงินเดือนให้ เชิญต่อไปครับ 

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ กรรมการเขตกรรมการเขตท่ี 1 ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเป็นล าดับ 1 คือ 
รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน 

ประธาน  สมาชิกครับเลือกอาจารย์ศุภฤกษ์ ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับครับ  
เ จ้ า หน้ า ที่  จุ ด 1=22 จุ ด2=31 จุ ด3=18 จุ ด4=19 จุ ด5=17 จุ ด6=20 จุ ด7=20 จุ ด8=6 จุ ด9=12  

จุด10=23 จุด11=38 จุด12=29 จุด13=14 จุด14=33 จุด15=22 จุด16=18 จุด17=9 จุด18=21 
ประธาน 372 สมาชิกท่านใดไม่เลือกอาจารย์ศุภฤกษ์ ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับครับ 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับ 
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ประธาน ตกลงที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน เป็นกรรมการเขต 1 ขอบคุณ
ครับ 

นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ กรรมการเขต 3 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 คือรองศาสตราจารย์ปาริชาต  
ภู่สว่าง  

ประธาน  สมาชิกท่านใดมีมติที่จะเลือกอาจารย์ปาริชาต กรุณายกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับครับ  
เ จ้ า หน้ า ที่  จุ ด 1=19 จุ ด2=24 จุ ด3=18 จุ ด4=18 จุ ด5=14 จุ ด6=20 จุ ด7=20 จุ ด8=6 จุ ด9=12           

จุด10=23 จุด11=38 จุด12=33 จุด13=12 จุด14=20 จุด15=18 จุด16=19 จุด17=9 จุด18=21 
ประธาน ตกลงที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ปาริชาต 344 คะแนนครับ ใครไม่เลือกอาจารย์ปาริชาต ยกมือ

ครับ เจ้าหน้าที่นับครับ 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับ 
ประธาน ถ้าเช่นนั้นที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ปาริชาติเป็นกรรมการเขต 3 ขอบคุณครับ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ กรรมการเขต 4 คนที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 คือนางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด 
ประธาน สมาชิกท่านใดจะเลือกคุณอนุวงศ์เป็นกรรมการเขต 4 ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับ ระหว่างที่นับ 

แจ้งข่าวดีว่าวันวาเลนไทน์นิดหนึ่ง ใครที่อยู่ในห้องประชุมตอนที่จับฉลากมีเงินรางวัลรออยู่เกือบสามล้านกว่าบาท 
บางรางวัลไม่อยู่ในห้องประชุมไม่ได้ครับ 

เจ้าหน้าที ่จุด1=20 จุด2=29 จุด3=17 จุด4=17 จุด5=15 จุด6=20 จุด7=20 จุด8=6 จุด9=11         จุด
10=23 จุด11=38 จุด12=34 จุด13=17 จุด14=32 จุด15=17 จุด16=17 จุด17=11 จุด18=25 

ประธาน ตกลงคะแนนเลือก 369 สมาชิกท่านใดไม่เลือกคุณอนุวงศ์ยกมือขึ้นครับ 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับ 

  ประธาน ตกลงที่ประชุมมีมติเลือกคุณอนุวงศ์เป็นกรรมการเขต 4  
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ กรรมการเขต 5 ผู้ที่ได้คะแนนที่ 1 คือนายรัฐ ธนะภูม ิ 
ประธาน  สมาชิกท่านใดเลือกคุณรัฐยกมือขึ้น  
เจ้าหน้าที่ จุด1=18 จุด2=27 จุด3=19 จุด4=18 จุด5=14 จุด6=21 จุด7=22 จุด8=7 จุด9=8 จุด10=22 

จุด11=36 จุด12=30 จุด13=12 จุด14=31 จุด15=18 จุด16=19 จุด17=9 จุด18=26  
ประธาน คะแนนเลือกคุณรัฐ 357 ใครไม่เลือกยกมือขึ้น 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับ 
ประธาน ถ้าไม่มีที่ประชุมมีมติเลือกคุณรัฐ ธนะภูมิ เป็นกรรมการเขต 5 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ กรรมการเขตที่ 9 ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 คือนางพรรณี สระสม 

ประธาน สมาชิกท่านใดจะเลือกคุณพรรณีเป็นกรรมการเขต 9 ยกมือขึ้นครับ ระหว่างที่นับคะแนนก็จะแจ้งให้ท่าน
ทราบต่อไปว่าแล้วปฏิบัติของเราก็คือคณะกรรมการหยั่งเสียงก็จะแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานให้สมาชิกได้รับ
ทราบก็แค่รับทราบครับเป็นวาระรับทราบ ยกเว้นสมาชิกมีข้อท้วงติงหรือมีอะไรก็เชิญครับ ไม่ต้องมาโหวตเอา
คะแนนเหมือนกรรมการครับ 

เจ้าหน้าที่ จุด1=18 จุด2=26 จุด3=18 จุด4=18 จุด5=14 จุด6=18 จุด7=18 จุด8=7 จุด9=8 จุด10=20 
จุด11=36 จุด12=32 จุด13=14 จุด14=30 จุด15=15 จุด16=21 จุด17=10 จุด18=23 
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ประธาน คะแนนเลือก 346 ใครไม่เลือกคุณพรรณียกมือขึ้นครับ 
เจ้าหน้าที ่ไม่มีครับ 
ประธาน  ตกลงที่ประชุมมีมติเลือกคุณพรรณีเป็นกรรมการเขต 9 ครับ 
นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ เสร็จสิ้นกรรมการด าเนินการแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นการแจ้งผลการเลือกตั้ง       

ผู้ประสานงานประจ าหน่วยเพ่ือให้ได้รับทราบ นอกจากใครจะมีข้อโต้แย้งเป็นอ่ืนใด หน่วยประสานงานที่ 1 ได้แก่
นางอวัตถา  เทพหยด หน่วยประสานงานที่ 2 ได้แก่ นางร าไพร ทองค า หน่วยประสานงานที่ 3 ได้แก่ นายภัทรพณ 
ติดตารัมย์ หน่วยประสานงานที่ 4 ได้แก่ นางประนอม ศิลปนภาพร หน่วยประสานงานที่ 5 ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ 
การศาสตร์ หน่วยประสานงานที่ 6 มี 2 คนคือนายเลิศ พานไธสง กับนายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม หน่วยประสานงานที่ 
7 มี 2 คน ได้แก่ นายพรสิทธิ์  ฤทธิ์ส าเร็จ กับนายวรา นิ่มงาม หน่วยประสานงานที่ 8 ได้แก่ นางสาวสุวรรณี ขนขจี 
หน่วยประสานงานที่ 9 ได้แก่ นายธนากร  น้อยค าสิน หน่วยประสานงานที่ 10 ได้แก่ นายสุพจน์ ศรีเมือง  
หน่วยประสานงานที่ 11 ได้แก่ นายชัยนันท์ พรมนิ่ม หน่วยประสานงานที่ 12 ได้แก่ นางสาวพรรณพร ภูวนวัฒก์ 
หน่วยประสานงานที่ 13 ได้แก่ นายอัคเดช  เกษจ าเริญ หน่วยประสานงานท่ี 14 ได้แก่ นายบุญนพ ค าแหง  
หน่วยประสานงานที่ 15 ได้แก่ นายช านาญ แก้วจันทร์ หน่วยประสานงานที่ 16 ได้แก่ นายจารึก ภิภักกิจ  
หน่วยประสานงานที่ 17 ได้แก่ นายพงษ์สิธร แสงน้อย หน่วยประสานงานที่ 18 ได้แก่ นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา  
หน่วยประสานงานที่ 19 ได้แก่ นายนที ขวัญรัตน์ หน่วยประสานงานที่ 20 ได้แก่ นางสมฤทัย ไตรสาคร  
หน่วยประสานงานที่  21 ได้แก่  นายธงชัย เกาะด่าน หน่วยประสานงานที่  22 ได้แก่  นางสุภา บุญศรี   
หน่วยประสานงานที่ 23 ได้แก่ นายอุดม พอดี หน่วยประสานงานที่ 24 ได้แก่ นายศักดา ดีมูล ทั้งหมดนี้ได้รับ
เลือกตั้ง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 9 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต่อไป ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งประธานกรรมการ  ได้แก่ ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย  จันทร์ผ่องแสง 
 2. ต าแหน่งรองประธานกรรมการ  ได้แก่ นายวิเชียร  ปลื้มคิด 
 3. ต าแหน่งรองประธานกรรมการ  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์  สิทธิสมวงศ์ 
 4. ต าแหน่งเลชานุการ   ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  กิติกุล 
 5. ต าแหน่งกรรมการ เขตท่ี 1  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์  มั่นใจตน 
 6. ต าแหน่งกรรมการ เขตท่ี 3  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปาริชาต  ภู่สว่าง 
 7. ต าแหน่งกรรมการ เขตท่ี 4  ได้แก่ นางอนุวงศ์  นุ่มลืมคิด 
 8. ต าแหน่งกรรมการ เขตท่ี 5  ได้แก่  นายรัฐ  ธนะภูมิ 
 9. ต าแหน่งกรรมการ เขตท่ี 9  ได้แก่  นางพรรณี  สระสม 
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2562 

26

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2562



19 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 4 
ประธาน มติที่ประชุมรับทราบนะครับ ต่อไปผมขอกลับเข้ามาสู่วาระที่ 1 เดิมตอนนี้ก็เป็นวาระที่ 2 ก็คือ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 
นายประเสริฐ  บุญสมบูรณ์สกุล ผมขออนุญาตครับ ผมประเสริฐ บุญสมบูรณ์สกุล ประธานกรรมการหยั่ง

เสียง ขออภัยผมได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการแล้วว่าผมติดสอนถึง 15.30 น. ขณะนี้ผมได้มาแล้ว ผมต้อง
ขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษาผมที่ได้ด าเนินการให้เลือกตั้งไปเป็นด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นผมไม่คัดค้านอะไรและ
ถ้ามีข้อสงสัยประการใดในมือผมมีข้อมูลท้ังหมดในเรื่องของการใช้ งบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่า
คณะกรรมการของผมนั้นท าด้วยหน้าที่บริสุทธิ์และจริงใจถึงแม้ก่อนที่ผมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานหยั่งเสียงจะมี
การถอดถอนด้วยว่าผมนั้นมีคดีติดตัว แต่ศาลยังไม่ตัดสินมันต้องมีข้อมูลในเรื่องของการเขียนข่าวสาร ซึ่งมีการ
ฟ้องร้องลักษณะท าเป็นขบวนการแต่ผมไม่น าเสนอ ณ ที่นี้ ผมอยากให้สหกรณ์ของเราเดินหน้าไปด้วยความเจริญ 
แต่บางสิ่งบางอย่างขอฝากคณะกรรมการที่เข้าไปใหม่ว่าคณะที่ปรึกษาที่ท่านจะตั้งนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่า
ท่านบริสุทธิ์ใจจริงๆ หรือเปล่า ลักษณะที่มาท าและถามว่าช่วยผมไม่ว่า แต่ลักษณะถ้ามาแล้วขอค่ารถ ขอค่าเบี้ย
ประชุมที่เกินหลักเกณฑ์ ขอให้ท่านประธานคนใหม่รับไปพิจารณาด้วย แต่ถ้าท่านมาด้วยบริสุทธิ์ใจมาช่วย 
ค่าตอบแทนได้เท่าไหร่ตามความเหมาะสม ผมกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ปีนี้ถึงแม้กรรมการผมจะมี
อุปสรรคมีข้อร้องเรียนมีข้อฟ้องร้องหลายอย่างแต่คณะกรรมการผมบอกว่าผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านกรรมการที่
ปรึกษาผม รศ.ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ ท่านราชบัณฑิต กรุณาผมเป็นอย่างสูงที่ลงมาเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ช่วยให้คณะกรรมการเดินหน้าไปด้วยดี ท่านบอกว่าเราจุฬาฯ เราน่าจะเดินให้สง่าผ่าเผยถึงแม้จะมีอะไรภายใน 
ขอให้เราคุยกัน ยิ่งวันนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาผมท่านขึ้นไปท าหน้าที่แทนผมซึ่งผมไม่ได้เบี้ยวที่ประชุม
แต่ผมติดภาระสอน กราบขอบพระคุณสมาชิกทุกคนครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐเป็นประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งเพ่ิงมาเพราะติด
ภารกิจ 

นายอุดม  โชคศิริ เรียนประธานนิดหนึ่งครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องวาระการหยั่งเสียงเลือกตั้งทุกอย่างรับรอง
เรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้ผมขออนุญาตชี้แจงได้ไหมครับ ขอชี้แจงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าอึดอัดเหมือน
ท่านประธานหยั่งเสียงที่พูด เพราะทุกคนโดนผลกระทบนั้นผมขออนุญาตมติที่ประชุมกับท่านประธานขอชี้แจงกับ
สมาชิก 

ประธาน เรื่องอะไรครับ 
นายอุดม  โชคศิริ เดี๋ยวเราจะได้ชื่นชมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วย ขออนุญาตชี้แจงหน่อยได้ไหม

ครับ 
ประธาน จะชี้แจงอะไร 
นายอุดม  โชคศิริ กรณีที่การบริหารสหกรณ์ในการหยั่งเสียงเลือกตั้งเพราะว่าสหกรณ์มันเป็นของสมาชิก

ทุกคนความเป็นมาเป็นไปผมอยากให้สมาชิกและดีใจที่สมาชิกเข้าประชุมกันเยอะๆ ที่ผ่านมามันไม่เยอะแบบนั้น 
ผมอยากจะขอบคุณด้วย ผมขอชี้แจงภายใน 10 นาทีได้ไหมครับ 

ประธาน ผมก็ยังงงๆ อยู่จะชี้แจงอะไร 
นายอุดม  โชคศิริ ชี้แจงเรื่องการหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาการบริหารจุฬาฯ 2-3 ปีที่ผ่านมา 
ประธาน  มันจบไปแล้วครับ 
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นายอุดม  โชคศิริ คือจะชี้แจงให้สมาชิก สมาชิกบางท่านเขายังไม่ทราบ นี่คือรับรองไปแล้วผมยอมรับผล 
ประธาน เอาอย่างนี้เอาไว้วาระอ่ืนๆ ผมจะเปิดโอกาสให้พูดเต็มท่ีเราจะได้เอาวาระที่ส าคัญๆ ไล่ไปก่อน 
นายอุดม  โชคศิริ ขอบคุณครับ ไม่เป็นไร 
ประธาน ตกลงรับรองรายงานการประชุม ท่านได้อ่านรายงานการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่

หน้า 6 เป็นต้นไป เป็นรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 4 มีแก้ไขไหมครับ ถอดเทปตัวต่อตัวเพ่ือไม่ให้มีปัญหาใน
การถอดความใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าไม่มีก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 4 Ok นะครับ รับรองนะครับ ขอเสียงปรบมือรับรองหน่อยครับ ไม่ต้องนับคะแนน ok นะครับ 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานกิจการประจ าปี 2561 
     ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 สมาชิกลดลง 135 ราย 
จากเดิม 15,957 ราย ลดลง 15,822 ราย และสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 384 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น เพ่ิมข้ึน 180 ล้านบาท  
ผลมาจากการจัดสรรก าไรสุทธิ ท าให้สหกรณ์เราม่ันคงยิ่งขึ้น ทุนส ารอง 2,546 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5.87% เงินรับฝาก
ประเภทออมทรัพย์เพ่ิมขึ้น 5 ล้านบาท เงินรับฝากประจ าลดลง 269 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้ยืมตลอดปี จ านวน 
5,126 ล้านบาท สมาชิกช าระคืน 5,100 ล้านบาท ให้สหกรณ์อ่ืนกู้เพ่ิมขึ้น 189 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอ่ืนอยู่ใน
รายงานกิจการประจ าปี 2561 ให้ดูได้ในหน้า 45-65 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออก 
  จากสหกรณ์ในระหว่างปี 2561 
 ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และ
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

- สมาชิก   ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  จ านวน   11,479 ราย 

- สมาชิกเพ่ิมขึ้น  จ านวน 262 ราย 

- สมาชิกพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 10 เช่น ตาย  
ลาออก อายุไม่ถึง 10 ปี จ านวน 363 ราย 

- เหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 11,378 ราย 

- สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  จ านวน   1 พระองค์ 

- สมาชิกสมทบ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  จ านวน  4,443  ราย 
รวมจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 15,822 ราย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2561 แสดงผลงานของสหกรณ์ 
 ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวเชิญ นายศิลป์ชัย  รักษาพล และดร.ธนาดล  รักษาพล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท 
ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เพ่ือชี้แจงการตรวจพิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2561 
ให้สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับผมอาจารย์จรูญ 
ประธาน เดี๋ยวทางผู้สอบบัญชีจะชี้แจงหรือเปล่า 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล รอผู้สอบบัญชี  
นายศิลป์ชัย  รักษาพล ขออนุญาตเรียนท่านประธาน ท่านกรรมการ ท่านที่ปรึกษา ท่านสมาชิก ท่าน

ผู้แทนกรมตรวจและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ที่เลือกให้คณะของผมเป็นผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 61 เรียนให้ทราบว่าในรอบปีได้เข้าท าการตรวจสอบและร่วมประชุมกับคณะกรรมการโดยแจ้งผล
การตรวจสอบตามล าดับได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วยดีท าให้ผลของการตรวจ
เสร็จตามเป้าหมาย บัดนี้ขออนุญาตเสนอผลการตรวจตั้งแต่หน้า 69 เป็นต้นไป ในหน้า 69 เขียนว่ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีเสนอต่อนายทะเบียน ผมจะให้ผู้ช่วย ดร.ธนาดล เป็นผู้น าเสนอ 

ดร.ธนาดล  รักษาพล ขออนุญาตท่านสมาชิก กราบเรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ณ ที่
แห่งนี้ ผมธนาดล ขออนุญาตน าเสนอสรุปผลการตรวจสอบในครั้งนี้ในหน้าที่ 69 ประโยคที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่ประโยค
แรกท่ีค าว่าความเห็นของข้าพเจ้าในย่อหน้าที่ 2 “ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์รวมถึงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” ประโยคนี้
ส าคัญอย่างไร ส าคัญตรงที่ความเห็นต่องบการเงินถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นงบการเงินที่ถูกต้องและที่
ส าคัญคือสามารถน าไปใช้ในการจัดสรรก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นประจ าปีได้ เพราะถ้าท่านใดยังพอจะจ าได้งบการเงินในปี
ก่อนหน้า ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอาจจะท าให้ไม่สามารถน าเงินก าไรไปจัดสรรได้ แต่ว่าในปีนี้
งบการเงินของเราเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข แบบไม่มีเงื่อนไขแปลว่าสามารถน าก าไรที่อยู่ในงบการเงินไปใช้ในการ
จัดสรรในวาระถัดไปได้ นี่คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดในรอบปีนี้ว่างบการเงินของเราโดยรวมถูกต้องแล้ วก็จากการที่เข้า
ตรวจสอบโดยรวมก็ไม่พบว่าเจอเหตุแห่งการทุจริตใดๆ เพ่ิมเติมหรือว่าจะเจอเหตุใดที่จะท าให้เชื่อว่าเป็นสิ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงและไม่ได้รายงานให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ทุกอย่างที่เปิดเผยอยู่ในงบการเงินเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะเปิดเผยออกมาให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยคณะกรรมการ ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ดู
แล้วว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการแล้วก็ตามระเบียบของนายทะเบียน ฉะนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจกับ
งบการเงินที่เกิดขึ้น หน้าที่ 71 จะมีเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องเน้นให้กับท่านประมาณ 4 เร่ือง หลายท่านอาจจะเป็นกังวล
เกี่ยวกับเงินให้กู้และก็เงินลงทุนในอดีตของเราก็จะเรียนทุกท่านทราบว่าในปีปัจจุบันทั้งคณะกรรมการได้
ด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินให้กู้หรือเงินลงทุนในอดีตที่เคยมีโอกาสที่จะเสียหายหรือก่อความเสียหายให้กับ
สหกรณ์และเป็นความเสี่ยง สหกรณ์และคณะกรรมการก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตั้งค่าเผื่อตามความจ าเป็นแล้ว
ก็ตามหลักความระมัดระวังที่นายทะเบียนได้ให้หลักเกณฑ์เอาไว้ ซึ่งระหว่างนี้ทางสหกรณ์ก็ได้มีหนังสือถามไปยัง
นายทะเบียนประมาณ 2-3 ครั้ง รวมถึงได้จัดประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีแล้วก็ผู้แทนกรมตรวจ แล้วจัดประชุมกัน
อยู่หลายรอบแล้วได้ข้อสรุปตามที่ผมจะรายงานดังต่อไปนี้ ตัวแรกก็คือตัวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด  
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ทีม่ียอดคงค้างอยู่ในบัญชี 215 ล้าน ซึ่งเรามีหลักประกันคือหุ้นสหประกันชีวิต ปีก่อนหน้าผู้สอบบัญชีเคยมีประเด็น
เล็กน้อยเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นปีนี้ สามารถชี้แจงเรื่องประเด็นมูลค่าหุ้นได้หมดแล้วและในปีนี้ทางสหกรณ์ได้ตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับก้อนนี้เพ่ิมข้ึน 3.7 ล้าน โดยใช้หลักร้อยละ 5 จาก 3.7 ล้าน ในข้อที่ 1 สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด ข้อที่ 2 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด 1,063 ล้าน ตัวนี้
ทางสหกรณก็์ได้ท าการประเมินราคาที่ดินใหม่ ถ้าท่านใดเคยมีประเด็นเกี่ยวกับมูลค่าท่ีดินปีนี้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
จากกรมที่ดินว่าราคาประเมินอยู่ที่ 111 ล้าน ฉะนั้นคงเหลือต้องตั้งค่าเผื่อ 951 ล้าน  สหกรณ์เคยตั้งไปแล้ว 259 
ล้าน คงเหลือที่ยังไม่ได้ตั้งอีกประมาณ 700 ล้าน 692 ล้าน สหกรณ์ก็พิจารณาตั้งค่าเผื่อ 3 ปี ฉะนั้นปีนี้ก็จะตั้งค่า
เผื่อไป 230 ล้าน ก็ถือว่าเป็นจ านวนเงินที่เยอะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดคิดว่าปีนี้ก าไรหายไปเยอะเพราะอะไร ก็อยาก
ให้ดูที่ข้อ 1 และข้อ 2 ในหน้าที่ 71 ว่ามีการตั้งค่าเผื่อจ านวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตแต่ว่าผลของเหตุการณ์
เหล่านั้นมันส่งผลต่อการด าเนินงานในปีปัจจุบัน ในหน้าที่ 72 เป็นเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ปีนี้ก็มี
การตามเก็บเงินได้หลายครั้งแล้วก็สามารถเก็บเงินมาได้จ านวน 5 ล้านบาท ส าหรับเงินฝากแล้วก็ตัวที่เก็บไม่ได้อีก 
15 ล้าน เคยตั้งค่าเผื่อไปหมดแล้ว ลูกหนี้เงินให้กู้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ปีนี้ก็ได้รับคืนมาจ านวนหนึ่งแล้วก็
ที่เหลือหลักประกันคุ้มมูลหนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งค่าเผื่อใดๆ เพ่ิมเติม ฉะนั้นเรื่องของคลองจั่นเราก็ยังติดตามอยู่และก็มี
การตั้งค่าเผื่อเป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียน ตัวสุดท้ายที่อาจจะมีปัญหาก็คือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย เรา
มี 2 ส่วนคือเป็นเงินลงทุน 50 ล้าน แล้วกเ็ป็นเงินฝากท่ีชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยประมาณ 535 ล้าน ในส่วนของเงิน
ลงทุนปีนี้ก็ยังได้ปันผลกลับมาและยังได้ผลตอบแทนกลับมาบางส่วนอยู่ ฉะนั้นก็มีการตั้งค่าเผื่อกึ่งหนึ่งก็คือ 25 ล้าน 
ในขณะที่เงินฝากหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 535 ล้าน คณะกรรมการก็มีมติตั้งที่ร้อยละ 5 ต่อปี ก็คือต้องเพ่ิมขึ้น 
26 ล้าน ฉะนั้นเบ็ดเสร็จรวมแล้วใน ข้อที่ 1-4 สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อในปีนี้เพ่ิมขึ้นประมาณ 200 กว่าล้านบาท 205 
ล้าน  เบ็ดเสร็จที่เป็นเรื่องราวของเงินลงทุนและเงินฝากในอดีตที่อาจจะส่งผลต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ได้เราก็
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นก็ขอให้ท่านสมาชิกลองพิจารณาดูในงบการเงินได้ 
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบก าไรขาดทุนคาดว่าสหกรณ์จะมีตัวสรุปผลการด าเนินงานอยู่และผมจะขอ
อนุญาตไฮไลท์แค่บางส่วนในหน้า 75 ขอให้ท่านดูหน้าที่ 75 เป็นงบแสดงฐานะการเงินปีนี้สินทรัพย์ของเรา 40,000 
ล้าน ปีก่อน 39,000 ล้าน ก็เพ่ิมขึ้นประมาณ 380 ล้าน ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากเงินให้กู้กับสหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้น
แล้วก็มีเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น เงินให้กู้สหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้นประมาณ 600 ล้านและเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ 186 ล้าน 
ตัวนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าจะลงเฉพาะตัวที่ส าคัญ ตัวที่ส าคัญจริงๆ ก็คือในหน้าที่ 75 ที่เขียนว่า
สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ จะมีอยู่ 2 ส่วนที่เขียนว่าหมายเหตุ 5 สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษระยะสั้น 
1,440 ล้าน ระยะยาว 973 ล้าน 2 ส่วนนี้รวมกันลดลงจากปีก่อน 300 กว่าล้าน พวกสินทรัพย์ที่มีปัญหาที่ต้อง
ติดตามเป็นพิเศษอย่างที่ได้เรียนว่าเงินให้กู้กับสหกรณ์ธนกิจไทย มงคลเศรษฐี นพเก้ารวมใจหรือคลองจั่นทั้งหมดนี้
ปีนี้ลดลงประมาณ 300 กว่าล้าน 300 กว่าล้าน ส่วนหนึ่งคือเก็บเงินคืนได้จริงเกือบ 100 ล้าน อีกส่วนหนึ่งคือตั้งค่า
เผื่อเพ่ิมข้ึนประมาณ 200 ล้าน ฉะนั้นอาจจะกระทบกับผลก าไรในปีนี้ไม่มากก็น้อย 200 ล้าน ในหน้าที่ 76 จะเป็น
แหล่งที่มาของสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ 40,000 ล้าน ของเรามาจากแหล่งใด สินทรัพย์ของเรามาจากหนี้สิน 22,000 
ล้าน 22,000 ล้าน ส่วนหนึ่งกึ่งหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กับธนาคารและสมาชิก
ประมาณ 10,000 ล้าน อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 12,000 ล้าน อีกส่วนหนึ่ง 
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ของแหล่งที่มาของสินทรัพย์ก็คือทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นปีนี้เพ่ิมขึ้น 181 ล้าน ถ้าท่านสังเกตดูในหน้าที่ 76 ตัวที่
ต้อง Highlight ก็คือเงินรับฝากปีนี้ลดลง 246 ล้าน เกิดจากการถอนเงินของท่านสมาชิกแต่ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 
181 ล้าน อันนี้ก็เป็นผลจากเรื่องของความเชื่อมั่นใดๆ ก็ตามแต่โดยรวมก็ถือว่าสมาชิกก็ยังเชื่อมั่นอยู่ก็ถอนเงินฝาก
ออกไปส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีฝากทุนเรือนหุ้นเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันโดยรวมก็ถือว่ายังใกล้เคียงเดิมที่เป็นแหล่ง
เงินทุนภายใน ส่วนแหล่งเงินทุนภายนอกก็คือเงินกู้ยืมระยะสั้น ปีนี้ก็เพ่ิมขึ้นประมาณ 500 กว่าล้าน ก็ถือว่า
โดยรวมแหล่งที่มาของสินทรัพย์ก็คือเงินรับฝากกับทุนสหกรณ์เพ่ิมข้ึนประมาณ 384 ล้าน ในหน้าที ่77 อันนี้คือ 
งบก าไรขาดทุน ก็คืองบที่แสดงผลการด าเนินงานในปีนี้ ปีนี้ผลการด าเนินงานของเราก าไรลดลงประมาณ 96 ล้าน 
ก าไรที่ลดลงมาจากอะไรบ้าง ขอให้ท่านดูในบรรทัดที่ 1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้เพ่ิมขึ้น 7 ล้าน อันนี้คือเรามีเงินให้กู้กับ
สหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้นดอกเบี้ยรับเงินฝากลดลง 4 ล้าน อันนี้เป็นเรื่องของเงินที่เราน าไปฝากที่อ่ืนผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนลดลง 58 ล้าน อันนี้ต้องดอกจันทร์ปีนี้เรื่องของการลงทุนท าได้ยากและหุ้นกู้ที่เคยได้ก าไรหรือได้ผลตอบแทน
เยอะปีนี้ได้ผลตอบแทนลดลง หุ้นกู้ในอดีตที่เคยดีเริ่มจะหมดแล้วเหลือแต่หุ้นกู้ตัวใหม่ๆ ที่ดอกผลอาจจะไม่เยอะ
เท่าในอดีต ฉะนั้นก็โดยรวมผลตอบแทนจากเงินลงทุนลดลง 58 ล้าน จาก 905 ล้านเหลือ 847 ล้าน ฉะนั้นตรงนี้
ต้องดอกจันทร์ว่าผลการด าเนินงานที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะตรงนี้เรื่องของการลงทุน ส าหรับต้นทุนของเงินของ
เรามาจากเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลง 30 ล้าน จากเดิม 270 ล้าน ตัวใหม่ 240 ล้าน ก็ลดลง 30 ล้าน 
เนื่องจากเงินรับฝากจากท่านสมาชิกลดลงดอกเบี้ยก็ลดลงส่วนดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะสั้นเพ่ิมขึ้นประมาณ 7 ล้าน 
อันนี้เนื่องจากว่าเงินจากท่านสมาชิกน้อยลงก็ต้องไปกู้จากตั๋วเงินระยะสั้น อ่ืนๆ ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นประมาณ 7 ล้าน 
นอกจากนี้ยังมีขาดทุนจากการไถ่ถอนเงินลงทุนประมาณ 20 ล้าน เพิ่มข้ึนจากเดิม 15 ล้าน รวมแล้วรายได้ดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากเงินลงทุนถ้าท่านดูปีนี้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งหมด 1,133 ล้าน อยู่ตรงกลางหน้า 77 ปี
ก่อน 1,176 ล้าน ลดลง 44 ล้านอย่างที่ได้เรียนว่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนมันลดลงอันนี้ถือว่าก าไรขั้นต้นของเรา 
ลดลงส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทางผมก็ได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณและก็ตัวค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีก่อนจะมีท่ีเพ่ิมข้ึนก็คือเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นที่เหลือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีก่อน ฉะนั้น
ขอให้ท่านดูในหน้าที่ 81 ขอให้ท่านดูที่บรรทัดรองสุดท้าย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 297 ล้าน ปีก่อน 245 ล้าน ตัวนี้
เพ่ิมขึ้นค่อนข้างเยอะถามว่าที่เพ่ิมขึ้นเพราะอะไร เนื่องจากเรามีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเยอะขึ้น ค่าเผื่อถ้า
ท่านดูค่าเผื่อทั้งหมดเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 6 บรรทัดไล่ขึ้นไป หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 2 
ล้าน หนี้สงสัยจะสูญระหว่างด าเนินคดี 4 ล้าน ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 700,000 ยูเนี่ยนคลองจั่นอันนี้ได้รับเงินคืน
มา 5 ล้าน ก็เลยกลับรายการสินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ 234 ล้าน ตัวนี้ล่ะครับที่ผมบอกว่ามันกระทบต่อ
ก าไรขาดทุนของเราเยอะเนื่องจากเราต้องตั้งค่าเผื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนว่าเงิน
ฝากและเงินให้กู้ตัวไหนที่มีความเสี่ยงเราต้องตั้งเพ่ิม ปีก่อนตั้ง 119 ล้าน ตัวนี้เพ่ิมขึ้นเยอะประมาณการผลขาดทุน
จากเงินลงทุนปีก่อน 50 ล้าน ปีนี้กลับรายการ 22 ล้าน ประมาณ 6 บรรทัดนี้รวมแล้วกระทบต่อก าไรขาดทุนของ
เราประมาณ 200 ล้าน ปีก่อน 150 ล้าน แปลว่าปีนี้เราตั้งค่าเผื่อให้เป็นไปตามระเบียบเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 ล้าน ก็
ถือว่าท าให้ก าไรขาดทุนของเราลดลงจากเดิมเคยได้ในปี 60 932 ล้าน ปีนี้ 836 ล้าน ก็ถือว่าโดยรวมก าไรสุทธิ
ลดลงเกือบ 100 ล้าน ส่วนหนึ่งเนื่องจากเงินลงทุนที่ลงทุนแล้วผลตอบแทนลดลงอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากการตั้งค่า
เผื่อเพ่ิมขึ้นประมาณ 50 ล้าน อันนี้ก็เป็นก าไรขาดทุนในปีนี้ที่เป็นผลจากการด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับส่วนอ่ืนๆ 
เป็นรายละเอียดประกอบขอให้ท่านลองพิจารณาในรายละเอียดได้ว่าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินตรงไหนก็
ขอให้พิจารณาและถ้ามีข้อสงสัยก็ยินดี 
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ประธาน สมาชิกมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติว่ารับรอง อาจารย์จรูญ เชิญครับ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล มีครับ ก่อนอ่ืนผู้สอบบัญชีในหน้า 72 ที่ท่านเขียนเกี่ยวกับคลองจั่นว่าปีนี้สูญ 

15.1 ล้านคือรับเงินมาแค่ 5.7 ล้าน ใช่ไหมครับ  
ประธาน อาจารย์พูดใกล้ๆ ไมค์หน่อย  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ตกลงได้ยินหรือยังครับ ท่านบอกว่าในหน้า 72 ท่านบอกว่าคลองจั่นท่านรับ 

5.7 ล้าน สูญ 15.1 ล้าน แต่ในหน้า 90 ท่านไปตั้งค่าเผื่อแค่ 5.7 ล้าน แสดงว่ามันขัดกันหรือเปล่าครับคือท่านรับ 
15.1 ล้าน และก็หายไป 5.7 ล้าน 

นายธนาดล  รักษาพล ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตั้งค่าเผื่อไปเต็มร้อย
แล้ว 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับเข้าใจครับ 
นายธนาดล  รักษาพล ซึ่งในปีนี้มีก าหนดจะได้คืน 20 ล้าน ถ้าเราได้คืนครบทั้ง 20 ล้าน จะเป็นการกลับ

รายการค่าเผื่อ 20 ล้าน จะเป็นติดลบก็คือจะเป็นรายได้กลับมา 20 ล้าน แต่เนื่องจากเราได้เพียง 5 ล้าน อีก 15  
ล้าน ยังไม่ได้ เราก็เลยกลับรายการค่าเผื่อแค่ 5 ล้าน ฉะนั้นจะโชว์ในงบก าไรขาดทุนเป็นการกลับรายการแค่ 5 ล้าน 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เป็นการกลับไปนะครับ ok ครับ อันนี้ผมไม่เข้าใจ ที่นี้ผมอยากจะถามท่านว่า 
สิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์เรากลัวอยู่ตลอดว่ามันมีวิกฤติมันมีอะไรต่างๆ และ ณ วันนี้ผมไม่อยากตีความตีรวนอะไรนะ
อยากจะให้ท่านยันชัดๆ ว่าปีหน้าต่อไปเรายังมีหนี้สงสัยจะเสีย หนี้เสียเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่า เราจะต้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะต้องตั้งเงินฝากสงสัยจะสูญ 30 ล้าน 20 ปี คือรายการที่ 1 เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี  
20 ปี 5% 3.7 และรายการที่ 4 535 ล้าน ตั้งค่าเผื่อถ้าตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญร้อยละ 5 26.7 เพราะฉะนั้น
รวมแล้วเราราวๆ 30 ล้าน 

นายธนาดล  รักษาพล ถูกต้องครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถูกต้องนะครับและเรามีเงินที่จะต้องฝากสงสัยจะสูญรายการที่ 2 คือเคหนพเก้า 

ซึ่งเราจะต้องตั้งต่อไปข้างหน้าอีกปีละ 230 ล้าน ถูกต้องนะครับ 
นายธนาดล  รักษาพล ถูกต้องครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ที่นี้รายการที่ 3 เรื่องคลองจั่น ผมขอถามท่านว่าเรายังมีหนี้สงสัยจะสูญอยู่กับ

เขาอีกไหมครับ 
นายธนาดล  รักษาพล กราบเรียนอย่างนี้ครับกับคลองจั่นเรามีเงินฝากตั้งไปเต็มแล้ว ฉะนั้นจะไม่กระทบละ 

จะมีแต่ได้คืน แต่ถ้าเป็นลูกหนี้เงินให้กู้คลองจั่นเรายังมีอยู่อีก 1,125 ล้าน ที่ยังไม่ได้ตั้งแต่หนี้ก้อนนี้ทางสหกรณ์มี
หลักประกันเป็นอาคารและที่ดินซึ่งได้ให้บริษัทประเมินราคาเข้ามาประเมินมูลค่า ผมได้ระบุในหน้าที่ 72 ว่ามูลค่า
จากการประเมินเมื่อประมาณ 10 พฤศจิกายน 2560 มูลค่า 2074 ล้าน ซึ่งเกินกว่ามูลหนี้ ฉะนั้นทางสหกรณ์ก็เลยยัง
ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อเพ่ิมเติมในส่วนนี้ เนื่องจากคาดว่าหลักประกันคุ้มมูลหนี้ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อตัดรายการที่ 3 ออกไป
เพราะตรงนั้นมีมูลค่าหนี้เพียงพอ เราก็จะมีปัญหาอยู่ราวๆ 30 ล้าน 20 ปีก็คือ 600 ล้าน และ 460 ล้าน ก็คือ 230 
ล้าน 2 ปี 

นายธนาดล  รักษาพล ถูกต้องครับ 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะฉะนั้นทั้งหมดของเราก็คือมีหนี้ตรงนี้แค่ประมาณ 1 : 100 ล้าน เท่า
นั้นเอง ขอท่านสมาชิกโปรดสบายใจเลยนะครับอย่าได้ไปคิดถอนหุ้น เมื่อกี้ท่านผู้ตรวจสอบพูดไม่ถูกนะครับปีนี้
สมาชิกถอนหุ้นมากกว่าเงินเข้าครับตัวเลขที่ท่านเห็นบวก มันเป็นบวกจริงครับ แต่จริงๆ แล้วสหกรณ์เก็บเงิน
สมาชิกค่าหุ้นต่อปีราวๆ 400 กว่าล้าน ผมเคยท าตัวเลขมาแต่ว่าเมื่อมันเข้ามาได้เพ่ิมเป็น 180 ล้าน นั่นแสดงว่ามี
คนถอนหุ้นไปครับแต่ net ออกมาแล้วหุ้นเรายังเป็นบวกอยู่ เพราะฉะนั้นกรุณาให้สมาชิกเข้าใจตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นฝากสมาชิกเลยนะครับอย่าได้กังวลเรื่องกู้วิกฤตตรงนี้แต่จะพูดจริงๆ ขอให้ท า ดูกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่าให้
ผิดเหมือนอดีตอีก ผมดูตรงนี้แล้วผมไม่ทราบว่าวิเคราะห์งบการเงินของท่านหรือเปล่าครับ 

นายธนาดล  รักษาพล ครับ ใช่ครับ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล รู้สึกผมอ่านหน้า 115 ของท่านใช่ไหมครับ 
นายธนาดล  รักษาพล ครับ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็เห็นที่ท่านบอกว่าไม่ดีคือการวิ เคราะห์งบการเงินเป็นการอธิบายผล

ประกอบการปีที่แล้วของคณะกรรมการด าเนินการ สิ่งที่ผมสนใจที่สุดก็คือหนี้สินต่อทุนที่ท่านเขียนมากกว่าค่าเฉลี่ย 
ท่านพอวิจารณ์ได้ไหมว่าที่เหมาะสมผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับสหกรณ์ที่ท่านบอกเปรียบเทียบตรงนั้นดีหรือ
เปล่า 

นายธนาดล  รักษาพล ครับโดยปกติค าว่าหนี้สินต่อทุนต้องแบ่งอย่างนี้ครับ หนี้สินมี 2 ส่วน หนี้สินจาก
ภายนอกก็คือเราไปกู้เขามากับหนี้สินจากภายในคือเงินรับฝากจากพวกท่าน สองส่วนนี้ถ้าดูใกล้เคียงกันในปีนี้ถ้าดู
ในงบการเงินในหน้าที่ 76 ปีนี้เรามีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ 10,000 ล้าน มีเงินรับฝาก 12,000 ล้าน อัน
นี้คือหนี้ทั้งหมดคือ 22,000 ล้าน อันนี้เป็น x1 22,000 ล้าน ส่วนตัวหารก็คือทุน ทุนคือ 17,000 ล้าน ก็คือทุนของ
สมาชิกเอง ถามว่าเยอะๆ ดีหรือน้อยๆ ดี อาจจะตอบด้วยตัวนี้ชัดๆ ไม่ได้ เนื่องจากมันต้องไปแตกว่าหนี้ ถ้าเป็นหนี้
จากเงินรับฝากเยอะๆ จะดีมาก เพราะเราไม่อยากให้เงินเราต้องไปจ่ายดอกผลให้กับแบงค์แล้ว อยากจะจ่ายดอก
ผลให้กับสมาชิก ฉะนั้นถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากสมาชิกก็คือภายในจะยิ่งดีแต่ถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากแบงค์ข้างนอกอาจจะ
ต้องถือว่าไม่ดี ถ้าเราดูภาพรวมค าว่าหนี้ต่อทุนเยอะๆ แปลว่าอะไร แปลว่าถ้าท่ีไหนมีหนี้สินเงินรับฝากเมื่อเทียบกับ
ทุนเยอะๆ อันนี้แปลว่าดี แต่ถ้าเป็นหนี้สินจากแบงค์เยอะๆ เมื่อเทียบกับทุนอาจจะไม่ดี อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็น
หนี้กับคนในด้วยกันเองถือว่าดี เพราะว่าดอกผลก็วนอยู่ข้างในแต่ถ้าเป็นหนี้กับธนาคารพาณิชย์อันนี้ ไม่ดี ถามว่า
อัตราส่วนตรงนี้บอกอะไรเรา บอกถึงความเสี่ยงว่าหนี้กับทุน หนี้มันถอนได้ทันที ถอนได้ง่าย ถอนได้เร็ว ส่วนทุน
ถอนยากต้องเลิกก่อน ถ้าเราแบกหนี้เยอะทุนน้อยความเสี่ยงเกิดตรงที่เราจะต้องหาเงินมารองรับการถอนหนี้เงินรับ
ฝากหรือหนี้ตั๋ว แต่ถ้าหนี้น้อยกว่าทุนแปลว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าเนื่องจากเราไม่จ าเป็น เราอาจจะกันเงิน
ส ารองไว้ในส่วนนี้น้อยลง และเอาไปก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวได้มากขึ้น ถามว่าตรงไหนจุดที่ดีหรือไม่ดีอยู่
ตรงไหน มันต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าของเราเป็นหนี้จากเงินรับฝากหรือหนี้จากข้างนอกเยอะไหมและเมื่อเทียบ
กับทุนส ารองเงินไว้เพียงพอไหมเมื่อเทียบกับสภาพคล่องที่เรามีอยู่ 

ประธาน มีค าถามอีกไหมครับ 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขอบคุณครับ เพราะว่าค าตอบที่ท่านให้มาเป็นข้อคิดส าหรับกรรมการชุดต่อไป
นะครับเพราะว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ช่วงหลังนี้หนี้ที่เกิดจากรับเงินฝากจากสมาชิกลดลง ซึ่งท าให้เราต้อง
ไปกู้ธนาคารเพ่ือน ามาเพ่ิมก าไรหรือเพ่ิมสภาพคล่อง เพราะฉะนั้นท าอย่างไรให้สมาชิกเชื่อถือคือก่อนนี้สหกรณ์เรา
มีเงินฝากออมทรัพย์ 8,000 กว่าล้าน ฝากประจ า 12,000 กว่าล้าน ตอนนี้ลดลงมาเยอะนะครับขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณครับ  
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตถาม ผมพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขที่ 263228 ผมขอบคุณท่านผู้สอบ

บัญชีที่อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เรากู้เงินข้างนอกมาปล่อยกู้ต่อเหมือนกับนั่งกินส่วนต่างและก็เพ่ิมขึ้นจนเป็น
การเสพติดสักวันหนึ่งถ้าเผื่อรายได้ท่ีเราหาเข้ามามันไม่ทันกับที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้และพวกเงินกู้จากข้าง
นอกมันเพ่ิมขึ้นตลอดทุกปี ตอนนี้เกือบจะ 1.3 ตามมาตรฐานที่บอกว่าคาเมลไม่ควรจะเกิน 1.3 ใช่ไหมครับ แต่ถ้า
เผื่อเป็นธุรกิจเอกชนเจอ 1 ก็ตกใจแล้ว ตรงนี้ผมคิดว่าสมาชิกควรจะตระหนักว่าการที่เราพยายามโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเหมือนอ่ึงอ่างพยายามพองตัวขึ้นมา สักวันหนึ่งมันระเบิดก็พินาศนะครับ ผมคิดว่าดีแล้วครับท่านควรจะ
เตือนไว้หน่อยเพราะหลายคนเท่าที่ผมทราบก็คือไม่เป็นไร กู้มาหาเงินได้จ่ายโบนัสและเอามาฝากมาซื้อหุ้นและก็
เพ่ิมเข้าไปเรื่อยๆ มันหมุนอยู่ข้างในเองเป็นเงินกู้ที่หมุนให้มันเพ่ิมขึ้นหลายๆ รอบ เป็นการเสี่ยงอย่างมากต้องคิด
ใหม่แล้วผมเชื่อว่าทางฝ่ายบริหารของสหกรณ์จุฬาฯ มีความรู้เรื่องการเงินไม่เพียงพอ เราต้องพ่ึงผู้ตรวจสอบบัญชีที่
มีความรู้และมองเห็นอะไรและต้องเตือนอย่างตรงไปตรงมาต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่นี้เรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งก็
คือมันมีปัญหาเรื่องที่บอกว่าเราไม่มีหนี้เสียเพราะว่าเวลามันครบก าหนดแล้วเราถอนเงินไม่ได้เราก็ฝากต่ออย่างนี้
มันไม่เสียแน่นอน แต่มันถอนไม่ได้ดอกเบี้ยก็ถอนไม่ได้อย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องให้ข้อสังเกตแล้วว่าท าอย่างนี้บ่อยๆ 
มันเหมือนกับว่าเงินเราไปอยู่กับเขาหมดเลยนะครับ และประโยชน์ที่เราได้มันเป็นแค่ตัวเลขซึ่งท าให้ดูผล
ประกอบการดีมีก าไรดีแต่จริงๆ แล้วเงินไม่ได้เข้ามาและเราเสียออกไปด้วยซ้ าไปแทนที่จะกู้เงินมาและมาท า
ประโยชน์ เราต้องกู้เงินมาเพ่ือให้พวกนี้เอาไปใช้อีกและผมจะเรียนให้ทราบว่ามีสมาชิกของเราที่บอกว่าไม่เป็นไรหนี้
เสีย 6,000 ล้าน ก็ยังไม่เป็นไร โอ้โหท่านมาจากไหนก็ไม่ทราบ 1,000 ล้าน หนี้เสียเท่ากับสมาชิกเสียเงินไปคนละ
ประมาณ 100,000 บาท  3,000 กว่าล้าน  4,000 ล้าน ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแล้วนะครับก็เท่ากับสมาชิกเสีย
เงินไปคนละ 300,000 ถึง 400,000 บาทต่อคนโดยเฉลี่ย มันน่ากลัวมาก ผมไม่ใช่มาบอกว่าจะล่มจะแย่ แต่ถ้าเรา
ไม่แก้ไขไม่เยียวยามันก็ต้องแย่ลงๆ และเศรษฐกิจภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมันก าลังมีปัญหาอยู่ การที่เราจะหา
รายได้จากเงินที่ไปกู้จากข้างนอกดอกเบี้ยข้างนอกก็ต้องเพ่ิมข้ึนเราต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นแต่เรามาปล่อยกู้ภายในถูกๆ ผม
ทราบว่าสหกรณ์บางแห่งที่เฉลี่ยคืนเขาไม่ได้สูงแบบเราเลยนะ ผมไม่ใช่ว่าจะมาเบรคอะไรแต่ให้คิดดูดีๆ ว่าต้นทุน
ของเรามันเป็นเท่าไหร่กันแน่ ต้องสามารถค านวณออกมาได้ว่าต้นทุนเงินของเรา คือเท่าไหร่และค่อยไปแจกเป็น
ประโยชน์ให้กับสมาชิกและก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เอาไปฝากและสูญจ านวนมากมายมหาศาล ผมอยากจะถาม
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากองทุนส่วนบุคคล ผมดูในนี้แล้วเรามีก าไรบ้างหรือเปล่า ประมาณ 1,000 ล้านใช่ไหม ที่จริงดู
แล้วสัดส่วนก็ไม่เท่าไหร่แต่รู้สึกมันขาดทุนแทบทุกปีหรือเปล่า ผมสงสัยอยู่ตอนที่ไปซื้อหุ้นซื้อ bond ซื้ออะไรต่างๆ 
ที่เราท าอยู่โดยไม่ผ่านกองทุนส่วนบุคคลรู้สึกมันจะดีกว่านะและจะไปเสียเงินท าไม เสียไปประมาณ 50 ล้าน 
ขาดทุนไป 2 เจ้าประมาณ 50 กว่าล้าน เราท าไปท าไมและท าอยู่ทุกปีขาดทุนทุกปีหรือเปล่า ขอโทษนะครับเวลา
เอาเงินไปลงทุนที่ไหนคนมักจะถามว่าได้ผลตอบแทนอะไรหรือเปล่า ผมพูดอย่างที่ว่าเขาก็ทราบกันดีนะครับว่าใน
ตลาดหาเงินมาได้มันก็ต้องมีรางวัลอะไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังสงสัยว่าท าต่อไปท าไมถ้ามันขาดทุน 50 ล้านทุกปี
หรืออะไรประมาณนั้น ผมว่าตรงนี้ช่วยกรุณาดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 
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ประธาน มีถามอีกไหมครับ 
นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ดิฉันนางสาววรรณิตา วิไลวรรณ สมาชิกหมายเลข 293040 สังกัดส านักงาน

การทะเบียนมีข้อสงสัยหน้า 71 ตรงข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นผู้สอบบัญชีได้เขียนว่า “โดยมิได้เป็นการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ดังนี้“ ดิฉันสงสัยว่าเวลา
เราปิดงบบัญชีเราปิด ณ 31 ธันวาคม 2561 แต่ข้อมูลอันนี้และวันที่ 31 เรามีลูกหนี้ตามค าพิพากษา 215 ล้านเศษ 
ข้อละไว้ในฐานที่เข้าใจ แล้วก็พอวันที่ 9 มกราคม 62 อันนี้ปี 62 นะคะ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการขาย
ทอดตลาดหุ้นสหประกันชีวิตก็จะได้เงินมา 102 ล้าน เสร็จแล้วก็มีเจ้าหนี้มาขอเฉลี่ยทรัพย์ไป 31 ล้าน ฉะนั้นเราก็
ขาดทุนสุทธิ 144 ล้าน ขาดทุนนะคะ อันนี้ไม่ได้แจ้งให้แต่ก็บอกต่อไปอีกว่าสหกรณ์เราได้ตั้งค่าเผื่อเอาไว้ 69 ล้าน 
ฉะนั้นจะต้องเพ่ิมตั้งเพ่ิมอีกคือคงเหลือที่จะต้องตั้งในปีต่อไปอีก 74 ล้านดิฉันสงสัยว่ามันปิดงบไป 31 ธันวาคมและ
วันที่ 9 เราไปรับรู้ข้อมูลเขามา 9 มกราคม 62 และเรามาปรับปรุงบัญชีของเราได้อีกด้วยหรอคะ 

ดร.ธนาดล  รักษาพล อันนี้จะอยู่ในมาตรฐานเรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หากมีหลักฐาน
ยืนยันว่ามูลค่าหุ้นที่เป็นหลักประกันจะขายได้เท่าไหร่สามารถเอามาเป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อได้ครับ เพราะ
เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินสามารถน ามาคอนเฟิร์มเร่ืองราว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ว่าถ้าท่านยังจ าได้ปี
ก่อนผู้สอบบัญชีเก่าเคยมีเงื่อนไขต่อกรณีมูลค่าหุ้นของบริษัทสหประกันชีวิตที่สหกรณ์ตีมูลค่าที่ 144 ล้านตามราคา
ขายทอดตลาดแต่พอถึงเวลาจริงในปีนี้ที่ผ่านมาขายทอดตลาดผมจ าไม่ได้ว่า 3 หรือ 4 ครั้ง ไม่ได้ มีผู้รับซื้อราคา
ดังกล่าวแต่มีผู้รับซื้อในราคาดังกล่าววันที่ 9 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นก่อนวันที่ที่ผู้สอบจะลงรายงานแต่ว่าผู้สอบบัญชี
ได้รับทราบแล้วว่าหุ้นนี้ขายได้ทั้งหมด 102 ล้าน ไม่ใช่ 140 ล้าน ตามที่สหกรณ์เคยคาดไว้ ดังนั้นจึงต้องเอา 102 
ล้าน มาเป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อเพ่ือให้มูลค่ามันสะท้อนงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม ฉะนั้นถามว่าตัวนี้ มีระเบียบ
รองรับไหมจะมีอยู่ในเรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน สามารถน าเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อได้ 

นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ต่อไปอีกนะคะที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เราเองประชุม
วันที่ 22 มกราคม 62 และให้ตั้งเกณฑ์นี้ตั้งค่าเสื่อมนี้อีก 20 ปี ปีละ 3.7 ล้าน จนกว่าจะครบ 79 ล้าน ใช้เวลา 20 
ปี คือตรงนี้ดิฉันเห็นว่ากรรมการของเราประชุมวันที่ 22 มันมีผลย้อนไปให้เอาตัวเลขตัวนี้ไปปรับในรายงานการเงิน
ประจ าปี 2561 ณ 31 ธันวาคม ด้วยหรอคะ 

ดร.ธนาดล รักษาพล สิ่งที่กรรมการท่านประชุมในวันที่ 22 เป็นการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเลขที่
จะตั้งค่าเผื่อ ณ 31 ธันวาคม 2561  มีจ านวนหนี้ที่จะต้องตั้งประมาณ 140 ล้าน แต่เคยตั้งไปแล้วในอดีต 69 ล้าน
คงเหลือที่ยังไม่ได้ตั้งอีก 74 ล้าน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 62 ท่านคณะกรรมการก็ได้มาประชุมกันแล้ว และได้มี
ความเห็นหรือมีมติว่าจ านวนเงิน 74 ล้าน ที่จะต้องตั้งขอทยอยตั้ง 20 ปี ดังที่ท่านสมาชิกได้กล่าว 20 ปี ปีละ 3.7 
ล้าน ซึ่งทางคณะกรรมการมองว่านี่เป็นไปตามหลักความระมัดระวังที่เพียงพอแล้วฉะนั้นขอเรียนว่าเป็นมติในการ
ตั้งค่าเผื่อส าหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ก็คือใช้มติของ 22 มกราคม 2562 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตั้งค่าเผื่องบการเงินฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ คือเท่าที่อธิบายและก็อ่านตัวอักษรดิฉันก็พอเข้าใจตามนี้นะคะ แต่ถ้าใน
หลักการแล้วดิฉันว่าถ้ามันปิดงบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 61 ตัวเลขที่มันจะแสดงข้อมูลมันควรจะเป็นข้อเท็จจริง ณ 
วันนั้น มิใช่ว่าเรามองว่าตัวเลขนี้มันควรจะปรับอีกเท่าไหร่ หนี้คงเหลือเท่าไหร่และมาจับตัวเลขเพ่ือหารให้มันลงตัว
เท่าไหร่อะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ดิฉันว่าถ้าเกิดให้มีการรายงานการประชุม ภายใน 90 วัน หรือ 150 วัน ซึ่งเวลามัน
ยืดออกไปอีก สมมตินะคะต่อที่ประชุมเรามีข้อมูลอะไรเราก็มาปรับตัวเลขตัวนั้นอีกได้หรอคะเพ่ือให้ข้อมูลมัน
เป็นไปดังใจที่เราคิด ดิฉันว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกค่ะตามหลักเกณฑ์ 
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ดร.ธนาดล  รักษาพล ผมขออนุญาตอธิบายอาจจะลงรายละเอียดไม่รู้เยอะไปหรือเปล่าก็คือเหตุการณ์หลัง
วันที่ในงบการเงินมี 2 ประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ต้องย้อนกลับมาปรับงบกับอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภท
ที่ไม่ต้องย้อนกลับมาปรับ งบประเภทที่ 2 ที่ไม่ต้องย้อนกลับมาปรับงบเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่จริงๆ ไม่เก่ียวกับ
เหตุการณ 31 ธันวาคม 61 ยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้ สมมุติไฟไหม้ห้างสรรพสินค้างบเซ็นทรัลจะไม่กลับมาปรับงบ
เนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายหลังแต่เหตุการณ์อีกประเภทหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องย้อนกลับมาปรับงบ  ซึ่ง
มาตรฐานได้ก าหนดไว้ว่า ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการยืนยันเรื่องราวและ 31 ธันวาคม จะต้องน าเหตุการณ์ดังนั้น
มาปรับปรุงด้วย ซึ่งการขายหุ้นสหประกันชีวิตได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการยืนยันมูลค่าหุ้น ณ 31 ธันวาคมว่ามูลค่า
หุ้น ณ 31 ธันวาคม ไม่ได้มีอยู่ 140 ล้าน ดังที่สหกรณ์เคยเข้าใจแต่เดิมแต่มีมูลค่า 102 ล้าน ฉะนั้นถือเป็นเหตุการณ์
ที่ต้องน ากลับมาปรับด้วยฉะนั้นก็ถ้าถามว่าทุกเหตุการณ์ต้องน ามาปรับไหม ไม่จ าเป็นครับ เฉพาะเหตุการณ์ที่
เกี่ยวพันกับเรื่องราว ณ 31 ธันวาคม  

นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ คือดิฉันก็ยังรับไม่ได้อยู่นั่นล่ะค่ะเพราะว่าอันนี้เขาขายทอดตลาด ณ วันที่ 9 
มกราคม 62 แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ณ 31 ใช่ คุณจะมาปรับบัญชีในบางเรื่องมันได้แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
มาแล้วคุณมาปรับตัวเลขให้มันถูกต้องแต่อันนี้มันไม่ใช่ ถ้าคุณจะเขียนว่าการแสดงความเห็นมีเงื่อนไขดิฉันรับได้ พอ
บอกว่ามิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ให้ดูข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นคือมันเหมือนเป็นการเลี่ยงค า
เพ่ือจะเอาตัวเลขตัวนั้นไปท าให้มันเกิดประโยชน์ อะไรอย่างนี้ 

ดร.ธนาดล รักษาพล มิได้ครับ นี่เป็น template ของการพูดในหมายเหตุ ซึ่งทางกรมตรวจได้ระบุไว้ว่าถ้า
เป็นวรรคเน้นจะต้องพูดว่าไม่ได้มีผลต่อความเห็นต่องบการเงินอันนี้เป็นค าพูด  Template ปกตไิม่ได้แต่งข้ึนเอง 

นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ย่อหน้าเดียวกันบรรทัดสุดท้ายรองบรรทัดสุดท้ายที่มติคณะกรรมการลงวันที่ 
22 ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอต่อหลักความระมัดระวัง ของหนังสือกรมตรวจบัญชีลงวันที่ 28 ธันวาคม 
61 ซึ่งอันนี้ตรงกับวันศุกร์ ฉะนั้นคุณก็มาประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 62 ซึ่งมันเป็นการที่ดิฉันมองว่าเป็นการปรับตัว
เลขให้มันดูดี ถ้าเกิดว่าอันนี้มันมาในเดือนธันวาคมและคุณท าการประชุมในเดือนธันวาคมหลังจากมีมติตรงนี้มันก็
ยังพอรับได้ แต่อันนี้มันประชุมหลังออกมาและเอาตัวเลขที่คุณพึงพอใจไปปรับเข้าตรงโน้นถ้าจะดูย้อนกลับไปใน
รายละเอียดดิฉันก็รับไม่ได้เลยสักอันทั้ง 1 2 3 4 ลูกหนี้ต่างๆ ที่ตัดมาแต่ละอัน 

ดร.ธนาดล  รักษาพล ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในหน้าที่ 74 ผู้สอบบัญชีลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจาก 31 ธันวาคม แต่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และมี
ผลต่องบการเงินจะต้องน ามาอยู่ในเรื่องของงบการเงินปีนี้ด้วย ซึ่งถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตัวเลขในงบ
การเงินนั้น 31 ธันวาคม ก็จะต้องน ากลับมาปรับด้วย ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าปีก่อนมูลค่าหุ้นบริษัทสหประ
กันชีวิตผู้สอบเก่ามีเงื่อนไขเนื่องจากไม่มั่นใจในตัวเลขแต่ในปีนี้หลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
ท าให้มั่นใจได้ว่ามูลค่าหุ้นสหประกันชีวิตเป็นเท่าไรจึงน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อ ไม่ได้มี การเจตนาที่จะ
เลี่ยงบาลีหรือว่าจะต้องใช้ล าดับวันที่ใดๆ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ไปประชุมกันจะมีทางกรมตรวจและทาง
ผู้สอบบัญชีและทางสหกรณ์ไปประชุมร่วมกัน ณ วันนั้นเรื่องราวการขายหุ้นก็ยังไม่มี ถ้ายังขายหุ้นไม่ได้ทั้งผู้สอบ
บัญชีก็คงต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ท่านสมาชิกเรียนมา แต่เนื่องจากวันที่ 9 มกราคม หุ้นนี้ขายได้จริง มีสัญญาจะซื้อจะ
ขายกันจริงลงวันที่ 9 มกราคม และผู้เสนอซื้อก็ได้เซ็นสัญญาว่ารับว่าจะซื้อไป ฉะนั้นตัวเลขมูลค่าหุ้นจึงต้องถูก
น ามารวมในการค านวณค่าเผื่อใน 31 ธันวาคมด้วย นี่ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องน ากลับมาพิจารณาด้วย 
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นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ก็คือท่านยังเห็นว่าควรจะเป็นไปตามนี้ ใช่ไหมคะ 
ดร.ธนาดล  รักษาพล ครับผม  
นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ดิฉันขอเสนอแนะอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณประชุมวันที่ 22 มกราคม 62 และให้

มีผลตั้งส ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นไป ดิฉันก็ยังไม่กังขาเท่าขนาดนี้แต่นี่มีการตัดย้อนเข้าไปใน
เหตุการณ์ปี 61 ซึ่งมันปิดบัญชีไปแล้ว ก็เลยไม่เห็นด้วยแต่ถ้าตัดตั้งแต่ปี 62 ดิฉันเห็นด้วยเพราะคุณประชุมหลังจาก
มีการซื้อขายกันเรียบร้อยมีสัญญามีหลักฐานถูกไหมคะและคุณมาประชุม 22 มกราคม และให้มีผลในปี 62 ซึ่งจะ
มอบหมายให้กรรมการชุดถัดไปด าเนินการต่อไปอะไรอย่างนั้น ดิฉันเห็นด้วยแต่ปี 61 ดิฉันรู้สึกว่ายังกังขาอยู่ 

ดร.ธนาดล  รักษาพล ก็ขออนุญาตเรียนครั้งสุดท้ายว่าวันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นวันที่คณะกรรมการได้
ประชุมเพ่ืออนุมัติงบการเงินฉบับนี้ แปลว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคณะกรรมการจะต้องน ามาตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม จนถึงวันที่ 22 มกราคม 62 ที่คณะกรรมการอนุมัติงบการเงินจะต้องถูกน าไปรวมอยู่ในการพิจารณา
เกี่ยวกับงบการเงินของ 31 ธันวาคมด้วย อันนี้เป็นไปตามมาตรฐานก็เลยขออนุญาตเรียนว่าและ 22 มกราคม เป็น
วันที่ปิดงบ 31 ธันวาคม จริงครับ แต่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมซึ่งคณะกรรมการก็ได้รวบรวม
หลักฐานและได้มีมติออกมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม ก็คือใช้เวลาประมาณ 20 วันในการพิจารณาหลักฐานท้ังหมด
เพ่ือใช้ในการปรับงบ ณ 31 ธันวาคม 61 ครับ  

นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ขอบคุณค่ะ 
ประธาน ไม่มีนะครับ มีค าถามไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมว่ารับรองวาระนี้พิจารณางบดุลและ

รายงานประจ าปี 2561 ถ้ารับรองกรุณายกมือขึ้นครับ   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธาน พิจารณารายงานงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ นายมนตรี  ช่วยชู 
เอกสารตั้งแต่หน้า 124 เป็นต้นไป 

นายมนตรี  ช่วยชู กราบขอบพระคุณท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการ ท่านผู้แทน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านผู้แทนจากผู้สอบบัญชี และก็ท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จ ากัดที่เคารพรักทุกท่าน ผมนายมนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัดประจ าปี 2561 ขอรายงานการตรวจสอบกิจการตามเอกสาร
ตั้งแต่หน้า 125 หลังจากท่ีประชุมแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วได้ให้เกียรติทางบริษัทผมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผมก็ได้เข้ามา
ตรวจสอบพร้อมทีมงานครั้งหนึ่งก็ประมาณ 6 – 7 คน เข้ามาทุกเดือน โดยบางครั้งผมก็เข้ามาเอง บางครั้งติด
ภารกิจก็ให้ผู้แทนเข้ามา แต่ก็ท ารายงานเสนอทุกเดือน ส าหรับในการตรวจสอบข้อ 1 วัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดคืออิงตามโคโซก็คือดู
ว่าวัตถุประสงค์ข้อ 1 ก็เรื่อง compliance audit ก็คือดูเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ต่างๆ และนโยบายต่างๆ ข้อ 2 ก็เป็นเรื่อง F หรือ financial audit ก็คือ 
ตรวจสอบเรื่องการเกิดการบัญชีว่าการจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงิน การรายงานทางการเงิน การควบคุมรักษา
เงินทุกอย่ าง เรียบร้อยไหม สุดท้ายเรียกว่ า operation หรือบางตลาดเรียกว่ า operation audit หรือ 
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management audit ก็คือตรวจสอบเรื่องการด าเนินงาน การบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งอันนี้ก็พยายามดูเรื่องการ
ท างานโดยทั่วไป โดยจะเน้นเรื่องการควบคุมภายในเป็นหลัก โดยตรวจงานทุกอย่างของสหกรณ์ ดูในทุกด้าน 
ส าหรับขอบเขตการตรวจสอบอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 58 ซึ่งก าหนดไว้ว่าหน้าที่ของผู้ตรวจสอบมี
ทั้งหมด 6 ประการ อันนี้ก็ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 58 ส าหรับผลการ
ตรวจสอบขออนุญาตมาหน้าถัดมาก็คือข้อ 3 ผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการทั่วไปโดยภาพรวมของสหกรณ์ก็
ตั้งมาแล้ว 50 ปีทุกอย่างก็เรียบร้อยดี แต่ว่าอาจจะมีขรุขระบ้าง ในช่วงนี้ก็เรื่องการตั้งค่าเผื่อเรื่องการ...หลายๆ เรื่อง
ก็ขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าหลายๆ ท่านก็ทราบอยู่แล้ว ส าหรับ 32 สมาชิกของสหกรณ์ ปีนี้สมาชิกมีทั้งสิ้น 15,822 
คน ลดลงจากปีที่แล้ว 135 คน การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมาชิกทุกอย่างก็มีการอนุมัติถูกต้องและทุกอย่างเป็นไป
ตามระเบียบ ส าหรับข้อ 3.3 การบัญชี ทางผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้ดูอย่างละเอียด ผู้ตรวจสอบกิจการก็ดูและทุกอย่าง
ก็เรียบร้อยดี ถามว่ามีข้อผิดพลาดบ้างไหม มี เป็นเรื่องปกติว่างานทางด้านบัญชีด้านการเงิน เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
มีเยอะมาก ลืมเซ็นชื่อหรือลงบัญชีผิด พวกนี้มีบ้างประปราย แต่ถามว่าตัวเลขมันเยอะไหม จ านวนเยอะไหม ถือว่า
น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับตัวเลขทั้งหมด ส าหรับเรื่องการเงินอันนี้ก็ดูเป็นพิเศษว่ามีการควบคุม การเก็บรักษา การรับ
จ่าย การควบคุมการบริหารเงินมีความรัดกุมปลอดภัยไหม อันนี้ก็เชื่อถือได้ 3.5 กรณีที่เรามีเงินฝาก 3.5.1 เป็นเงิน
ฝากธนาคาร เรามียอดอยู่ 228 ล้านบาทเศษ อันนี้ลดลงจากปีท่ีแล้ว 112 ล้านบาทเศษอันนี้ลดลงค่อนข้างสูง ตอนนี้
เงินฝากที่เราฝากไว้ที่กองทุนส่วนบุคคลหรือ private fund เพ่ือจะบริหาร ซึ่งตัวเลขตัวนี้ลดลงเพราะว่ามันก็อยู่ใน
นโยบายในการบริหารเงินหรือว่าช่วงที่มันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่เตรียมไว้เพ่ือบางครั้งได้จังหวะดีก็เอาไปซื้อหุ้น จังหวะ
ไม่ดีก็ขายมา เพราะฉะนั้นเงินตัวนี้จะหมุนเวียนอยู่ตลอด ตัวเลขจ านวนเงินก็มี 63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 40 
ล้านบาท มันก็ไปเพ่ิมในตัวหลักทรัพย์ที่เราไปลงทุน ส าหรับผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินสด เงินฝากธนาคาร 
ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ทุกอย่าง ก็ส าหรับ 3.6 หน้าถัดไปหน้า 127 เงินฝากสหกรณ์อ่ืนเรา
มียอดเหลืออยู่ 523 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปีที่แล้ว 43 ล้านบาทเศษ แล้วในการที่เราฝากเงินไว้ที่สหกรณ์อ่ืนนี่ผมก็
ได้แจงรายละเอียดว่ามีสหกรณ์ทั้งหมดมี 5 สหกรณ์ที่เราไปฝากไว้ มี 4 สหกรณ์ที่เราต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
แต่ถ้าท าบัญชีทางที่นายทะเบียนและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดบอกว่าให้ใช้ชื่อ...คล้ายๆ กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญผมขออนุญาตใช้ค านี้ก็แล้วกัน แต่จริงๆ ก็คือเงินฝากสหกรณ์สงสัยจะสูญ  ซึ่งเมื่อดูตัวเลข ซึ่งจริงๆ ผู้ตรวจสอบ
บัญชีได้อธิบายไปบ้างแล้วอันนี้ก็ทบทวนนิดหนึ่ง กรณีที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยเรามีเงินฝากไว้ทั้งสิ้น 535 ล้าน
บาทเศษ ปีนี้เรามีการตั้งค่าเผื่อเพ่ิมขึ้น 5% ปีก่อนไมได้ตั้ง ถ้าดูตัวเลข 1 ม.ค.ไม่มียอดยกมา ปีนี้เราตั้งตามหลัก
ความระมัดระวังและรอบคอบคือ 5% กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเรามีเงินฝากอยู่ก็ลดลงตามล าดับ เดิมปีที่
แล้วเรามี 70 ล้าน ตอนนี้ก็ได้รับคืนมาบางส่วน 5 ล้านบาท เราก็มียอดคงค้างอยู่ตอนนี้ 64 ล้านบาทเศษ ตรงช่อง
การเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าเป็นตัวเลขติดวงเล็บก็หมายความว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นเราตั้งเต็ม 100% 
ไปแล้ว พอได้รับคืนมาก็จะเป็นรายได้ย้อนกลับเข้ามา เพราะฉะนั้นการตั้งค่าเผื่อทั้งหลายมันเป็นเพียงตัวเลข ซึ่งเป็น
การประมาณการแล้วเมื่อเราตั้งตัวเลขเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วก็จะท าให้ก าไรลด แต่เมื่อเราเก็บเงินมาได้ก็จะย้อนกลับ
มาเป็นรายได้ กรณีท่ี 3 สหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานีเรามียอดเงินฝากอยู่ 6 ล้านเศษ เรามีตั้งไว้ 1.3 
ล้าน ปีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพยังเท่าเดิมอยู่ กรณีที่ 4 สหกรณ์บริการขนส่ง รสพ. เรามียอดอยู่ 12 ล้านบาท
เศษ เราตั้งไว้เต็มแล้ว แต่เราก็สามารถเก็บเงินมาได้ปีนี้ 80 ,000 บาท ก็ท าให้มีรายได้เข้ามา กรณีสหกรณ์ที่เราไม่
ต้องตั้งค่าเผื่อคือสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์นี้เรามีหลักทรัพย์และสหกรณ์เขาก็ด าเนินการได้ตามปกติ อันนี้ก็ไม่
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จ าเป็นต้องตั้งค่าเผื่อ ถัดมาเรื่องการลงทุน 3.7 การลงทุนเราก็มีลงทุนหลักๆ ที่มีปัญหาก็คือชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จ ากัด แล้วก็ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จ ากัด ซึ่งของธนกิจไทยเรามี 50 ล้าน ปีนี้เราตั้งค่าเผื่อเอาไว้ครึ่งหนึ่ง
คือ 25 ล้านบาทถ้วน เราตั้ง 2 ปีและอีก 25 ล้านบาทก็จะครบ ส่วนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT เนื่องจากว่า
ตอนนี้ทุนเขาติดลบแล้วก็ต้องตั้ง 100% แต่เงินก็ไม่เยอะ 2.2 ล้าน เราตั้งไว้ครบแล้ว ถ้าเกิดเราได้เงินมาก็จะ
ย้อนกลับไปเป็นรายได้เช่นเดิม การลงทุนก็เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ตามมาตร 62 และก็ประกาศ คมช. ถัดมาเรื่อง
การให้กู้ยืมเงิน 3.8 เรามีเงินให้สมาชิกกู้ยืมมียอดตกค้างอยู่ 5 ,950 ล้านบาทเศษ ลดลง 17 ล้านบาทเศษ กรณีให้
สหกรณ์อ่ืนๆ กู้ยืมมียอดอยู่ 12,470 ล้านบาทเศษ อันนี้เพ่ิมขึ้น 575 ล้านบาทเศษและมีการตั้งค่าเผื่อเช่นเดียวกัน
กรณีอาจจะมีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น ของสมาชิกเราจะเห็นว่าเงินต้นมีแค่ 1 ,000,000 บาทเศษๆ แต่จริงๆ แล้ว
ลูกหนี้จะมีระดับของมันคือถ้ายังเป็นลูกหนี้และยังเป็นสมาชิกอยู่จะอยู่ในส่วนของเงินให้กู้ยืมจะอยู่ส่วนข้างบน ถ้า
ค้างช าระก็เป็น NPL เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ถ้าเราให้ออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกรายนั้นจะ
กลายเป็นอดีตสมาชิกแล้วก็จะต้องย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเป็นลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพหรือขาดสมาชิกภาพลูกหนี้
ระหว่างด าเนินคดี ถ้าศาลตัดสินแล้วก็เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา กรณีสมาชิกเราจะเห็นว่าเงินต้นเรามี 1 ,000,000 
กว่า แต่ตั้งค่าเผื่อยกมา 2,600,000 แล้วปีนี้มีลดลง เราก็เหลือสุทธิ 300,000 เศษ นั่นหมายความว่าลูกหนี้ได้ 
ย้ายฐานะ เลื่อนฐานะ ลงมาอยู่ข้างล่างหรือกรณีที่ 2 ลูกหนี้สหกรณ์อ่ืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ไม่มียอด
คงค้าง มีการตั้งค่าเผื่อปีนี้ เดิมเรามียอดยกมา 26.2 ล้านบาท ปีนี้เราได้มีการปรับปรุงตัวเลขตัวนี้ก็จะไม่มีแล้ว ถัด
มาสหกรณ์ออมทรัพย์ไม้อัดไทยมี 15 ล้านบาทเศษ ก็ตั้งไว้เต็มแล้วก็ไม่มีประเด็น ส าหรับกรณีลูกหนี้ที่ไม่ต้องตั้งค่า
เผื่อเราจะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างสูงมาก เรามีสมาชิกเป็นลูกหนี้อยู่ 5 ,949 ล้านบาทเศษ มีลูกหนี้สหกรณ์อ่ืนจ านวน 
90 สหกรณ์ 12,470 ล้านบาทเศษ รวมแล้ว 18,419 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่มีปัญหานี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
แล้วผมค านวณได้ประมาณ 0.1 กว่าๆ ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ กรณีของ 3.8.3 ลูกหนี้อ่ืนก็คือลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ขาด
สมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษา เรามียอดรวมอยู่ 812 ล้านบาทเศษ ก็ลดลงจากปี
ที่แล้ว 195 ล้านบาทเศษ อันนี้เราก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กับข้างบนวิธีการว่ามีตั้งค่าเผื่อไว้แล้วเท่าไร มีเพ่ิมข้ึนเท่าไร 
และสุดท้ายมีเหลือเท่าไรและก็เป็นลูกหนี้สุทธิก็คือเอาเงินต้นหักด้วยค่าเผื่อเป็นยอดสุทธิ รายละเอียดค่อนข้างเยอะ
ผมขออนุญาตจะไม่ลงรายละเอียดทุกรายการ อันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ดู ถัดไปก็เป็นเรื่องการให้สมาชิกร้าน
สหกรณ์อ่ืนกู้อันนี้เป็นสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ต่างๆ ให้กู้ไปและมีการตั้งค่าเผื่อและมีอะไรต่ออะไร ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี
ก็ได้อธิบายไปแล้วผมขออนุญาตผ่าน 3.9 การให้กู้ยืมเงิน เราได้รับวงเงินที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ 14,600 
ล้านบาท เราใช้ไปมียอดคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นปีคือ 10 ,107 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 557 ล้านบาทเศษ 3.10 
การรับฝากเงิน เรามีการรับฝากเงินจากสมาชิก 12,111 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปีที่แล้ว 245 ล้านบาทเศษ กรณีทุน
เรือนหุ้นเรามีอยู่ 13,367 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้น 180 ล้านบาทเศษ ถัดไปในหน้า 130 ทุนสะสมทรัพย์ตามข้อบังคับ 
เรามียอดคงค้างอยู่ 361 ล้านบาทเศษ อันนี้ก็ลดลงจากปีที่แล้ว 50 ล้านบาทเศษ รายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็อยู่ในงบ
การเงินแล้วทุกอย่าง การรับรายได้ การออกใบเสร็จ การจ่ายค่าใช้จ่าย หลักฐานเอกสารต่างๆ อันนี้ดูอย่างละเอียด 
ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี ส าหรับการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณข้อ 4 เราได้รับงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่แห่งนี้เมื่อ
ปีที่แล้ว 89 ล้านบาทเศษ ใช้ไป 74 ล้านบาทเศษ ยังเหลืออีก 15 ล้านบาทเศษหรือร้อยละ 16.93 แล้วมีรายจ่ายที่
จ่ายเกินงบประมาณ ซ่ึงเป็นเรื่องปกติทุกปีต้องมี เราจ่ายเกินไป 5 รายการ รวมเป็นเงิน 894 ,227.98 บาท ซึ่งการ
จ่ายเงินน้ันเกินงบประมาณไปก็จริง แต่สามารถที่จะถัวจ่ายในหมวดอ่ืนได้ แต่ยอดรวมใหญ่ห้ามเกิน ถัดไปฐานะ
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การเงินในหน้า 131 ฐานะการเงินก็คล้ายๆ กับท่านผู้ตรวจสอบบัญชีได้รายงานไปแล้ว แต่ผมท าตัวเลขสรุปให้เห็น
ภาพรวมและก็ให้เห็นตัวเลขน้อยๆ หน่อยแทนที่จะเป็นเศษสตางค์จะให้เห็นเป็นหลักล้านและก็ท าคอมเมิร์ชไซส์ท า
เป็นปัดเศษให้เห็น ยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ สินทรัพย์ของเรามี 40,000 กว่าล้าน คิดเป็น 100% สินทรัพย์ หนี้สิน 
และทุนหรือทุนด าเนินการ 3 ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเดียวกัน ซึ่งถ้าเราดูสินทรัพย์ของสหกรณ์เราอันดับ 1 เลยคือเงิน
ลงทุนมีอยู่เกือบครึ่งคือ 49.14% เงินของสหกรณ์ท่ีเราได้มาทั้งหมดจากการลงหุ้น จากการรับฝากหรือบางครั้งก็ยังกู้
จากภายนอกเอามาลงในสินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน อันดับ 1 คือเอาไป
ลงทุน 49.14 อันดับ 2 คือเอาไปลงทุนในกระบวนการสหกรณ์ โดยอยู่ในรูปของเงินฝาก 1.31  แล้วก็ให้สหกรณ์อ่ืน
กู้ยืมอีก 31.15 เมื่อรวมแล้วเป็นตัวเลขเท่ากับ 32.46 อันนี้คืออันดับที่ 2 อันดับที่ 3 คือให้สมาชิกกู้ ซึ่งสมาชิกที่นี่
รวยกู้เพียง 14.95 กู้น้อยมากๆ แต่ผู้ที่กู้จากที่ดูก็คือสมาชิกเดิมๆ ที่มีรายได้น้อยอันนี้ก็น่าสงสาร ก็เป็นเรื่องปกติทุก
สหกรณ์จะเหมือนกัน เมื่อเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้ว ขวามือจะเห็นตัวเลขเปรียบเทียบว่าปีนี้ 61 เปรียบเทียบกับปี 
60 ดูจ านวนเงินจะเห็นว่าเงินให้กู้กับสหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้น 575 ล้านบาทเศษ แต่ในขณะเดียวกันเงินฝากสหกรณ์อ่ืน
ลดลง 43 ล้านบาทเศษ มันก็จะเท่ากับยอดสุทธิก็คือเราไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้น 500 ล้านบาทเศษ มีสมาชิก
กู้ยืมเพ่ิมขึ้น 18 ล้านบาทเศษ มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น 208 ล้านบาทเศษ ส่วนนี้ก็คือลูกหนี้อ่ืนก็คือลูกหนี้ที่มีปัญหาที่ผม
กราบเรียนไปแล้วก็คือลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษา อันนี้เราต้องลง
ไปตรวจที่ดี เมื่อดูแหล่งที่มาของหนี้สินและเงินทุน หนี้สินของเรามีอยู่ 22,360 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 55.86 
ของทุนด าเนินการก็คือพูดง่ายๆ ว่าหนี้สินเรามากกว่าทุน แต่หนี้สินของเราเมื่อดูโครงสร้างแล้วจะเห็นว่าอันดับ 1 
เลยคือเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 30.26 อันดับ 2 ก็คือกู้จากภายนอกมา 25.25 และเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ขวามือจะเห็นว่าปีนี้สมาชิกฝากเงินน้อยลง 245 ล้านบาทเศษ แต่ว่าเราต้องไปกู้ภายนอกเพ่ิมข้ึน 575 ล้านบาท เมื่อ
ดูส่วนของทุน ทุนเรามีอยู่ 44.14% ของทุนด าเนินการ ทุนหลักๆ ก็คือทุนเรือนหุ้น 33.39 รองลงมาก็เป็นทุนส ารอง 
6.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นว่าขวามือทุนเรือนหุ้นจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดคือ 180 ล้านบาท รองลงมาก็ทุน
ส ารอง 141 ล้านบาท ที่ลดลงก็คือทุนสะสมตามข้อบังคับลดลง 50 ล้านบาท ก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นก็คือการที่เราไปลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนเองหรือให้ private fund หาในรูป private fund เนื่องจากว่าปีที่แล้ว
ปลายปีดัชนีลง เมื่อดัชนีลงหุ้นแทบทุกสหกรณ์ขาดทุนทั้งหมด แต่อันนี้เป็นเพียงตัวเลขเรายังไม่ได้ขาย เมื่อยังไม่ได้
ขายตอนนี้หุ้นขึ้นแล้ว rebound ขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็คงจะต้องปรับขึ้นในช่วงปีนี้และแนวโน้มปีนี้ก็น่าจะ
สดใสกว่าปีที่แล้ว ถัดมาในหน้าท่ี 132 เป็นเรื่องผลประกอบการก็เป็นการเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย รายได้ของ
เราหลักๆ เลยคือรายได้ดอกเบี้ยรายรับกับเงินรับฝาก ซึ่ง 2 ตัวนี้จะมีทั้งสมาชิกและสหกรณ์ ถ้าเราแยกสมาชิกและ
สหกรณ์ออกจะเห็นว่าเงินรับฝากนี่เราได้จากสมาชิก 221 ล้านบาท ก็ไม่เยอะ แต่ที่เราได้คือได้จากสหกรณ์อ่ืนเป็น
เงินถึง 524.97 ล้านบาท และกรณีดอกเบี้ยรับเงินฝากที่เราไปฝากเงิน เราได้เงินดอกเบี้ยจาก Bank เพียง 0.96 แต่
ได้จากสหกรณ์ 22.80 เมื่อรวมแล้วจะดูโครงสร้างของรายได้จะเห็นว่ารายได้หลักก็คือเราได้จากการลงทุนใน
สหกรณ์อ่ืนมากถึง 33.86% อันดับ 1 คือได้จากการลงทุนคือ 52.39 ได้จากสหกรณ์อ่ืน 33.86 แต่ได้จากสมาชิก
เพียง 13.66 ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วขวามือจะเห็นว่าดอกเบี้ยหลักก็เพ่ิมขึ้น แต่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนลดลง
เพราะว่าดัชนีลง หุ้นตราสารหนี้ ตราสารทุน ขาดทุนเกือบหมด ถัดไปค่าใช้จ่ายเรามี 48.29% อันดับ 1 คือต้นทุน
ทางการเงินก็คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 30.03 รองลงมาก็คือหนี้สงสัยจะสูญที่เราตั้งเป็นค่าเผื่อสงสัยทั้งหลาย ปีที่
แล้วเราตั้งไว้ 159 ล้านบาทเศษ แต่ปีนี้ตั้งเพ่ิม 210.47 ล้านบาท ปีนี้เราตั้งเพ่ิมมากกว่าปีที่แล้ว 51.72 ล้านบาท   
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ตัวนี้ก็เป็นผลท าให้ผลประกอบการปีนี้ลดลง เมื่อดูขวามือการเปรียบเทียบจะเห็นว่าหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 51 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินเราลดลง 7.3 ตัวหลักๆ ก็ดีประมาณนี้ ท าให้ก าไรสุทธิเราลดลง 95.62 
ล้านบาท ส าหรับสรุปผลการตรวจสอบในทุกเดือนก็จะมีการรายงานไปและพอสิ้นปีก็จะเอามาสรุปรวม ส่วนใหญ่
สหกรณ์ด าเนินการครบถ้วนหมดแล้ว ยกเว้นกรณีข้อที่ 3 เรื่องครุภัณฑ์ ซึ่งทุกสหกรณ์มีปัญหาเหมือนกันหมดคือ
ครุภัณฑ์เยอะมากๆ เมื่อเยอะการควบคุม การจัดท าทะเบียน การให้รหัสมักจะไม่สมบูรณ์ ของเราก็เช่นเดียวกัน การ
ให้รหัสยังไม่ครบและก็ไม่ชัดเจน ไม่ท าทะเบียนให้ครบว่ารหัสสินทรัพย์ประเภทนี้ ครุภัณฑ์ประเภทนี้มีรหัสว่าอะไร 
ต้องแยกหมวดหมู่ และอยู่ที่ไหน ใครรับผิดชอบตรงนี้ต้องใช้เวลา ปีหนึ่งท าไม่เสร็จ ตอนนี้สหกรณ์ก็เริ่มด าเนินการ
แล้ว แต่ต้องใช้เวลา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ก็ขอจบการน าเสนอ ถ้าสมาชิกผู้ทรงเกียรติมีข้อสงสัยก็เรียนเชิญถาม
ได้ครับ ขอบพระคุณครับผม 

ประธาน  ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกมีค าถามไหม ถ้าไม่มีก็ขอมติรับรอง 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาต ผมพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ 263228 คือผมอยากจะเรียนท่านผู้

ตรวจสอบกิจการว่าที่ผ่านมาผมเคยท าหน้าที่เหมือนกับ internal audit ให้เป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นมา แต่เราไม่เคย
ได้ยอมรับให้มารายงานในที่ประชุมใหญ่ 2 ครั้งแล้วและสิ่งที่เราพบก็คือเรื่องการทุจริต ต้องพูดตรงๆ เลยทุจริต ขัด
ต่อระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ การท าลายเอกสารทางการเงิน การจัดซื้อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ ในอดีตนี่มันไม่
ค่อยพบเท่าไร ไม่ค่อยรายงานเท่าไร เราไปขอเอกสารบางทีก็ไม่ได้ จริงๆ แล้วนี่ท่านท าหน้าที่ internal audit เรื่อง
ของ compliance เรื่องของ financial เรื่อง operational ผมว่าเรื่อง compliance กับเรื่อง operational ส าคัญ
มาก financial เรายังมีผู้ตรวจสอบบัญชีช่วยดูอยู่ แต่ในฐานะที่เป็น internal auditor นี่แล้วท่านท าจะองค์กร
ขนาดนี้ผมคิดว่าคงจะละเอียดไม่พอ แต่จริงๆ ผมเสนอแล้วว่าควรจะมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ร่วมมือกับ  
internal auditor ซึ่งท าหน้าที่นี้ ที่สหกรณ์อ่ืน internal auditor หรือผู้ตรวจสอบกิจการนี่เขาก็แต่งตั้งบุคลากร
ของเขาขึ้นมาชุดหนึ่ง แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ ผมคิดว่าสหกรณ์เราควรจะปรับปรุงตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่านมา
ปลายปีก็มารายงานทีหนึ่ง จริงๆ แล้วเหตุการณ์มันเกิดมาย้อนหลังไปเยอะแยะ ผมเห็นหลักฐานว่ามีการปลอม
ค าสั่งย้อนหลังชัดเจนมากเลย ก็ไม่มีการด าเนินการอะไรทั้งสิ้น จริงๆ แล้วถ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการพวกสิ่งเหล่านี้
ควรจะต้องมองเห็น ถ้าเข้าไปก็ควรจะสุ่มมองเห็น อย่าง internal auditor ก็ท าการสุ่มให้เห็นสิ่งอะไรที่ผิดปกติ
และก็เช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้นและถ้าดีขึ้นก็คือมีคณะกรรมการภายในที่ท าหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
เราก็ทราบดีแล้วว่ามีกรรมการชุดแบบนี้อยู่เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลขึ้นมา แต่ผมพยายามผลักดันตรงนี้และพยายาม
บอกเพ่ือนๆ ว่าเราจ าเป็นต้องมีๆ แต่เวลาท ารายงานขึ้นมากรรมการเห็นว่ารายงานนี่มันเป็นผลเสีย รู้สึกจะไม่ค่อย
ดีนักต่อความรู้สึกของสมาชิกก็เลยไม่ยอมให้รายงานเลย แต่ผมอยากจะเห็นในอนาคตว่าผู้ตรวจสอบกิจการนี่ไม่ใช่
เป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีก็ไม่ใช่เป็นลูกจ้าง อันนี้ท าตามกฎหมายเป็นกลางจะต้องเป็นกลางจริงๆ 
และถ้ามีอะไรผิดก็ต้องตักเตือนตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่ปล่อย เราไปตามบางเรื่องมันเกิดมาตั้งนานและทราบไหมว่า
เวลาที่รักษาการณ์เกินก าหนด อันนี้เป็นการผิด non compliance ชัดเจนเลย แต่ท่านก็ไม่ทราบ ท่านไม่รู้ เราต้อง
ชี้ เราต้องท าหนังสือร้องเรียนไปทางกรมและการด าเนินการในระหว่างที่รักษาการณ์ที่ผิดข้อบังคับหรือกฎหมาย
ของสหกรณ์ก็ไม่มีการด าเนินการแก้ไขอะไรเลย บอกว่าเราให้สัตยาบรรณจบ ผมว่ามันง่ายเกินไปและท าให้สหกรณ์
มีความเสียหายและก็มีปัญหาตลอดมาเลย ขอบคุณครับ 
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นายมนตรี  ช่วยชู ขออนุญาตท่านประธาน ขอบพระคุณท่านสมาชิกท่ีให้ความสนใจและก็ให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ ผมขออนุญาตกราบเรียนตามนี้คือถ้าเป็นบริษัททั่วไปหรือองค์กรต่างๆ เขาจะมี 2 ส่วนคือ 
external auditor กับ internal auditor แต่สหกรณ์ไม่มี ส่วนใหญ่ไม่มี internal auditor มีแต่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มีหลายสหกรณ์ใหญ่ๆ ก็เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์มหิดล มี internal auditor มีเจ้าหน้าที่ประจ า 2 คน 
เขาจะตรวจ day to day audit เลย ตรวจรายละเอียดยิบเลย แต่ของผมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผมจะเน้นตาม
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ซึ่งถามว่าตรวจ 100% ไหม งานของสหกรณ์
มีเจ้าหน้าที่เกือบ 100 คน ทีมงานผมมี 6 – 7 คน ตรวจเดือนละประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ต่อเดือน ไม่มีทางที่จะ
ตรวจได้ 100% ผู้ตรวจสอบบัญชีก็เหมือนกัน ที่ไหนก็เหมือนกัน ต้องใช้วิธีการ  Sampling เพราะฉะนั้นอะไรก็
ตามที่บางครั้งหลุดไปแล้วให้มีอีกเป็นเรื่องปกติและอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่ามีเรื่องขัดแย้ง มีปัญหา มีเรื่อง
ร้องเรียนกรม เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่นอกเหนือขอบเขตของผู้ตรวจสอบกิจการเพราะว่าเรื่องนั้นได้ส่งให้กรมพิจารณา
แล้ว เมื่อด าเนินการส่งให้กรมผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีอ านาจที่จะไปก้าวล่วงในส่วนนั้นแล้วผม
เคยเสนอแนะในที่ประชุมแห่งนี้ว่าควรมี ไม่ใช่แค่ internal audit เท่านั้น internal audit ก็ควรมี แต่ควรจะมี
มากกว่านั้นเพราะเราเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่มากๆ เพราะจะให้คนจะมี AC หรือ audit committee ด้วยซ้ าไป เมื่อมี
งานอะไรขึ้นมาผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานตรงกับ audit committee  แล้ว 
audit committee  ก็สามารถที่จะ take action ได้ทุกอย่าง แต่ในขณะนี้ที่ท่านสมาชิกบอกว่าเหมือนว่าผู้ตรวจ
สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการคือลูกจ้าง จริงๆ ก็มีจรรยาบรรณในเรื่องวิชาชีพ ถ้าผมท าผิดหรือท่านผู้ตรวจสอบ
บัญชีท าผิดจรรยาบรรณก็ถูกลงโทษ ลงโทษไม่ใช่แค่ปรับ แต่เดี๋ยวนี้ โทษหนักถึงจ าคุกและก็ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ก็
ขออนุญาตกราบเรียนสั้นๆ เพียงเท่านี้ครับผม ขอบพระคุณครับ 

ประธาน  มีค าถามอีกไหม 
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมขออนุญาตครับ กระผม ธีระพล เมฆอธิคม  ผมจะขอเรียนถามท่านผู้สอบ ท่าน

พูดเองว่าในบริษัทเอกชนจะมีผู้สอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานประจ า อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก อันนี้ผม
ไม่แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบภายนอกนี่หมายถึงคนอ่ืนที่ เป็น outsource มาหรือเป็นคนที่ท างานให้กับ audit 
committee อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหน เผอิญของเรานี่ไม่มี board of director มีแต่ management 
board เพราะฉะนั้นทั่วๆ ไปแล้ว internal auditor ทั้งหลายนี่เขาจะต้องรายงานไปที่ audit committee และถึง
จะมีการท ารายงาน มีการแก้ไขปรับปรุงในระดับบอร์ด ทีนี้ของเรานี่ไปให้กรรมการบอร์ด ซึ่งเป็น management 
นี่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแก้ไขในสิ่งที่ผิด ไม่มีการท าอะไรก็ได้อย่างที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น
น่ีผมขอเสนอแนะว่าควรจะรายงานไปที่นายทะเบียน หมายความว่านายทะเบียนแทน  board of director ให้เรา 
ผมจะเรียนถามนิดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าเรามีแต่ท าตามที่กรมมีกฎหมายมา ในนี้วัตถุประสงค์ของการท า auditing 
ของเราโดยตรวจสอบกิจการนี่วัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าดูการตรวจสอบว่า compliance ไปกับพระราชบัญญัติหรือ
เปล่า อันน้ีจริงๆ ต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่มีมาด้วยไหมเป็น compliance ภายในและ 
compliance ตามกฎหมายหรือเปล่า อันนี้ผมไม่เห็นรายงานบอกในนี้หรือเขียนข้ามไป ซึ่งจะให้ผมไป zoom ว่า
อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหม ผมอยากจะได้ค าพูดว่าตรวจแล้วไม่มี compliance problem ไม่เขียนมา ไม่ทราบและเน้น
ไปที่ financial audit ทั้งหมด อันต่อไปก็คือเมื่อกี้พูดถึงว่าท่านผู้สอบอ้างถึง COSO ตรวจสอบภายในนี่ผมไม่เห็นมี
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การพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในระดับการตรวจสอบของ COSO ทุกอันเลย อย่างน้อยๆ ท่านจะบอกว่าในการท าของ 
COSO นี่มีความเสี่ยงที่ไหนบ้าง บุคลากร เงินทุน เทคโนโลยี หรืออะไรต่างๆ นาๆ นั่นนี่ไม่ได้ระบุลงมาในนี้เลยว่า
ผลเป็นอย่างไรบ้าง ไปสรุปอยู่อันเดียวว่าเจอปัญหาเดียวคือเช็คไม่ได้ลงชื่อ อันนี้ผมอยากจะให้เห็นว่ามีการท าไม่ถูก 
ท าไม่ครบถ้วน และมาเห็นอย่างนี้ก็คือว่าโดยปกติแล้วถ้าตรวจสอบภายในและดูตาม COSO นี่จะต้องมีการให้
ความเห็นบางอย่างเพ่ิงแจ้งออกมาว่า อันนี้ไปแจ้งกรรมการหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้วนี่ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นด้วยหรือ
สมาชิกด้วยว่าการที่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิ0จไทย เดิมไม่มีการตั้งเผื่อหนี้จะสูญ เผอิญที่ตั้งไป 26.750 ล้าน อันนี้ท าให้
ลดลงเกิดจากปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการป้องกันหรือสาเหตุหรือมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างที่จะต้องบอกออกมาให้กับผู้
ถือหุ้นรู้ ให้กับ pubic รู้ ให้กับกรรมการด าเนินการรู้  อันนี้เพ่ือเป็นการป้องกันและเพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
โปร่งใส อันนี้ผมรู้สึกได้ข่าวมาว่าเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผมได้พยายามพูดถึงประเด็นนี้ อาจารย์ที่มาจากอักษร
ศาสตร์ท่านก็พยายามจะพูดว่าเรามีเงินฝากครบก าหนดช าระแล้วเขาก็ไม่มีปัญญาจ่ายเรา เราเลยฝากต่อแล้วก็เป็น
หนี้ต่อและก็ไปตั้งหนี้สูญเอา ผมก็เลยสังเกตดูว่าถ้าเรามีความผิดพลาดจากการไปลงทุน ไปฝากเงินทั้งหลายนี่ไม่มี
ปัญหาหรอกครับ เพียงแต่ว่าถึงเวลาก็ตัดหนี้สูญไปและมันก็ไปเอง ผมว่าอย่างนี้ผู้สอบต้องมีความเห็น ต้องมีการ
แนะน าว่ามันเกิดจากปัญหาอะไร ไปแก้ระเบียบไหมเพราะระเบียบไม่รัดกุมหรือจะแจ้งไปที่ทางกรมหรือนาย
ทะเบียนไหมว่าอันนี้เป็นช่องโหว่ อันนี้เป็นความคิดเห็น เพราะฉะนั้นในนี้ที่ผมเห็นขาดไปก็คือที่กล่าวมาแล้ว สรุปก็
คือเรื่องของ compliance ไม่มีบอก อันที่ 2 คือความเสี่ยงในการ operation risk operation auditing ไม่พูดถึง 
ERM (Enterprise Risk Management) ไม่ได้พูดถึงอะไร ผมคิดว่าอันนี้ขาดไปเยอะเลย ขอบพระคุณครับ 

นายมนตรี  ช่วยชู ก็ขออนุญาตท่านประธาน ก็ขอบพระคุณท่านสมาชิก ความจริงถามมาเยอะผมก็จดได้
อาจจะไม่ครบถ้วน ถ้าค าตอบไม่ครบก็ช่วยถามซ้ า ผมขออนุญาตตอบอย่างนี้คือเรื่องการรายงานท่ีบอกว่ารายงาน
ของเราไม่มี audit committee ปกติตามระเบียบนายทะเบียนต้องรายงานให้กับกรมกรณีที่เป็นการทุจริตหรือที่
เป็นเรื่องร้ายแรง เป็นเรื่องที่เร่งด่วน อันนี้ต้องรายงานอยู่แล้ว แต่ของเราไม่มี มีแต่การที่สมาชิก กรรมการ มี
ความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งความเห็นเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆ ความเห็นคือแม้แต่กฎหมายเขียนมาและน่าจะชัดเจน
แล้ว แต่ฝ่ายหนึ่งก็ตีความเข้าข้างตัวเอง อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าข้างตัวเอง ถามว่าท าไมมันต้องมีการตีความ ขนาด
บางครั้งตีความในศาลชั้นต้นอย่างหนึ่ง ศาลอุทธรณ์อีกอย่างหนึ่ง ศาลฎีกาอีกอย่างหนึ่ง จนกระท่ังถึงศาลสูงสุดศาล
รัฐธรรมนูญก็ยังตีความไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพวกนี้ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
จะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะถือว่าเรื่องพวกนี้ได้มีการร้องเรียนไปที่กรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องการทุจริต เรื่อง
ที่ไม่ชอบมาพากล ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการถ้าทราบจะต้องรายงานทันทีและเรื่อง COSO ที่บอกว่าเอามา
ไม่ครบ จริงๆ แล้วที่ผมเอามาคือ 3 วัตถุประสงค์ OFC แต่ component หรือองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบไม่ได้
เอามาเพราะว่านั่นเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบก็คือดูสภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง เรื่อง
กิจกรรมการควบคุม และก็เกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศ และก็เรื่อง monitor 5 เรื่องผมดูทั้งหมดและระเบียบต่างๆ ที่
สหกรณ์ที่บอก compliance ดูไหม ดูครับ เรื่องระเบียบ ปปง.มีไหม ระเบียบ IT มีไหม ทุกอย่างดูหมดเลยที่นาย
ทะเบียนบอกต้องมี อันนี้ดูหมดเลย 
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นายธีระพล  เมฆอธิคม ผมขออนุญาต ขอประทานโทษที่แทรกนิดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าท า แต่ว่าผมไม่เห็น
รายงานสรุปว่าที่ท่านท าทั้งหมดนี่ไม่เจออะไร ค าว่าไม่เจอนี่แสดงว่าท่านได้ท าแล้ว ถ้าไปเจอแสดงว่าท่านตรวจผิด 
แต่ท่านไม่ได้เขียนเป็นรายงานออกมาว่าได้ท าหรือไม่ท า อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราอยากจะเห็นว่าความเห็นของท่าน 
ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ compliance ที่บอกว่าเป็นเรื่องความเห็นอะไรที่ขัดกับระเบียบส่งไปที่กรมนี่มันชัดเจน
คือทางกรมจัดการ แต่ท่านบอกว่าความเห็นอันนั้นถ้าท่านเห็นว่าเป็นความเสี่ยงระหว่าง management ที่มี 2 
กลุ่มนี่ถ้าท่านเห็นว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ท่านจะต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยง ท่านต้องกระจายให้เห็นว่ามีความเสี่ ยง
และเกิดผลกระทบอะไรในฐานะที่ท่านเป็นคนที่จะดูเรื่องความเสี่ยงด้วยและเช็คความเสี่ยงต้องบอกได้ เสร็จแล้ว
ต้องแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้อง stakeholder ทราบ อันนี้ท่านจะต้องไปให้ใครต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่ง ไม่ใช่บอกว่า
ความเห็นอย่างไรก็ได้และก็เงียบๆ ไปเดี๋ยวก็เป็นเอง คือผมจะเน้นว่าท่านไม่ได้ลงมาในนี้ว่าท่านท ารายงานนี่ไม่ได้
บอกว่าเช็คอะไรไปบ้าง อย่าง COSO ที่ท่านท าก็มีหมด ท่านมาเดือนละครั้งท่านจะมี check list มา จะมี 
template มา ท่านท า แต่ท่านต้องพบว่าอะไรบ้าง ที่ผมเรียนถามว่าได้ท าการเช็คแล้ว operation ของเรานั้นนี่ไม่
พบว่ามีขบวนการหรือ section ใดเลยที่ท าผิดระเบียบข้อใดหรือท่านพบข้อใด ปกติแล้วผู้ตรวจสอบจะชอบพบ
เยอะจะได้รู้ว่าตรวจเก่ง แต่ผมไม่ค่อยเห็นมี มีแต่ว่าเช็คไม่ตรงง่ายๆ นิดเดียว อันนั้นเป็นการเช็คเอกสารไม่ใช่เช็ค 
operational Risk ส าคัญครับ ปล่อยให้ Risk อย่างนี้ได้อย่างไรที่ไปเสีย ไปฝากเงินต่อมันจะ Risk Risk ของเงิน  
ซึ่ง 20 กว่าล้าน ผม clarify ให้ชัดว่าผมต้องการให้รายงาน ไม่มีรายงานในนี้ ขอบพระคุณครับ 

นายมนตรี  ช่วยชู ขออนุญาตท่านประธาน กราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อก่อนผมอยู่
แบงค์ชาติอยู่ตรวจสอบภายในโดยตรง 37 ปี อยู่ personal 5 ปี รวมแล้ว 42 ปีผมตรวจสอบภายในตลอด เรื่อง 
COSO นี่ใช้เป็นหลักและนอกจาก COSO และยังมีเครื่องมืออย่างอ่ืนอีกเยอะแยะเลยในการตรวจสอบ แต่ถ้าเขียน
ในรายงานมันจะเป็นการลอกต ารามาใส่มันจะยาวเกินไป เอาผลก็คือเอาเฉพาะสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่าน
สมาชิก การตรวจสอบไม่ใช่เป็นการจับผิดว่าผิดตรงนั้นตรงนี้ แต่เป็นการสร้างสรรค์เป็นการสร้าง reriety ให้กับ
สหกรณ์ว่าสหกรณ์มีอะไร ซึ่งหลายๆ เรื่องไม่ได้เขียน แต่ได้มีการพูดคุยว่าต้องท าอย่างนั้นต้องท าอย่างนี้และ 
COSO ERM ผมอยู่แบงค์ชาติก็ท า COSO ERM มี 8 องค์ประกอบเป็นการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรควรที่จะท า
หมด แต่ว่าในสหกรณ์ถามว่าผู้ตรวจสอบกิจการมาดูทั้งหมดโดยที่ใช้เวลา 1 เดือนต่อ 1 อาทิตย์ ถ้าจะให้เหมือนกับ
ในตลาดหลักทรัพย์ต้องจ้างราคาเป็นหลักล้าน ไม่ใช่ว่าผมจะขึ้นค่าตัว แต่พูดถึงว่าต้องมา day to day operation 
ต้องท าตลอดเลย เจ้าหน้าที่มีไม่ต่ ากว่าเกือบ 100 คน ตัวละ 50 คน งานมหาศาลไม่มีทางตรวจได้ 50% ก็คือเก่ง
แล้ว 

นายธีระพล  เมฆอธิคม ผมไม่ได้ question เรื่องความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบ ผมเพียงแต่
เรียนว่าผมไม่ได้ข้อมูล ที่ท่านบอกว่าสรุปสั้นๆ มันจะเยอะเกินไป สรุปสั้นๆ ก็ได้ เพียงแต่ท่านบอกว่าตรวจแล้ว     
ไม่พบก็เป็นความเห็นที่อยากจะเห็น อย่างกรณีที่ไปฝากต่อที่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจครบก าหนดแล้วแล้ วก็เรียกเงิน
เก็บไม่ได้ก็ฝากต่อ ตรงนี้ท่านเช็ค compliance ไหม ปกติสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์เวลาจะมากู้ใหม่เพ่ิมเงินนี่  
จะต้องบอกว่าของเก่าใช้แล้วและท าสัญญาใหม่ อันนี้ต้องเอาเงินมาจ่ายก่อน ของเรามี compliance อย่างนั้น   
เราท าแบบนี้ไหม เพียงแต่เป็นประเด็นว่าเรานี่ไม่ได้ใช้หลัก ผมจะพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้สมาชิกท่านผู้หญิงก็ถามว่าไป
ประเมินมูลค่าของหุ้นหลังจาก 31 ธ.ค. อันนี้มันก็โยงไปถึงว่ามีมาตรฐานบัญชีอยู่ แต่ถ้าเผื่อท าแบบนี้แล้วเรามี
มาตรฐานของเราภายใน เราจะใช้โดยอนุโลมได้ไหมตรวจสอบ ตรวจไม่เห็นได้ไหมว่าเราเส่ียงอะไรอยู่บ้าง       
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ตั้งแต่หนี้เปลี่ยนแปลงหนี้จะสูญ ผมรู้สึกว่าสหกรณ์ท าง่ายมากเลยตั้งศูนย์อย่างเดียว ตั้งอย่างเดียวเพ่ือที่พอจะสูญ
เพ่ือจะสูญและขาดทุน  อันนี้ผมเห็นว่า วันนี้ผมเพียงแต่ขอว่าให้ระบุได้ไหมว่าตรวจอะไรสรุปมา แต่ไม่ใช่แค่นี้เอง 
เพราะว่า compliance ในนี้ผมไม่ทราบผมสอนนิสิตเยอะไปหรือเปล่าก็คือวัตถุประสงค์อะไรนี่มี 3 ข้อ เวลาท า
รายงานออกมาท าเป็นเทอม paper หรือวิทยานิพนธ์หรือท าอะไรจะต้องตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อนี้ ท่านไม่ได้ระบุ
ออกมาว่าใน 3 ข้อนี้ท่านพบอะไรในนี้บ้างให้ตรงกับ 3 ข้อ นิสิตของผมท ามานี่จะต้องบอกว่าข้อ 1 ตรวจแล้วเป็น
อย่างไร ข้อ 2 ไปเช็คเลย ข้อ 3 ประสิทธิภาพดูแล้วก็บอกมาว่าผลเป็นอย่างไร ขอบพระคุณครับ 

นายมนตรี  ช่วยชู ขออนุญาตประธาน ถ้าจะให้เขียนทั้งหมดมันจะ ตอนผมอยู่แบงค์ชาติจะท าเป็นเล่มคือ
จะเขียนมาเพราะมันมีเวลาอ่าน คือเขียนไปว่าการจัดโครงสร้างองค์กร การมี JDJS มี work manual มีอะไร
เยอะแยะเลย มีสิ่งที่ดี มีสิ่งไม่ดี มีสิ่งที่ควรแนะน า ควรปรับปรุง มีเยอะมากๆ แต่อันนั้นมันส าหรับให้กับหน่วยงาน
พวกนั้นตรวจดู แต่ถ้าเข้าที่ประชุมใหญ่ถ้าเขียนรายละเอียดหมดเลยผมเกรงว่าจะเปลืองหน้ากระดาษท่านอ่ืนและ
ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น 

นายธีระพล  เมฆอธิคม ผมเข้าใจดี ผมเข้าใจทุกท่านดีว่าท่านมีหลักฐาน เพราะเมื่อกี้ผมเรียนว่ามาทุก
เดือนมากันที 60 คนตรวจเยอะไปหมด มีทั้ง template เพียงแต่ผมว่าในนี้ต้องมีระบุสรุป ผมเน้นว่าสรุป มีสรุปว่า
ท่านตรวจไปแล้วนี่ compliance ไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องเก่า ซึ่งไม่เก่ียวกับท่าน ท่านไม่ได้ตรวจตอนนั้น 
อันต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับ operation มีอะไรไหม ไม่มีสะดุดเลยหรือบริหารจัดการมีอะไรไหม มีความเสี่ยงมาก
ขึ้นไหม มีการขนเงินหรืออะไรประเภทอย่างนี้ operation อันนี้และท่านก็ไม่ได้พูดถึง consultation Risk ที่
สหกรณ์ท าธุรกิจอยู่ ท่านไม่ได้พูดถึงตัวนี้ ซึ่ง Risk มีหลายตัว ผมไม่สอนท่านเพราะท่านรู้มากกว่าผม ขอบพระคุณ
ครับ 

นายมนตรี  ช่วยชู ก็ขออนุญาตท่านประธาน คือท่านถามไว้เยอะผมขออนุญาตตอบให้จบทั้งหมดและท่าน
ค่อยๆ ถามเพ่ิมผมจะได้ตอบได้ครบ เดี๋ยวผมลืมข้อเก่าด้วย คือเอาเรื่องการตั้งค่าเผื่อก่อน ตั้งค่าเผื่อนี้เป็นเรื่องของ
ทางผู้สอบบัญชีเป็นคนใช้ดุลพินิจว่าควรจะตั้งมากน้อยแค่ไหน อันนี้ผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีอ านาจเป็นเร่ืองของ
ผู้สอบบัญชีที่จะพิจารณาว่าคณะกรรมการตั้งค่าเผื่อไว้ โดยใช้หลักความระมัดระวังและรอบคอบอย่างเพียงพอหรือ
ยัง ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องเขียนรายงาน โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แต่ถ้าเพียงพอก็ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผมกับท่านธ
นาดลนี่ก็เป็นเลือดสีชมพูด้วยกัน จบปริญญาเอกที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่นี่ด้วยกัน ก็ต าราเดียวกัน 
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 1 งบการเงินที่ท่านอธิบายถูกต้องแล้วและเรื่องการใช้ดุลพินิจ ระเบียบไม่มีก าหนดไว้ 
ระเบียบมีก าหนดไว้เพียงเงินให้สมาชิกกู้ ถ้าค้างเกิน 3 เดือนตั้งค่าเผื่อ ถ้าเกิน 6 เดือน เกิน 1 ปี อันนั้นมีหลักเกณฑ์
ชัดเจน แต่กรณีเงินรับฝากหรือเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ไม่มีระเบียบ ไม่มีหลักเกณฑ์ อยู่ที่ความระมัดระวัง ซึ่ง ผอ.ที่คุม
เรื่องนี้โดยตรง ผอ.ส านักมาตรฐาน สมช.หรือ ผอ.พงษ์วัล ท่านบอกว่า ok ตั้งไปโดยที่ว่าให้ดูความเหมาะสมว่าตั้ง
ไปแล้วสมาชิกไม่เดือดร้อน ถ้าตั้งเยอะและเกิดเงินปันผลมันไม่ได้ ผลตอบแทนออกมาเหลือนิดเดียวต่ ากว่าฝาก
แบงค์ สมาชิกจะเกิดการหวั่นไหว เกิดการสั่นสะเทือน สมาชิกลาออกหมด อันนี้ถึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรง เพราะฉะนั้น
ถ้าท่านบอกว่าให้ใช้ดุลพินิจ แต่ให้ยึดหลักความระมัดระวังและก็เรื่องระเบียบต่างๆ ในรายงานนี้ถ้าท่านสมาชิกลอง
เปิดเทียบทุกเรื่องผมจะเขียนไว้ตรงท้ายว่าทุกอย่างปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามระเบียบ มีความรัดกุมปลอดภัย มีแทบ
จะทุกเรื่องมีต่อท้ายตรงนั้นหมดเลย ถ้าท่านดูแต่ละเรื่องที่ผมรายงานนี้ผมจะเน้นตัวเลขให้เห็นว่า 
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ปีนี้กับปีที่แล้วเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร แต่ผลมีบอกอยู่ข้างล่างหมดตั้งแต่ข้อ 1 ลงมาเลย การบริหารงานทั่วไปเป็น
อย่างไร บางอย่างผมไม่อยากจะเขียนให้มันเป็นภาพลบกับสหกรณ์ เพราะว่าหนังสือนี้เราส่งไปทั่วประเทศ ถ้าเขียน
บอกว่ากรรมการทะเลาะกัน สมาชิกทะเลาะกัน มันมีปัญหาแน่นอนและอีกเร่ืองหนึ่งท่ีว่าธนกิจ ถามว่าท าไมเรา   
ไม่ถอน อันนี้ผมขออนุญาตเรียนเนื่องจากลูกค้าผมนี่ถือหุ้นแล้วก็ฝากเงินที่ธนกิจเยอะหลายสหกรณ์ สาเหตุคือถ้า
เราถอน เขาก็ไม่มีเงินและสหกรณ์ก็จะล้มระเนระนาดเป็นโดมิโนก็เลยจ าเป็นต้องช่วยเหลือสหกรณ ์เราอยู่โดดเดี่ยว
ไม่ได้ ถ้าเราอยู่โดดเดี่ยว เรามี คนอ่ืนเขาก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัว เราบอกสหกรณ์ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่
เราไม่ไปฟ้อง ไม่ไปถอน ไม่ไปอะไร แต่เราก็มีการด าเนินการตามที่นายทะเบียนและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้
ค าแนะน าคือให้ตั้งค่าเผื่อพอสมควรเท่าที่พอจะรับได้ ตั้งมากเกินไปสมาชิกเดือดร้อนวุ่นวาย ตั้งน้อยเกินไปก็ถือว่า
ไม่ใช้หลักความระมัดระวัง ไม่ทราบว่าท่านมีอะไรที่เมื่อกี้ถามมาและผมยังตอบไม่ครบมีอีกไหม 

ประธาน  เชิญครับที่ยกมือข้างหลัง 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออนุญาตครับอาจารย์ คืออย่างนี้ท่านประธานด้วย

ความเคารพ สมาชิกที่ทรงเกียรติ ผมณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่านประธานถ้า
เกิดว่ามีท่านใดหรือสมาชิกใดสนใจหรือสงสัยแบบนี้ท่านต้องเชิญเป็นที่ปรึกษาได้เลย ตัวนี้จะได้พูดให้ส่วนตัว input 
กันได้ เรามาพูด ณ ที่นี่มันก็ผมก็ไม่อยากจะว่าค าขยะ ขอโทษที่พูดอย่างนี้ ผมอยากจะให้วาระนี้ถ้าหากว่าท่าน
ประธานด้วยความเคารพ อยากจะปรึกษาก็เชิญเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและก็น าข้อสรุปมาให้เราฟังดีกว่าดีไหม เพราะ
อย่างนั้นผมว่าน่าจะผ่านไปแล้วครับท่านประธาน ด้วยความเคารพครับ 

ประธาน ผมก็ให้โอกาสสมาชิกทุกท่าน เพียงแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าอยากจะผ่านตรงนี้ไปท่านก็เสนอเป็นมติ
ให้มมีตวิ่าจะรับหรือไม่รับ 

นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ท่านประธานครับขออนุญาต ท่านประธานก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมที่เราประชุมแต่ละ
ครั้ง แทนที่จะสรุปจบไม่มีเลย เดี๋ยวไม่ผ่านอีกก็จบก็ผ่านไปเรื่อยๆ อยากให้ท่านประธานชี้ขาดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถาม
สมาชิกท่ีทรงเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่ขึ้นเลยว่า ok ที่อาจารย์ถามมาพวกเราจะยุติแค่นี้ไว้ก่อนดีไหมอย่างนั้นก็ได้เท่า
นั้นเองก็จบ ท่านประธานพวกผมเป็นภูมิคุ้มกันให้ท่านประธานชี้ขาด ผมก็เคารพด้วยความเคารพว่าอยากให้ท่าน
ประธานชี้ขาดได้ถูกต้องไหม ลองถามสมาชิกว่าจะพูดต่ออีกไหมเรื่องแบบนี้เท่านั้นเองก็จบ ผมจะได้พูดต่อครับท่าน
ประธาน ถามท่านสมาชิกท่ีทรงเกียรติที่นี่ว่าเห็นด้วยไหม สรุปได้แล้วครับ ขอบพระคุณครับแค่นี้ก่อน 
ประธาน เข้าใจ เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็คงอยากจะให้สรุปตรงนี้แล้ว  

นายทวี  กาญจนภู ผมขอแค่นาทีเดียว ผมชื่อทวี กาญจนภู หมายเลข 230476 ความจริงแล้ว 2 วาระนี้ทั้ง
ผู้สอบบัญชีกับผู้สอบกิจการเป็นเรื่องส าคัญ แต่ปรากฏว่าหลายปีที่ผ่านมาเท่าที่ผมมานั่งร่วมประชุมกลายเป็นเรื่อง
ไม่ส าคัญและไร้สาระ สมาชิกที่มานั่งฟังนี่แทบไม่ได้อะไรเลย ทั้งผู้สอบบัญชีกับผู้สอบกิจการนี่ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาไม่ได้ท าอะไรที่ดูแล้วให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์เท่าที่ควร ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง เมื่อเดือน ก.พ. ปีที่แล้วที่
เรามีการประชุมใหญ่ ราคาที่ดินของนพเก้าจะมาน าเสนอ 490 ล้าน แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนจาก 490 ล้านเหลือ 100 
กว่าล้าน อันนี้ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบกิจการไม่ได้ช่วยอะไรสหกรณ์เลย อีกตัวอย่างหนึ่งเพ่ิงปรากฏไปเมื่อต้น ม.ค. 
ของมงคลเศรษฐีที่เป็นหนี้กับจุฬาฯ 215 ล้าน โดยเริ่มต้นไม่มีหลักทรัพย์เลย มามีหลักทรัพย์ภายหลังคือหุ้นบริษัท  
สหประกันชีวิต 190 ล้านหุ้น กรมบังคับคดีตั้งราคาขายไว้ที่ 145 ล้าน แต่พอขายได้จริงได้แค่ 102 ล้านและ 102 
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ล้านก็มีเจ้าหนี้อ่ืนมาขอแบ่งอีก 70 ล้าน สหกรณ์จุฬาฯ จาก 215 ล้านได้แค่ 30 กว่าล้าน สิ่งเหล่านี้ท าไมเกิดขึ้น
และสิ่งเหล่านี้มันเป็น...กรณีมงคลเศรษฐีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ทุกปีเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี มีผู้สอบกิจการ แต่
ความเสียหายเหล่านี้ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้สอบกิจการไม่ได้ช่วยสหกรณ์เราเลย มาจนถึงผ่านไปหลายปีความเสียหาย
ก็เกิดขึ้นในทุกๆ สหกรณ์ รวมกันกว่า 3,000 ล้านแล้ว เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมในฐานะสมาชิกกับพวกเรา
ในที่นี้ที่เป็นสมาชิกอยู่นี่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบกิจการเป็นประโยชน์อะไรกับสหกรณ์เราเลย 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อมันไร้สาระอย่างนี้แล้วขอผ่านไปวาระถัดไปครับ 

ประธาน อาจารย์จ ารูญเชิญครับ 
นายอุดม  โชคศิริ ผมอุดม โชคศิริ ในฐานะที่เคยบริหารสหกรณ์มาก่อน 
ประธาน อาจารย์จ ารูญ ยกมือก่อน ขอเชิญ อาจารย์จ ารูญ 
นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมจ ารูญ ณ ระนอง คือการที่กิจการของเรามีปัญหาแล้วเรามารู้ถึงปัญหาแล้วมาคิด

กันหาทางในการที่จะบรรเทาปัญหานั้นและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิด จริงอยู่เรามีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจกิจการ 
วัตถุประสงค์ของเรานั้นไม่ได้จับผิดแต่ตามที่ท่านว่าแต่เรารู้ว่ามันผิดตรงไหนเพ่ือที่จะแก้ไขไม่ให้มันผิดไปจนกระทั่ง
ถึงสุดท้ายเพ่ือประสิทธิภาพของการท างานของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกได้เห็นปัญหาและตกใจแล้ วก็ได้
เสนอแนะไปเป็นเรื่องส าคัญสิ่งเหล่านั้นควรที่จะจับประเด็นไว้แล้วก็น าไปสร้างไปแก้ไขไปปรับปรุงวิธีการเพ่ิมเติม
อะไรขึ้นมาได้ อย่าพูดที่นี่แล้วหายกันไป ผมยังจ าได้ว่าเมื่อตอนที่อาจารย์สวัสดิ์ยังเป็นประธานอยู่เป็นครั้งสุดท้าย
พอผมรู้ว่ามีปัญหาเช่นนี้ ผมก็เลยเป็นคนเสนอเองว่าขอให้มีกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า Internal audit และผม
ก็ได้เสนอชื่ออาจารย์พอพันธ์ไปเป็นกรรมการ อาจารย์จ าได้ไหมในวันนั้นแล้วผมก็รอดูอยู่ว่างานกรรมการชุดนั้นไป
ท าแน่นอนเมื่อเห็นปัญหาอะไรอาจจะได้ระงับยับยั้งและจะได้ชี้แนะกรรมการให้หยุดตรงนั้นหรือปรับแก้เสียให้ทัน
การ แต่ต้ังแต่ผมเสนอมาตรงนั้นผมยังไม่เห็นผลงานอะไรเลยไม่ทราบว่าอาจารย์พอพันธ์ได้ท างานตรงนี้ไหม ผม
ทราบมาว่าท าแต่สมาชิกไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นได้มีการแก้ไขอะไรไปมีผลประโยชน์จากการตั้งตรงนั้นหรือไม่ เพราะ
ผมเสนอไปก็มีการโต้แย้งกันผู้แทนของสหกรณ์บอกว่าตั้งไม่ได้ ผมบอกว่าท าไมจะตั้งไม่ได้ ในเมื่อนี่คือการบริหาร
จัดการขององค์กรของเรา เราสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการอย่างไรก็ได้แม้เขาไม่เขียนอยู่ในกฎในเกณฑ์เราก็
สามารถที่จะท าได้และอาจารย์สวัสดิ์ก็รับว่าตั้งได้แล้วก็มีการเลือกขึ้นมา ผมเสนอชื่ออาจารย์พอพันธ์ และรู้สึกว่า
จะมีคนเสนอชื่ออีกรวม 8 คน หลังจากนั้นเสร็จ อาจารย์จุมพลตอนนั้นยังไม่ได้นั่งเป็นประธานแต่ได้รับการเลือกตั้ง
แล้วว่าจะเป็นประธานในปีต่อไป อาจารย์ก็เห็นด้วยในเรื่องที่ว่าควรมี Internal audit ตรงนั้นถ้าหากว่ามีแล้วก าลัง
ไม่พออะไรเงินที่จะจ้างเจ้าหน้าที่ข้ึนมาอีกสักนิดในช่วงที่เป็นวิกฤตที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเช่นนี้เงินส่วนนี้ก็ยอมจ่ายไป
เถอะครับ น่ีก็คือเขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพตรงไหนที่มีความเสี่ยงก็จะต้องรีบแก้ไขป้องกัน
ไม่ให้มันเกิด เพราะฉะนั้นที่พูดวันนี้อย่าพูดแล้วละลายหายไปเหมือนกับ 2 ปีที่แล้ว ขอให้ด าเนินการต่อเถอะครับ
ผมเป็นห่วงครับ ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอบคุณครับ เชิญคุณอุดมและมาถึงอาจารย์ธีระพลนะครับ 
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นายอุดม  โชคศิริ ขอบคุณมากครับ ผม อุดม โชคศิริ เลขที่สมาชิก 384591 เมื่อกี้เห็นแต่ละท่านชี้แจงใน
เรื่องการตรวจสอบกิจการ จริงๆ ผมอยากเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการทุกคนที่เข้าไปท างานท างานด้วย
ความสามารถเต็มที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เชื่อหรือไม่ว่าผมเข้ามาศึกษา 9 ปีในเรื่องการบริหารสหกรณ์ สหกรณ์เป็น
องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีกลไกและวางระบบไว้ดีเยี่ยม การตรวจสอบในความเสี่ยงอะไรก็ตามผมบอกว่า
เจ้าหน้าที่ของเราในสหกรณ์จุฬาฯ มันไม่ได้เสียหายอย่างที่คิด ในการประกอบกิจการอย่างที่มาการท าสินเชื่อธุรกิจ
อะไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ท าสินเชื่อกับสหกรณ์ต่างๆ ที่เป็นรายได้มาต่างๆ นั่น
มีหลักทรัพย์ค้ าประกันทั้งหมด อย่างคุณทวีขอเอ่ยชื่อที่พูดไปเมื่อกี้ท่านทราบไหมที่ออกข่าวจริงเท็จข้อมูลจริง
หรือไม่จริงว่าสหกรณ์เราเสียหาย 3,000 กว่าล้าน ผมในฐานะที่เคยบริหารมาก่อน และได้จับด้านเหรัญญิก คุณไล่
ได้ไหมว่ามีสหกรณ์อะไรผมจะถามเลยว่านพเก้าที่บอกมีปัญหาการบริหารสหกรณ์ การประเมินที่ประเมินที่เหมือน
สมาชิกเราท ากับสมาชิกเหมือนกัน เวลาสมาชิกไปกู้พิเศษหรือกู้บ้านการประเมินที่ดินมันถูกพอมีสิ่งก่อสร้าง เข้าไป
ด้วยสมาชิกในระดับกลุ่มที่มีเงินคงไม่กู้พิเศษและไม่เคยสัมผัสเรื่องการกู้บ้านแต่สมาชิกที่มีเงินเดือนน้อยเขาจะกู้
บ่อยกู้วนซ้ าอยู่อย่างนั้น เราก็ปฏิบัติกับสหกรณ์ต่างๆ แบบนั้นแต่การประเมินที่เมื่อกี้ผมบอกว่าที่เปล่ามันมีราคา
น้อยตามประเมินแต่ถ้าบวกสิ่งก่อสร้างไปด้วยมันจะอัพราคาขึ้น ตรงนี้ที่เป็นจุดตรงนี้ แต่นพเก้าเราไม่ได้แยกโฉนด
มันถึงมีปัญหาตรงนั้นแต่ทุกอย่างเป็นสินทรัพย์โฉนดมันอยู่ที่เรา เราเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้เรียนให้ทราบถามว่า 
3,000 กว่าล้าน จะมาโทษว่าเวลาหาเสียงออกกรรมการชุดนี้ท าความเสียหาย 3,000 กว่าล้าน ผมถามว่า 3,000 
กว่าล้าน มันมีหนองจอกอยู่ด้วยใช่ไหม พ่ีทวีใช่ไหมครับ 70 ล้าน ผมถามว่าฝ่ายที่โจมตีกันที่ไม่รู้เรื่องข้อมูลจริงๆ ไป
โจมตี 3,000 กว่าล้าน มีดาวให้มีอะไรให้ว่าคนนั้นติดคดี 607 ล้าน 3,000 กว่าล้าน เสียหายบอกตรงๆ หนองจอก
ยังมีปัญหาแต่เขามีโฉนดเหมือนกันอย่างนพเก้าเหมือนกับคลองจั่น คลองจั่นนี้รัฐบาลเขาตั้งแผนฟ้ืนฟูมาใน
กระบวนการสหกรณ์เขาผ่อนดาวน์ปีละ 9 ล้าน 12 ล้าน เรารับอยู่ทุกปี เขาผ่อนเรามาเมื่อเขาไม่ผ่อนช าระหนี้
เหมือนสมาชิกเราสามารถจะขายวันนี้พรุ่งนี้ยังได้ แต่ในกระบวนการสหกรณ์เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้
เขาเรียกว่าองค์กรสหกรณ์แต่หนองจอกถ้าบอกว่าสหกรณ์นพเก้า 3,000 กว่าล้าน หนองจอกมันมีกรรมการปี 51 
52 ขอเอ่ยชื่ออาจารย์วิสนศักดิ์เป็นคณะกรรมการ ตัดสินประเมินเหมือนกัน คุณวิเชียร ปลื้มคิด เป็นคณะกรรมการ
เหมือนกัน เสียหาย 70 ล้าน คุณรัฐนินทร์ กรรมการปัจจุบันนี้เป็นคนตัดสิน แต่เวลาพูดต้องพูดเอาความจริงเข้ากับ
ทุกฝ่ายให้สมาชิกรับรู้ ไม่ใช่ว่านายอุดมท าความเสียหาย 30 กว่าล้าน ผมยังไม่รู้เรื่องเลย แต่ผมบอกให้เลยนะครับ
ว่าคณะกรรมการคนไหนที่เข้ามาปีไหนก็ตามผมฉายไฮไลท์ให้ดูเลยผิดทุกคน ถ้าจะบอกว่าผิด 

ประธาน คุณอุดมครับขอขัดจังหวะนิดหนึ่ง เดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆ มีข้อค าถามหรือมีข้อเสนอแนะ 
นายอุดม  โชคศิริ ก็นี่ไงครับ ถึงบอกว่าถ้าเราจะรู้จริงข้อมูลจริงอะไรตรงไหนในเรื่องของความเสียหาย

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปท าสินเชื่อกับสหกรณ์ต่างๆ และมีหลักค้ าประกันไม่เหมือนสหกรณ์อ่ืน เพราะฉะนั้น
ผู้สอบกิจการอะไรก็ตามเรามีการควบคุมภายในที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการหรือไม่ผู้
ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ผู้ตรวจสอบกิจการก่อนจะถึงกรมตรวจและกรมส่งเสริม ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอีกขั้นตอน
สุดท้าย ผมขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าเราต้องติดตามตรงนี้ต่อไปในการเลือก มันไม่ได้เสียหายอย่างที่คิด การตั้ง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมันเป็นสมการทางบัญชีตั้งไว้ปีนี้ปีหน้าก าไรกลับมาต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย บางท่านยังไม่รู้เลย
เป็นระดับการเงินของจุฬาฯ ค าว่า audit สหกรณ์มี audit กับธนาคาร audit อะไรไม่รู้ การตั้ง audit เราตั้งไว้
ฉุกเฉินจ าไว้ด้วยนะครับ  
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ประธาน ขออนุญาตนะครับ 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ ผมจะเรียนนี่ไงว่าความเสียหายเป็นอย่างไร 
ประธาน คุณอุดมครับ พอแล้วครับ   
นายอุดม  โชคศิริ มันเหมือนการท าบัตรเครดิตถ้าเราไม่ใช้  
ประธาน จะอภิปรายยาวไปเรื่อยๆ แล้วนะครับ ขอโทษทีนะครับวาระนี้... 
นายอุดม  โชคศิริ ชี้แจงนี่คือการตรวจสอบกิจการ 
ประธาน ฟังประธานก่อนนะครับ วาระนี้เป็นวาระพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
นายอุดม  โชคศิริ ไปชี้แจงให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
ประธาน ก็ถ้ามีประเด็นมีค าถามหรือข้อชี้แนะอะไรก็เสนอได้ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไปเรื่องอ่ืนไปเรื่อยๆ 

อาจารย์ธีระพลช่วยกระชับเวลาหน่อยนะครับ 
นายธีระพล  เมฆอธิคม ครับผมจะพยายามครับให้ท่านที่สุดครับ ท่านประธานครับผมก็นั่งอยู่ที่ประชุม  
ผมก็ไม่เห็นท่านอ่ืนพูดเรื่องนี้ ผมก็รอท่านผู้รู้พูดที่ผมพูดไม่ได้พูดด้วยความที่จะต้องให้ที่ประชุมปั่นป่วน

หรือเสียเวลาและผมก็ไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว จากอันนี้ผมเรียนตรงๆ ว่าผมพูดแทนสมาชิกที่บางท่านไม่ทราบใน
รายละเอียด Technical ผมเลยท าหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหลาย ผมขอเรียนให้ทราบดังนี้ที่ผมถามไปเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเมื่อกี้ก็กังวลว่าเราต้องตรวจสอบ เราต้องดูความเสี่ยง เรามีการเพ่ิมความเสี่ยง เรามีการเพ่ิม
สงสัยจะสูญมากขึ้นทุกปีและสะสมกันทุกปี ก าไรสะสมถ้าพูดเป็นภาษาบริษัททั่วไป retained earning ถูกอีสอัพ
ไปจนหมดแล้วนะครับ จะเห็นว่าผมต้องเรียนทางผู้ควบคุมด้วยนะครับ ถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปเขามีผู้ถือหุ้นและ
เงินที่เป็นก าไรสะสมจะไปเพิ่มมูลค่าหุ้นของเขา แต่ในระบบสหกรณ์เป็นอาจารย์มาเท่าไหร่ ส่งเงินเท่าไหร่ 1 ล้าน  
2 ล้าน เวลาออกมาก็ได้ 2 ล้าน แต่ถ้าผมซื้อหุ้น 1 ล้าน ผมขึ้นเป็น 18 ล้าน เพราะฉะนั้นที่ผมกังวลอยู่ก็คือว่าเงินที่
ก าไรสะสมมีการเอาไปปล่อยและบอกว่าผมถามว่ามี compliance ในการให้กู้ปรับปรุงแล้วหรือยัง เพราะว่ามันท า
ให้เกิดการเสียไป เสียไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่มันเสียไปเยอะขนาดนั้นมันต้องมีมาตรการใดๆ ที่จะป้องกันไม่ให้
เกิด COSO ป้องกันได้ดีไม่เห็นมีใช้มาตรการในเรื่องของกฎระเบียบไม่มี ตอนที่ผมดูแล้วจะเห็นว่าถ้าดูจากงบ
การเงินแล้วก าไรลดลงไปทุกปี ไม่เดือดร้อนครับสมาชิก เพราะอะไร เพราะสมาชิกบอกว่าได้หุ้นเท่าเดิมเพียงแต่ว่า
เราปันผลให้เขาเยอะหน่อยเรามีการเฉลี่ยคืนให้เขาเยอะหน่อยแต่ว่ าก าไรสะสมส่วนของคนที่ contribute มา 
สมาชิกเก่าแก่ทั้งหลายยุค 80 ปีส่งมากี่สิบปีแล้วมูลค่าหุ้นเท่าเดิมได้เฉพาะปันผล 6% ไม่มี Capital gain เหรอ ไม่
มีเหรอครับและให้คนมาบริหารแล้วให้มันถูกขาดทุน ตัดหนี้สูญๆ ไปเรื่อยๆ ไม่ถูกนะครับ อันนี้ผมว่าทางกรมต้อง
ขอ Concept นี้ใหม่ ไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นเขามีหุ้นอยู่เขาก็ได้ก าไรสะสมไว้เวลาขายหุ้นออกมันจะมากกว่ามูลค่าหุ้นที่
ส่งเข้าไป อันนี้ไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ถือหุ้น 

ประธาน Ok นะครับอาจารย์ ผมเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พยายามจะเสนอแนะให้กับผู้ตรวจสอบกิจการว่าถ้า
เป็นไปได้อยากจะให้ท าอะไรเพ่ิมโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการเขียน ผมว่าผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้รับข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ไปจ านวนหนึ่งแล้ว แต่ว่าเขาก็มีวิชาชีพของเขาอยู่และท าตามระเบียบข้อบังคับของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เขาก็ท าตามตรงนั้น ขอขอบคุณที่อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 

นายธีระพล  เมฆอธิคม ขอบคุณครับผมต้องการแค่นี้ไปเพ่ิมเติมมาให้เห็นชัด 
ประธาน ขอบคุณครับ ขออนุญาตถามสมาชิก 
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นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับโดนพาดพิง ขอแป๊บเดียวครับ คือท่านอาจารย์จ ารูญเมื่อกี้เอ่ยชื่อ
ผม ขอโทษท่ีผมเอ่ยชื่อกลับไป ผมได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเหมือนกับ Internal audit committee 
แต่ไม่สามารถส่งรายงานได้ ท ารายงานหลายสิบหน้าแล้วก็ไม่เคยยอมรับ ใครเป็นผู้ปฏิเสธผม จะเรียนให้ทราบว่า
กรรมการด าเนินการเพราะเราร้องเรียนไปแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนด้วย เขาไม่ยอม เราก็ร้องเรียนไปที่กรม กรมก็
เงียบ พูดตรงๆ เลยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ผมเพ่ิงได้รับจดหมายตอบจากกรมฉบับหนึ่ง ซึ่งเรื่องที่ผมร้องเรียนต้นปีที่แล้ว คิด
ดูสิครับ เพราะฉะนั้นการที่ขัดขวางคณะกรรมการตรวจสอบมันมีอยู่ในสมองของกรรมการด าเนินการอยู่แล้วบาง
คน ผมจ าได้ว่าตอนที่เสนอชื่อขึ้นมาข้างหลังผมเป็นเหรัญญิกคนหนึ่งบอกจะตรวจสอบอะไรกันนักกันหนา เขาไม่
เข้าใจ Concept Modern management เลย และพยายามกีดกันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราถึงไม่มีผลงานที่จะ
แสดงออกมา แต่ผมมีรายงานนะครับ ผมพิมพ์เอง ออกเงินเองพิมพ์เองและแจกเองด้วย แต่บางท่านก็ไม่เคยเห็น
หรอกเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาแจกต่อหน้า เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านประธานและกรรมการชุดต่อไปถ้า
จริงใจจริงแล้วต้องมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมา ผมเสนอว่าควรจะศึกษาให้ดี ผมเองยังเสนอว่าข้อบังคับของเรามันเก่าแก่
ควรจะตั้งกรรมการขึ้นมาสังคายนาได้แล้ว ช่วยกันดูหน่อย ตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือใครที่มีประสบการณ์จากที่อ่ืนมา
ช่วยกันดูให้ดี เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมมาช่วยดูด้วยอันนี้ส าคัญมาก ที่นี้เรื่องต่อไปที่ผมจะขอยกตัวอย่างสมาชิกท่าน
ได้พูดถึงความเสี่ยงอะไรทั้งหลายแหล่แล้วท่านผู้ตรวจสอบกิจการพูดถึง compliance เรื่องของต้องไปตาม
กฎระเบียบตรวจสอบเป็นไปตามกฎระเบียบ เรื่องของการเงิน เรื่องของการบริหารจัดการ แต่ผมมองดูแล้วรายงาน
ท่านเป็นเรื่องสถิติตัวเลขทั้งหลายและการเงินแทบทั้งนั้น น้อยมากผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกว่าน้อยมากที่จะพูด
ถึงเรื่องความเสี่ยงซึ่งอันตรายมากและก็เรื่องของการเงินซึ่งก็อันตรายมากเหมือนกัน ผมยกตัวอย่างให้สมาชิกจะได้
ทราบเรื่องการเงินท่านคงจะเข้าใจดี ถ้าเราขาดทุนเยอะๆ เอาเงินปล่อยไปและหนี้สูญอันนี้เสี่ยงมากเพราะฉะนั้น
เราต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขในกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องท าให้ดีขึ้นต้องแก้ปัญหา ที่นี้ความ
เสี่ยงอ่ืนๆ อีกผมยกตัวอย่างเรื่องท่านอดีตประธานติดคุก 300 กว่าปีรวมกัน ท าไมเกิดขึ้นมาได้เป็นปีๆ ผมเองยัง
เผชิญหน้า มาถามผมฝากไหม ท่านท าธุรกิจแอบแฝงอยู่ในส านักงานของสหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ความ
ร่วมมืออยู่ในนั้น ผมเคยเข้าไปพบผู้จัดการสหกรณ์บอกว่าขอเชิญหัวหน้าผู้จัดการส่วนทั้งหลายมาคุยกันหน่อย ผม
ไม่ได้เป็นใครหรอกแต่ผมเป็นสมาชิก แต่ผมโกรธมากที่คุณไม่รักษาผลประโยชน์พวกคุณไม่รักษาผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ปล่อยให้ประธานมาหากินแข่งกับสหกรณ์อยู่ในออฟฟิศของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นผมตวาดไปเลยเงียบเลย 
แต่เขาคงเกลียดผมมาก ผมไม่สนใจเลยน่ะจะให้คนรักหรือไม่รักผมไม่สนใจ แต่ผมว่ามันผิดมากเลยและท าอย่างไร
ปล่อยมาเป็นปีๆ ผู้ตรวจสอบกิจการไม่เคยเจอเลยเหรอ เจ้าหน้าที่นี่นะครับมีหน้าที่ไปเอาเงินมาให้ คนมาเบิกเงิน
บอกไม่มีแต่เขาบอกจะไม่กลับบ้านจะรออยู่ตรงนี้และผลที่ได้ก็คือสุดท้ายท่านต้องหนีไปเอง แล้ วก็สะดุดขาตัวเอง
เพราะว่าธุรกิจมันเดินต่อไม่ได้ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งความเสี่ยงการทุจริตภายในซึ่งมองไม่เห็นใหญ่โตขนาดนั้นแต่
มองไม่เห็นความเสี่ยง ต่อไปเรื่องการจัดซื้อไม่มีระเบียบ การจัดซื้อไม่มีเลย ท าได้ตามใจชอบ ท าสัญญาเสร็จแล้ว
บอกว่ารับเงินมัดจ าแล้วแต่ไม่มีเงินเสร็จแล้วไปแก้สเปคหลังจากที่ตกลงเซ็นสัญญาแล้ว อย่างนี้มันทุจริตชัดๆ เรื่อง
ของการท าลายเอกสารการเงินทางบัญชีทั้งหลาย ระบบการควบคุมเอกสารอะไรนี่ขอโทษนะครับเอาไปเผาเอาไป
ท าลายเป็นคันรถเลย อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์ เราใช้คอมพิวเตอร์เยอะมาก ผมเข้าไปตรวจแป๊บเดียวผม
รู้เลยว่าองค์กรนี้อ่อนมากเรื่องคอมพิวเตอร์ มีคนที่รับผิดชอบและรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นับนิ้วได้เลย ต้อง
อาศัย outsource อย่างเดียวและปีหนึ่งๆ ลองดูสิครับค่าใช้จ่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ปีละกี่ร้อยล้าน เพราะว่าเรา
ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆ ที่จะมาท างานนั้น ทราบไหมครับว่าจัดไปอบรมทั้งหลายแหล่ เรื่อง
การวางแผนกลยุทธ์ไปอบรมดูงานต่างประเทศ ปีนี้ก็ยังมีดูงานอีกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ ไปดูงานต่างประเทศกันที
โยงกันไป 
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ประธาน อาจารย์สรุปได้ไหมครับ สรุปประเด็น 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ สรุปประเด็นว่ามีเรื่องความเสี่ยงหรือสิ่งที่ท าไม่ถูกต้องเยอะแยะมากๆ ฝ่าย

บริหารพยายามเอาผ้าห่มคลุมเอาไว้ ฝ่ายผู้ตรวจสอบกิจการก็เดินไปก็มองไม่เห็นอะไรเลย ไม่เคยรายงานไม่เคยเห็น
แม้กระท่ัง test ของมัน 

ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมพอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ ผมคิดว่าวันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์จ ารูญว่า

เราต้องเดินต่อ ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ เราเสี่ยงตั้งเยอะแยะแล้ว เห็นผลร้ายเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ไขตัวเราเองและต้อง
ท าอย่างจริงจัง 

ประธาน ครับ ขอบคุณครับ 
นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ครับ ขอบคุณครับ  
ประธาน ก็เป็นข้อมูลที่กรรมการชุดต่อไปก็รับไปด้วยนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ก็เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เข้าใจผิดเวลาท่ีท่านอาจารย์พอพันธ์พูดถึงประธาน ไม่ได้หมายถึงผมนะเข้าใจไว้อย่างนั้น หมายถึงชุดก่อนๆ นะ
ครับ ที่มีปัญหาที่ท าให้เกิดขึ้น ส่วนที่บอกว่ากรรมการด าเนินการคลุมอะไรไว้ถ้าหมายถึงชุดผมก็อยากจะยืนยันว่า
ไม่มีการคลุมนะครับเราก็พยายามที่จะตรวจสอบเท่าที่เราท าได้ภายใต้ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น ผมก็ไม่อยากจะ
ย้อนหลังอะไรไปทั้งหมด อย่างที่ผมเคยชี้แจงคร่าวๆ ว่าการท างานของกรรมการท างานภายใต้ของระบบของ
กรรมการ ประธานคนเดียวท าอะไรไม่ได้ เป็นระบบของกรรมการมันก็เลยออกมาค่อนข้างอืดอาดยืดยาดช้าหน่อย
แต่ว่าตั้งใจจะปิดบังไหมผมยืนยันว่าไม่มีนะครับ โดยเฉพาะตัวผมก็พยายามที่จะท าให้โปร่งใสทุกรูปแบบเต็มที่แล้วก็
เรื่องท่ีท าไมชุดตรวจสอบของอาจารย์พอพันธ์จึงไม่มีโอกาสที่จะเสนอรายงาน จริงๆ มีครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆ มันก็
อย่างนี้ยังไม่ถึงวาระอ่ืนๆ ที่จะเปิดโอกาสให้พูด เราก็มีเรื่องสอดแทรกไม่รู้ยาวอย่างนี้ล่ะครับจนคนไม่ครบ 100 คน 
ขาดองค์ประชุมไม่ครบ ท่านก็เลยไม่ได้รายงานมา 2 รอบ 3 รอบแล้วไม่ใช่ 2 รอบ แต่รอบสุดท้ายมีเวลาเหลือเยอะ
แล้วผมก็เชิญให้รายงาน ท่านไม่อยู่ครับผมก็บอกแล้วกรรมการมีใครอยู่ไหม มี แต่ประธานไม่อยู่ก็เลยไม่รายงาน 
จริงๆ เปิดโอกาสให้รายงานนะครับไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ให้รายงานเพียงแต่ว่าโอกาสช่วงแรกมันไม่มีเพราะว่าเราพูด
กันเยอะมากในที่ประชุมใหญ่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็เลยไม่มีโอกาส ไหนๆ ผมจะหมดวาระขอโทษเรื่องนี้จริงๆ อีกครั้ง
หนึ่ง ผมอยากให้มีการรายงานนะครับ ไม่ใช่ไม่อยากให้มี พยายามทุกวิถีทางและก็เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผมเริ่มเข้ารับต าแหน่งประธานผมเสนอให้มีกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ เสนอเข้าไป 3-4 รอบ ไม่ผ่าน
ครับ มันก็เลยไม่เกิด อันนี้ก็บอกตามความจริงเพราะฉะนั้นไม่มีการปิดบังใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องกรรมการ
ตรวจสอบอยากให้มี เพราะผมเคยท างานที่ Thai PBS มันมีกรรมการตรวจสอบอยู่ เออเข้าท่าและกรรมการ
ตรวจสอบก็สามารถจะประสานงานร่วมมือกันอย่างดีกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการบวกกรมสอบบัญชีและ
กรมตรวจบัญชีแล้วก็กรมส่งเสริมได้อีกต่างหาก เสนอแล้วครับแต่มันไม่เวิร์คอย่างที่ว่าท่านคงเข้าใจว่ามันเกิดอะไร
ขึ้น อันนี้ก็อยากจะให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบเท่านั้นนะครับ เอาเป็นว่าวาระนี้สมาชิกหลังจากที่ฟังรายงานแล้วจะมี
มติรับรองรายงานผู้ตรวจสอบ 
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นายจ ารูญ  ณ ระนอง ท่านประธานครับผมขอ 1 นาที เรื่องส าคัญและมันผ่านพ้นมาโดยที่ว่าเรื่องเหล่านี้
ไม่ได้เกิดผมเกรงว่ามันจะไม่เกิดอีก ที่ประชุมเป็นที่ส าคัญยิ่งในการที่จะสามารถมีมติได้ว่าขอให้กรรมการไปท าอะไร
ได้บ้างเป็นมติข้อเสนอแนะ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่อง Internal audit เป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะฉะนั้น
ขอเถอะให้ที่ประชุมนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เราไม่ได้ไปจับผิดแต่เราไปรู้ไปดูเพ่ือที่จะเห็น
ข้อบกพร่อง แล้วปรับแผนเพ่ือที่จะลดข้อด้อยตรงนั้นแล้วปรับข้อดีให้ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์เต็มที่ มันเป็น
หลักการบริหารจัดการทุกที่ ถ้าพูดง่ายๆก็มี PDCA plan do check act มันต้องมีครบ หน่วยงานของเราก็ต้องมี
เช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดก็ขอเถอะครับ ผมขอได้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญและเป็นอนาคตมัน
เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือไม่ เป็นเรื่องส าคัญยิ่งก็อยากจะขอมติที่นี้ท่านประธานช่วยเถอะว่า
ท่านประธานท ามาแล้ว ขนาดท่านประธานเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการที่ ควรมี Internal audit แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะฉะนั้นขอที่ประชุมนี้ได้ช่วยให้ประสบผลส าเร็จก็ถ้าหากว่าที่ประชุมนี้เสนอแนะไปว่าขอให้
กรรมการชุดต่อไปเพราะกรรมการชุดต่อไปมีชุดใหม่ 9 คน บวกกับชุดเก่าอีก 6 คน มันไม่ได้เป็นชุดเดียวกันทั้งทีม 
ซึ่งที่ถูกผมไม่อยากให้เป็นทีมมันควรจะเป็นคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์มิได้สังกัดทีมใดทีมหนึ่งต้องมาท างาน
เป็นมติของกรรมการบริหารสหกรณ์นั้นออกไปแล้วต้องรับผิดชอบด้วยกัน มิใช่หมายความว่ามติใดๆ ออกไปแล้วมี
คนออกไปพูดคนละทิศคนละทางกับกรรมการกับมติกรรมการ ลักษณะกรรมการเช่นนี้ขออย่าให้ มี ใน
กรรมการบริหารสหกรณ์เลยครับเพราะฉะนั้นขอรบกวนท่านประธานถ้าเห็นความส าคัญช่วยเถอะครับให้ผลักดัน
ให้เกิดครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณครับที่ให้ข้อเสนอแนะ ตอนนี้ขอกลับมาที่วาระนี้พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ก็อยากจะถามที่ประชุมว่าจะมีมติเป็นอย่างไรจะรับรองรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการไหมครับ ถ้ารับรองก็ขอให้
ยกมือครับ เจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยเกินครึ่งหรือเปล่า 

เจ้าหน้าที ่เกิน 
 ประธาน โอเคเสียงส่วนใหญ่มีมติรับรอง ใครไม่รับรองยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ ตกลงก็รับรองมตินี้รับรอง
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขอบคุณครับ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ น าเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  7   พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

ประธาน ขออนุญาตไปวาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ดูเอกสารตั้งแต่หน้า 134 ถึง 
135 เป็นต้นไป เข้าใจว่าสิ่งที่สมาชิกจะสนใจค่อนข้างมากก็จะอยู่ในเรื่องของปันผลใช่ไหมครับ ดูหน้า 136 มีตาราง
ให้เห็นชัดเจน ในหน้า 136 ในการประชุมเม่ือ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  
โดยเฉพาะเรื่องปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ประชุมที่ผ่านมาซึ่งเราก็ท าเป็นปกติเป็นแนวปฏิบัติของเราก็ได้มีมติออกมา
ว่าจะขอให้มีปันผลปีนี้ 5.20 ประเด็นก็คือว่าถ้าพิจารณาตรงนี้เงินเราไม่พอ เพราะถ้าดูจากก าไรสุทธิจริงๆ หลังจาก
ที่เอาไปหยอดในทุนนั่นทุนนี่ทั้งหมดแล้วเราสามารถจะจัดสรรได้ตามผลประกอบการตามผลก าไรสุทธิอยู่  
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ที่ประมาณ 5.03 เมื่อท่านจะขอ 5.20 ซึ่งผมก็พยายามอธิบายในที่ประชุมวันนั้นว่าจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากจะ
ดึงเงินจากทุนส ารองรักษาระดับอัตราเงินปันผลมาใช้โดยไม่มีเหตุผลที่จ าเป็นมากพอ ปีที่ผ่านมาก็ไม่เอามาใช้ส่วน 
2 ปีก่อน หน้าที่ผมมาเป็นประธานเอาไปใช้ท าให้ทุนรักษาระดับเงินปันผลของเรามันลดลงไปค่อนข้างมาก แต่
สมาชิกเสียงส่วนใหญ่ก็มีมติว่าอย่างไรขอ 5.20 แล้วกเ็รายังมีเงินจากทุนส ารองรักษาระดับเงินปันผลอยู่จ านวนหนึ่ง 
ก็ไม่อยากเข้ามา ขอมานิดหนึ่งขอเพ่ิมอีก 0.17 เป็น 5.20 ถ้าจะเอาตามนั้นแล้วก็ค านวณกันคร่าวๆ ในวันนั้นว่า
สมาชิกอยากจะได้ 5.20 เราก็ต้องเอาเงินจากกองทุนจากทุนรักษาระดับเอามาใช้ประมาณ 22 ล้านเศษท้ายที่สุดที่
ประชุมวันนั้นก็บอกขอ 5.20 ก็แล้วกันอย่างน้อยมันก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ 5.34 ผมก็เข้าใจเจตนารมณ์ของสมาชิก
ก็โอเคตามนั้นก็มาปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีของเราถ้าอย่างนั้นเราจะท ากันอย่างไร  ท้ายที่สุดก็ลงตัวครับ 5.20 
ก็ 5.20 แต่ขอพูดตรงๆ อีกครั้ง ใจส่วนตัวผมอยากจะให้มีวินัยทางการเงินไม่จ าเป็นอย่าเอาเงินก้อนนั้นมาใช้เลย
ยอมรับทราบสภาพความเป็นจริงก าไรเท่านี้ก็เท่านี้ มันจะได้เป็นมาตรฐานต่อไปแต่ไหนๆ ก็ให้ไปแล้วก็โอเคที่จุดนี้ 
ก่อนที่จะมาพิจารณาว่าจะรับรองการจัดสรรก าไรสุทธิหรือไม่อย่างไร เบื้องต้นก็คงจะต้องมาขอมติที่ประชุมก่อนว่า
ถ้าจะเอา 5.20 ก็ต้องมีมติว่ายอมให้เราเอาเงินมาจากทุนรักษาระดับ 22 ล้านเศษ ดูหน้า 136 และดูช่องหมายเหตุ
ข้างล่างก็จะขอมติที่ส่วนนี้ก่อนว่าที่ประชุมจะอนุมัติให้เอาเงินจากทุนรักษาระดับเงินปันผลเอามาเพ่ิมให้กับเงินปัน
ผล 0.17 ตีเป็นเงินก็ 22 ล้านเศษ ดูจากเอกสารก็จะถามที่ประชุมใหญ่ว่าจะอนุมัติไหม ถ้าใครอนุมัติเงินก้อนนี้ ให้
ท าได้กรุณายกมือขึ้น ไม่มีปฏิเสธเลยนะครับ ใครไม่อนุมัติครับยกมือขึ้น เสียงส่วนใหญ่อนุมัติ นะครับ 

นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมไม่ขัดขวางเพราะเก่ียวกับเรื่องเงินปันผลก็ดีอะไรก็ดี เนื่องจากว่าสมาชิกจ าเป็นที่
จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นแต่การไปเอาเงินส ารองเงินปันผลมานั้น เอาได้เพราะเขามีไว้เพ่ือที่จะส ารองให้ใช้เอาได้ แต่ถ้า
จะเอาตรงนั้นจะต้องมีเหตุผลประกอบและต้องมีเหตุสนับสนุน ผมจึงขอถามว่าแล้วโบนัสของกรรมการ ไม่ใช่สิ มัน
จะต้องมีพิจารณาก าไรสุทธิมันลดลงความเสียหายมันเกิดขึ้นและไม่ได้เกิดเฉพาะเดี๋ยวนี้มันเกิดต่อเนื่องไปในปีหน้า
ปีโน้น ฉะนั้นเพื่อแฟร์ 

ประธาน ขอเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อน เดี๋ยวโบนัสค่อยพูดเดี๋ยวให้พูดเรื่องโบนัสเอาเรื่องนี้ก่อนโอเคนะครับ 
นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมโอเค ผมเห็นด้วยแล้ว  
ประธาน เดี๋ยวผมต้องขอมติมันจะได้จบๆ ไป ขอมติเรื่องนี้ก่อนว่าจะอนุมัติให้เอาเงินทุนรักษาระดับมาโปะ

ให้เงินปันผลไหมครับ ถ้าใครมีมติเห็นด้วยอนุญาตได้ตรงนี้ก็ยกมือขึ้นครับ ok นะครับเกิน 100 หรือเปล่า ok นะ
ครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับใครไม่เห็นด้วย 1 เสียง 2 นะครับ เสียงส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วย คราวนี้ก็จะมาพิจารณา
การจัดสรรก าไรสุทธิโดยภาพรวม อาจารย์จ ารูญอยากจะพูดโบนัสหรือประเด็นอ่ืนใดในหน้า 136 เชิญเลยครับ 

นายจ ารูญ  ณ ระนอง ขอบคุณครับ ที่จริงผมต้องการที่จะให้มันส าเร็จแล้วไปด้วยกัน ภาพลักษณ์ในปีต่อๆ 
ไปดีด้วย ฉะนั้นโบนัสถ้าหากว่าเราไปดึงเงินส ารองอันนั้นออกมาใช้แล้ว โบนัสจะต้องต่ า เรี่ยดิน ไม่ควรจะสูงกว่า 
minimum rate ที่ เราตั้ งไว้  การจ่ายโบนัสมันมีข้อก าหนดอยู่ว่าอย่างน้อยต้องจัดให้ไม่น้อยกว่า 1.00% 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงขั้นที่จะเอาเงินตรงนี้ออกไปแล้วฉะนั้นไม่ควรที่จะเกิน 1.00% ที่จะดึงไปเป็นโบนัส โบนัส
ก็ต้องให้ครับ ไม่ใช่ไม่ให้ แต่ขออย่าให้เกิน 1.00 เถอะครับ 

ประธาน ไม่เป็นไรครับเสนอได้ ไม่มีปัญหา 
นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมเป็นข้อเสนอให้กรรมการไปพิจารณากันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเยี่ยงอย่าง

ว่าแต่ละปีท าผลประโยชน์ได้ลดลงและโบนัสเปอร์เซ็นต์จะยังเท่าเดิมอยู่แล้ว ความกระตือรือร้นมันจะเกิดที่ไหน 
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ประธาน จริงๆ โบนัสไม่ได้เท่าเดิมนะครับ ลดลงจากปีที่แล้ว 
นายจ ารูญ  ณ ระนอง เปอร์เซ็นต์ครับ ผมหมายถึงเปอร์เซ็นต์ 
ประธาน เปอร์เซ็นต์ลดลงครับ 
นายจ ารูญ  ณ ระนอง ถ้าไปดึงแต่เงินนั้นซึ่งมันไม่เคยดึง พอไปดึงเงินส ารองมา กรรมการก็ขอมาเรี่ยดินไป

เลย สมาชิกก็จะได้เห็นใจกรรมการด้วยว่ากรรมการก็เสียสละแล้ว ขอบคุณครับ 
ประธาน ปีที่แล้ว 1.09 ปีนี้ 1.05 ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ลงมาจุด 04 ลงมาตลอดครับ โดยส่วนตัวนะผมไม่ได้

สนใจประเด็นนี้เลยเพราะว่าก็ไม่ได้สนใจจริงๆ แต่ว่าก็ต้องเห็นใจกรรมการท่านอ่ืนด้วยและถ้าตีเป็นเงินตัวเงิน
ออกมาจริงๆ แล้วตกถ่ัวเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกครับ กับคนที่มาดูแลรักษาผลประโยชน์ 40,000 ล้าน ที่ไหนก็
ไม่มีอย่างนี้ครับมันเหมือนยิ่งกว่าอาสาสมัครเลยครับ เฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ้นมาได้เดือนละ 10,000 20,000 เท่านั้นเอง 
ซึ่งรับผิดชอบสูงมากต้องเข้าใจที่จุดนี้ ลงแล้วครับไม่ใช่ไม่ลงเพราะถ้าท่านตัดส่วนนี้อีกมันกระทบเจ้าหน้าที่อีกด้วย
อีกส่วนหนึ่งนิดเดียวครับไม่ได้มาก  

นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ท่านประธานครับ ผมยืนอยู่ก่อนท่านอาจารย์นะครับ ขอกราบด้วยความเคารพ
ท่านประธานครับ เราก็ฟังอยู่ด้วยกันทั้งหมด ณ ที่นี้ ถ้าหูผมไม่ฝาดผมอยากให้ท่านประธานเมื่อเราสรุปตรงนั้นเรา
จบ แล้วยกมือแล้วต่อไปเป็นวาระอันอ่ืน ท่านไม่พูดตรงนี้ผมฟังด้วย 2 โสตะอยู่นะหูฟังอยู่ ตอนนี้เห็นท่านอาจารย์
ท่านพูดก าไรตรงนี้แปลว่าอยู่หน้า 192 ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้น 

ประธาน 136 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ประธานได้บอกว่าเป็นวาระที่ผ่านมาอยากให้สรุปว่าวาระ...ต่อไปเป็นวาระอยาก

ให้ท่านชัดเจนตรงนี้ด้วย เพราะท่านเป็นประธานที่ควบคุม  
ประธาน ผมบอกไปแล้ว วาระจัดสรรก าไรสุทธิ 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล กติกาควบคุมส าคัญท่ีสุดครับท่านประธาน 
ประธาน อันนี้บอกไปแล้วครับตอนต้น 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ตอนนี้ขออนุญาตกราบด้วยความเคารพ ตอนนี้ท่านประธานพูดวาระไหน  

ผมอยากจะทราบตรงนี้ด้วย 
ประธาน วาระจัดสรรก าไรสุทธิ 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เป็นวาระระเบียบ 
ประธาน ที่ 5 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ที่เท่าไหร่ครับท่านประธาน 
ประธาน วาระท่ี 6 หน้า 136 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ครับถูกต้อง นี่แหละเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังแล้วมันคลุมเครือ พอคนพูดตรงนี้จุด

นี้มันไม่จบสักทีเลย เพราะวาระนี้จบแล้วนะครับต่อไปเป็นวาระ...โอเคไหมครับ อยากให้ผ่านอย่างนั้นครับท่าน
ประธาน กราบด้วยความเคารพครับ 

ประธาน ครับเราท าตามวาระอยู่แล้วเมื่อกี้เพียงแต่ว่าในวาระนี้มันจะมีประเด็นแรกที่ส าคัญที่เราจะต้อง
พิจารณาก่อนก็คือจะต้องโยกเอาเงินจากทุนรักษาระดับเอามาใช้ก่อนก็เลยขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่ 
เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติคราวนี้ก็พูดถึงการจัดสรรก าไรสุทธิโดยภาพรวมทั่วๆ ไปเงินปันผลก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้ ถ้า
ท่านดูในหน้า 136 มันจะมีประเด็นหลักๆ อยู่ตรงนั้น ท่านอยากจะอธิบายส่วนไหนจะเสนอแนะส่วนไหนก็เชิญเลย
ครับ  
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นายธีระพล  เมฆอธิคม ท่านประธานครับ การจ่ายโบนัสกรรมการผมเห็นด้วยนะครับแต่ที่ท่านพูดถึงว่า
เราจ่ายโบนัสกรรมการท างานหนักมาก กรรมการคงจะได้โบนัสเพ่ือจะมารักษาผลประโยชน์ของจุฬาถึง 40,000 
กว่าล้านของสหกรณ์ ถ้าสมมุติว่าได้ผลประกอบการดีก็ให้เยอะ ถ้าผลประกอบการไม่ดีก็ควรจะได้น้อย แต่อย่าง
น้อยไม่ควรจะไม่มีเลย เพราะฉะนั้นผมเคยได้ยินมาว่ามันดูจาก 2 ตัว ก็คือเอฟฟัฟกับ results คือการที่ทุ่มเท ท่าน
ทุ่มเทมากนะครับท่านประธาน ผมเห็นท่านผมก็ท าความล าบากใจท่านหลายอย่างในเวลาประชุม แต่ท่านท างาน
หนักผมเห็นด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นการเชียร์ท่านแต่อย่างใดจะพูดจากสถานการณ์ที่จริง ประกอบการไม่ดีมันก็ไม่ควร
จะได้เยอะ ลดไปแล้วก็จริงแต่ว่าผลประกอบการที่ไม่ดีมันเกิดจากอะไร ใครรับผิดชอบ จะมีวิธีการอย่างไรหรือไม่ 

ประธาน ก็ตอบเบื้องต้นสั้นๆ ก่อน ผลประกอบการปกตินะครับ แต่ก าไรลดลงเพราะว่าเราต้องไปตั้งหนี้
สงสัยจะสูญ NPL ซึ่งไม่ใช่เกิดจากกรรมการชุดนี้นะครับ  

นายธีระพล  เมฆอธิคม ครับตรงประเด็น 
ประธาน เรื่องในอดีตครับและก็มาบังเกิดผล เราก็เลยต้องรับผลตรงนี้ไปแต่ส่วนผลประกอบการตามปกติ

เลยนะครับ เราได้พันกว่าล้านนะครับ แต่ต้องไปหักออกจากตรงนี้ 
นายธีระพล  เมฆอธิคม ครับผมเข้าใจดี ถามว่าคนที่ท าให้ขาดทุนนี่ล่ะครับจะได้ด้วยเหรอครับ ได้เยอะ

เหรอครับก็ควรจะได้ไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับ 
ประธาน คนที่ท าให้ขาดทุน จริงๆ แล้วไม่ได้ขาดทุนนะครับ เพียงแต่ว่าก าไรเราผลก าไรสุทธิลดลง 
นายธีระพล  เมฆอธิคม ขอโทษครับผมพูดผิด ก าไรลดลง ลดลงพวกเราก็ได้เงินน้อยลงและท่านก็ได้

น้อยลงแต่ปัญหาคือว่ายังคงได้รับปันผลแบบนี้อีกหรือครับ 
ประธาน ลดลงครับ 
นายธีระพล  เมฆอธิคม กรรมการชุดเก่าๆ เรามีทางไปเรียกคืนได้ไหม 
ประธาน ชุดเก่าๆ อย่างไรครับ   
นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตครับ ผมอุดม โชคศิริ มาพูดถึงเรื่องวาระการจัดสรรก าไรสุทธิ เรียนสมาชิกใน

ที่ประชุมแห่งนี้ นี่คือข้อมูลจริงที่ผมจะเอ่ยและจะชี้แจงให้กับสมาชิก ซึ่ งมันเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน 
ความหวังอยู่ที่วาระตรงนี้การรอคอยของคุณอยู่ตรงนี้ เนื่องจากว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์นี้ การลงทุนมาก
ได้มาก น้อยได้น้อยตามสัดส่วน นี่คือการบริหารสหกรณ์ที่เป็นองค์กรที่ดีที่สุด สิ่งที่ผมพูดนี้ปีนี้มีการจัดสรรก าไร
สุทธิท่านเชื่อไหมตามที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ ปีนี้เรามีก าไรที่เห็นจัดสรรก าไรสุทธิ 836 ล้าน แต่จริงๆ ก าไรปีนี้
จริงๆ เท่าไหร่ครับ เราเอาไปตัด...ท่านลองบวกคิดตัวเลขว่าเราเอาไปตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 236 ล้าน ลองบวก
มันจะเป็น 1,072 ล้านนิดๆ ใช่ไหมครับ ปีที่แล้ว 900 กว่าล้าน แสดงว่าเรามีก าไรมากกว่าเมื่อเราหักตรงนี้ไปแล้ว
มากกว่าปีที่แล้วไม่ใช่น้อยกว่านะก าไร มากกว่าปีที่แล้วตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 236 ล้าน นี่นะสมาชิกไม่เคยรู้ 

ประธาน ก าไร 1,074 ครับ 
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นายอุดม  โชคศิริ ตั้งไว้ 3 ปีใช่ไหมครับ จะเป็นนพเก้าอะไรก็ตาม จริงๆ แล้วตั้งไว้ไม่ต้องถึงนั้นก็ได้เรา
เฉลี่ยไป 5 ปี ปีนี้ถามว่าท าไมจริงๆ ปันผลเกือบถึง 6 บาทนะผมบอกให้ เพราะอะไรคนที่ถอนหุ้นออกไปจ านวน 
612 คน จนถึง 17 ตุลาคม 798 ล้านบาท เงินส่วนนี้ผู้เสียสิทธิ์เขาไม่มีส่วนแบ่ง ผมพูดถึงว่าการลงทุนแล้วนะครับ 
798 ล้านบาท เขาไม่มีส่วนแบ่งตรงนี้ นอกนั้นท่านมาดูว่าปีนี้เราโชคดีนะไม่อย่างนั้นคุณจะได้ 3 กว่า เพราะอะไร 
เพราะว่าเราแก้ข้อบังคับเมื่อตอนประชุมครั้งที่แล้วก าไรสุทธิเมื่อครั้งก่อนปีก่อนๆ ก าไรเข้าทุนส ารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 ท่านดูตัวเลขนี้นะ คุณต้องจ าด้วยว่าตรงนี้เป็นผลประโยชน์ของคุณนะครับแต่เราแก้ข้อบังคับมาเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 มันหายไปจริงๆ ถ้าไม่ใส่ตรงนั้นไม่แก้ ร้อยละ 10 มันจะเข้าตรงนี้เป็น 125 ล้าน เข้าทุนส ารอง 
แต่พอเราแก้แล้วเอาตัวนั้นดึงมา 5% เป็นเงิน 41 ล้าน ที่เข้ามาท่านดูตรงนี้แต่มาดูโบนัสกรรมการเจ้าหน้าที่คือ
ข้อมูลจริงผมได้ข่าวว่า 2 วันที่แล้วประชุมลับ คณะกรรมการประชุมลับไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าเลย ผมจะบอกให้มันมี
การแบ่งปันผลเฉลี่ยคืนกรรมการเจ้าหน้าที่ด้วยประชุมลับกรรมการ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้า เข้าแต่กรรมการ ต้องการ
สูตรการค านวณคือสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ 59 คน 60 ไม่ได้แต่กรรมการ 15 คน ปันผลแบ่งเฉลี่ยตรงนี้ให้กับกรรมการ
และเจ้าหน้าที่มันต้อง 80:20 สมัยก่อนนะรับได้มาตลอด แต่พอถึงปีนี้เชื่อไหมครับว่ากรรมการประชุมลับและ
เปลี่ยนกฎเกณฑ์เก่าๆ ออกหมดเลย ระเบียบการจัดตั้ งแบ่งแยก ผมเคยให้แบ่งแยกทีหนึ่ง ไม่แบ่งและมีปัญหา
เกิดขึ้นจริงๆ มันต้องแบ่งให้เจ้าหน้าที่ไปเลยตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ขอมติที่ประชุมเลยปีนี้และปีนี้เป็นประชุมลับ
กรรมการบอกว่าอยากได้ 50:50 ถ้า 50:50 คุณดูสิก าไรสุทธิปีนี้ให้กับกรรมการ โบนัสกรรมการกี่ล้าน เจ้าหน้าที่กี่
ล้าน 

ประธาน คืออย่างนี้นะครับคุณอุดม ข้อมูลที่คุณอุดมพูดมาหลายเรื่องมันไม่จริงนะครับ 
นายอุดม  โชคศิริ มันไม่จริงอย่างไรครับอาจารย์ 
ประธาน มันเป็นแค่คนบางคนเท่านั้นที่มาพูด 
นายอุดม  โชคศิริ อาจารย์จะให้ผมโชว์ตัวเลขไหม  
ประธาน มันเหมือนกับว่า 
นายอุดม  โชคศิริ อาจารย์พูดกับผมไม่ตรง ผมจะโชว์ตัวเลขตรงนี้ให้อาจารย์ดูว่าปีนี้อาจารย์จุมพล 1 ปี 

รับ 500,000 ถ้าคุณอนุมัติวันนี้ผ่าน 500,000 ครับท่านประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เท่ากัน 
300,000 กว่า 400,000  กว่าและกรรมการทั้งหมดมันมี 14 คน กรรมการอีก 9 รับไป 300,000 กว่า ผมจะโชว์
ตัวเลขให้ดูนะ 

ประธาน ตัวเลขมันมั่วครับ 
นายอุดม  โชคศิริ คุณต้องพูดความจริง  
ประธาน คุณอุดมขอโทษที คือทุกครั้งที่คุณอุดมพูด ฟังผมก่อนนะครับ ทุกครั้งที่คุณอุดมพูดข้อมูลมันไม่

ตรงมันไม่ถูกต้อง 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ถูกต้องตรงไหน 
ประธาน ก็เม่ือกี้พูดว่าผมได้ 400,000 500,000 มันได้ที่ไหน 
นายอุดม  โชคศิริ ถ้าอนุมัติวันนี้ผมจะโชว์ตัวเลขให้ดูเลย ผมค านวณออกมาหมดแล้วทั้งปีมันมีอะไรบ้าง

รายได้ที่อาจารย์รับจากโบนัสด้วย รายจ่ายทั้งหมด 500,000 กว่า 530,000  
ประธาน มันไม่มีอะไรเลยในส่วนนี้ คุณอุดมคุณจะเสนออะไรคุณว่ามา 
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นายอุดม  โชคศิริ ไม่มีอะไร ผมต้องการให้ตรงๆ ว่าเวลาประชุมเวลาจัดสรรก าไรสุทธิให้เจ้าหน้าที่ ผมบอก
ให้เจ้าหน้าที่ 59 คน เขาท างานดีกว่ากรรมการ เพราะเรามีการควบคุมระบบภายใน แต่ละฝ่ายท าดีและเงินไม่ออก
จากนอก แต่กรรมการเท่านั้นที่ท างานเหนื่อย ถามกรรมการแต่ละคนสินเชื่อเคยรู้ไหมว่าท าอะไรบ้าง ลงทุน
อะไรบ้าง ไม่รู้ แต่ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเขารู้ เขาท า ถ้าอาจารย์ยืนยันว่าไม่ตรงถ้าวันนี้อนุมัติตามนี้นะครับเจ้าหน้าที่
จะได้รับน้อยกว่ากรรมการจะได้รับมากกว่า มันเป็นเงินถึง 8 ล้านกว่า เฉลี่ยกันกรรมการได้ 2 ล้านกว่าทั้งหมดและ
แบ่งกันไม่ 500,000 หรือครับ 

ประธาน นั่นแหละข้อมูลมันผิด 
นายอุดม  โชคศิริ ถ้าวันนี้อนุมัติอาจารย์จุมพลจะรับประมาณ 500,000 กว่า รองประธาน เหรัญญิก 

เลขานุการ รับ 400,000 กว่ากรรมการ 300,000 กว่า 
ประธาน หยุดแล้วครับ หยุดเถอะครับ 
นายอุดม  โชคศิริ เรื่องจริงข้อมูลอยู่ที่ผมใครอยากดูจะใช้ให้ดูตรงนี้เอาไหม ผมยืนยันได้และคุณไม่ควรจะ

ไปเปลี่ยนระเบียบประชุมนะครับ เขาประชุมลับ 
ประธาน คุณอุดมครับ ขออนุญาตตรงนี้นะครับ ขออนุญาตหยุดก่อนครับคือสายตาผมไม่ค่อยดีผมมอง

ตัวเลขไม่ชัดจะให้ข้อมูลให้ชัดๆ 
นายอุดม  โชคศิริ ก็นี่ไงผมจะช่วยท าให้ดูไง 
ประธาน ฟังครับ อย่าเพิ่งพูด 
รองประธาน สวัสดีครับ ตัวเลขปี 55 นะครับ กรรมการจะได้ 36.84% ไม่ใช่ 20 นะครับ ปี 56 จะได้37.7 

9% ปี 57 จะได้ 31.74% ปี 58 จะได้ 24.28 %  ปี 59 จะได้ 19 36% ปี 60 ได้ 19.39% อันนี้คือข้อมูลที่ได้นะ
ครับ 

นายอุดม  โชคศิริ ที่ผมพูดรายรับรวมโบนัสทั้งการประชุมอะไร 500,000 กว่า ผมพูดอย่างนี้ 1 ปีที่อาจารย์
จุมพลจะได้รับปีนี้ ไม่ใช่โบนัสอย่างเดียว รายได้ทั้งหมด 

ประธาน  ไม่จริง พูดอะไรมั่วไปแล้ว ผมไม่ให้พูดแล้วครับเพราะว่าตัวเลขมันมั่ว คุณเอาตัวเลขมายืนยันถ้า
ไม่จริงเดี๋ยวมีเรื่องนะ 

นายอุดม  โชคศิริ ก็เชิญครับ นี่ไงผมคิดของผมมา 
ประธาน จะเดิมพันกันไหม จะมีเรื่องกันไหม 
นายอุดม  โชคศิริ แล้วคุณค านวณได้อย่างไรว่าจะขอ 70:30 คุณไปแก้ข้อบังคับอย่างไร ไปแก้ระเบียบ

อย่างไรไม่เอา ผมอยากให้มันเหมือนเดิมอย่างปีที่ผ่านมา ให้เหมือนเดิมที่ผ่านมา 
ประธาน มันมีประเด็นอื่นที่เข้ามาเก่ียวข้องเยอะสิ่งที่คุณอุดมได้มา คุณอุดมได้จากข้อมูลบางคน 
นายอุดม  โชคศิริ แล้วผมอยากจะบอกสมาชิกว่า 
ประธาน ฟังก่อนครับ คุณไม่เคยตรวจสอบข้อมูลให้มันครบถ้วนรอบด้าน คุณเลือกเฉพาะบางข้อมูล 
นายอุดม  โชคศิริ ผมตรวจแล้ว 
ประธาน และก็มาโจมตีเหมือนบอกว่าคนตั้ง 600 กว่าคน ลาออกเงินหายไป 700 กว่าล้าน 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ คุณไม่ควรจะท ากับเจ้าหน้าที่แบบนั้นที่ประชุมลับ 
ประธาน มันมั่วครับ  
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นายอุดม  โชคศิริ ไม่ได้มั่วนะ  
ประธาน ผมไม่ให้พูดแล้ว เพราะข้อมูลคุณไม่ตรง 
นายอุดม  โชคศิริ ผมถามว่าแล้วกรรมการที่รักษาการล่ะ 
ประธาน เอาอย่างนี้คุณเอาข้อมูลเดี๋ยวคุยกับท่านรอง เอาข้อมูลมาเทียบกันของคุณมี ของจริงแล้วเทียบ

กัน และถ้าใครถูกใครผิดค่อยมาว่ากัน ผมจะถามมติต่อไปแล้ว เพราะคุณพูดทีไรมันนอกเรื่องนอกราวและก็จะ
โจมตีคนนู้นคนนี้ตลอดเวลา 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขอผมพูดตรงนี้หน่อย แต่ว่าด้วยเหตุด้วยผลไม่เหมือนเมื่อกี้ เมื่อกี้ท่านรอง
ประธานก็กล่าวแล้วว่าสถิติออกมาประมาณ 19% กว่า 2 ปีนี้ ที่นี้ของจริงวันพรุ่งนี้ท่านมีแผนที่จะกระจายโบนัส 
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกรรมการด าเนินการอย่างไรบ้างครับ เพราะว่าจะเห็นว่าสถิติเมื่อปี 60 ประมาณ 19% 

ประธาน ปีที่ผ่านมาครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ปีที่ผ่านมา 19% เพราะว่าปีที่ผ่านมาได้โบนัสรวม 10.1 ล้านถูกไหมครับ นั่น

เป็นเรื่องภายในที่ท่านกรรมการด าเนินการด าเนิน ทีนี้ของปีนี้โบนัสลดลงถูกไหมครับ ท่านยังยึดหลักเกณฑ์เดิมหรือ
เปล่าคือผมปัดตัวเลขง่ายๆ นะ 80:20 ยังแบบนั้นหรือเปล่า คือผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้นแต่มันมีตัวเลขอย่างที่ท่าน
ประธานกล่าวมันมีตัวเลขกระจายมาเหมือนเดี๋ยวนี้ Social ส่งให้เห็นหมด นี่ผมเองไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ก็มีคน
ฝากมาว่าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ ซึ่งถ้าท่านประธานกล่าวเมื่อกี้ว่าท่านประธานบอกว่าตัวเลขของท่านชัวร์แล้ว
บอกได้ไหมครับไม่เอาตัวเลข เอาเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่กับกรรมการ 

ประธาน ครับเมื่อกี้ท่านรองอธิบายให้ฟังแล้วตั้งแต่ปี 55 เอาอีกรอบหนึ่ง เปอร์เซ็นต์ 
รองประธาน ขออนุญาตนะครับปี 55 โบนัส 10 ล้าน เอาตัวเลขกลมกลมๆ นะครับ 36.84% ปี 56 โบนัส 

10 ล้าน 37.79% ปี 57 โบนัส 11 ล้าน 31.74% ปี 58 โบนัส 7.7 ล้าน 24.28%  ปี 59 โบนัส 10 ล้าน 19 36%  
ปี 60 ปีที่แล้ว โบนัส 10 ล้าน  19.39% และปีนี้ 61 ขออนุญาตต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับ 30:70 ครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท าไมเปลี่ยนเป็น 30:70 ล่ะครับ ผมถามแค่นี้ล่ะครับ 
ประธาน อันนี้ผมอธิบายได้ครับ สั้นๆ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ผมก็ถามฝ่ายจัดการว่าการจัดสรรโบนัสระหว่าง

กรรมการกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร ค าตอบที่ผมได้รับฝ่ายจัดการเขาอยู่ด้านหลังถ้าคุณตอบผิดเขามาอธิบายทั้งหน้า
เวทีได้ เขาบอกว่าประธานเป็นคนจัดการเองทั้งสิ้นไม่รู้เรื่อง ประธานยื่นมาอย่างไรก็เท่านั้นนั่นหมายถึงในอดีตที่
ผ่านมาแต่บังเอิญเราขอให้ไปตรวจสอบว่าจริงๆ มันเป็นอย่างไร ก็ได้ตัวเลขออกมาตามที่อาจารย์ศุภฤกษ์ได้พูดไป
เมื่อสักครู่และค าตอบที่ผมได้รับอีกอันหนึ่งก็คือมีการยึดเอาเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เป็นตัวตั้งก่อนและพิจารณาว่าปี
นี้จะก่ีเดือน โบนัสจะก่ีเดือน อย่างปีที่ผ่านมาโบนัสก็ 3.8 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปี 60 ปี 59 3.81 ประมาณนั้น แล้วเหลือ
เท่าไหร่จึงจะเป็นของกรรมการ ฟังดีๆ นะครับที่นี้กรรมการที่เคยท างานกับชุดก่อนชุดอาจารย์สวัสดิ์ อาจารย์
บัญชา เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาท าไมเขาได้โบนัสนิดเดียว 100,000 นิดๆ หักภาษีแล้วเหลือ 90,000 กว่าเหลือ
ประมาณแสนนิดๆ ก็เฉล่ียประมาณเดือนละไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ าพูดง่ายๆในขณะที่เขาเคยท ามาในอดีต เขาได้ 
200,000 เฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ 200,000 กรรมการ ผมไม่รู้เรื่องเพราะผมเพ่ิงเข้ามาแค่ 2 ปี กรรมการก็เลย
หลายท่านก็มาคุยกับผมว่าอาจารย์เป็นคนจัดสรรเงิน โบนัส ผมบอกผมไม่รู้เรื่องเลย ผมถามเขา เขาก็บอกว่า 
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ประธานเป็นคนจัด แต่ปี 59 ผมไม่ได้จัด ผมถามแล้วว่าท าอย่างไร เอาเหมือนปีที่แล้ว ผมก็บอกแล้วแต่มีกฎเกณฑ์
อย่างนั้นก็ท าไปตามนั้น ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยและผมก็ได้ประมาณ 200,000 ปีนั้นก็แค่นั้นเอง ผมไม่ได้เข้าไปยุ่ง
ไปแตะ ไม่เหมือนประธานคนก่อนจัดให้เรียบร้อย ผมไม่จัดเลยครับไม่ยุ่งเกี่ยวเลย พอกรรมการมาถามผม ผมก็บอก
ว่าผมไม่รู้เขาจัดมาให้ได้เท่านี้ก็เท่านี้ มันมีประเด็นถกกันในกรรมการด าเนินการว่าถ้าคิดแบบนี้ต่อไปอีกสักพัก
กรรมการไม่ต้องได้ เพราะว่าคิดเงินเดือนเป็นตัวตั้งเอาเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เป็นตัวตั้งแต่กี่เท่าก็แล้วแต่แล้ วที่
เหลือจึงจะเป็นของกรรมการ การเอาตัวเงินเดือนมาเป็นตัวตั้งไม่น่าจะถูกต้องมันจะต้องเอาผลประกอบการก าไรมา
เป็นตัวตั้งก่อนและค่อยมาคิดสัดส่วนมันจึงจะถูกต้องและถ้าคิดเป็นสัดส่วนเงินมันจะได้เพ่ิมหรือลดมันขึ้นอยู่กับผล
ก าไร ก าไรเยอะมันก็ได้เยอะ ถูก ไม่ถูก แต่ถ้าเอาเงินเดือนเป็นตัวตั้ง มันขึ้นเรื่อยๆ นะเงินเดือนมันขึ้นทุกปี 
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆ กรรมการเงินเดือนก็ไม่มีนะครับ แต่พอจะปันผลมันหายลงไปเร่ือยๆ  อาจารย์   
ศุภฤกษ์ลองให้ตัวเงินหน่อยสิ มันลดหรือมันเพิ่ม ส าหรับกรรมการ 

นายธ ารงค ์ มะลิอ่อง ให้ผมพูดก่อนก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ตอบทีเดียว เพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันคุยกันคนละทาง 
ทางที่ได้ข้อมูลมาก็เป็นอีกทางหนึ่ง ทางที่อาจารย์จะอธิบายก็อีกทางหนึ่ง เอาชัดๆ เลย ผมนายธ ารงค์ มะลิอ่อง 
ส านักงานวิทยทรัพยากร 331866  เมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดกรรมการชุดก่อนๆ เคยได้ 200,000 200,000 กว่าและ
อยากได้อย่างนั้นเหรอครับ อยากได้อย่างนั้นต้องท าก าไรเยอะๆ ถูกไหมครับ ต้องท าก าไรเยอะๆ อย่างไรก็ต้องได้
เยอะครับและอย่าลืมว่า 200,000 กว่าเมื่อสมัยก่อนไม่มีเงินเดือนกรรมการครับ กรรมการแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินเดือน 
เข้าใจนะครับ แต่ก่อนนี้ที่โบนัสเยอะเขาไม่มีเงินเดือน ถ้าอาจารย์ลองคิดดีๆ กรรมการที่เข้าไป ณ ขณะนี้เงินเดือน 
มีเบี้ยประชุม มีออกพ้ืนที่ มีได้ทุกอย่าง และจะเอาโบนัสเท่าเดิม 200,000 กว่าและก าไรลดมันเป็นไปไม่ได้หเรอ
ครับ มันต้องดูสัดส่วนด้วย ผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครหรืออย่างไร เราต้องดูด้วยความเป็นจริงและ 2 ปีที่ผ่านมาถ้าดู
จากสัดส่วน จริงๆ ผมก็มีข้อมูลเหมือนที่อาจารย์มี 2 ปีที่ผ่านมากรรมการได้ 19 จุดกว่าๆ ซึ่งผมก็เข้าใจว่าน้อยไป
ส าหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 80 กว่า 80.0 กว่าๆ นี่เอาชัดเจนนะเอาแบบชัดเจน แต่ปีก่อนๆ กรรมการ
มากจริง 30 กว่า 35-36  เจ้าหน้าที่ได้น้อย ก็เป็นไปตามสัดส่วน แต่ ณ ขณะนี้ ปีนี้เป็นปีที่ถ้าเรามองจริงๆ แล้วตาม
สัดส่วนก าไรมีเป็นพันล้านจริง แต่เราตัดหนี้สงสัยจะสูญไป 200 กว่าล้าน ตั้งหนี้ไว้เพราะฉะนั้นก าไรที่เหลือจริงๆ ก็
อย่างที่เห็นคือ 800 กว่าล้าน พอไปจัดสรรโบนัสมันก็ต้องน้อยลง ถูก จ านวนเงินมันก็ต้องน้อยลงพอน้อยลงแล้วปีนี้
ท่านจะคิดว่าเมื่อปีก่อนท าอย่างนั้นท่านเสียเปรียบเจ้าหน้าที่ ปีนี้เลยขึ้นเปอร์เซ็นต์มา จ านวนเงินมันได้น้อยอยู่แล้ว
เพราะเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่น้อยลงไปอีกมันท าให้เขาน้อยยิ่งไปกว่าเดิมอีก ในขณะที่ท่านก็ได้ขึ้นมาถ้าตามสัดส่วน 
30:70 ผมก็มีข้อมูลตามนี้ ถ้าอ่านจริงๆ ประธานได้ 200,000 กว่าๆ 

ประธาน คืออย่างนี้มันอยู่ท่ีวิธีคิดนะ    
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง เข้าใจครับ ผมเข้าใจวิธีคิด 
ประธาน อย่างที่ผมอธิบาย เอาสั้นๆ อย่างนี้ 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง คือด้วยปีนี้ก าไรมันไม่ได้เยอะ โดยผลงานท่านก็ไม่ได้เยอะ 
ประธาน เข้าใจๆ  
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง พอจ านวนเงินได้น้อยนี่ท่านก็ไปตัดเปอร์เซ็นต์เป็น 30:70 เจ้าหน้าที่เขาก็น้อยเข้าไปอีก 
ประธาน คืออย่างนี้ เราจะเอาเงินเป็นตัวตั้งหรือจะเอาสัดส่วนเป็นตัวตั้ง  
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นายธ ารงค์  มะลิอ่อง ก็แล้วแต่ ผมไม่ได้สนว่าจะเอาเงินเป็นตัวตั้งหรือเปอร์เซ็นต์เป็นตัวตั้ง แต่ถ้าเรามอง
ด้วยความเป็นจริง 80:20 กรรมการ 14 ท่าน เจ้าหน้าที่เขาตั้ง 60 ถูกไหม เจ้าหน้าที่ 60 กว่าได้ไป 80% กรรมการ 
14 คนได้มา 20% หรือปีนี้ท่านอยากขึ้นสัก 25 ยังไม่น่าเกลียด แต่พอ 30 :70 เจ้าหน้าที่เขาได้น้อยลงไปอีกนี่แล้ว
ตัวเงินมันก็อย่างที่เห็นท่านได้เยอะขึ้น ท่านอย่าลืมว่า... 

ประธาน เข้าใจครับ ขอบคุณครับ แต่ว่าท่านก าลังเทียบแค่ 2 ปีหลัง 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง เข้าใจ ผมเข้าใจ ผมเทียบไปก่อนเมื่อกี้ผมก็พูด ปีก่อนๆ 35 :65 ก็เคยมี เพราะปีนั้น

ก าไรมันเยอะ 
ประธาน ไม่เยอะ 10 ล้าน เหมือนกัน 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง ปีนี้มันเหลือ 8 ล้าน อาจารย์ 6% มันนั่น เขาก็ต้องหายไปอยู่ดี ถ้า 30:70  
ประธาน คืออย่างนี้ ผมขออนุญาตอย่างนี้เพราะว่ามันจะยาวเร่ืองนี้ เอาสั้นๆ ง่ายๆ แต่เพียงว่าเงินโบนัส

ของกรรมการกับเจ้าหน้าที่มันมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป ต้องเข้าใจที่ส่วนนี้ก่อน เมื่อมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้น
กรรมการก็เลยมาพิจารณาว่าแบบไหนมันจึงจะเหมาะสมกว่ากันและมันไปอิงอยู่กับผลประกอบการอย่างแท้จริง 
เพราะฉะนั้นการไปเอาเงินเดือนเป็นตัวตั้งไม่น่าจะถูกต้องว่าจะได้กี่เท่าของเงินเดือนใช่ไหมและมัน fix อีกต่างหาก
และเงินเดือนเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นทุกปี ถ้าคิดอย่างวิธีคิดแบบเดิมแบบนี้ มันจะท าให้ไปเบียดบังกรรมการทุกปีไปเรื่อยๆ 
เหมือนตัวเลขที่ออกมา กรรมการได้ลงไปเรื่อยๆ อันนี้ตัวเลขมันฟ้องอยู่ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมา
บอกว่าปีที่ผ่านมา 19 ปีนี้สัก 25 มันน่าจะเหมาะ อ้าว แล้วถ้าเอาไปเทียบกับที่ 36 ล่ะ ท าไมอยู่ๆ มันเหลือ 19 
เหมาะไหมอะไรท านองนี้คือมันเถียงกันและมันไม่จบ ขออย่างนี้ได้ไหมว่าขอให้ตรงนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการภายใน 
ให้โอกาส คืออย่างนี้ที่ผมพูดหมายความว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะก าหนดสัดส่วน เช่น 1% ไม่เกิน 2% อันนี้เป็นมติของที่
ประชุมใหญ่ เมื่อลงมติตรงนี้หลังจากนั้นแล้วให้ไปเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง ถ้า
สมมติว่าท่านบอกว่าปีนี้มันก าไรลดลง 1.05 ไม่ให้ ฉันจะให้แค่ 1 เดียว ที่เหลือเราก็ไปจัดการของเรา 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ จริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของท่านจริงๆ เลย แต่ว่าเรื่อง
ภายในมันเป็นภายในครอบครัวของท่าน เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมีแนวทางอย่างไรหรือว่าแนวทางวางไว้ในอนาคต
อย่างไร ผมอยากจะบอกอย่างนี้ได้ไหมท่านประธาน ไปท าภายในของท่าน แต่ให้หัวหน้าฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของท่าน
ไปนั่งคุยกับท่านและก็คุยกันเองมันเรื่องภายในจริงๆ เพราะท่านอย่าลืมน่ะครับถ้าหัวหน้าครอบครัวหรือครอบครัว
ที่เอาแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียว ข้าสั่งเอ็งต้องท าอย่างนี้ครอบครัวมีสิทธิ์แตกแยก แต่ถ้าหากว่าทั้ง 2 ฝ่ายหันหน้าเข้าหา
กัน ท่านจะตกลงอย่างไรมันก็อยู่ตรงนี้ล่ะครับ 1.05% เพราะเราอนุมัติท่านไปแล้ว ได้ไหมครับท่านประธานครับ 

ประธาน เราท าอย่างนั้นอยู่แล้วครับ เพียงแต่ว่าพอผลมันออกมาอย่างที่มันออกมาของปีนี้ 30:70 
ความรู้สึกจริงๆ ผมรับทราบและรับรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็รู้สึกว่าปีนี้มันลดลงไปเยอะ เพราะว่าปีที่แล้วได้เยอะ ปีนี้ได้
ลดลงไปเยอะ ปีที่แล้วกรรมการได้ 19 ปีนี้จะเอาตั้ง 30 อันนี้เข้าใจได้เลยว่าความรู้สึกท่ีมันเกิดขึ้น 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธาน มันก็ค่อยๆ ไปใช่ไหม 25:75 และท่านก็วางมาตรการตั้งแต่ปีนี้
แจ้งให้ทุกคนทราบว่าปีหน้าต่อไปนี้กฎกติกาจะเปลี่ยนแปลงและก็ให้ชุดใหม่เขาคิดเรื่องนี้ไปเลย  
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ประธาน คืออย่างนี้อาจารย์ ในอดีตก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง ข้อมูลที่ผมได้เป็นอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่  
ok ไหมครับ ส่วนเรื่องสัดส่วนนี่มาคิดกันทีหลังว่าถ้าได้เงินอย่างนั้น มันออกมาเป็นสัดส่วนเหมือนที่ อ.ศุภฤกษ์
อธิบายให้ฟังเม่ือสักครู่ ตั้งแต่ 36 35 34 มันก็ลงมาเรื่อยๆ และมาปีที่ผ่านมาที่ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย ฝ่ายจัดการก็
จัดการให้เรียบร้อยเอง ไม่เหมือนในอดีตที่ประธานจัดการหมด แต่ผมไม่จัดการเลยท าอะไรก็ท าไป อันนี้คือความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น แต่พอมันเกิดขึ้นผมไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะผมไม่ได้เข้าไปจัดการ แต่กรรมการบางส่วนเขารู้สึกว่า
ท าไมเขาได้นิดเดียว มันไม่ใช่ผมและเขาก็มาปรึกษาหารือและผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็มานั่ง พูดคุยกันก็พูดคุยกันกับ
ฝ่ายจัดการให้เขาอธิบาย ให้เขาหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วก็หาวิธีที่มันถูกต้องเหมาะสม ในที่ประชุมของเราจะ
เอาสัดส่วน พอเอาสัดส่วนจึงจะถูกต้องใช่ไหม ไม่ใช่เอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาเงินเดือนเป็นตัวตั้งเพราะมันต้อง
อยู่ที่ผลประกอบการ ในการคิดสัดส่วนอยู่ที่ผลประกอบการโดยตรง ถ้าจะเอาเงินเดือนเป็นตัวตั้งมันไม่ใช่ผล
ประกอบการโดยตรงแล้ว 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ตรงนี้เป็นวิธีการ แต่ว่าปีนี้เพิ่งหักพร้าเร็วไป 
ประธาน คุยแล้วครับ คุยกันเรียบร้อยแล้ว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อันนี้ผมไม่ทราบ 
ประธาน คุยกันเรียบร้อย แต่ถามว่าพอใจกันไหม ผมก็ยอมรับว่าคงไม่พอใจกันทุกคนหรอก เพราะว่าเคย

ได้แบบนี้และพอมันลดลงไปก็รู้สึก นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คุยกันแล้ว 
นายโกศล  สังขดิษฐ์ ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมโกศล สังขดิษฐ์ จากคณะจิตวิทยา คือที่ขึ้นหรือไม่

ขึ้นผมไม่ค่อยนี่เท่าไร แต่ผมว่าจังหวะและเวลาในขณะนี้มันควรไหม ควรหรือไม่ควร เพราะเหตุการณ์อะไรต่างๆ 
สหกรณ์เรานี่มันชุลมุนวุ่นวายกันมาตลอดและข้อมูลพวกนี้มันก็แพร่กระจายออกไปทั่วทุกที่ มันก็เกิด issue ขึ้นมา
ใหม่อีกและท่านคณะกรรมการคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่ท่านคิดเข้าไปและท าเข้าไปนี่ผลกระทบที่จะ feedback กลับมา
มันมีอะไรบ้างไหม 

ประธาน คิด 
นายโกศล  สังข์ดิษฐ์ หรือไม่ได้คิดตรงนี้ 
ประธาน คิดครับ 
นายโกศล  สังข์ดิษฐ์ คิด แล้วผมจะพูดให้ฟังว่าท่านอาจารย์คิดกับผมคิดมันจะตรงกันไหม ผมจะพูดให้ฟัง

ว่าสัดส่วนที่แบ่งกันไปนั้นมันเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อไรมันก็จัดสรรปันส่วนได้ การท าความเข้าใจ
กับพนักงานกับเจ้าหน้าที่นี่มันเรียบร้อยไหม มันมีกระเพ่ือมอะไรไหม สิ่งที่มันจะกระทบกลับคืนมานี่ผมบอกว่า
เจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่เสร็จมันก็จะเข้ามากับสมาชิก สมาชิกได้อย่างไร คือในเมื่อท่านท างานกับเจ้าหน้าที่ สั่ง
เจ้าหน้าที่ 1 บาท มันจะท าให้ท่านถึง 1 บาท ไหม สิ่งเหล่านี้ทางด้านจิตวิทยาอาจารย์ก็รู้ในเรื่องจิตวิทยาดีอยู่แล้ว 
ผมค านึงถึงเรื่อง feedback มากกว่า สถานการณ์ขณะนี้มันควรหรือไม่ควร มันควรที่จะคิด พวกเรานี่เข้ามาอาสา
บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะต้องคิด ผมบอกว่าทุกคน need ไหม need ต้องการเงิน ผมเข้าใจ แต่ว่าสิ่งที่
มันจะกระทบกลับคืนมามันใช่ไหม สิ่งที่จะกระทบกลับคืนมา 1. ต่อไปพวกคุณท างานกับสมาชิกกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์นี่มันจะมองหน้ากันอย่างไร ผมรู้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่คิดอย่างไรกับกรรมการ เขาเห็นหน้าท่านก็ยิ้ม แต่ในใจ
เขาขุดมาหมดแล้ว 

ประธาน ผมเข้าใจตรงนี้ พอแล้วครับ 
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นายโกศล  สังข์ดิษฐ์ เข้าใจอย่างไร คือผมเข้าใจ 
ประธาน เอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมพูดและเหมือนกับว่าผมมาปกป้องและผมอยากจะได้ 

จริงๆ เรื่องโบนัสผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวโดยตรงเลย ผมไม่ลงมติ  ผมขอตัว ผมไม่เกี่ยวข้อง ปล่อยให้กรรมการเขาคุยกัน
และตกลงกันเรียบร้อยและมติของกรรมการนี่ด้วยเหตุผลที่ตัวเลขไปค้นคว้ามา 10 ปีย้อนหลังนี่มันออกมาเป็น
อย่างนี้ๆ และข้อมูลที่ผมไปได้จากกรรมการมันก็เป็นอย่างนี้ๆ ผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็คุยกันผมไม่ออกเสียง ผมก็ไม่
เกี่ยวข้อง แต่ที่ผมพูดให้ฟังนี่ก็เพ่ือที่จะให้สมาชิกได้รู้และได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าถามเฉพาะความพอใจก็
เป็นเรื่องปกติถ้าคนได้น้อยลงจะพอใจไหม ไม่พอใจหรอก ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นอย่างนี้ กรรมการเสียงส่วน
ใหญ่เราคุยกันเรียบร้อยก็มีมติเบื้องต้นว่า 40:60 ผมไม่ได้ออกเสียง แต่ผมก็รู้สึกแทนเจ้าหน้าที่ว่าปีที่แล้วได้เยอะ
มากเลย แต่ปีนี้วูบเลยมันรู้สึกเหมือนกัน ผมก็เลยขอที่ประชุมอันนี้พูดกันตรงๆ เป็นเรื่องภายในขอที่ประชุมว่าใน
นามประธานผมขอต่อรองเพ่ิมให้เจ้าหน้าที่อีก 5% ได้หรือเปล่าเป็น 35:65 กรรมการก็ ok ก็ยอมตามนั้น พอข่าว
ออกไปเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่พอใจว่าเขาได้น้อยลงเยอะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่ได้คิดในแง่ของกรรมการว่า
กรรมการปีที่ผ่านมาได้แค่ 19 น้อยมากท านองนั้น คือต่างคนต่างคิดอยู่บนฐานของตัวเองว่าเคยได้แค่นี้ แต่พอได้
น้อยมันก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดข้ึนก็คือพอมีเสียงจากเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เราไม่ฟัง เราก็ฟัง
แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็ท าเรื่องขึ้นมาสิ ขึ้นมาทบทวน ให้ท าข้ึนมาเราก็เอาเข้าที่ประชุมอีก เจ้าหน้าที่ขอให้ทบทวน 
ฝ่ายจัดการก็ให้ฝ่ายจัดการท าเรื่องหนังสือทบทวนแล้วก็เอาเข้าที่ประชุมกรรมการก็ทบทวนแล้วเราก็ ok เข้าใจ 
ดังนั้นจาก 35 ก็เหลือ 30 แล้วกัน กรรมการก็ลงมา 2 รอบแล้วก็เหลือ 30 :70 ถามว่าเจ้าหน้าที่พอใจไหม ผมก็ว่า
ยังมีไม่พอใจอยู่เมื่อไปเทียบกับที่ได้จากปีที่ผ่านมา ผมไม่ได้พูดเพ่ือตัวผมเอง เพราะผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างที่
บอกและจริงๆ รายได้ส่วนหนึ่งในปีที่ผ่านมาผมก็บริจาคให้สหกรณ์ตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 100 ,000 
บาทและมันจะอยู่กับสหกรณ์ตลอดไป ใครมีปัญหาเกิดขึ้นโดยตรงก็มากู้แล้ วไม่คิดดอกเบี้ย แต่ขอให้เอามาคืน
ภายใน 2 เดือนเพ่ือให้คนอ่ืนมายืมไปเท่านั้นเอง มันไม่ใช่เร่ืองเงินส าหรับผมเลย ผมไม่ได้อะไร แต่ผมพูดแทน
กรรมการพูดง่ายๆ เข้าใจผมหน่อย ผมพูดแทนกรรมการไม่ใช่ชุดผมชุดเดียว แต่ชุดต่อๆ ไปด้วย เห็นใจเขาด้วย
เพราะเขาก็รับผิดชอบเยอะ คืออย่างนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนผมว่ายุติธรรม อย่าเอาฐานเงินเดือนมาเป็นตัวตั้งและมันจะ
เบียดกรรมการไปเรื่อยๆ เหมือนตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา กรรมการลดลงไปเรื่อยๆ เลยเพราะการคิดอย่างนั้น ผมได้
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราหมายถึงเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นมือ
อาชีพ ผู้บริหารจะเปลี่ยนกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มันจะไม่เหมือนในอดีตที่มีชุดเดิมเข้ามาอยู่ตรงนั้นและ
เราก็คุ้นชินกับตรงเดิมตรงนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่ากรรมการจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือนยุคผม ผมก็ออกมา
เลยแล้วก็จะมีชุดใหม่เข้ามาและเดี๋ยวก็จะมีชุดใหม่เข้ามาอีก ไม่เหมือนเดิมที่ครองบังลังก์มา 26 ปี มันก็ชินกับตรง
นั้น ผมก็เตรียมบอกเขาแล้วว่าให้เป็นมืออาชีพหน่อย เดี๋ยวมันขึ้นมันลงและมันก็มีการเปลี่ยน ปีหน้าไม่พอใจก็ขอ
ทบทวน ขออะไร แต่ดีที่สุดคือต้องเป็นมืออาชีพ ท าก าไรให้มากท่ีสุดและเดี๋ยวสัดส่วนเท่าไรเงินมันก็ขึ้นเอง มันต้อง
ช่วยกันแบบนั้นและต้องคิดแบบนั้น มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องสักจุดหนึ่ง อันนี้ก็พูดแทนกรรมการว่าเห็นใจ
กรรมการเขาด้วย ชุดใหม่ก็เห็นใจเขาหน่อย เขาจะได้ทุ่มเต็มที่และจริงๆ มันได้นิดเดียวถ้าเอา 12 เดือนไปหาร 
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นายโกศล  สังขดิษฐ์ ok ท่านประธานผมเข้าใจ คือที่ผมพูดนี่ผมเป็นห่วงเรื่ององค์กรที่มันจะกระทบ ฟัง
เสียงแล้วนี่ผมก็ไม่สบายใจเข้าใจไหม ผมถึงบอกว่าประเมินในสิ่งต่างๆ นี่ผมพูดถึง time เวลาที่มันเหมาะหรือไม่
เหมาะ ผมจะบอกว่าปีหน้าท่านจะเพ่ิมอย่างนั้น สัดส่วนอย่างนี้ ท่านจะคุยกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่เวลานี้อะไรมันก็
เกิดข้ึนมาตลอดระยะเวลา นั่งประชุมอย่างนี้มันเคยสงบอย่างนี้ไหมผมถาม 

ประธาน เอาอย่างนี้ จริงๆ ผมเป็นคนที่คิดค่อนข้างจะรอบคอบและรอบด้าน ผมค านึงถึง ผมฟังทุกคน ทุก
ฝ่าย ใจเย็นมากจนเพ่ือนหลายคนเขาบอกว่าตัดสินใจช้า ไม่กล้าตัดสินใจ ก็เพราะการคิดค านึงถึงคนรอบด้านนี่
เต็มที่ ผมก็พยายามพูดคุยกับทั้งกรรมการเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ โดยส่วนใหญ่ผมก็จะพูดคุยตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอะไร
ขึ้นไปแล้วก็ให้เขาไปส่งผ่านไปที่ลูกน้อง ผมเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น เข้าใจอย่างดีจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่า
จะให้ลดลงก็ก าหนดสัดส่วนสิ 1.05 ไม่ให้จะให้แค่ 1 ก็ว่ากันไปเลยและข้างในก็ให้เขาไปจัดการเขาบ้างเถอะอย่าไป
บีบอะไรเขามากเกินไป เปิดโอกาสให้เขาได้บริหารจัดการกันบ้างเท่านั้นเอง ผมไม่เกี่ยว ผมไม่ได้ยุ่ง อันนี้ก็พูดให้
เข้าใจ ให้เห็นใจด้วยกันทุกฝ่ายอย่าเอาแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นตัวตั้ง ถ้าทุกฝ่ายคิดถึงผลประโยชน์ขององค์กรขึ้นมา
จริงๆ อย่าเอาเหตุการณ์เฉพาะแล้วก็เอามาก าหนดเป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นมันอันตราย ต้องเอาหลักการ เอา
กฎเกณฑ์ท่ีมันถูกต้องแล้วก็เริ่มจากตรงนั้น ถึงเจ็บมันก็เจ็บนิดเดียว มันก็ไปต่อไป เชิญครับ เรายังมีอีกหลายวาระ 

นายวิเชียร  ปลื้มคิด ขออนุญาตรบกวนเวลาสักนิดนะครับ ผมวิเชียร ปลื้มคิด 260154 สถาบันภาษา คือ
เรื่องที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้ก็คือว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าท่านประธานก็ไม่ได้มีนอกมีใน
อะไร แต่ว่าสิ่งหนึ่งท่านประธานก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจ ปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้คือท่านประธานอาจจะไม่ทราบ
กฎเกณฑ์หรือที่ไปทีม่าของโบนัสเจ้าหน้าที่ โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่นี่เป็นมหากาพย์มาตลอด แต่ที่เกิดปัญหา
น้อยลงเพราะมีประกาศและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ท่านประธานทราบเรื่องคะแนน 1,040 
ยังมีไหมครับ ขออนุญาตถามท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง ท่านประธานเคยทราบคะแนนของเจ้าหน้าที่ที่มี 1 ,040 
คะแนนต่อปีไหม 

ประธาน เพ่ิงได้รับหลังจากท่ีมีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว 
นายวิเชียร  ปลื้มคิด อันนี้คือปัญหา 1,040 คะแนนมีมาอย่างน้อยๆ ผมว่าใกล้ 10 ปีหรืออาจจะมากกว่า

นั้นและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จ าและถือปฏิบัติ ถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็ต้องถืออย่างนั้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่
มีโอกาสคือยากมากท่ีจะได้โบนัสเท่ากัน เพราะสาย ลา ขาด ก็ถูกตัดคะแนน เพราะฉะนั้นใครต้องการโบนั สสูง
จะต้องท าตัวให้ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้โบนัส ในขณะที่ผมเคยเป็นกรรมการเหมือนกัน เวลาแบ่งโบนัส
กรรมการไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน บางทีก็ใช้วิธีหารเท่าๆ กัน ทั้งๆ ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนท างานด้วยกันแล้ วเก่ง
เท่ากัน จะต้องมีคนท างานเก่งกว่าหรือน้อยกว่า แต่เจ้าหน้าที่มี ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความไม่สบายใจในหมู่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างมากในขณะนี้ การที่เราจะพูดถึง 30:70 หรือ 65:35 อะไรก็ตามนี่ผมว่ามัน
ยังไม่ตอบโจทย์ของเจ้าหน้าที่ เพราะผมเชื่อว่าบางคนที่เขาประพฤติตัวดีมาตลอดตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 นี่
เขาท าตัวดีมาตลอด ถ้าเขาได้เกิน 1,000 คะแนน เขาควรจะได้เต็มเกณฑ์ ถ้าเกณฑ์นั้นอยู่ที่ 4 เดือนก็ต้องได้ 4 
เดือนเต็ม แต่พอเรามาพูดถึงตัวเงินที่ 70 :30 มันไปไมได้กับเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติมาทั้งปี เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็น
เจ้าหน้าที่ผมก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าที่เกณฑ์วางไว้ทั้งปีนี่วางไว้เพ่ืออะไร ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้สหกรณ์ใหญ่ๆ ระดับนี้นี่ 
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ควรจะต้องถือปฏิบัติและผมถือว่าเป็นเร่ืองที่เราควรจะพูดกับสหกรณ์อ่ืนๆ ได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเวลาเราให้
โบนัสเจ้าหน้าที่นี่เรามีการให้คะแนนที่ละเอียด ที่ชัดเจนพอและถือปฏิบัติมานานและขณะนี้ถ้าจ าไม่ผิดมีประกาศ
เป็นตัวหนังสือชัดเจน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานจะต้องไปคุยกันเองนี่ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องภายในที่ต้องคุย
กันเอง แต่เจ้าหน้าที่ควรจะได้ตามสิทธิ์ที่เขาถือปฏิบัติมาทั้งปีก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นเรื่อ งของกรรมการ ซึ่ง
ทางออกนี้เม่ือก่อนมันไม่เกิดปัญหาเพราะว่าก าไรมันเยอะ ให้เจ้าหน้าท่ีเต็ม 4 เดือนแล้วยังเหลือกรรมการเพียง
พอสมควร แต่ปีนี้พอก าไรรวมมันลดลง กรรมการก็ถอยล าบากก็ไม่ค่อยอยากจะถอย พอไม่ถอยมันก็ไปเบียดของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็คงไม่สบายใจและถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็คงไม่สบายใจด้วยเหมือนกัน 

ประธาน  เข้าใจครับ เข้าใจตรงกันแล้ว เพียงแต่ว่าเรายึดอะไรเป็นตัวตั้งเท่านั้นเอง ยึดวิธีคิด ยึดจากอะไร
เป็นตัวตั้ง 

นายวิเชียร  ปลื้มคิด อย่างนี้ครับ ถ้าท่านประธานฟังผมเข้าใจก็คือว่าถ้าง่ายๆ คือผมไม่กล้าพูดว่ามันคือ
อะไร เพราะว่าผมไม่รู้ว่าระเบียบขณะนี้คืออะไร แต่เมื่อก่อนนี้ระเบียบของเจ้าหน้าที่คือ 4 เดือน 

ประธาน ผมอ่านแล้วครับ ไม่ใช่ 4 เดือนครับ 4 เดือน เป็นวิธีคิด ถ้าคิดจาก 4 เดือน ให้คูณอย่างนี้ๆ แต่ถ้า
เป็น B เดือน หรือ X เดือน ก็แทนค่าจาก 4 เดือนไป แต่วิธีคิดในปีนั้นได้ 4 วิธีคิดก็คือ 4 และก็เอาไปลา สาย มา 
ขาด ไปบวก ไปลบ ไปหาร ไปคูณด้วย 500 – 600 อะไรมันวุ่นวายมาก 

นายวิเชียร  ปลื้มคิด อันนั้นแสดงว่าท่านประธานไม่เข้าใจวิธีคิดครับ คือง่ายๆ เลยเมื่อก่อนนี้ 4 เดือนก็คือ
จะเอาจ านวนเงินเดือนเจ้าหน้าที่คูณ 4 เดือนและก็ตัดไปเลย แต่เวลาจ่ายจริงไม่ได้จ่าย 4 เดือนทุกคน ต้องไปดู
คะแนน 1,040 คะแนนก่อน 

ประธาน เข้าใจๆ  
นายวิเชียร  ปลึ้มคิด เพราะฉะนั้นท่านประธานใช้หลักนี้ ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าใจได้ 
ประธาน ไม่ได้ใช้หลักนี้ ขอให้เข้าใจให้ถูกต้อง ผมไมได้ใช้หลักใดๆ ทั้งสิ้นเพราะผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลย ผม

เพียงแต่จะอธิบายให้ฟังว่า 
นายวิเชียร  ปลื้มคิด คือตรงนี้ล่ะครับคือปัญหา เพราะท่านประธานไม่ใช้หลัก 
ประธาน กรรมการคิดอะไรและสิ่งที่มันออกมามันเป็นอย่างไร เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ ผมไม่ได้

ไปเบรกในส่วนน้ีเลย แต่ว่าฐานคิดหรือวิธีคิดมันไม่เหมือนกัน ทีนี้กรรมการเขาก็คิดว่าอย่างนี้เขาก็แย่เท่านั้นเอง
ไม่ใช่ผม เพราะมันลงไปเรื่อยๆ  

นายวิเชียร  ปลื้มคิด พอเห็นต่างนะครับท่านประธาน 
ประธาน นั่นไง ผมถึงบอกว่ามันคนละจุดยืนไง เดี๋ยวชุดท่านก็กลับไปอย่างเดิม ชุดท่านก็ท าไปอย่างเดิม 

ท่านจะเข้ามาท่านก็กลับไปอย่างเดิมได้ไม่มีปัญหา เราไม่ได้ปฏิเสธอะไรทั้งสิ้น ตอนนี้เราต้องการท าให้มันดูมีเหตุมี
ผล เพราะฉะนั้นการก าหนดสัดส่วนน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ยึดเอาเจ้าหน้าที่เป็นตัวตั้ง 
กรรมการเป็นตัวตั้งหรืออะไรเป็นตัวตั้ง แต่ว่าทั้ง 2 และ 3 ส่วนมันสัมพันธ์เชื่อมโยง พอเป็นสัดส่วนปุ๊บจะเท่าไรอัน
นี้อีกเรื่องหนึ่ง ชุดต่อไปก็ก าหนดได้อีก จะ 10:90 ก็ยังได้ไม่มีปัญหา ถ้ายึดจากสัดส่วนก็น่าจะถูกต้อง มากกว่ายึด
เงินเดือน 
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นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตครับท่านประธาน ประธานตอนนี้ทุ่มกว่า แล้วน่ะขอเพ่ิมเติมข้อมูลอีกนิดหนึ่ง
ครับ ผมอุดม โชคศิริ ขอเวลาอีกนิดเดียวครับ ข้อมูลที่ผมจะชี้แจงเป็นครั้งแรกกับประธาน อย่างที่ผมบอกเราควร
จะยกเลิกประกาศที่ท่านไปประชุมกันอยู่เรื่องของโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่อันนี้คือข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ผมว่าเรื่อง
ของสัดส่วนอยากให้เป็นเหมือนปีที่ผ่านมา กรรมการไม่ต้องเรียกร้องเพ่ิม เพราะขณะนี้กระแสความเสียหายอะไร
มันวิกฤตเข้ามารูปรอยอาจจะดีขึ้นก็ได้ ประเด็นที่ 3 เรื่องของคณะกรรมการ 14 ท่านที่รับไปนี่ท่านอย่าลืมว่ามันมี
คณะกรรมการที่รักษาการ ที่เขาท าหนังสือมาและท่านไม่ให้เขา ท่านจะรับเต็มไม่ได้เพราะว่ากรรมการที่เข้ามาก็
ท างานไม่เต็มปี ส่วนรักษาการเขาท าถึง 5 เดือน เขาท าหนักกว่า นั่นควรจะแบ่งให้เขา ได้ข่าวว่าจะไม่ให้กรรมการ
ที่รักษาการณ์มาตั้ง 5 เดือน 

ประธาน เอาอย่างนี้ครับ เราเพิ่งประชุมกันไปเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี้ก็มีกรรมการที่รักษาการณ์เขาก็ท า
หนังสือเข้าไป ผมก็สอบถามเพราะผมไม่ใช่คนเก่าคนแก่ ผมบอกแล้วในอดีตท าอย่างไร เขาก็บอกแนวปฏิบัติใน
อดีตก็ไม่เคยได้รักษาการและผมบอกว่ามีตัวอย่างไหมและเขาก็ยกมือขึ้นเองว่าตัวเขานั่นล่ะ เขาก็เคยรักษาการและ
ก็ไม่เคยครับ 

นายอุดม  โชคศิริ นี่ล่ะปัญหาที่ผมคุยว่าอย่าใช้ธรรมเนียมหรืออะไรก็ตาม ก็รักษาการที่เขาเป็น
คณะกรรมการ ถ้าเขาท ารักษาการการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ถ้าเกิดความเสียหายหรือไปท าธุรกรรมการเงินอะไรก็
ตามเขาเสี่ยงติดคุก ความเสี่ยงเขามีสูง เพราะฉะนั้นยิ่งปีที่ผ่านมากรรมการเก่าที่รักษาการประชุมเลิกกี่ทุ่ ม บางคน
เลิก 4 – 5 ทุ่มท างานหนักกว่ากรรมการชุดใหม่ ตรงนี้ควรจะให้เขา ไม่ใช่รักษาการไม่ได้ แต่กรรมการใหม่เข้ามาท่ี
ผ่านมาท างานได้เต็ม มันควรหารสัดส่วนให้เขา 

ประธาน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือ... 
นายอุดม  โชคศิริ ขออีกนิดเดียวครับอาจารย์ 
ประธาน มันมีมติไปเรียบร้อย ถ้าอยากจะให้ทบทวนอะไรเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากัน แต่มติมันออกไปเรียบร้อย

แล้วเมื่อวาน 
นายอุดม  โชคศิริ นี่ไงก็ชี้แจงขอมติจากท่ีประชุมเลย ขอยกเลิกระเบียบที่คุณประชุมอะไรกันมา... 
ประธาน คืออย่างนี้ เราไม่มีโอกาสไปนั่งประชุมและกรรมการชุดนี้หมดสิทธิ์ 
นายอุดม  โชคศิริ และขอให้โบนัสเจ้าหน้าที่ให้เป็นเหมือนปีที่แล้ว 
ประธาน ผมท างานถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นเองนะครับ หมดสิทธ์ที่จะยกเลิกประชุมอะไรทั้งสิ้นแล้ว 
นายอุดม  โชคศิริ ถ้าบอกว่ากรรมการที่ผ่านมารักษาการกับกรรมการของชุดนั้น ใครท างานหนักกว่ากัน

ผมจะบอกให้ เดี๋ยวผมพูดไปจะหาว่าผมนอกประเด็นอีก มีกรรมการที่ไหนรับ รายได้ในการประชุมด าเนินการ 12 
เดือน เดือนละ 1,200 แต่กรรมการอย่างที่ท างานเขาท าหนักเขาเลิก 4 ทุ่ม แต่มีกรรมการบางท่าน ผมจะไม่เอ่ยชื่อ
เด๋ียวจะหาว่าผมไปโจมตีเขา ใส่ชุดปิงปองมาเซ็นชื่อและก็กลับเลย มารับเงินเบี้ยประชุมมันมีไหมถ้าผมจะบอก
อย่างนี้ 

ประธาน เขารู้ตัวเขาเองครับ 
นายอุดม  โชคศิริ เขารู้ตัวเองควรจะท าไหม ห้องประชุมอันมีเกียรติ 2 รัชกาล 
ประธาน ok คุณไปต่อว่าเขาส่วนตัวแล้วกันอย่ามาประจานในห้องประชุม ไปต่อว่าเขาส่วนตัวเลย  แน่จริง

ไปบอกคนๆ นั้นไปเลย  
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นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ ผมพูดตามความเป็นจริง ไปถามว่าผมพูดความจริงไหม ผมถึงบอกไม่ให้ 
เบี้ยประชุมไง คุณไปแต่งตัวมาใหม่ ผมพูดอย่างนี้เลย 

ประธาน เข้าใจครับ 
นายอุดม  โชคศิริ มันควรจะเป็นสัดส่วนแบบนั้น 
ประธาน คือสิ่งหนึ่งที่คุณอุดมพูดมีเหตุผลอันหนึ่งนั่นก็คือว่ากรรมการเขามีความเสี่ยงติดคุก มีโอกาสจะติด

คุก เหตุผลข้อนี้เป็นเหตุผลที่กรรมการชุดผมนี่ ที่ไม่เกี่ยวกับผม แต่ว่าอยู่ในชุดผมนี่เขาก็อ้างเหมือนกันว่ากรรมการ
นี่เสี่ยงติดคุกและพอจะให้โบนัสแต่ละทีก็กันให้มันน้อยลงๆ กรรมการติดคุกแล้วมีใครมาช่วยกรรมการ ถ้าถูกฟ้อง
ขึ้นมาใครจะมาช่วยล่ะ ไม่มี แล้วโบนัสเขานิดเดียวอย่างนี้ เขาก็อ้างเหตุผลอย่างนี้ ผมในฐานะประธานผมก็ฟังรอบ
ด้านครับ ฟังทุกฝ่ายและก็มาต่อรองกัน มาเจรจากัน ท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็น 30 :70 จาก 40:60 ก็ลงมา 35:65 
และก็ 30:70 คือมันก็เข้าใจ ไม่มีใคร win win แต่มัน lose lose ความรู้สึกมันเสียทุกฝ่ายเลย 

นายอุดม  โชคศิริ เอาล่ะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ ขอโหวตเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันดึกแล้ว ขอโหวตเลย
ครับ 

ประธาน ไม่เกี่ยว คืออย่างนี้ ผมขออย่างนี้ครับตามเกณฑ์ เดี๋ยวครับจะโหวตเรื่องอะไร จะโหวตตาม
ข้อบังคับนี่โบนัสของกรรมการ 1% - 2% ปีนี้ 1.05 ท่านจะโหวตอะไร จะโหวตให้มันเหลือหรือจะให้เพ่ิมหรือจะ
อะไร เพ่ิมเหรอ 1.05 จะให้เพ่ิมเป็นเท่าไรครับ 

นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ คือการโหวตหรือขอมตินี่ขอให้โบนัสกรรมการเหมือนปีที่ผ่านมา ไม่ต้องเอา 30:70 
แต่ปีที่ผ่านมาท าอย่างไรก็เหมือนอย่างนั้น ข้อที่ 2 ขอให้ยกเลิกประกาศเก่าที่เพ่ิงเปลี่ยนแปลง ขอให้เอากลับไป
เหมือนเดิม ข้อที่ 3 กรรมการรักษาการเราควรจะให้เขาไหมที่เขาท างานที่เสี่ยงและท างานหนัก แบ่งออกมาจาก
กรรมการคนละครึ่งกับกรรมการที่เขารักษาการและกรรมการชุดใหม่ อยากให้กรรมการที่เข้าไปและเขาท าเต็ม 
อย่างนี้มันไม่ใช่ มันเป็นสัดส่วนตรงนั้น 

ประธาน เอาอย่างนี้ ผมขอพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมอาจจะผิด ผม
เข้าใจว่าที่ประชุมใหญ่อนุมัติเปอร์เซ็นต์ของโบนัส 1% – 2% หลังจากนั้นกรรมการเขาก็จะไปพิจารณาแบ่งสัดส่วน
อะไรของเขาเอง ไม่ใช่ที่ประชุมใหญ่ครับ ที่ประชุมใหญ่ก็ก าหนดมาสิว่า 1.05 ปีนี้ ปีที่แล้ว 1.09 มันก็ลงมาเรื่อยๆ 
นะ เคยมี 1.1 ไล่ลงมาเรื่อยๆ ก็ลงมาและปีที่แล้วก็ 1.09 ปีนี้ก็ 1.05 ก็ลงมาอีกแล้ว ผมว่าเปิดช่องว่างกับเขาบ้าง
ไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องมาที่ประชุมใหญ่ อย่างนี้ก็ตายหมดครับ ผมขอตรงนี้ถ้าเราเห็นว่าโบนัสมันเยอะเกินไปจาก 1.05 
ขอเป็น 1.02 บอกมา ถ้าลงมติอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ อันนี้ที่ผมเข้าใจ แต่ขออย่าลงไปว่าท า
กันท่าไหนหรืออย่างไรเลยข้างในเขา เพราะถ้าอย่างนี้มันก็จบง่ายๆ  

นายธ ารงค์  มะลิอ่อง คืออย่างนี้อาจารย์ คือคนที่ไม่เห็นด้วยก็มี คนที่เห็นด้วยก็มี แต่ผมยังไม่เห็นเสียงที่
เห็นด้วยกับอาจารย์นะ ผมเห็นแต่เสียงที่มันไม่เห็นด้วย แต่อันนี้เอาพูดกันอย่างแฟร์ๆ อาจารย์ พอ 30 :70 อย่างที่
ผมบอกมันกระโดดจาก 20 ไป 30 เลย มัน 10% นะอาจารย์ 10% ของก าไรนะครับ มันไม่น้อยนะครับ 

ประธาน คืออย่างนี้ อย่างที่ผมบอกในวิธีคิด... 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง ก็เหมือนกัน ก็อย่างที่ผมบอกเหมือนกัน 
ประธาน เอาอย่างนี้ พวกคุณคิดจากปีที่แล้วและตอนที่เขาได้ 36 ล่ะและท าไมลงมาเหลือ 19 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง มันก็มีขั้นตอนมา แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วท าไมอาจารย์ 20 ได้ 80 ได้มา 2 ปี 
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ประธาน เอาอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมได้หรือไม่ได้ ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย ฝ่ายจัดการจัดมาให้เลย 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง คืออย่างนี้อาจารย์ เอาแบบสบายๆ นะครับอาจารย์ ผมฝากไปถึงคณะกรรมการด้วย

แล้วกันเอาแบบสบายๆ 25:75 อาจารย์ ผมไม่ได้พูดถึงเปอร์เซ็นต์นะ ด้วยความเป็นจริงนี่อาจารย์ขึ้นมา 5% ผมก็
ยังเห็นด้วยนะ ผมก็ไม่ได้คัดค้าน แต่ 30 นี่มันเยอะไปอาจารย์ อาจารย์ขึ้นจาก 20 เป็น 30% เลย ในขณะที่ก าไร
มันน้อยลงด้วยนี่มันก็ไม่สมควรส าหรับกรรมการด้วย ถ้า 25:75 ผมก็ยังพอจะรับไหวนะอาจารย์ 

ประธาน เอาอย่างนี้ครับ กลับมาที่วาระตรงนี้นะครับ คือตกลงนี่จัดสรรงบก าไรสุทธิจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
ไม่ได้ยินครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เขาตะโกนอยู่ข้างหลังผมก็ไม่ได้ยินครับ 
ประธาน ถ้าจะมาพูดก็มาพูดที่ไมโครโฟนครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ วาระนี้ธรรมดาก็ควรจะจบลงแล้วนะครับ ทีนี้บังเอิญมีเรื่องนี้

แทรกเข้ามา ทีนี้มีทางออกอย่างอ่ืนไหมครับ คือทางระดับเจ้าหน้าที่เขาอยากได้มากอย่างที่ท่านกล่าวและก็
กรรมการที่รักษาการก็อยากจะมีส่วน เขาเรียกว่าอยากมีเอ่ียวในโบนัส ทีนี้มันเป็นเรื่องท่ีพวกเรามานั่งเถียงกัน บาง
คนก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นใจกรรมการเลย ท่านประธานครับถ้าท่านประธานยังไม่รับปากตรงนี้ว่า 
25:75 ท่านประธานใช้วิธีนี้ได้ไหมครับ หาคนกลางที่พวกท่านเชื่อถือ ข้างบนก็เชื่อ ข้างล่างก็เชื่อหรือไม่ก็อาจจะ
เป็นอาจารย์สมชายนี่ล่ะที่เป็นประธานใหม่ พรุ่งนี้ไปประชุมคุยกันเลยทั้งกลุ่มแล้วก็หารือให้จบ ท่านประธานครับ
สิ่งที่ท่านประธานกล่าวเราไม่สามารถตัดงบอันไหนไปเสริมได้แล้ว เพราะข้อบังคับมีอยู่ว่าตัดตรงนี้เงินต้องไปอยู่ที่
ทุนส ารอง เพราะฉะนั้นตอนนี้มีแต่เรื่องอนุมัติอย่างเดียวและผมเชื่อว่าทุกคนอนุมัติหมดแล้วครับ หัวข้อวาระ 6 แต่
เรื่องภายในของท่านมันกลายเป็นเรื่องถกเถียงของสมาชิกคนอ่ืน อย่างนั้นท าได้ไหมครับอย่างที่ผมเสนอ 

ประธาน คืออย่างนี้ได้ไหมครับ เราก็คุยๆ กันนะ เราเสนอมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้เราก็เสนอไปตาม
นี้ ทางกรมเขาก็แนะน ามาอย่างนี้ก็คือเสนอมาอย่างที่เสนอ ถ้าไม่เห็นด้วย ไม่อนุมัติก็ไม่อนุมัติ ถ้าอนุมัติเราจะบอก
อย่างนี้ครับว่าถ้าท่านอนุมัติการจัดสรร เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง กรรมการทุกคนและ
เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่าจะต่อรองอะไรกันหรือเปล่า 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เออ อย่างนั้นล่ะครับ เออๆ จบ อย่างนี้เราต้องการอนุมัติหัวข้อวาระ 6  
ประธาน จะออกมาอย่างไรก็ไม่รู้นะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถูกต้องครับ 
ประธาน เราจัดสรรตรงนี้ แต่ปัญหาจะมีผลเพราะว่าพรุ่งนี้จะจัดสรรแล้วนี่ มันจะต้องจ่าย ก็  ok นะครับ 

เอาเรื่องนี้ก่อน เดี๋ยวเราคุย ok ไหมครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ภายในกลับไปคุยกันเองเลย 
ประธาน อย่าไปคาดหวังอะไรมาก เดี๋ยวเราจะไปคุยกัน 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เข้าใจครับ 
ประธาน ตกลงอย่างนั้นขอมตินะครับอนุมัติจัดสรรวาระที่ 6 และยังเหลืออีกเยอะนะครับ เราจะได้จับ

รางวัลด้วย จัดสรรก าไรสุทธิอนุมัติไหมครับ ถ้าใครอนุมัติยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับหน่อย 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่อาจารย์ เมื่อกี้มีเงื่อนไขไหม 
ประธาน เดี๋ยวก่อนครับ ใครไม่อนุมติยกมือขึ้นครับ เสียงส่วนใหญ่ เงื่อนไขว่าอย่างไรครับ 
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นายอุดม  โชคศิริ เงื่อนไขคือที่จะไปท าบอกกับสมาชิกในที่ประชุมว่าที่จะไปปรึกษากันนี่ที่ อาจารย์จรูญ
พูดใช่ไหม 1 คือการจัดโบนัสกรรมการใช่ไหม 2 เรื่องรักษาการควรจะได้รับใช่ไหม 

ประธาน ไม่ๆ เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องสัดส่วนนี่ล่ะครับ เดี๋ยวเลิกประชุมเราก็จะไปคุย 
นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่ คือมันต้องชัดเจนในวันนี้ไม่ได้เหรอครับ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ตามท่ีประธานฯ น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8   พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2562 

ประธาน ก็ยังไม่ได้คุยกันเลย แต่ว่าเมื่อกี้มติวาระที่ 6 เสียงส่วนใหญ่ก็มีมติว่าเห็นชอบตามที่เสนอนะครับ 
พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 นะครับ ขออนุญาตไปวาระที่ 7 นะครับเรื่องงบประมาณ อันนี้จะมี
ประเด็นกันอีกเยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่ก็ทุ่มกว่าๆ แล้ว เรื่องงบประมาณเชิญดูตั้งแต่หน้า 138 นะครับ มีประเด็น
ไหนที่ท่านจะเสนอแนะให้ตัด ให้เพ่ิม ให้อะไรก็เชิญเลยนะครับ ว่ากันเป็นรายๆ ไปและถ้าอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ 
ผมก็จะขอให้ฝ่ายจัดการมาช่วยอธิบายครับว่าท าไมต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ เพราะตัวเลขจริงๆ ผมก็มึนไป
พอสมควรแล้วนะตอนนี้ เชิญเลยครับวาระท่ี 7 ครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขออนุญาต ผม อาจารย์จรูญ ผมมีอยู่ 4 หัวข้อที่... 
ประธาน ขอโทษนะครับ ฝ่ายจัดการฟังด้วยนะครับ ถ้าช่วยตอบได้ก็ช่วยตอบนะครับ แต่เดี๋ยวกรรมการ

ก่อน 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล หัวข้อที่ 1 คือ 4.14 หน้า 140 แล้วก็ 4.22 
ประธาน เอาทีละข้อเลยอาจารย์ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ ข้อนี้ผมสงสัยคือค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผมถามท่านหน่อย

ว่า 2 กองทุนที่เราลงทุนไปนี่ ผลตอบแทนเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 
ประธาน ปีที่ผ่านมาถัวเฉลี่ยปี 59 ทั้งปีนะ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ครับ ปีที่ผ่านมา 
ประธาน เดี๋ยวๆ เอาสมัยที่ผมอยู่ 2 ปี ปีแรกปี 59 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่เอาครับ จะเอาปีนี้ครับ 
ประธาน ประมาณ 6% ปี 60 ประมาณ 4% ผมตอบแทนถัวเฉลี่ย 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล มีกองทุนไหน ผมอ่านจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วมีกองทุนบางกอก capital  

แย่มากครับ 
ประธาน ครับ แต่ยังไม่ได้ขายนะ มันเป็นการประเมินช่วงที่หุ้นก าลังตกพอดี มันยังไม่ได้ขายนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะว่าคืออย่างนี้ครับท่านประธาน ถ้าหากว่าเท่าที่ผมได้ข้อมูลท่านสามารถ

น าเงิน คือขณะนี้นี่สหกรณ์ออมทรัพย์เรานี่เอาไปลงทุนให้สหกรณ์อ่ืนกู้นี่เฉลี่ยได้ 4.1% และเราไม่ต้องมานั่งเสียค่า
บริหารจัดการกองทุนด้วย 

ประธาน ถูกต้องครับ เราคิดเรื่องนี้เรียบร้อย เราเตรียมที่จะยกเลิกแล้วครับ เราคุยกับกองทุนเรียบร้อย
แล้วว่าขอให้ไม่เกิน 6 เดือนนี้ ถ้าผลไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็เอาเงินมาบริหารของเราเอง 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ทีนี้ท่านยกเลิกแล้ว แต่ท่านยังตั้งงบประมาณอยู่ นั่นแปลว่าท่านไม่ได้ยกเลิกจริง 
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ประธาน ยังครับ เพราะว่ามันกว่าจะขาย 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เจ้าเก่าคือเจ้าเก่าครับ เอาเจ้าใหม่สิครับ อันนี้มันเจ้าใหม่แล้วครับ ถ้าเจ้าใหม่นี่

ขอให้ยกเลิกไปสัก 1 กองทุนนะครับ เพราะท่านไม่ได้เชี่ยวชาญทางนี้ ประเด็นของผมอยู่ที่ข้อนี้นะครับ 4.22 
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่ครับ ท่านประธานครับที่ผมเสนอขอให้เปลี่ยนก็คือในการจัดประชุมใหญ่วันนี้ ท่าน
ประธานจะให้มีการจับฉลาก สิ่งที่ท่านจับฉลากที่ผมอยากจะให้เปลี่ยนก็คือยอดสุดท้ายครับที่ท่านจะจับ 5,500 
รางวัล รางวัลละ 400 บาท ท่านประธานครับวันนี้มีคนลงทะเบียนในห้องที่มาประชุมเท่าไรครับ 

ประธาน ตอนที่นับครั้งแรก 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่นับในห้องนี้ เพราะถ้านับในห้องนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น... 
ประธาน ไม่ หมายถึงตอนแรก แต่ตอนนี้เดี๋ยวฝ่ายจัดการเขาน่าจะมีข้อมูล เดี๋ยวให้ฝ่ายจัดการมาตอบครับ

ว่าลงทะเบียนเท่าไร ท่านถามเรื่องลงทะเบียนใช่ไหม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ ถ้าลงทะเบียนไม่เกิน 5,500 คน ผมขอให้วันนี้เปลี่ยนจากการจับฉลาก

เป็นให้เพ่ิมเป็น 500 บาทแล้วเปลี่ยนจากจับฉลากเป็นให้เบี้ยประชุมส าหรับผู้มาประชุมครับ เหตุผลที่ผมเสนอ
อย่างนี้ท่านประธาน 

ประธาน มีผู้ลงทะเบียน 3,460 คน 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ยิ่งแจ๋วใหญ่เลย 
ประธาน คืออย่างนี้ เดี๋ยวฟังอาจารย์ศุภฤกษ์ อธิบายนิดหนึ่ง คือเขาคิดกันมาพอสมควรแล้วว่าตกลงมันจะ

เป็นแบบไหนอย่างไร ท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่ประชุม 
รองประธาน ส าหรับการจับสลาก ปีที่แล้วมีการจับสลากท้ังหมด 16 รางวัลเป็นเงินไม่มากนัก ปีนี้ผมคิดว่า

คนที่เข้าร่วมประชุมจะต้องมีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนในการเดินทางหรือค่าอยู่ประชุมเยอะหน่อย เสนอไป 101 
รางวัลครับ มีตั้งแต่ 10,000 บาท 5,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ในส่วนนี้เฉพาะคนที่อยู่นะครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก่อนจะข้ามไป ผมไม่เถียงตรงนี้เลยครับ เอาอย่างนี้เหมือนเดิมครับและวันนี้ก็
อยู่น้อยด้วย มันน่าแปลกที่ปกติที่ยังแน่นอยู่เลย ตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยน แต่ผมขอเปลี่ยนที่จับรางวัล  รางวัลละ 400 
บาท 5,500 รางวัล มีหรือเปล่า 

รองประธาน ยังมีอยู่ครับ อันนั้นไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมขอเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นค่าเบี้ยประชุมและเพ่ิมเป็น 500 บาทเลยครับ

และขอเพ่ิมค่าพาหนะเป็น 500 บาทเหมือนกันครับจะได้เป็น 1,000 บาท ท่านประธานครับเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไป
ตั้งแยะแล้วครับ ค่า Taxi ก็แพงแล้วครับ ค่าน้ ามันก็เพ่ิมครับจาก 400 มันนานแล้ว 500 ควรจะให้เขาแล้ว  แล้ว
ประชุมใหญ่วันนี้และเหลือแค่นี้ ความจริงหลักการผมไม่ใช่ให้ทุกคนนะท่านประธาน ท่านประธานไม่ฟังนี่ ท่าน
ประธานครับคือหลักการของผมคือยิ่งคนน้อยอย่างนี้วิธีการคือการให้ค่าเบี้ยประชุมนี่ เบี้ยเลี้ยงไม่ใช่เบี้ยประชุม 
จะต้องอยู่จนกระทั่งถึง 17.30 น. เพ่ือที่จะมีค่าอาหาร เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราอยู่ตรงนี้เดินออกไปเซ็นชื่อไว้หมด
เลยและท่านจ่ายเขาเลยครับนั่นคือหลักการผม ทีนี้ถ้าคนมันเยอะ ถ้าคนเป็นหลายพันคนนี่เราจะต้องแจ้งเขาให้
ทราบล่วงหน้าว่าเราจะท าอย่างนี้ แต่วันนี้ถ้าหากว่ามีผู้ลงทะเบียน 3,000 กว่าคน ผมขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้าน
ปล่อยผีครับให้ทุกคนได้หมดเลย แต่ปีหน้าถ้าท่านจะท า ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ต้องอยู่ถึง 17.30 น.ครับแล้ วใช้
วิธีการแบบที่ผมบอก ผมเสนอแก้ข้อนี้ครับ ทีนี้อย่าเพ่ิงลงมตินะจะได้เสนอทีเดียวเลย ข้อ 5.14 รถยนต์ตู้ 1 คัน
ยกเลิกก่อนได้ไหมครับ เพราะก าไรเรายังไม่ดีพอ รถยนต์ท่านใช้มากี่ปี 6 ปี รออีก 2 ปีได้ไหมครับ เพราะว่าเราต้อง
ใช้หนี้ 230 ล้านอีก 2 ปี พอรออีก 2 ปีจะขออะไรก็ให้หมดเพราะเรามีเงินแน่นอนแล้ว 
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ประธาน ในอนาคตให้สัญญาไม่ได้ คืออย่างนี้เหตุผลที่ทางฝ่ายจัดการเขาเสนอมาก็เพราะว่ารถมันเก่าและ
ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษามันค่อนข้างแพง ที่ส าคัญก็คือมันอันตรายเวลาที่กรรมการเดินทางไปประเมินหลักทรัพย์ ไป
ปล่อยกู้ เขาก็บ่นๆ กันอยู่ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมเข้าใจครับ ผมเคยนั่งครับ มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคืออย่าให้เขาขับไว ผม
เคยนั่ง 140 เสียวเลยครับ ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานผมสนับสนุนสหกรณ์เลย ซื้อรถใหม่เลย 5 ปีเปลี่ยน 

ประธาน จริงๆ เราเคยคุยกันด้วยซ้ าว่าเราใช้วิธีไปเช่าเอา ค านวณและก าลังหาช่องทางอยู่ เพราะว่ามันก็มี
หลายเรื่องเหมือนที่ท่านพูด ขับรถเร็วอันนี้เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็เป็นจริงตามนั้น แต่ว่าที่พูดเป็นหลักการตรงนี้ก็คือ
ว่ารถมันเก่าและค่าซ่อมมันแพงมาก อะไหล่มันแพง ผมก็เป็นคนเซ็นอนุมัติแต่ละทีหลายหมื่น 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านซื้อตั้ง 3,000 cc 
ประธาน ซื้อและก็เอาคันเก่านี่ไปขายก็ยังได้เงินนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เข้าใจครับ ได้ราคาด้วย เอาประเด็นเมื่อกี้ที่ขอเปลี่ยนอนุมัติหรือยังครับ ถ้าไม่

อนุมัติขอมติครับ ขอมติดีกว่า 
ประธาน เดี๋ยวฟัง เพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องนี้เลย 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อย่างนั้น อาจารย์ศุภกฤษ ์
ประธาน ผมไม่ยุ่งกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เดี๋ยวท่านประธาน ท่านต้องยุ่งนะครับ หัวข้อ 4.22 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุม

ใหญ่ต้องอนุมัติวันนี้ครับ 
ประธาน โทษทีครับ ขอถอนค าพูด คืออย่าไปจับค าที่ผมพูดเมื่อกี้ ผมก็พูดสนุกๆ ไปอย่างนั้น หมายถึงว่า

ผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ แต่ต้องรับผิดชอบอยู่ แต่คนที่เขาคิดเรื่องนี้คือคนอยู่ข้างๆ ผม ลองคุยกับเขาก็น่าจะรู้เรื่อง
เพราะผมไม่ค่อยรู้ตรงนี้ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อยู่ในหัวข้อ 4.22 ครับ 
รองประธาน คือในส่วนนี้เราก็ได้พยายามที่จะให้รางวัลกับคนที่อยู่ประชุมเยอะที่สุด เราเพ่ิมจาก 16 

รางวัลเป็น 101 รางวัล 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เดี๋ยวๆ ผมไม่เข้าใจที่ท่านให้อยู่ในที่ประชุมได้เท่าไรก็เหมือนเดิม แต่ 2.2 ล้าน

นั่นคือตรงนั้น ตรงนี้ท่านขอมา 3.2 ล้าน 
รองประธาน ส่วนนี้คือเป็นส่วนที่หนักใจเพราะว่าเราได้ก าหนดไปแล้ว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่เกี่ยวครับ อยู่ที่ประชุมใหญ่ครับท่านรู้หรือเปล่าครับ ท่านเคยจัดประชุมหรือ

เปล่า การจะจ่ายรางวัลตรงนี้ได้ที่ประชุมต้องอนุมัติครับท่านสมาชิกครับ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ครับ
และอันนี้ที่จับฉลากนี่เป็นของงบประมาณใหม่ครับ ผมเคยโดนมาแล้ว เพราะฉะนั้นผมถึงจ าแม่นครับ ถ้าเราไม่
อนุมัติจับฉลากไม่ได้ครับ 

รองประธาน ถ้าท่ีประชุมเห็นอย่างนั้นใช้งบในส่วนของ 5,500 รางวัลของคนท่ีไม่เข้าประชุม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ครับ 3.2 ล้านที่ท่านขอตั้งอยู่ตรงนี้ครับ 
รองประธาน มันมี 2 ส่วนนะครับ ส่วนที่ 1 คือในห้องประชุม ส่วนที่ 2 คือนอกห้องประชุมที่ไม่ต้อง

ลงทะเบียนก็ได ้
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็ 3,000 กว่าคนไง 
รองประธาน 5,500 รางวัล 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็ใช่ไง ก็ผมขอเปลี่ยน 
รองประธาน ใช้ส่วนไหนครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมขอเปลี่ยน 5,500 ไม่ฟังผมเลยนี่ สมาชิกยังรู้เรื่องเลย ไอ้ 5,500 มันคูณ 400 

มันคือ 2.2 ล้าน 
รองประธาน ใช่ครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล 2.2 ล้าน ตรงนี้เรามีสมาชิกมาลงทะเบียนวันนี้แค่ 3 ,000 กว่าคนเอง ผมให้ 

4,000 คนด้วย 4,000 x 500 ก็ 2 ล้าน ก็ยังเหลือ 200,000 เลย คิดเลขทันผมไหมครับ 
รองประธาน ทันครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ว่าอย่างไรครับ 
รองประธาน คือส่วนนี้ใช่ไหม ส่วนที่เหลือก็ให้เป็นของต่างจังหวัดใช่ไหมครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ๆ ต่างจังหวัดก็คือปัดจาก 400 เป็น 500 และก็ส าหรับจับฉลากจาก 400 

เป็น 500 ไม่ใช่จับสลาก  
รองประธาน ค่าพาหนะ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไม่ได้สิ ค่าพาหนะส าหรับผู้ที่เกษียณอายุเข้าใจไหม 
รองประธาน วิธีการจะอย่างไร คนที่ลงทะเบียนได้ทุกคนหรือว่า... 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล คุณฟังนะ วิธีการคือผู้ที่เดินทางมาวันนี้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ถ้าเป็นผู้

เกษียณอายุได้ค่าพาหนะ 500 บาทอัตโนมัติอันที่ 1 อันที่ 2 ท่านที่อยู่ในห้องประชุมจับฉลากตามรางวัลที่ท่านบอก
ต้องอยู่ในห้องประชุมรางวัลใหญ่จับไปเหมือนเดิม อันที่ 3 อัตโนมัติใครท่ีลงทะเบียนวันนี้ 500 บาทเป็นค่าเบี้ยลี้ยง 
แต่ปีหน้าต้องอยู่ถึง 17.30 น. – 18.00 น. แต่ปีหน้าเป็นประธานใหม่แล้ว ok ไหมครับ นี่เป็นข้อเสนอของผมเข้าใจ
หรือยังครับ จับประเด็นทันไหมครับ 3 อัน 

รองประธาน รางวัลยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล รางวัลในห้องเหมือนเดิม 
รองประธาน อันนี้ 400  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล 400 เปลี่ยนเป็น 500  
รองประธาน เป็น 500 และก็เพ่ิมอีก 500  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไอ้นั่นมันคนเกษียณอายุ 
รองประธาน เฉพาะคนเกษียณอายุนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เออๆ ค่าพาหนะ 
นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา ขออนุญาตค่ะ 
นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อาจารย์จรูญเสียงไม่ดัง เอาเสียงผมดีกว่าดังดีอาจารย์ 
รองประธาน ขอเชิญ อาจารย์สุวดี ครับ 
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นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา สมาชิกจากอักษรศาสตร์ เลขทะเบียน 220231ดิฉัน
คิดว่าดิฉันค่อนข้างจะชอบความคิดของ อาจารย์จรูญ นะคะ แต่ว่าดิฉันมาจากคณะอักษรศาสตร์คิดตัวเลขไม่ทัน 
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าวงเงินนี่มันจะเป็นเท่าเดิมไหมคะ เพราะถ้าหากว่าวงเงินเท่าเดิมนี่เรา
น่าจะมีเวลาที่จะคิดคือเรามีการบันทึกเสียงอยู่แล้วนี่นะคะ เราน่าจะเอาความเห็นของ อาจารย์จรูญ นี่ไปให้
กรรมการชุดใหม่คิด เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนที่วงเงิน แต่เปลี่ยนที่วิธีการว่าจะให้อะไรเท่าไร เราพูดกันตรงนี้คือถ้า
จะให้ดิฉันยกมือดิฉันก็ยังยกไม่ได้ ทั้งๆ ที่ดิฉันเห็นด้วยและค่อนข้างจะชอบความคิดของท่านสมาชิกที่เสนอนะคะ 
เพราะฉะนั้นถ้าเราอนุมัติวงเงินไปก่อนและไปคิดในรายละเอียดว่าความคิดแบบนี้ควรจะเป็นรายละเอียดอย่างไร 
การค านวณอย่างไรอย่างนั้นจะดีกว่าไหมคะ ขอบคุณค่ะ 

นายธ ารงค์  มะลิอ่อง อย่างนั้นขยายสักหน่อยอาจารย์ คือวงเงินไม่ได้เพ่ิมนะอาจารย์ถ้าคิดดีๆ เพราะว่าถ้า
อาจารย์ 5,500 รางวัลมันใช้เงินอย่างที่ อาจารย์จรูญ บอกว่าใช้ไป 2.2 ล้าน แต่ถ้าท่านเอาเงินรางวัล 5,500 มาให้
ผู้ที่ลงทะเบียน 3,000 กว่าคน ตีเป็น 4,000 ผมให้เต็มที่เลย พอรู้ว่าลงทะเบียนได้เงินนี่มาแน่นอน 4,000 นี่ 4,000 
คนละ 500 ใช้ไป 2 ล้านแล้วก็ยังเหลืออีก 200,000 และเอา 200,000 ไปเฉลี่ยให้ผู้เกษียณครับที่เคยได้ 400 ให้
เขาได้ 500 ครับ เงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับ 

นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา ขออนุญาตพูดต่อเนื่องนะคะ เพราะว่าดิฉันคิดว่าเงินไม่เปลี่ยน ดิฉันก็เลยคิด
ว่าควรจะมีเวลาที่จะค านวณว่าอะไรในรายละเอียด เพราะว่าขณะนี้ดิฉันเข้าใจว่าประมาณครึ่งหนึ่งนี่ยังไม่เก่ง
ค านวณเลยไม่ทราบนะ เพราะฉะนั้นถ้าวงเงินไม่เปลี่ยน ท่านที่มีความคิดเรื่องแบบนี้นี่มีเวลาท าหนังสือเสนอ
กรรมการชุดใหม่ไป ท่านคิดว่าควรจะเป็นอะไรๆ ให้กรรมการชุดใหม่พิจารณาในวงเงินอันนี้และในหลักการแบบนี้
อีกครั้งจะดีกว่าไหมคะ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านสมาชิกครับ ขออนุญาตตอบเลยนะครับท่านประธาน ไม่สามารถให้
กรรมการชุดใหม่ข้ึนมาพิจารณาได้ครับ เพราะว่าตอนนี้เราก าลังประชุมงบประมาณด าเนินการปีถัดไป เพราะฉะนั้น
ต้องให้ที่ประชุมในห้องนี้อนุมัติ เพราะฉะนั้นถ้าอนุมัติแล้ว 

ประธาน คืออย่างนี้อาจารย์ เพ่ิงนึกขึ้นได้ว่ามันมีข้อมูล read อยู่ข้างหลังก็คือว่าวิธีการจับสลากและเงิน
อะไรตรงนี้นะ เราสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงสมาชิกหมดเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้จะ
ถูกโวยนะครับ เพราะข้อมูลมันไปแล้ว 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ครับ คือสิ่งที่ท่านประชาสัมพันธ์ไปก็คือการที่บอกว่าคณะกรรมการ
ด าเนินการจะท าอย่างนั้น แต่งบประมาณนี่อยู่ในห้องนี้ที่จะอนุมัติ ถ้างบประมาณห้องนี้ไม่อนุมัติในส่วน 2.2 ล้าน ก็
แปลว่าเรื่องนั้นท าไม่ได้ครับ มันคนละข้ันตอน 

ประธาน เข้าใจครับ ผมเพียงแต่ให้ข้อมูลเพิ่มว่า 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมเข้าใจที่ท่านประธานกล่าวครับ 
ประธาน มีการให้รางวัลคราวนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว แล้วเราจะให้อธิบายอย่างไรถ้ามีการเปลี่ยน 

มันยุ่งนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ยุ่งเลยครับ 
ประธาน ผมไม่ยุ่งแล้ว พรุ่งนี้ผมหมดแล้ว ผมไม่ยุ่งแล้ว แต่ว่ามันจะยุ่งกับคนที่จะต้องอธิบาย มันเป็นคน

จ านวนมากเลยนะครับ 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ยุ่งเลยครับ คือเรื่องนี้ผมคิดมาก่อนท่านประธานมานานแล้ว หลายปีแล้ว 
ตอนหาเสียงผมก็อยากจะพูด แต่พูดแล้วมันกลายเป็นว่าเอาเงินไปแจกเป็นอามิจสิน แต่ว่าตอนนี้ผมเป็นสมาชิก
ธรรมดาแล้วนะ ท าเถอะครับเพราะอะไรครับ เพราะเราเห็นมานานแล้วจับฉลาก คนมานั่งถึงตอนนี้ไมได้ครับและ
เขาไม่ได้มาครั้งเดียวนะ มา 10 ปีไม่เคยจับสลากได้เลยและท าไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะฉะนั้นเราเริ่มซะ 
พอเริ่มแล้วปีหน้านี่อุ่นหนาฝาคั่ง แต่ปีหน้าไม่เกี่ยว เราต้องตัดสินกันวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นกรรมการชุดใหม่ก็เป็น
เรื่องของกรรมการชุดใหม่พูดปีหน้าครับ แต่วันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายหัวข้อที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้ 4.22 ต้องพิจารณาวันนี้
ครับ 

ประธาน คืออย่างที่บอกนะ ในทางฝ่ายจัดการก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้คือว่ามันได้แจ้งให้กับสมาชิกไปเรียบร้อย 
เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วสมาชิกที่ไม่ได้มาลงทะเบียน ไม่ได้มาประชุม เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจับสลาก 400 ใช่ไหม 
ประมาณก่ีพันคน 5,500 คน จะอธิบายกลุ่มนี้อย่างไรเขาอยู่แล้วจะอย่างไร เขาก็มีโอกาสจะได้ 400 เหมือนทุกปีที่
ผ่านมาและเราก็บอกไม่เอาแล้ว ไม่มาไม่ให้เอาเงินก้อนนี้มาให้พวกเราที่อยู่ในนี้ฟังดูมันก็มีเหตุผล แต่ข้อมูลนี้มัน
ส่งไปเรียบร้อยแล้วคนที่จะเหนื่อยหนักหน่อยก็คือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องตอบเขา ผมว่าข้อเสนอนี้ดีมากๆ 
เสนอกรรมการชุดใหม่ไปใช้ปีหน้าดีไหม โอเคไหมครับ มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ  

นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล อาจารย์ครับ ผมยกมือครับ ผมยืนอยู่ที่ไมค์ด้วยครับอาจารย์ 
ประธาน เชิญ 
นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล อาจารย์ครับเท่าที่ผมฟัง ที่จริงผมไม่อยากลุกขึ้นมาหรอก อาจารย์เป็นประธาน

ด าเนินงานเหมือนอาจารย์บอกว่าบางครั้งที่อาจารย์พูดไป ผมไม่เกี่ยวกับเงิน ถอนค าพูดได้เลยครับท่านอาจารย์ 
ประธาน ถอนไปแล้ว เมื่อกี้ผมถอนไปแล้ว 

นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล โอเคถ้าถอนก็แล้วไป แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติได้เสนอไปถ้าพูดถึง
การเงินที่จะให้อาจารย์ครับไม่ว่าคณะกรรมการบริหารกิจการบนเวทีตรงที่ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นให้เกียรติทุกคน ถาม
ว่าการประชุมแต่ละครั้งแปลว่าให้เกียรติสมาชิกที่ทรงเกียรติแล้วใช่หรือไม่ ถามว่าบางครั้งที่สมาชิกจะน าเสนอ
อาจารย์ผู้ที่บริหารอยู่ที่เวทีตรงนั้นสหกรณ์เรา เราไว้วางใจท่านแล้วประธานเป็นคนที่ชี้ขาดได้ แต่ภูมิคุ้มกันจะ
จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์เราเสนอตามความคิดท่ีท่านเชิญมาประชุม ณ วันนี้ แต่ถ้าสมาชิกเห็นด้วยรับหลักการ
ท่านก็จะว่าผมส่งแล้ว ส่งอะไรไป ส่งเงินเหรอ มันไม่ใช่ ส่ง Project ไปแน่นอนครับตามโปรแกรมดังกล่าว แต่ถ้า
เชิญสมาชิกมาเป็นร้อยเป็นพันทุกคน ทุกจังหวัด ทุกอ าเภอ แม้แต่เกษียณราชการ ผม 6 ปีแล้วที่เกษียณราชการ
ถามว่าที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดผมมารถนั่งรถเก๋ง ผมมาอย่างต่ าก็ 500 บาท สมาชิกไม่ได้เอาเปรียบที่ไหนเลยและผู้
เป็นประธานการเงินที่ท่านอยู่ตรงนั้นแน่นอนบอกว่าไม่เกี่ยวกับเงิน มันเกี่ยวอยู่แล้ว ถ้าท่านประธานไม่เซ็นอนุมัติ
จะได้เหรอเท่านั้นเอง ไม่ยาก มันง่าย เพียงแต่ว่าท่านประธานว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอไปแล้ว มีภูมิคุ้มกันให้
ท่านแล้ว ไม่ต้องกลัวครับ เพราะสมาชิกเห็นด้วยรับหลักการก็จบจะให้ท่านตัดสินใจง่ายๆ อย่างนี้ครับ ขอบพระคุณ
ครับอาจารย์  

ประธาน เชิญอาจารย์จ ารูญครับ 
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นายจ ารูญ  ณ ระนอง ผมจ ารูญ ณ ระนอง คือสมาชิกที่อยู่ในห้องมีสิทธิ์ใช่ครับแต่การใช้สิทธิ์ตัดสินใดๆ 
นั้นจะต้องค านึงถึงเรื่องที่จะตามมาว่าสิ่งที่จะตามมานั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียกับส่วนรวม จริงอยู่การอนุมัติจาก 
400 เป็น 500 เราก็มีสิทธิ์ในการที่จะอนุมัติและถ้าเขาออกไปว่าเราอนุมัติเงินเพ่ือ เราไม่ได้คิดอย่างที่เขาจะว่าแต่
ถ้าเขาตั้งค าถามว่าคนที่อยู่ในนี้มาพิจารณาเพ่ิมเงินตรงนี้เพ่ือตัวเอง เพราะกรรมการเขาตั้งไว้แล้วว่าเป็นอย่าง โน้น
ความเสียหายเราไม่สามารถที่จะแก้เขาได้เลยทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเรา แต่เรายอมเสียสิทธิ์ไปเถอะครับเพ่ือที่จะรักษา
ความมั่นคงว่าเรานั้นล้วนแล้วแต่มาด้วยจิตอาสาที่อยากจะให้สมาคมของเรา สหกรณ์ของเรายั่งยืนมั่นคงโดยเรา
ไม่ได้เห็นกับผลประโยชน์นี้ได้เช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้ที่ผมได้ตั้งข้อเสนอแนะไว้ว่าขอเอาเพียง 1% ได้ไหม แต่ถ้า
ไม่ได้ถ้าเต็มใจจะเอา 1.05 ผมก็ยกมือให้เพราะนั่นเขาเสนอมา เขาคิดมาแล้ว ผ่านกรรมการมาแล้ว วันนี้เขาคิด
มาแล้วก็ผ่านไป มาหมดแล้วว่าจะให้แค่ 400 และเรานั่งอยู่ในที่นี้และเราก็ยกข้ึนผมก็อยากได้ ไม่ใช่ไม่อยากได้ 500 
แต่ให้ผมยกมือแล้วผมจะได้ 500 ผมไม่เอาครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ผมก็ยังไม่เห็นด้วยที่ท่านจะเปลี่ยนไป ผมว่าเราโหวตเป็น
ขั้นตอนดีกว่า  

ประธาน เอาอย่างนี้นะมีประเด็นอ่ืนนอกจากประเด็นนี้อีกไหม ในเรื่องงบประมาณเก็บอันนี้ไว้ก่อนเพราะ
มันจะยาว ไม่ได้ทิ้งนะยังอยู่ มีประเด็นอื่นอีกไหม 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ประเด็นอ่ืนก็คือท่านประธานจ าได้ไหมปีที่แล้วท่านประธานของบประมาณ
เหมาเบ็ดเสร็จแก้ไข 90 ล้าน แต่ท่านประธานมีความสามารถดีนะครับ ท่านท าค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 74 ล้านกว่าเอง
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ท่านตั้งไว้ เงินมันเหลือ ดังนั้นผมไม่รู้นะผมเสนอท่านทีละประเด็นถ้าจะเสนอตรงนี้ผมไม่
เห็นมีสมาชิกท่านอ่ืนพูดถึง งบประมาณตรงนี้ตัวอ่ืนเลย ซึ่งจริงๆ ถ้าดูแล้วปกติมีนะครับแต่เนื่องจากมันดึกแล้วรอดู
ฝีมือประธานคนต่อไปก็แล้วกัน เราเอาตามนี้และดูญัตตินี้ญัตติเดียว ถ้าท่านอื่นจะเสนอผมไม่ว่านะครับ มีไหมครับ 

ประธาน คืออย่างนี้ผมอธิบายฐานข้อมูลตรงนี้นิดนึง สมัยผมปีแรกงบประมาณค่าใช้จ่ายถูกตัดไปแล้ว 1 
รอบโดยกรรมการชุดก่อนหน้านั้นที่ตั้งให้กับชุดผม มันลงไปเยอะแล้ว แต่กรรมการชุดผม ปีนั้นก็ยังใช้ไม่ถึงก็คือ
ประหยัดไปได้อีกหลายสิบล้านเช่นเดียวกันแล้วก็ไปช่วยท าให้เกิดผลก าไรสุทธิเพ่ิมมาก ปีท่ีผ่านมาก็เช่นเดียวกัน
เห็นว่าเราประหยัดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ให้เพ่ิม ผมว่าวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นวิธีคิดที่ถ้าพูดกันตรงๆ มันอาจจะส่งผลเสีย
ต่อการบริหารจัดการก็ได้ ถ้าเรามองเฉพาะว่าต้องประหยัด ผมยอมรับโดยตรงว่าอึดอัดมากกับการบริหารงาน
ภายใต้งบประมาณอย่างที่ว่า เพราะกรรมการอยากจะท านั่นท านี่มันไม่มีงบมันถูกตัดมันอึดอัด มันอึดอัดจริงๆ ผม
อยากจะขอว่าถ้าให้พิสูจน์ฝีมือผู้บริหารชุดใหม่อย่าไปตัดเขามาก ให้เขามีช่องว่างในการหายใจมากหน่อย ปีที่ผ่าน
มาเรายังลดไปได้อีกเพราะอะไร เพราะเราถูกห้ามตั้งกรรมการอ่ืนใดทั้งสิ้นโดยค าสั่งนายทะเบียน อันนั้นประหยัด
ไปส่วนหนึ่ง อันที่ 2 เพราะถูกตัดงบประมาณ เราจัดประชุมสินเชื่อให้กับเพ่ือนสมาชิกต่างๆ เดิมที่เคยจัด 4-5 
ภูมิภาค ปีที่ผ่านมาจัดครั้งเดียวที่กรุงเทพฯ อันนี้คือการประหยัดและเราก็ได้รับการเรียกร้องว่าท าไมไม่จัดๆ ดี
มากๆ สมาชิกปีที่ผ่านมาปีก่อนโน้นก็พูดว่าฟุ่มเฟือยจัดไปก็ไม่มีประโยชน์ ไปเที่ยวกันอะไรกัน ประเด็นมันอยู่ตรง
ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและวิธีการในการจัดมากกว่าว่าเพ่ืออะไร ตรงนี้อยากให้มองตรงนี้บ้าง อย่าไปดูแค่ตัว
เงินเพราะฉะนั้นที่เราตัดงบประมาณไปได้มันด้วยหลายเร่ือง ฉะนั้นอยากจะเปิดโอกาสให้ชุดใหม่เขาได้คล่องตัว
หน่อยและถ้าเขาประหยัดได้เหมือนที่ผมท ามา 2 ปี อันนั้นก็ค่อยไปว่ากันอีกที 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็ไม่เถียงท่านแล้วครับ 97 ล้าน 
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ประธาน เงินมันอยู่ในนี้แหละ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล อันนี้รถตู้ก็ให้แล้วนะครับ ไม่ตัดแล้วนะครับ 97 ล้านกว่า แต่ว่า 4.2.2 ยังไม่จบ

ครับ 
ประธาน เดี๋ยววันนี้คุยข้างใน เดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่ง มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่มีแล้วครับท่านประธาน 
ประธาน ท่านอ่ืนมีไหมครับ ที่นี่ก็จะเหลือประเด็นเดียวแล้วนะครับ 4.2.2 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ตรงนี้ต้องเปลี่ยนมา 3 ประเด็นแล้วครับ คือผมต้องบอกตรงๆ ผมเป็นคนงก 

หลานผมบอกเลยงกที่สุด เพราะฉะนั้นมติวาระแรกเรื่องแรกที่ผมจะขอก็คือปรับค่าเดินทางจาก 400 บาท เป็น 
500 บาทส าหรับสมาชิกเกษียณ อันนี้ไม่กระทบใครนะครับ มันจะปรับตัวนี้ไหม ปรับหรือไม่ปรับ ต้องขอเป็นมติ
ครับ 

ประธาน เดี๋ยวครับ มันจะเชื่อมโยงกันหมด ฟังอาจารย์ศุภฤกษ์เขาบอกถ้าปรับขึ้นมามันจะเกินงบเพราะว่า
งบมันตั้งไว้แค่นี้ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านเปลี่ยนงบสิครับ ก็ถัวเฉลี่ย 97.4 ล้าน ท่านก็บอกแล้วใช้ไม่ถึง แต่วันนี้
พอจะข้ึนตรงนี้ท่านบอกเกินงบ บริหารเป็นหน่อยสิครับ กองทุนเมื่อกี้ผมก็ตัดไปให้แล้วนะครับ 2.4 ล้าน 

ประธาน  อันนี้อาจารย์ศุภฤกษ์เขาเสนอแนะเพ่ือไม่ให้มันวุ่นวายกับจ านวนเงินไปลดรางวัลได้หรือเปล่า ถ้า
อย่างนั้นจับฉลากรางวัล 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่ลดสิครับท่านบอกไว้แล้ว 
ประธาน ก็เห็นจะพิจารณากัน ตอนนี้ก็ถามกันอยู่ตรงนี้ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถ้าอย่างนั้นท่านจะพิจารณาแบบที่ผมพูดไหมขอมติโหวตทีละอัน 1. เรื่องปรับ

เงินค่าพาหนะเดินทาง 2.จับฉลากส าหรับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมรางวัลใหญ่ 3. เปลี่ยนจากจับฉลาก 5,500 รางวัล
เป็นอนุมัติหมด เพราะว่าท่านประธานก็สามารถกล่าวได้ว่าที่ประชุมตรงนี้อนุมัติ ถ้าใครไม่อนุมัติก็ยกมือและก็บอก
ว่าผมลงชื่อไม่อนุมัติ ท าเหมือนที่เคยท าก็ขอมติที่ประชุมสิครับเรื่องมันจะได้จบเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวล่ะครับ เพราะ
เดี๋ยวจะไปเรื่องอ่ืนๆ เร็วขึ้น 

ประธาน จริงๆ ผมอยากจะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผม อยากจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ประเด็นนี้และก็มาคุยกันข้างในเฉพาะประเด็นเดียวที่ว่า 

นางปาริชาต  ภู่สว่าง ขออนุญาตนะท่านประธาน อาจารย์ปาริชาต ภู่สว่าง คือเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะ
คะ หลายคนมีครอบครัวก็ต้องกลับบ้านและจริงๆ สิ่งที่กรรมการเขา set up ไว้แล้ว เขาประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เรา
ต้องให้เขาด าเนินการตามนั้นและถ้าสมมติว่าจะเพ่ิมเบี้ย มีน้องที่อยู่สหกรณ์พูดว่าสหกรณ์ต้ องเสียภาษีนะคะ ถ้า
เพ่ิมเป็น 500 หรืออะไรอย่างนี้ มันเป็นภาระที่สหกรณ์จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าท่านอยากจะเสนออะไรขอให้
เสนอส าหรับกรรมการชุดหน้า เสนอไปเลยเยอะๆ เรามีเวลาท างานเป็นปี เพราะฉะนั้นอยากจะให้มันสั้นลงก็คือ
เป็นไปตามกติกาที่เสนอกับสมาชิกไว้ก่อนที่จะมาประชุม ขอให้ด าเนินการตามนั้นนะคะ อย่าท าอะไรที่มันช้าๆ เลย 
เพราะเวลานี้มันจะ 20:00 น. อยู่แล้วนะคะ ขอให้เร็วหน่อยแล้วกันนะคะ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล คือไม่ใช่ท่านคนเดียวนะครับ ผมก็ 20.00 น. เหมือนกันและผมมาไกลกว่าท่าน
ด้วยครับ 
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นางปาริชาต  ภู่สว่าง ดิฉันมาจากปากน้ า 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมมาจากสุพรรณ 
นางปาริชาต  ภู่สว่าง ดิฉันไม่ได้อยากจะโต้แย้งท่านนะคะแต่ดิฉันให้เกียรติกับกรรมการที่เขาได้คิดได้ท าได้

ประกาศไปแล้ว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ 
นางปาริชาต  ภู่สว่าง ดิฉันยังพูดไม่จบค่ะ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมแบ่งมาเป็น 3 เรื่อง 
นางปาริชาต  ภู่สว่าง ดิฉันยังพูดไม่จบ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เชิญครับ 
นางปาริชาต  ภู่สว่าง สิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือให้ด าเนินการไปตามที่ท่านประธานกับคณะกรรมการได้

ประกาศไว้ส่วนที่เราจะท าอย่างอ่ืนหรือจะปรับโน้นปรับนี่เกี่ยวกับเงินขอให้ท่านเสนอให้กรรมการชุดใหม่เขา
พิจารณาดีไหมคะ อย่างที่อาจารย์สุวดีพูดไม่อย่างนั้นมันก็ไม่จบซ้กทีหนึ่งและทุกท่านอุตส่าห์รอเพ่ือจะได้รางวัล 
10,000 บาท ปาริชาติก็อยากให้ทุกคนในที่นี้มีโอกาสได้ 5,000 10,000 ส่วน 400 คิดว่าเขาจะ Random ทีหลัง 
ถูกไหมคะ เราได้ 10,000 เราก็ไม่เอาหรอก 400 เราได้ 5,000 เราก็ไม่เอา 400 เราก็ให้คนที่เป็นสมาชิกที่จะมา
หรือไม่มาที่ไม่อยู่ตรงนี้ได้รับถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นขออนุญาตด าเนินการและขอว่าอย่าพูดเรื่องนี้ต่อไปเลย มันจะ
ท าให้ยิ่งช้าไปทุกที ขอบคุณมากค่ะ 

ประธาน Ok นะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ต้องเป็นมตินะครับ ท่านสมาชิกเสนอมาก็ต้องเป็นมติ 
ประธาน ขอมตินะครับว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คณะกรรมการได้เสนอมา ถ้าใครเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นครับ ใครไม่

เห็นด้วยครับ ก็เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับ ก็คงเดิมครับ ขอบคุณครับ ตกลงเอาภาพรวมเมื่อกี้ประเด็น 4.2.2 
จบไปแล้วนะครับ ที่นี้ผมก าลังจะถามว่าถ้าไม่มีประเด็นอ่ืนๆ ก็คือว่าตกลงวาระนี้ก็คืออนุมัติงบประมาณ 

นายอุดม  โชคศิริ ขออนุญาตครับอาจารย์ ขอข้อมูลชัดเจนครับ 
ประธาน ข้อมูลอะไรครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานพูดไม่รู้เร่ืองเลย เมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าเห็นด้วย ซึ่งเห็นด้วย

อะไรท่านประธานพูดให้มันชัดๆ ครับ 
ประธาน ขอ 4.22 เมื่อกี้ท่ีถกกันเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย มติ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขอผมพูดแทนได้ไหมครับ มติที่ท่านประธานกล่าวนะครับคือว่าถ้าสมาชิกเห็น

ด้วยกับที่ท่านประธานเสนอคือกรรมการเสนอนั่นแหละคือค่าพาหนะ 400 เหมือนเดิม จับสลากเหมือนเดิม 
เหมือนเดิมทุกอย่างตามท่ีประกาศ คือท่านประธานก็ขอมติใช่ไหมครับ 

ประธาน ขอไปแล้ว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล นี่ไงสมาชิกเขาไม่เข้าใจ เขาก็เลยยกมือให้ท่านหมดเลย ช่วยยกใหม่ได้ไหมครับ

คือแพ้ชนะผมไม่มายด์นะครับ ถ้าแพ้ก็คือแพ้ 
ประธาน ตกลงท่านจะให้พูด บอกมาสิว่าอย่างไร 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล มติว่าที่ท่านขอใช่ไหมครับ 
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ประธาน ฟังหน่อยนะครับ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถ้าพวกเราเห็นด้วยกับที่ท่านประธานกล่าวก็คือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างที่

ท่าน บอกไว้คือ 400 จับสลากในห้องและจับสลาก Random นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านประธานกล่าว 
ประธาน ใครเห็นชอบยกมือครับ 

นางสาวนิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี ท่านประธานคะ ขออนุญาต นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี อาจารย์เกษียณเป็น
สมาชิกท่านประธานได้ถามชัดเจนและสมาชิกก็ได้ลงมือชัดเจนแล้วขอให้ท่านประธานยืนยันมติที่ได้ลงไปแล้ว 
ขอบคุณ 

ประธาน เดี๋ยวเขาก็ถามว่ามติที่ลงไปเมื่อสักครู่คืออะไรอีกนั่นแหละ ก็จริงๆ เหมือนเดิมเฉพาะข้อ 4.2 ใช่
ไหมเหมือนเดิมที่เสนอไว้ อันนั้นคือที่ผมขอมติไป ไม่ใช่ทั้งงบประมาณทุกตัวนะครับ เฉพาะ 4.22 

นายธ ารงค์  มะลิอ่อง เดี๋ยวนะครับคือมีผู้เสนอประเด็นขึ้นมาคืออาจารย์จรูญเสนอประเด็นขึ้นมาว่าให้มี
การเปลี่ยนแปลงคือขอมติตามที่อาจารย์จรูญเสนอกับมติตามที่ประธานเสนอก็คือเหมือนเดิมคือ 400 จับรางวัล 
400 สุ่มเหมือนเดิมกับมติที่อาจารย์จรูญเสนอว่าขอเปลี่ยนเป็น 500 คือเอาแบบไหนให้ที่ประชุมตัดสินก่อน ถ้า
อาจารย์ถามสุ่มอย่างนั้นสมาชิกก็ไม่รู้ว่ายกให้ใครก็ไม่รู้ อยู่ข้างหลังยังฟังไม่รู้เรื่อง เอาใหม่ที่ว่าอาจารย์จะเสนอ
ตามท่ีอาจารย์เสนอมาคือกรรมการหรือเอาตามที่ นี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะ ผมเพียงแต่ขยายความให้ฟังเฉยๆ ว่าจะ
เอาตามที่อาจารย์เสนอหรือจะเอาตามที่อาจารย์จรูญเสนอแค่นั้นเองครับ มันจะได้เห็นมติว่าเขายกให้ข้างไหน มติ
อย่างเมื่อกี้มันงง 

นางสาวนิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี ดิฉันว่าท่านประธานพูดชัดเจนแล้ว ดิฉัน นิยดา นะคะ ว่ากรรมการพูดว่า
อย่างไร ขอให้เอาทีวีมาเปิดฟัง 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ท่านสมาชิกยังพลาดในเรื่องเดียว การยกมือเมื่อกี้ไม่ได้นับว่า
มีกี่เสียงนะครับ ยังไม่เป็นมติครับ ถ้าจะท าแล้วต้องนับครับนับคะแนนครับ ไม่ใช่ยกๆ ชักๆ เข้าออกครับ ท าไม
เลือกตั้งนับคะแนนได้ครับ นับมือที่ยกมีเท่าไหร่เลยครับ จะได้จบครับท่านประธาน เลือกเลยครับ  

นายอุดม  โชคศิริ อย่างนี้จะเอาอย่างไรครับ 
ประธาน เมื่อสักครู่ผมได้เสนอมติที่ผมจ าได้ว่า เหมือนเดิมก็คือเหมือนที่เสนอไว้และก็บอกว่าใครเห็นด้วยก็

ยกมือขึ้น มติมันก็ชัดอยู่ในตัวของมันแล้ว เฉพาะข้อ 4.22 เอาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม แล้วจะนับ OK เฉพาะข้อ 4.2 2 นี้
นะครับ ใครเห็นด้วยว่าให้คงไว้เหมือนเดิมที่เสนอไว้ที่กรรมการเสนอไว้ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นับเลยนะครับ ถ้าจะเอากัน
แบบนี้ตรงๆ ใครเห็นด้วยว่าจะให้ท าตามท่ีกรรมการเสนอไว้ก็ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับเลยครับ 

เจ้าหน้าที่ จุด1=15 จุด2=18 จุด3=14 จุด4=9 จุด5=3 จุด6=5 จุด7=4 จุด8=3 จุด9=8 จุด10=1 จุด
11=6 จุด12=4 จุด13=1 จุด14=10 จุด15=6 จุด16=3 จุด17=3 จุด18=7  

ประธาน เห็นด้วย 120 นะครับ ใครเห็นด้วยกับที่อาจารย์จรูญเสนอยกมือขึ้นครับ นับคะแนนครับ มือครับ
ไม่ต้องการเสียง 

เจ้าหน้าที่ จุด1=ไม่มี จุด2=12 จุด3=14 จุด4= ไม่มี จุด5=ไม่มี จุด6=5 จุด7=12 จุด8=2 จุด9=4 จุด
10=10 จุด11=18 จุด12=23 จุด13=22 จุด14=35 จุด15=8 จุด16=20 จุด17=14 จุด18=48  
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ประธาน Ok นะครับ เสียงส่วนใหญ่ 247 ต่อ 120 ก็จะเป็นไปตามที่อาจารย์จรูญเสนอ แต่จะมีประเด็น
ปัญหาเกิดขึ้น ฟังก่อนนะครับ มันจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น ผมไม่ได้เปลี่ยนมตินะผมเพ่ิงรับข้อมูลจากทางนี้ด้วย
ซึ่งเราจะต้องแก้ในที่ประชุมนี้ กรรมการจะไม่ยุ่งเก่ียว ต้องเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่ถ้าท าอย่างที่ท่านอาจารย์จรูญ
ว่าแล้วต้องใช้เงินเพ่ิมจะขอมติที่ประชุมว่าให้น าเงินส่วนที่เกินจากการคิดแบบอาจารย์จรูญถัวเฉลี่ยจากหมวดอ่ืนได้
อย่างนี้ใช่ไหม เอาตรงนี้ก่อน ทีละ 1 ประเด็น ถัวจ่ายได้ ส่วนตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้คิดออกมา ต้องขอมติตรงนี้
ก่อนเพ่ือให้มันผ่านตรงนี้มันไปได้เดี๋ยวมันจะไม่มีเงินให้  เพราะไม่รู้จะเอามาจากหมวดไหน เนื่องจากว่าเงินตอนนี้
เราคิดมามันอยู่ในหมวดนี้มันออกมาได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันเกินเท่าไหร่ยัง
ไม่รู้ก็จะขอให้ถัวจ่ายในงบประมาณของเราได้ OK ไหมครับ จะขอมติตรงนี้นะครับถ้าใครเห็นด้วยว่าจะให้ถัวเฉลี่ย
ได้ ถัวจ่ายได้ เชิญครับ  

นางสาวนันทวรรณ  ธีรสรเดช นันทวรรณ ธีรสรเดช 214253 เมื่อกี้ท่ีท่านอาจารย์จรูญเสนอบอกว่าที่เพ่ิม
ตรงนี้จะต้องไม่เกินงบที่ตั้งอยู่ค่ะไม่มีการถัวเฉลี่ยเพ่ิมคือถัวเฉลี่ยแค่อยู่ในงบนี้ไม่ได้เกินจากที่ตั้งอยู่ ใช้ไม่เกินเพราะ
เมื่อกี้อาจารย์จรูญค านวณแล้วว่าตรงส่วนนั้นที่จ่ายไปแล้วมันจะต้องเหลือ 200,000 ที่จะเอามาตรงนี้ ฉะนั้นไม่เกิน
ค่ะ ต้องไม่เกินงบ ไม่ใช่ไปเอางบที่อ่ืนเพ่ิมมาอีกค่ะ เมื่อกี้ชัดเจนเลยค่ะเปิดรายงานเปิดเทปดูได้ที่อาจารย์ค านวณ
ตัวเลขบอกว่าไม่เกินงบตัวที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ไปเฉลี่ยเพ่ิมนะคะ ไม่ใช่ไปเอางบเพ่ิมด้วยค่ะ 

ประธาน เท่าที่เราคิดกันก็คือมันน่าจะเกิน แต่ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือผมฟังและผมก็งง ผู้จัดการลอง
อธิบายหน่อยครับอะไร 2 เด้งอะไร นี่ผู้จัดการลองอธิบาย 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ครับ ขอฟังเหตุผลหน่อยครับ 
ประธาน ที่พูดเมื่อสักครู่ผมก็ฟังไม่ถนัด ผมไม่ได้เข้าไปค านวณอะไรกับเขา ไม่รู้เรื่อง 
ผู้จัดการ คือจริงๆ รางวัลที่ 5 คือคนอยู่ที่บ้านก็ได้ด้วยใช่ไหมครับ จริงๆ รางวัลที่ 5 คนที่ไม่มาประชุมก็มี

สิทธิ์ได้ Random ได้ 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ ของเดิมเป็นอย่างนั้นครับ เราไม่เอาแบบนั้นเลยครับ 
ประธาน ฟังเขาก่อน  
ผู้จัดการ คือจะเอาเฉพาะคนอยู่ที่บ้านไม่ได้ ที่มาประชุมถึงจะได้ใช่ไหม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล คนที่มาลงทะเบียน ลงทะเบียน 3,000 กว่าคนครับ ก็เมื่อกี้ท่านบอก 3,000 

กว่า 
ประธาน ปัญหาคือมันไปรอนสิทธิ์ที่เขาเคยได้อยู่แล้ว อันนี้คือฝ่ายจัดการเขาอธิบาย 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ขอผมอธิบายและผมเข้าใจแล้วที่ท่านจะพูดคือท่านคิดว่าท่านก าลังจะให้สิทธิ์

เป็นพิเศษส าหรับที่ผมขอแยกออกจาก 3.2 ล้าน ใช่ไหมครับ 
ประธาน ไม่ ผมงงแล้ว 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล งงได้อย่างไร ก็ในเมื่อเราเปลี่ยนจาก 5,500 รางวัลๆ ละ 400 เปลี่ยนมาเป็น 

500 บาท ให้กับสมาชิกท่ีลงทะเบียนวันนี้ทั้งหมด ท่านอย่าไปกังวลคนที่อยู่บ้านสิครับ เขานอนหลับทับสิทธิ์อยู่แล้ว  
ประธาน ใจเย็นๆ นะครับ เราก าลังคิดอะไรให้มันรอบด้าน เราก็ไม่อยากพลาด คือเราก็ห่วงคนที่เขาคิดว่า

เขาจะได้แล้วเขาไม่มีโอกาสได้ เพราะเรามาตกลงเฉพาะข้างในของเราว่าเขาหมดสิทธิ์แล้วอะไรท านองนี้มันก็อึดอัด
ใจเหมือนกัน 
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นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับปล่อยให้ผู้จัดการเขาคิดไป ผมไม่ว่าถ้าท่านประธานจะขอมติ
เรื่องถัวเฉลี่ย เพราะในหมวด 97 ล้านกว่า ตรงนี้ของท่านถ้าไม่ใช่ครุภัณฑ์นะครับ ท่านเขียนค าว่าถัวเฉลี่ยอยู่
ข้างล่างอยู่แล้ว ท่านไปดูในงบประมาณสิครับ ไม่ต้องมานั่งขอ ท่านท าได้อยู่แล้ว แต่ถ้าท่านจะขอเราก็พร้อมอนุมัติ
ครับ 

เลขานุการ ขออนุญาตครับอาจารย์จรูญ คืออย่างนี้นะครับ สิ่งที่ประธานขออนุมัติค่าใช้จ่ายในที่ประชุม
เมื่อกี้เพ่ือถัวเฉลี่ยจ่าย เมื่อกี้ถ้างบประมาณโดยประมาณการที่อาจารย์ขอปรับแก้ไขเพ่ิมเติมว่าคนที่มาลงทะเบียน
และขอค่าเบี้ยประชุมทุกคนที่มาลงทะเบียนคนละ 500 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ใช่ครับ  
เลขานุการ ถ้าเผื่อใช้หมวดนี้โดยเจ้าหน้าที่ค านวณอยู่แล้วว่าอาจจะเกินจากงบประมาณที่ขอ เพราะฉะนั้น

ถึงต้องขอเฉลี่ยจากหมวดอื่น 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เข้าใจครับ ถ้าเป็นอย่างนั้น 
ผู้จัดการ ถ้าไม่ขออนุมัติก็คือถ้าใช้หมวดนี้มันไม่พอแน่นอน 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ถ้าใช้หมวด 4.22 ในหัวข้อนี้ไม่ใช่หมวดนะครับ หัวข้อนี้ไม่พอแน่นอนแต่เมื่อกี้

ท่านบอกผมว่าวันนี้ลงทะเบียนไม่ถึง 4,000 เอา 500 x4,000 ก็ 2 ล้านเองนะครับ แล้วมันจะเกินได้อย่างไร ตัวเลข
มันคิดอย่างไร 

นายธ ารงค์  มะลิอ่อง แป๊บนึงนะครับ เอาตัวเลขตรงๆ เลยดีกว่าผมก าลังให้เขาค านวณ ถ้าสมมติ 500 ถ้า
ผู้มาประชุม 3,400 คนตรงๆ ตามที่ลงทะเบียน มันจะใช้เงิน 1.7 ล้าน ท่านเหลืออีก 500,000 บาท ท่านเอาไปให้ 
ผู้เกษียณอีกคนละ 100 ท่านมีข้อมูลในมือไหมว่าผู้เกษียณที่มาลงทะเบียนวันนี้กี่คน ผมว่า 3,400 เป็นผู้เกษียณพัน
กว่าหรือ 2,000 ก็อีก 200,000 เป็น 1.9 ล้าน มันไม่เกินหรอกครับ 2.2 ล้าน 

ผู้จัดการ คืออย่างนี้ครับปกติ 4.2.2 เป็นค่าพาหนะส าหรับสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป 500,000 บาท แล้วก็
แก้ไขเป็นว่าค่าพาหนะส าหรับคนที่มาลงทะเบียนทุกคนๆ ละ 500 บาท และก็จบเลยได้ไหมครับ 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ได้ครับ ท่านแก้ไปเลยครับ ได้ครับ  
ผู้จัดการ รางวัลก็เหมือนเดิม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เขามาลงทะเบียนไง จ่ายเฉพาะคนลงทะเบียน 
ผู้จัดการ ถึงคน 60 ปีมาลงทะเบียนก็ได้เงินอยู่แล้ว ส าหรับคนหนุ่มสาวก็ได้ก็ 500 เหมาหมดเลย 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ก็ท าเลยครับ  
ผู้จัดการ ตกลงเป็นค่าพาหนะท่านละ 500 ส าหรับผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งเกษียณ ทั้งไม่เกษียณก็จ่ายเป็น 

500 บาท หมด 
ประธาน ฟังสรุปชัดๆ อีกทีเดี๋ยวจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันทีหลัง ผู้จัดการลองสรุปให้ชัดๆ อีกทีเพราะเมื่อ

กี้จะมีประเด็นเรื่องภาษีเข้ามาอีก 
นายอุดม  โชคศิริ ตกลงเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหม 
ประธาน เอาสรุปอีกที ผู้จัดการสรุปสั้นๆ และถ้าไม่ใช่ก็บอกเลยนะครับ จะได้บันทึกไว้เป็นทางการ 
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เลขานุการ ฝ่ายจัดการลองค านวณแล้วงบประมาณก็จะใช้ประมาณ 2.2 ล้าน เพ่ิมข้ึนมาและก็อยู่ในหมวด
นี้ budget ก้อนนี้ก็คือเพียงพอนะครับและจ่ายเป็นค่าพาหนะ เพราะถ้าจ่ายเป็นอย่างอ่ืนจะต้องเสียภาษีเพ่ิม 
สหกรณ์เป็นผู้จ่าย 

นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านพูดอะไรครับ อะไรนะค่าพาหนะไม่เสียภาษี 
ผู้จัดการ ครับค่าพาหนะไม่เสียภาษี แต่ถ้าจ่ายเงินรางวัลเสียภาษี 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ไม่มีรางวัลแล้ว 5,500 ไม่มีแล้ว เราเลิกแล้ว 5,500 แล้วเปลี่ยนมาเป็น 500 

ส าหรับผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นค่าเบี้ยค่าอาหารค่า อาหารเย็นเขียนไปเลย ไม่มีเสียภาษี 
ผู้จัดการ คืออย่างนี้นะครับ คนที่มาลงทะเบียนได้ท่านละ 500 อยู่แล้วแต่รางวัลที่ 5 5,500 รางวัลรางวัล

ละ 400 ก็ยังจับสลากเป็นเดิม 
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ท่านยังจะจับสลากอีกเหรอ 
ผู้จัดการ ครับ  
นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล ผมไม่เกี่ยวครับ  
ประธาน  ส่วนนี้เราไม่อยากไปรอนสิทธิ์ของคนท่ีเขารับรู้แล้วว่าเขามีโอกาสจะได้ 
นายอุดม  โชคศิริ ผมมีความรู้สึกว่าท าความไม่เข้าใจกัน ขออนุญาตสมาชิกและจะท างานใหญ่ได้อย่างไร

ในเมื่อการตกลงกันระหว่างอาจารย์จรูญกับของเดิม เราหมายความว่าให้คนละ 500 บาท ทุกคนที่มาลงทะเบียนไม่
มีการจับสลากคือได้ทุกคน ผมเข้าใจว่าอย่างนี้เหมือนกัน ผมบอกเลยนะผมก็รอว่าวาระนี้มันจะจบลงอย่างไร  
ถ้าอย่างนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์จรูญที่มีกึ๋นในการบริหารงาน ที่จะเข้ามา แต่ยังไม่ได้โอกาสและดูนโยบายของ
ผม ผมอุดม โชคศิริ นะครับ ถ้าวาระนี้ตกลงกันได้ ผมยังเสนอต่อปีหน้าผมจะตามนโยบายของผมที่หาเสียงปีนี้แต่
ผมไม่ผ่าน แต่ผมจะฝากกรรมการชุดนี้การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเป็นสหกรณ์ระดับหนึ่งในเรื่องของ
สวัสดิการระดับหนึ่งของประเทศในระดับออมทรัพย์ อันนี้ขอชี้แจงไว้ก่อนเรื่องสวัสดิการแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรเราเป็นอันดับ 1 59 คน 60 คนหนึ่งคนไม่ได้ เพราะลบ 2 แต่ถ้าคุณท างานเล็กอย่างนี้ไม่ได้ เพราะปีหน้า
ผมจะเสนอนโยบายเบี้ยประชุมตั้งงบไว้ 12 ล้าน ปีหน้าจะขอมติที่ประชุมให้ฝากคณะกรรมการชุดนี้ นี่คือ
ผลประโยชน์และคืนความสุขให้สมาชิก ผมกะว่าปีหน้าจะตั้งไว้ 12 ล้าน เพ่ือขอมติที่ประชุมฝากกรรมการชุดใหม่
เพ่ือจัดประชุม ปีหน้าจัดประชุมวันเสาร์หรืออาทิตย์ นี่คือการจัดการของสหกรณ์เราเริ่มประชุมตั้งแต่ 8.00 น.เสาร์ 
อาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง งบ 12 ล้าน เบ้ียประชุมคนละ 1,000 บาท งานเล็กๆ คุณยังจัดไม่ได้แล้วงานใหญ่ปีหน้าถ้า
ท าไม่ได้ ปีหน้าผมจะกลับมาแต่ถ้าผมกลับมาโครงการของผมต้องเกิดแน่ เบี้ยประชุมคนละ 1,000 บาท จัดประชุม
วันเสาร์เป็นค่าพาหนะ คุณสแกนนิ้วออก สแกนนิ้วเข้า แต่คุณยังกลับไม่ได้ คนที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับ
สมาชิก เงินทั้ง 12 ล้าน สมาชิก 11,000 ตกลง 11 ล้าน อีก 1 ล้านบาท ผมเลี้ยงข้าวจัดอาหารโรงแรมให้กับสมาชิก
อย่างดี 13.00 น.ประชุมต่อ 15.00 น. เลิก นี่งานใหญ่ที่ผมรออยู่แต่โครงการผมไม่ผ่าน ผมฝากคณะกรรมการชุด
ใหม่ถ้าใจถึงพ่ึงได้ เพราะว่าผมส ารวจสหกรณ์ทั่วประเทศเขาไป 2,000 แล้ว กาชาดแยกออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาเขาให้เบี้ยประชุม 5 ปีแล้ว คนละ 1,000 บาท ผมฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมาก  

ประธาน เดี๋ยวนะครับเขาก าลังค านวณอะไรอยู่มีอีกหลายเรื่องเพราะเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องมาค านวณใหม่
และมันมีประเด็นเรื่อง 2 เด้งอะไร ผมยังงงอยู่  
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เลขานุการ ฝ่ายจัดการค านวณให้ท่านดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์จรูญเสนอไว้ทั้งหมด 2 ข้อใช่ไหมครับ 3 ก็
จะดูว่างบประมาณจะเกินไปเท่าไหร่ 

เจ้าหน้าที่ ขอทบทวนที่อาจารย์จรูญเสนอไว้นะคะ อาจารย์จรูญเสนอว่าผู้ลงทะเบียนสมมติว่ามี 3,800  
คน ก็จะได้ทุกคนคือคนละ 500 บาท แต่เสนอเป็นค่าพาหนะ ข้อ 2 รางวัลที่จะจับ 101 รางวัลในห้องประชุมนี้ก็
คือเหมือนเดิมและ 3.ค่าพาหนะของผู้เกษียณจาก 400 เพ่ิมเป็น 500 บาท เพราะฉะนั้นผู้ที่เกษียณแล้วก็จะได้
ทั้งหมด 1,000 บาท อย่างนี้ถูกไหมคะ ถูกนะคะ แต่ว่ารางวัล 5,500 รางวัลๆ ละ 400 บาท ยกเลิก ถูกนะคะโอเค
ค่ะตามนี้ค่ะ ถ้าตามนี้จะไม่เกินงบประมาณค่ะ ขอบคุณค่ะ รางวัลที่ 5 เราไม่มีการจับแล้วนะคะเท่ากับว่าคนที่อยู่
ทางบ้านก็ไม่ได้ ถูกนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียน 3,800 คนเท่านั้นที่จะได้รางวัล โอเคค่ะขอบคุณค่ะ  

ประธาน เอาอย่างนี้นะครับฟังสักนิดหนึ่ง เราก็พยายามจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จะต้องเสียหาย ฟังก่อนนะครับคือทางตัวแทนกรมทั้งสองกรมเสนอแนะว่าสิ่งที่เราได้ประกาศไปแล้วฟังดีๆ นะครับ 
ไม่สมควรจะยกเลิก เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จรูญเสนอมามันก็เป็นสิ่งที่เพ่ิมเติม จะมีเงินเพ่ิมจับสลากยังคงจับ
สลากเหมือนเดิม เพราะเราได้ประกาศไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเงินก็จะเพ่ิมไปประมาณเท่าไหร่  ค านวณออก
มาแล้วหรือยัง ซึ่งเมื่อสักครู่แล้วก็ได้ขอมติไปแล้วนะครับว่าถ้าเงินเกินก็ขอให้มีการถัวจ่ายจากงบประมาณ เมื่อกี้ขอ
ไปหรือยังครับ แต่ตอนนี้มันเกินเพราะทางกรมเสนอแนะว่าที่เราประกาศให้สมาชิกไปแล้ว เลิกไม่ได้ครับ เพราะไป
รอนสิทธิ์เขามันก็ต้องท าเหมือนเดิม สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์จรูญเสนอให้เพ่ิมเงินเฉพาะส่วนที่เปลี่ยน
ตรงนั้นตัวเกินครับ จากเดิมท่ีวางไว้ก็จะขออนุมัติว่าส่วนที่เกินก็ขอมติที่ประชุมว่าให้ถัวเฉลี่ยจ่ายจากงบประมาณได้ 
OK ไหมครับ ใครเห็นด้วยกับตรงนี้มติเรื่องนี้มติที่จะให้ถัวเฉลี่ยจ่ายเงินเพ่ิมจากการคิดแบบใหม่ อย่าเพ่ิงใช้เสียง
เยอะเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกมติไม่ถูกอีก มติของผมตอนนี้เนื่องจากค านวณแล้วมันจะเกินเพราะฉะนั้นก็จะขอมติจาก
ที่ประชุมว่าเมื่อมีเงินเกินแล้วก็จะขอถัวเฉลี่ยจ่ายจากงบประมาณ เห็นด้วยไหมครับ ถ้าเห็นด้วยยกมือขึ้นครับ โอเค
นะครับ ใครไม่เห็นด้วยครับ ไม่ต้องนับนะครับหรือจะให้นับอีก ก็เสียงส่วนใหญ่นะครับก็เป็นมติที่ประชุมเห็นชอบ
ตามนั้น ตกลงไม่มีเรื่องอ่ืนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถามมติอีก 1 ครั้งว่า มติใหญ่วาระที่ 7 งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณตามที่ได้เสนอและได้มีการปรับส่วน 4.22 นี้ ถ้าเห็นด้วยอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ก็ช่วยยกมือขึ้นครับ 
อันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้ว ยกมือขึ้นนะครับ โอเคครับ ใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับ ตกลงเสียงส่วนใหญ่อนุมัติ
งบประมาณนี้บวกที่แก้ไขเพ่ิมเติมไปนะครับ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ประจ าปี 2562 สมาชิกเห็นชอบนะครับ ต่อไปวาระท่ี 9 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 
2562 และมีมติอนุมัติค่าพาหนะส าหรับสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 500.-บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมคนละ 500.-บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ 
 และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 2563 

นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา ท่านประธานคะขออนุญาตค่ะ ดิฉันสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ดิฉันอยากจะ
เรียนหารือว่าเวลาล่วงเลยมาแล้วและดิฉันก็อยู่ตั้งแต่ 13.30 น.จนขณะนี้เกือบจะ 21.00 น.แล้ว ดิฉันอยากจะมี
สิทธิ์ในการจับสลากด้วยก็เลยจะเรียนหารือว่าท่านประธานกรุณาพิจารณาว่าบางวาระเราอาจจะเอาไว้วันหลังได้
ไหมคะดิฉันเข้าใจว่าบางวาระ เช่น การอนุมัติวงเงิน การอนุมัติการกู้ยืม เราอาจจะต้องวันนี้แต่ว่าวาระเกี่ยวกับ
เลือกประธานหยั่งเสียงหรือวาระเกี่ยวกับการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ดิฉันว่าเรา
น่าจะเลื่อนได้เพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเงินแต่วงเงินผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจบัญชีขอโทษค่ะผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจ
กิจการ เสนอราคาเท่ากันหมดแล้วอนุมัติวงเงินไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราเอาวาระพวกนี้ไปไว้ทีหลังได้ไหมคะ 

ประธาน  เอาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ผมหมดหน้าที่
เที่ยงคืนวันนี้ผมหมดแล้วนะครับชุดนี้ เราไม่โยนอันนี้ให้กับชุดใหม่ ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนกับวาระที่เหลือ 
ถ้าเราไม่อะไรกันมากจับสลากแน่นอนครับ ขอไปวาระที่ 9 ครับ เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง กรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าปี 2563 มีใครจะเสนอชื่อประธานหยั่งเสียงไหม
ครับ มีไหมครับ เชิญครับ 

นางสาวสุพัตรา  พรชัยสกุลดี สุพัตรา พรชัยสกุลดี  224021 จากคณะสหเวช จะขอเสนอประธาน
กรรมการหยั่งเสียง รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ตอนนี้ท่านเป็นรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

ประธาน ท่านอยู่ในห้องประชุมด้วยหรือเปล่าครับ 
นางสาวสุพัตรา  พรชัยสกุลดี คืออาจารย์เขียนหนังสือไว้ว่าอาจารย์ยินดีรับต าแหน่งค่ะ แต่อาจารย์กลับไป

แล้ว ติดภารกิจ  
ประธาน ได้ไหมในแง่กฎหมาย เขียนหนังสือมอบมาได้ไหม ที่ประชุมจะยอมรับไหม เขาได้ท าหนังสือมา

เขายินดีที่จะถูกเสนอชื่อเป็นประธานหยั่งเสียง เอาทีละคนก่อน อันนี้ถามก่อนว่ายอมรับไหมเขามีหนังสือมาเหมือน
ที่ท่านเสนอมาเมื่อสักครู่ว่าเขายินดีแต่เจ้าตัวไม่ได้มาแต่มีหนังสือมาว่ายินดีให้ถูกเสนอชื่อ  ยังไม่ได้รับเลือก 

นางสาวสุพัตรา  พรชัยสกุลดี อาจารย์มานะคะ แต่อาจารย์กลับไปแล้ว 
ประธาน  ok ไหม จะได้เสนอชื่อ  
นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ภัทรพณ ติดตารัมย์ 390309 คณะครุศาสตร์ 

เพ่ือให้สมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมได้มีทางเลือกในการที่จะเสนอประธานหยั่งเสียงเลือกตั้ง กระผมขอเสนอคุณโกศล 
สังขดิษฐ์ ขอเสียงรับรองตรงนี้ด้วยนะครับ 

ประธาน มีเสียงรับรองไหมครับ มีคุณโกศล จดชื่อข้างบนไว้ด้วยนะครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับตอนนี้มี 2 
ชื่อนะครับ มีจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกไหมครับ ตกลงมี 2 รายชื่อนะครับที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานหยั่ง
เสียง ท่านแรก รศ.ดร.ตระกูล มีชัยและก็คุณโกศล สังขดิษฐ์ 2 ท่าน ไม่มีเสนอชื่ออ่ืนแล้วนะครับ ฉะนั้นจะขอโหวต
นะครับ ใครเห็นควรใครจะเลือก รศ.ดร.ตระกูล มีชัย ยกมือขึ้นครับ เจ้าหน้าที่นับครับ  

เจ้าหน้าที ่ จุด1=13 จุด2=15 จุด3=17 จุด4= 2 จุด5=4 จุด6=7 จุด7=9 จุด8=4 จุด9=5 จุด10=7 
จุด11=5 จุด12=4 จุด13=1 จุด14=4 จุด15=7 จุด16=3 จุด17=7 จุด18=9  
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เลขานุการ ขออนุญาตนะครับพอดีท่านประธานมอบหมายให้ด าเนินการต่อนะครับ มติต่อไปก็คือเราจะ
ขอเสียงสนับสนุนคุณโกศล สังขดิษฐ์ ถ้าท่านใดเห็นด้วยกรุณายกมือครับ  

สมาชิก สมาชิกบอกว่าขอให้คุณโกศลยืนหน่อยค่ะเขาไม่เห็น 
เลขานุการ รบกวนคุณโกศลโชว์ตัวหน่อยครับ เสร็จแล้วรายงานได้เลยนะครับ  
เจ้าหน้าที่ จุด1=1 จุด2=6 จุด3=14 จุด4= ไม่มี จุด5=ไม่มี จุด6=2 จุด7=3 จุด8=2 จุด9=3 จุด10=6 จุด

11=8 จุด12=22 จุด13=10 จุด14=39 จุด15=4 จุด16=20 จุด17=11 จุด18=37  
เลขานุการ รวมคะแนนเป็น 123 กับ 194 วาระที่ 9 การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง

เลือกตั้งและกรรมการด าเนินการและผู้ประสานงานประจ าปี 2563 เป็นคุณโกศล สังขดิษฐ์ นะครับ สมาชิกรับรอง 
ok นะครับ  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายโกศล  สังขดิษฐ์ เป็น ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ากัด ประจ าปี 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง การก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 

เลขานุการ ขอวาระต่อไปเลยนะครับ วาระที่ 10 คือการก าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ มีสมาชิกท่านใด
เสนอค าแนะน าหรือเสนอค าท้วงติงอะไรบ้างไหมครับ เพราะวงเงินในการกู้ยืมเพ่ือจะมาลงทุนของปีที่แล้วกับปี
ต่อไปก็คือเป็นกรรมการชุดใหม่ เพ่ือจะไปลงทุนเพ่ือหาก าไรปันผลมาให้กับสมาชิกของเราให้กับสหกรณ์ของเรา ถ้า
สมาชิกเห็นด้วยก็ขอมติว่าให้วงเงินที่คณะกรรมการชุดนี้ เสนอมาในวงเงินตามวาระนี้ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยยกมือ
ขึ้นครับ เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยบ้างครับโอเคไม่มีนะ เป็นมติ เอกฉันท์นะครับ 
ผ่านนะครับ  
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ข้อ 29 ได้ก าหนดให้ที่ประชุมก าหนด
วงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ รายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อบังคับ  ข้อ 29  
 “วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ
ด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใด ก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
 ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืม  และได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ภายในวงเงินไม่เกิน 14,600,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ข้อ 7.2.2 (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 
เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
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 ในปี 2562 คณะกรรมการด าเนินการฯ จึงขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ได้ใน
วงเงิน 15,900,000,000.- (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
 ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2562 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ใน
วงเงิน  15,900,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  11   เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 
 เลขานุการ เสนอว่า มีผู้เสนอราคาบริการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 จ านวน  
4 ราย เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  นายมนตรี  ช่วยชู  
 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 
 3. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด โดย  นายวิโรจน์  นริศวรานนท์ 
               หรือ นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ 
 4. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย  นางวรกร  แช่มเมืองปัก 
 เลขานุการ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562  

นายภัทรภณ  ติดตารัมย์ ท่านประธานที่เคารพครับ ภัทรพณ ติดตารัมย์ สมาชิกจากคณะครุศาสตร์ 
390309 ขอเสนอบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด ขอเสียงรับรองจากสมาชิกด้วยครับ 

เลขานุการ กรุณานับคะแนนนิดนึง ผมขออนุญาตสมาชิกแนะน าว่ามีท้ังหมด 4 บริษัท 
นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด คือผู้สอบกิจการตรวจสอบบัญชี 
เลขานุการ บริษัทที่ 1 คือบริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมายโดยนายมนตรี ช่วยชู บริษัทที่ 2 คือ  

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ บริษัทที่ 3 ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด โดย
นายวิโรจน์ นริศวรานนท์  

นายประทีป  เยาวกูล ขออนุญาตครับ ผมประทีป เยาวกูล จากคณะสหเวช ผมขอเสนอบริษัท ส านักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  ครับ มีใครเห็นด้วยไหมครับ ยกมือหน่อยนะครับ  

เลขานุการ ขออนุญาตแป๊บนึง ผมขอกลับไปที่..เพ่ือจะขอนับคะแนนเสียงหน่อยว่าบริษัทใดจะได้มีผู้เสนอ
มา 2 บริษัทแล้วตอนนี้ก็คือ บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด กับ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด  
ผมขอคะแนนของ บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด ก่อนครับ 
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นางสาววนาพร  ทองทิ ขออนุญาตค่ะ ตัวแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะ ขออนุญาตท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติและท่านคณะกรรมการการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กฎเกณฑ์ก็มีอยู่ว่าถ้าสหกรณ์คัดเลือก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ทางผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตมาเสนอชื่อที่สหกรณ์ สมมติว่าให้เขาเสนองานมาทั้งหมด 
10 ราย ข้อก าหนดบอกว่าใน 10 รายนั้นในมติที่ประชุมคณะกรรมการสามารถคัดเลือกไม่น้อยกว่า 2 รายเข้าที่
ประชุมใหญ่เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งในกรณีนี้ที่สหกรณ์เสนอมามีทั้งหมด 4 ราย มันไม่สามารถท่ีจะ...4 ราย
นี้เป็นรายชื่อที่คณะกรรมการท่านเอามาเสนอที่ประชุมใหญ่แล้ว เพราะฉะนั้นใน 4 รายนี้ต้องเลือกทีละรายว่าจะ
เลือกรายไหน โดยการเลือกผู้สอบบัญชีที่สังกัดไม่ได้เลือกบริษัทนะคะ ต้องเลือกเป็นชื่อผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้น
ตอนที่ท่านท าหน้าที่ประธานท่านบอกว่าใครจะเสนอชื่อบริษัทไหนมันจะไม่ใช่ก็คือใน 4 รายที่น าเสนอที่ประชุม
ใหญ่ ทุกท่านจะต้องเลือก 1 ที่ใน 4 ราย คือต้องโหวตทั้ง 4 แห่งค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอโทษค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องเลือกผู้สอบบัญชีส ารองไว้ 1 ท่าน ในกรณีที่เกิดเหตุผู้สอบบัญชี ท่านแรกไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท่านก็จะสามารถที่จะให้ผู้สอบบัญชีส ารองเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องมา
ประชุมใหญ่อีก เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คือจะเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่านเป็นท่านหลักก่อนและก็ท่านอาจจะ
เอาล าดับ 2 หรือจะเลือกอีกทีอีกก็ได้ว่าจะเอาใครเป็นผู้สอบบัญชีส ารองก็คือขอให้เลือก 2 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

เลขานุการ ต่อเลยนะครับ ก็คือมีคุณสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ คุณวิโรจน์  นริศวรานนท์ สมาชิกเห็นควร
น าเสนอผู้สอบบัญชี 

นางสาววนาพร  ทองทิ ขอโทษนะคะท่าน ท่านต้องเอาทีละเบอร์ ไม่ใช่แค่ 2 รายนะคะที่หนูแนะน าไปนะ
คะ ทีละเบอร์ค่ะเบอร์ 1 คุณมนตรี เบอร์ท่ี 2 คุณสิรวิชญ์ เบอร์ท่ี 3 

เลขานุการ ขอให้สมาชิกเสนอเลยครับ 
นางสาววนาพร  ทองทิ ไม่ต้องให้เสนอค่ะ กรรมการบอกให้สมาชิกเลือกเลยค่ะเพราะว่าใน 4 ราย ไม่

สามารถที่จะมาคัดว่าจะเอาคนไหน มาคัดมันไม่ได้ ที่หนูน าเสนอเนื้อหาไปเมื่อสักครู่  
เลขานุการ มีหลักกับรองนะครับ ก็คือผู้สอบบัญชีหลักและเราเลือกส ารองไว้อีกหนึ่ง  
นางสาววนาพร  ทองทิ ตกลงกับสมาชิกก่อนค่ะว่าจะเอาที่ 2 เป็นส ารองไหม 
เลขานุการ ผมขออนุญาตเสนออย่างนี้ก็แล้วกัน บริษัทมนตรี ใครเห็นด้วยครับ มนตรี ช่วยชู 
นางสาววนาพร  ทองทิ นับเลยค่ะ เจ้าหน้าที่นับคะแนน  
เลขานุการ กรุณานับให้ด้วยครับ  
เหรัญญิก ยกได้ครั้งเดียวนะครับ 
เลขานุการ รวมคะแนนให้ด้วยครับ รวมเสร็จแล้วแจ้งให้ด้วยครับ  
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบที่ 1 คือผู้ตรวจสอบบัญชีมนตรี จุด1=3 จุด2=5 จุด3=8 จุด4= ไม่มี จุด5=ไม่มี จุด

6=8 จุด7=5 จุด8=ไม่มี จุด9=ไม่มี จุด10=ไม่มี จุด11=2 จุด12=2 จุด13=1 จุด14=1 จุด15=1 จุด16=2 จุด17=
ไม่มี จุด18=4 

เลขานุการ 42 ครับ บริษัทที่ 2 บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ กรุณานับ
คะแนนให้ด้วยครับ 

เจ้าหน้าที ่ของบริษัท เอ็น.เอส.เค. จ ากัด จุด1=1 จุด2=19 จุด3=18 จุด4= 4 จุด5=2 จุด6=8 จุด7=7 จุด
8=1 จุด9=2 จุด10=7 จุด11=9 จุด12=24 จุด13=6 จุด14=30 จุด15=12 จุด16=14 จุด17=8 จุด18=11 
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เลขานุการ รวมเป็น 183 นะครับ บริษัทที่ 3 บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด โดยนายวิโรจน์ 
นริศวรานนท์ หรือนางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ กรุณายกมือด้วยครับ รวมคะแนนให้ด้วยนะครับ  

เจ้าหน้าที่ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด นะครับ จุด1=1 จุด2=ไม่มี จุด3=ไม่ม จุด4= ไม่มี จุด
5=ไม่มี จุด6=ไม่มี จุด7=2 จุด8=2 จุด9=4 จุด10=11 จุด11=7 จุด12=4 จุด13=3 จุด14= 1จุด15=ไม่มี จุด16=7 
จุด17=11 จุด18=13 

เลขานุการ เป็น 82 นะครับ รายที่ 4 คือ บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดยคุณวรกร  
แช่มเมืองปัก สมาชิกท่านใดเห็นด้วยยกมือขึ้นครับ นับคะแนนให้ด้วยนะครับ  

เจ้าหน้าที ่ไม่มีนะครับ 
เลขานุการ โอเคไม่มีนะครับ ก็คือมติเสียงส่วนใหญ่เลือกสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีหลักและรองก็

คือคุณวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรอง วาระนี้นะครับเห็นชอบนะครับ ขอย้อนกลับไปนิดนึงก็คือทางกรม
แนะน าว่าผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ก็คือคุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ และส ารองคือคุณวิโรจน์ นริศรานนท์ เห็นชอบนะ
ครับ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด  โดย นายสิรวิชญ์  
ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 10136 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน จ านวน 350,000.- บาท (สาม
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 
 เลขานุการ เสนอว่า มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 จ านวน  
3 ราย เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  นายมนตรี  ช่วยชู  
 2. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด โดย  ดร.ธนดล  รักษาพล  
 3. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย  นางวรกร  แช่มเมืองปัก 
 เลขานุการ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562  

เลขานุการ วาระท่ี 12 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการวาระท่ีเสนอไว้มี 3 รายของสมาชิก เสนอมาเลยครับ  
1 2 3 จะได้ไล่นับคะแนนได้เลยครับ มีสมาชิกเสนอไหมครับ อย่างนั้นผมเสนอให้สมาชิกเลือกเลยนะครับ  
ผู้ตรวจสอบกิจการคุณมนตรี ช่วยชู สมาชิกเห็นชอบยกมือด้วยครับ นับคะแนนให้ด้วยนะครับ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการเป็นบริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมายโดยนายมนตรี ช่วยชู รวมคะแนนได้แล้วแจ้งด้วยครับ 

เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการของมนตรี จุด1=3 จุด2=9 จุด3=16 จุด4= 6 จุด5=4 จุด6=9 จุด7=5 จุด
8=3 จุด9=1 จุด10=1 จุด11=2 จุด12=8 จุด13=1 จุด14=1 จุด15=ไม่มี จุด16=6 จุด17=2 จุด18=5  

เลขานุการ รวม 82 นะครับ บริษัทที่ 2 บริษัทส านักงาน 34 audit มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ 
รวมคะแนนให้ด้วยนะครับ 
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เจ้าหน้าที่ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด นะครับ จุด1=3 จุด2=11 จุด3=5 จุด4= ไม่มี จุด5=2 
จุด6=ไม่มี จุด7=1 จุด8=1 จุด9=ไม่มี จุด10=11 จุด11=14 จุด12=20 จุด13=12 จุด14=35 จุด15=12 จุด16=9 
จุด17=16 จุด18=20 

เลขานุการ 172 นะครับ บริษัทที่ 3 บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด สมาชิกท่านใดเห็นชอบยก
มือขึ้นด้วยครับ  

เจ้าหน้าที่ จุด1=ไม่มี จุด2=ไม่มี จุด3=ไม่มี จุด4= ไม่มี จุด5=ไม่มี จุด6=ไม่มี จุด7=1 จุด8=ไม่มี จุด9=ไม่
มี จุด10=ไม่มี จุด11=ไม่มี จุด12=ไม่มี จุด13=ไม่มี จุด14=ไม่มี จุด15=1 จุด16=ไม่มี จุด17=ไม่มี จุด18=ไม่มี 

เลขานุการ 2 คะแนน บริษัทผู้สอบกิจการประจ าปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเป็นบริษัทส านักงาน 
สามสิบสี่ออดิต จ ากัด และบริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ส ารองไว้นะครับ มติเห็นชอบนะครับ ขอส่ง
มอบงานให้ประธานต่อครับ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด โดย ดร.ธนาดล  
รักษาพล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน จ านวน 330,000.- บาท  
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  13   เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ 

ประธาน ไปวาระที่ 13 การลงทุนของสหกรณ์ก็อยากจะสรุปสั้นๆ ว่าการลงทุนของสหกรณ์เราเท่าที่
ด าเนินการมาแล้วก็ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบกติกาของทางราชการ ในกรณีนี้ก็คือเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติก าหนดไว้ในประกาศและเราก็ท าอย่างนี้ วาระเอาใหม่ใช่ไหม ไม่ได้ยินใช่ไหม วาระที่ 13 เรื่อง
การลงทุนของสหกรณ์แล้วก็ด าเนินการตามปกติทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบโดยเฉพาะประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเขามีประกาศเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ไว้ชัดเจนเราก็ด าเนินการตามนั้นอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอโดยเฉพาะในวาระที่ผมรับผิดชอบอยู่ไม่ได้มีแตกลายพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น ท าตามนั้นเป๊ะ เรื่องนี้ก็จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ก็เลยน าเสนอเรื่องการลงทุนมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติปรากฏที่หน้า 189 ก็จะเป็นสิ่งที่เรา
ท าโดยปกติโดยทั่วไป มีข้อสงสัยมีค าถามไหมครับ หน้า 189 อย่างที่ผมชี้แจงไปก็เป็นแนวปฏิบัติที่เราท าตามปกติและ
เป็นไปตามประกาศของ คพช.หรือคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากนี้ ถ้าไม่มีค าถามก็ขอ
อนุมัติ ขอมติจากท่ีประชุมที่จะเห็นชอบกับระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ ถ้าใครเห็นชอบกรุณายกมือ
ขึ้นครับ เดี๋ยวเราจะจับสลากแล้ว จบแล้วอันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่นับแล้วใช่ไหมครับ เกือบหมดนะครับ ใครไม่เห็นชอบ ไม่มี
นะครับ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นมติเอกฉันท์ว่าเห็นชอบกับระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่เสนอต่อไป 
เรื่องอ่ืนๆไม่มีนะครับ มีไหมครับไม่มีก็จะเข้าสู่…. มีคนยกมือครับ 
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  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบ
มาตรา 10(7) และมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัมนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ จึงออกประกาศก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ฯลฯ 
   ข้อ 3 เงินฝากของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ต่อไปนี้ 
    (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
    (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น
ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
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ระเบียบวาระท่ี  17   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธาน น าเสนอวาระอ่ืน ๆ 

นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล วาระอ่ืนๆ ที่มีใช่ไหมครับ ผมเคยบอกหลายครั้งถ้าผมเสนอก่อนวาระก็จะหาว่าไม่รู้
ระเบียบ ผมจึงรอจังหวะการจับสลากจับอยู่แล้วทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติไม่ว่า แต่ผมหรือทุก
คนต้อง 60 ปีอยู่แล้ว ถ้าหากว่ารอรับราชการหรือกึ่งราชการอยู่ที่นี่ แต่ผมอยากจะเสนอ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่า
บุคคลที่เกษียณอายุที่ผ่านมาไม่พูดถึงนะครับ อันนี้ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ไม่ว่าใครก็ตามหรือน้องๆ พี่ๆ ก็แล้วแต่ก็
เหมือนกันทั้งหมดไม่เอาเปรียบใครใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดว่ากระผมเสนอวันนี้บุคคลที่อายุ 60 ปีแปลว่าท่านเกษียณอายุ
การท างานที่จุฬาฯ เรา สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นจุฬาที่เรารวบรวมเงินมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของเราทั้งหมด
ทั้งสิ้น แต่แน่นอนครับบุคคลที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ใดก็ตาม ถ้า 60 ปีแล้วท่านมีตั้งไว้ บางคนบอกว่าตายต้องได้
ใช้เงินเหรอมีวิจารณ์กันมา ผมเสนอหลายครั้งแต่ไม่ทราบว่าประธานเฉพาะหรืออนาคตก็แล้วแต่ ผมจะเสนอไว้ครับ
เราจะได้รับ 60 ปีใช่ไหมครับ 8,400 บาท แต่ถ้ามาเปิดดูหน้า 192 ดูตั้งแต่ปี 2551 จนถึง 60 10 ปีนะครับ แปลว่า
เรามีมติตามที่สวัสดิการมี 10% เท่านั้น ไม่เคยเปล่ียนแปลง 10 ปีมาแล้ว ฉะนั้นถ้าหากว่าจะเพ่ิมขึ้นมาให้แก่
ผู้สูงอายุจาก 8,400 บาท ให้เป็น 12,000 บาท ผมจะเสนอไว้มันเป็นมติที่ประชุม ถ้าเห็นด้วยคณะกรรมการชุดใหม่
หรือชุดนี้จะพิจารณาก็แล้วแต่ ผมเสนอได้แค่นี้ครับเพราะว่าเคยพูดหลายครั้ง แค่นี้ครับผม 

ประธาน เท่าท่ีผมเข้าใจก็คือว่าเรื่องอ่ืนๆ เสนอพิจารณาอภิปรายกันได้ แต่ถ้าจะมีมติก็จะก าหนดเป็นวาระ
ในการประชุมครั้งถัดไปเพ่ือที่จะลงมติ แต่ตอนนี้เสนอไม่ได้โดยเฉพาะกรรมการชุดใหม่ก็ต้องบันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้
เสนอเรื่องนี้เข้ามา โอเคไหมครับ 

เลขานุการ ขออนุญาตครับ ผมว่าเรื่องนี้ก็คือฝากกรรมการชุดใหม่รับไว้พิจารณาว่าจะเอาไปพิจารณาต่อ
เพราะว่าวาระท่ีทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้ว 

ประธาน ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม เชิญร่วมรายการจับสลากเลยนะครับ เจ้าหน้าที่จัดการเลย
ครับ ต้องอธิบายกติกาอะไรกันหรือเปล่า ไม่ต้อง ขอให้อยู่ในที่ประชุมนะครับ ใครไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ได้นะครับ 
ขอโทษทีครับขออนุญาตก่อนจับสลากมีเรื่องใหญ่มากๆ เรื่องหนึ่งครับ ขออนุญาตปิดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา 21.22  น. 
นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน 

ประธานกรรมการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

นายณรงค์  เพชรสุก 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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เลขานุการ ขออนุญาตครับ ผมว่าเรื่องนี้ก็คือฝากกรรมการชุดใหม่รับไว้พิจารณาว่าจะเอาไปพิจารณาต่อ
เพราะว่าวาระท่ีทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้ว 

ประธาน ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม เชิญร่วมรายการจับสลากเลยนะครับ เจ้าหน้าที่จัดการเลย
ครับ ต้องอธิบายกติกาอะไรกันหรือเปล่า ไม่ต้อง ขอให้อยู่ในที่ประชุมนะครับ ใครไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ได้นะครับ 
ขอโทษทีครับขออนุญาตก่อนจับสลากมีเรื่องใหญ่มากๆ เรื่องหนึ่งครับ ขออนุญาตปิดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา 21.22  น. 
นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน 

ประธานกรรมการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

นายณรงค์  เพชรสุก 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 

ตามท่ี พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562  
ท าให้สหกรณ์ต้องแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ชุดที่ 59 ประจ าปี 2562   
จึงได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม              
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด



ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
       

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 
 
 

    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์   
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเห็นชอบ 
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
 

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 10 (3) สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกอีก 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
 
    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้
สมาชิกต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย 
 
 
   เพ่ือให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      1. เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 และ ะเบียบ
น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์  
ว่าด้วย การรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2561 ที่ก าหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบจะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและมีสัญชาติไทย 
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ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
       

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 
 
 

    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์   
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเห็นชอบ 
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
 

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 10 (3) สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกอีก 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
 
    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้
สมาชิกต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย 
 
 
   เพ่ือให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      1. เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 และ ะเบียบ
น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์  
ว่าด้วย การรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2561 ที่ก าหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบจะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและมีสัญชาติไทย 

               ก. บิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของสมาชิก  
 
               ข. เป็นหรือเคยเป็นนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
               ค. เป็นหรือเคยเป็นนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
               ง. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรับเงินเดือน
ประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนสังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 
 
               จ. เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานของหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          (3)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ 
เป็นส่วนงานหรือหน่วยงานตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือ
สมาคม หรือนิติบุคคลที่เรียกชื่อเป็น 
อย่างอ่ืน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
     ข้อ 17/8  เหตุที่สมาชิกสมทบต้อง
ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบต้องออก
จากสหกรณ์ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) วิกลจริต 
(3) ลาออกจากสหกรณ์ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

               ก. บิดา มารดา คู่สมรส สาม ี
ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติ
ภาวะ  
               ข. เป็นหรือเคยเป็นนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
               ค. เป็นหรือเคยเป็นนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
              ง.ค. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรับเงินเดือน
ประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนสังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ            
            ค. ง. เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานของหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
         (3)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ 
เป็นส่วนงานหรือหน่วยงานตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือ
สมาคม หรือนิติบุคคลที่เรียกชื่อเป็น 
อย่างอ่ืน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
      ข้อ 17/8  เหตุที่สมาชิกสมทบต้อง
ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบต้องออก
จากสหกรณ์ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) วิกลจริต 
(3) ลาออกจากสหกรณ์ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

และต้องมีความสัมพันธ์กับ
ส ห ก ร ณ์  ห รื อ ส ม า ชิ ก
สหกรณ์ เว้นแต่สหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานศึกษา
อาจรับผู้ศึกษาในสถาน 
ศึกษา ซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ 
      2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ผู้ที่ท างานในสังกัดจุฬาฯ 
แต่ขาดคุณสมบัติการเป็น
สมาชิก ตามข้อ 4 
สามารถสมัครสมาชิก
สมทบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 สมาชิกสมทบต้อง
เป็นบุคคลธรรมดา 
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(6) การยกเลิกหรือยุบส่วนงาน หรือ
หน่วยงานตามข้อ 17/2 (3)  

 
     ข้อ 17/9  การลาออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรม 
การด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ จึงให้ถือว่า ออกจาก
สหกรณ์ 
          คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการเป็นผู้สอบสวนพิจารณา 
หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
  
 
 
 
     ข้อ 17/15 เดิมมิได้ก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
    ข้อ 45 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่
เพราะเหตุตามข้อ 44 (7)) ให้กรรมการ
ด าเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมด าเนินการได้

(6) การยกเลิกหรือยุบส่วนงาน หรือ
หน่วยงานตามข้อ 17/2 (3)  

 
     ข้อ 17/9  การลาออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรม 
การด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ จึงให้ถือว่า ออกจาก
สหกรณ์ 
          คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการเป็นผู้สอบสวนพิจารณา 
หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
           สมาชิกสมทบที่ลาออกจาก
สหกรณ์ตามข้อ 17/8 (3) สหกรณ์จะไม่
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีก 
 
     ข้อ 17/15 สมาชิกสมทบที่เป็นบิดา 
มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก 
เมื่อได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบแล้ว หาก
สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์ตามข้อ 10  
สมาชิกสมทบยังคงเป็นสมาชิกต่อไป  

 
 
 
 

    ข้อ 45 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่
เพราะเหตุตามข้อ 44 (7)) ให้กรรมการ
ด าเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมด าเนินการได้

 
 
 
    1. เพ่ือก าหนดให้
สมาชิกสมทบสามารถ
สมัครสมาชิกได้เพียงครั้ง
เดียว 
    2. เพ่ือให้สมาชิกสมทบ
มีความผูกพันกันองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เพ่ือก าหนดให้สมาชิก
สมทบที่เป็น บิดา มารดา 
สามี ภรรยา หรือบุตรของ
สมาชิก ยังคงเป็นสมาชิก
สมทบต่อไป แม้ว่าสมาชิก
(สามัญซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับสมาชิกสมทบ) จะพ้น
สมาชิกภาพแล้ว  
 

เพ่ือความเหมาะสม 
ในการบริหารกิจการ
สหกรณ์ กรณี ต าแหน่ง
ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ 

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
       

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 
 
 

    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์   
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเห็นชอบ 
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
 

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 10 (3) สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกอีก 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
 
    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้
สมาชิกต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย 
 
 
   เพ่ือให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      1. เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 และ ะเบียบ
น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์  
ว่าด้วย การรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2561 ที่ก าหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบจะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและมีสัญชาติไทย 
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จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าจ านวนอัน
จ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการ
ด าเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมด าเนินกิจการ
ใด ๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
    ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ 
ในวรรคก่อนนั้นเป็นต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการขึ้นท าหน้าที่ 
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
ทั้งนี้การเลือกตั้งใหม่ให้กระท าภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งประธานกรรมการและ
หรือรองประธานกรรมการว่างลง 

ฯลฯ 

จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าจ านวนอัน
จ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการ
ด าเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมด าเนินกิจการ
ใด ๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
    ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ 
ในวรรคก่อนนั้นเป็นต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการขึ้นท าหน้าที่ 
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
ทั้งนี้การเลือกตั้งใหม่ให้กระท าภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งประธานกรรมการและ
หรือรองประธานกรรมการว่างลง 

ฯลฯ 

ว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ เว้นแต่เพราะ 
เหตุตามข้อ 44 (7) 
 

 
 

 
 

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
       

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

 
 
 

    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์   
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

    ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิก ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเห็นชอบ 
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 
 

    ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็น
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
            ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว โดยต้องลาออก
ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ
หนึ่งพันบาท สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 10 (3) สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกอีก 
            ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
 
    ข้อ 17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
         (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับ 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้
สมาชิกต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย 
 
 
   เพ่ือให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      1. เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 และ ะเบียบ
น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์  
ว่าด้วย การรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2561 ที่ก าหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบจะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและมีสัญชาติไทย 
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ในการดําเนินงานสหกรณ ประจําป 2562

(เพิ่มเติม)
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานสหกรณ

ประจําป 2562 (เพิ่มเติม)

งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ รวมงบประมาณ
ปี 2562 ม.ค. - ก.ค. ปี 2562 (เพ่ิมเติม) ปี 2562 (ใหม่)

4 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
4.21 ค่าใช้จา่ยหยัง่เสียงเลือกต้ัง 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00
4.22 ค่าใช้จา่ยจดัการประชุมใหญ่ 3,200,000.00 5,089,852.82 (1,889,852.82) 2,500,000.00 5,700,000.00
4.25 ค่าใช้จา่ยด าเนินคดี 2,200,000.00 197,280.95 2,002,719.05 6,000,000.00 8,200,000.00
4.35 ค่าบริการที่ปรึกษาการด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,605,000.00 1,605,000.00

การบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน
6,400,000.00 5,287,133.77 1,112,866.23 10,605,000.00 17,005,000.00

7 หมวดส ารอง
7.1 ส ารอง 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
7,400,000.00 5,287,133.77 2,112,866.23 12,605,000.00 20,005,000.00

หมายเหตุ 1.  งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติให้ถวัจา่ยได้ ยกเว้น หมวด 4 ขอ้ 4.25 ค่าใช้จา่ยด าเนินคดี หมวด 5 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
     และ หมวด 6 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัสินทรัพย์

              2.  กรณีขึน้ปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จา่ย 20% ของงบด าเนินการปีงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจ าด าเนินต่อเนื่อง

พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานสหกรณ ์ประจ าปี 2562 (เพ่ิมเติม)
ระเบียบวาระที่ 4

รวมทั้งสิ้น

รายการ คงเหลือ
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เหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2562 (เพิ่มเติม)

4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
4.21 ค่าใชจ้า่ยหยั่งเสยีงเลอืกตั้ง ส าหรับเปน็ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการจดัการหยั่งเสียงเลือกต้ังประธานกรรมการด าเนนิการ ประจ าป ี2562 

เชน่ ค่าเบี้ยประชมุ ค่าตอบแทน ค่าโปสเตอร์ แผ่นพบั ขา่ว ส่ือต่างๆ เบี้ยเล้ียงนสิิต คนงาน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในวันลงคะแนน 
ค่าเชา่สถานที่ ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ    500,000.00   บาท

4.22 ค่าใชจ้า่ยจดัการประชมุใหญ่ ส าหรับเปน็ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการจดัประชมุใหญ ่เชน่ ค่าเชา่สถานที่ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยวีดิทศัน ์วงจรปดิ ฯลฯ
รวมถงึค่าพาหนะส าหรับสมาชกิอาย ุ60 ปขีึ้นไปมาร่วมประชมุใหญส่ามญัประจ าป ีคนละ 500.- บาท  และค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับสมาชกิที่เขา้ร่วม
ประชมุใหญส่ามญัประจ าป ีคนละ 500.- บาท 
     ในการประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2561 เมื่อวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2562 ที่ประชมุมมีติใหจ้า่ย และได้จา่ยจริงไปแล้ว ดังนี้
1.) ค่าพาหนะสมาชกิอาย ุ60 ปขีึ้นไป 1,240  คน ๆ  ละ  500.- บาท 620,000.00   บาท  
2.) ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับสมาชกิผู้เขา้ร่วมประชมุ 3,479  คน ๆ  ละ  500.- บาท 1,739,500.00   บาท
3.) ค่าใชจ้า่ยการจดัประชมุใหญแ่ละเงินรางวัลประชมุใหญ่ 2,730,352.82   บาท

จา่ยจริงรวมทั้งส้ิน 5,089,852.82   บาท

จ่ายเกินไป 1,889,852.82  บาท
ขอตั้งงบประมาณ 2,500,000.00   บาท

4.25 ค่าใชจ้า่ยด าเนินคดี ส าหรับเปน็ค่าทนายความด าเนนิคดี บงัคับคดี ฟอ้งร้องติดตามหนี้สิน ตามที่สหกรณ์ส่งใหด้ าเนนิการ
ขอตั้งงบประมาณ 6,000,000.00   บาท

4.35 ค่าบริการที่ปรึกษาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์ ส าหรับเปน็ค่าบริการที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมนิ วิเคราะห ์และแนะน าโครงสร้าง บทบาท ความรับผิดชอบ ของระบบการด าเนนิงานและการก าหนดแผนการด าเนนิงาน (Roadmap)
เพื่อการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพยจ์ฬุาฯ 
ขอตั้งงบประมาณ 1,605,000.00   บาท

7. หมวดส ารอง
7.1 ส ารอง          ขอต้ังไว้ส ารองทกุรายการเพื่อใชส้ ารอง กรณีเร่งด่วน หรือกรณีจ าเปน็ต้องใชใ้นกจิการต่างๆ ที่มไิด้คาดหมายล่วงหนา้

การใชจ้า่ยเงินจากหมวดส ารองนี้จะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการด าเนนิการเทา่นั้น 
ขอตั้งงบประมาณ 2,000,000.00  บาท

รวมทั้งสิน้ 12,605,000.00   บาท

เหตผุลประกอบการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี 2562 (เพ่ิมเตมิ)

สําหรับเปนคาบริการที่ปรึกษาเพื่อ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ตําแหนง ประธานกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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